

คำนำ

การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษา
เต็มที จำต้องมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ์ เพราะ
หนังสือเครื่องประกอบเท่ากับดวงประทีปสำหรับส่องมรรคา ให้ผู้ศึกษา
มองเห็นแนวทางได้สะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตำราแห่ง
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือ
ที่เกี่ยวข้องการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ
เครื่องอุปกรณ์ทั้งฝ่ายนักธรรมทั้งฝ่ายบาลีขึ้น เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับ
ความสะดวกในการศึกษา และได้จัดพิมพ์เสร็จไปแล้วหลายเรื่อง เฉพาะ
หนังสือธัมมปัทฏฐกถา ก็นับว่าเป็นหนังสือสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะ
ใช้เป็นหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผู้ศึกษาบาลีเมื่อเรียนบาลีไวยากรณ์
จบแล้ว ก็เริ่มเรียนหนังสือนี้เป็นลำดับไป เห็นควรแปลเป็นภาษาไทย
ให้ตลอดเรื่อง และได้มอบให้พระมหาอุ นิสสโก ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศ-
วิหาร เป็นผู้รับไปดำเนินการ. ท่านได้ค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือต่าง ๆ
ซึ่งพระเถระท่านได้แปลไว้บ้าง ขอให้ท่านที่เป็นกรรมการกองตำรา
ช่วยแปลบ้าง ขอให้ท่านที่เป็นเปรียญในสำนักเดียวและต่างสำนัก
ช่วยแปลบ้าง.

แต่การแปลนั้น ได้ขอให้แปลตามวิธีการที่กองตำราได้วางไว้
เพื่อให้หนังสือเป็นระเบียบเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยถือหลักว่า แปล
ให้ได้ความชัด สำนวนเรียบร้อย ไม่โลดโผนจนเสียหลักของภาษา
และแปลเท่าศัพท์อย่างพระกรรมการแปลเป็นตัวอย่างในสนามหลวง
และแปลเท่าศัพท์ อย่างพระกรรมการแปลเป็นตัวอย่างในสนามหลวง
ถ้าที่ไหนไม่มีศัพท์ เพิ่มเข้าใหม่ ก็ทำเครื่องหมายวงเล็บ [] ไว้
ถ้าที่ไหนบ่งถึงข้อธรรมก็ดี เกี่ยวกับลัทธิธรรมเนียมก็ดี ท่านซัก
ความมาจากบาลีหรือคัมภีร์อื่น ๆ ก็ได้ทำเชิงอรรถบอกไว้ให้ทราบ
เพื่อสะดวกแก่ผู้ศึกษาซึ่งสนใจในการค้นคว้า.

กองตำราฯ ขอแสดงความขอบใจท่านผู้ช่วยแปลและผู้มีส่วน
ช่วยให้หนังสือนี้สำเร็จทุก ๆ ท่าน และขออุทิศส่วนกุศลซึ่งเกิดจาก
หนังสือนี้ แต่ท่านบูรพปิตยาจารย์ผู้บริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา.

กองตำรา

มหาจุฬาราชวิทยาลัย

๕ เมษายน ๒๔๘๑

๑๒. อัตถวรรค วรรณนา

๑. เรื่องโพธิราชกุมาร* [๑๒๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเภสภพาวัน ทรงปรารภโพธิ-
ราชกุมาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุตฺตฺตานญฺเจ " เป็นต้น.

[โพธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดฆ่านายช่าง]

ดังได้สดับมา โพธิราชกุมารนั้น รับสั่งให้สร้างปราสาท ชื่อ
โกณฑนที มีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่น ๆ บนพื้นแผ่นดิน ปานดังลอย
อยู่ในอากาศแล้ว ตรัสถามนายช่างว่า " ปราสาทที่มีรูปทรงอย่างนี้
เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือ ?, หรือว่าเป็นศิลปะครั้งแรกของ
เธอทีเดียว. " เมื่อเขาทูลว่า " ข้าแต่สมมติเทพ นี่เป็นศิลปะ
ครั้งแรกทีเดียว. " ท้าวเธอทรงดำริว่า " ถ้านายช่างผู้นี้จักสร้าง
ปราสาทมีรูปทรงอย่างนี้แม้แก่คนอื่นไซ้, ปราสาทนี้ก็จักไม่น่าอัศ-
จรรย์; การที่เราฆ่านายช่างนี้เสีย หรือตัดมือและเท้าของเขา หรือควัก
นัยน์ตาทั้ง ๒ เสีย ควร; เมื่อเป็นเช่นนั้น เขาจักสร้างปราสาทแก่
คนอื่นไม่ได้ " ท้าวเธอตรัสบอกความนั้น แก่มาณพน้อยบุตรของ
สัตยชีวก ผู้เป็นสหายที่รักของตน.

* พระมหาอุ ป.ธ.๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. ๑. บัวแดง.

[นายช่างทำนกรุทจีหีนีภัย]

มาณพน้อยนั้น คิดว่า " พระราชกุมารพระองค์นี้ จักผลาญ นายช่างให้ฉิบหายอย่างไม่ต้องสงสัย, คนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่ามิได้, เมื่อเรายังมีอยู่ เขาจงอย่าฉิบหาย, เราจักให้สัญญาแก่เขา. " มาณพน้อยนั้นเข้าไปหาเขาแล้ว ถามว่า " การงานของท่านที่ปราสาทสำเร็จแล้วหรือยัง ? " เมื่อเขาบอกว่า " สำเร็จแล้ว, " จึงกล่าวว่า " พระราชกุมารมีพระประสงค์จะผลาญท่านให้ฉิบหาย, เพราะฉะนั้น ท่านพึงรักษาตน (ให้ดี). "

นายช่างพูดว่า " นาย ท่านบอก (ความนั้น) แก่ข้าพเจ้าทำกรรมอันงามแล้ว, ข้าพเจ้าจักทราบกิจที่ควรทำในเรื่องนี้ " ดังนี้แล้ว อันพระราชกุมารตรัสถามว่า " สหาย การงานของท่านที่ปราสาทของเราสำเร็จแล้วหรือ ? " จึงทูลว่า " ข้าแต่สมมติเทพ การงาน (ที่ปราสาท) ยังไม่สำเร็จก่อน, ยังเหลืออีกมาก. "

ราชกุมาร. ชื่อว่าการงานอะไร ? ยังเหลือ.

นายช่าง. ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์จักทูล (ให้ทรงทราบ) ภายหลัง, ขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใคร ๆ ขนไม้มาก่อนเถิด.

ราชกุมาร. จะให้ขนไม้ชนิดไหนเล่า ?

นายช่าง. ไม้แห้งหาแก่นมิได้ พระเจ้าข้า.

ท้าวเธอ ได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้ว. ลำดับนั้น นายช่างทูลพระราชกุมารนั้นว่า " ข้าแต่สมมติเทพ จำเดิมแต่บัดนี้ พระองค์ไม่พึงเสด็จมายังสำนักของข้าพระองค์ เพราะเมื่อข้าพระองค์ ทำการงานที่

ละเอียดยอยู่ เมื่อมีการสนทนากับคนอื่น ความฟุ้งซ่านก็จะมี, อนึ่ง เวลารับประทานอาหาร ภรรยาของข้าพระองค์เท่านั้น จักนำอาหารมา." พระราชกุมารทรงรับว่า " ดีแล้ว." ฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้ เหล่านั้นอยู่ในห้อง ๆ หนึ่ง ทำเป็นนกกครุฑ ควรที่บุตรภรรยาของตนนั่งภายในได้ ในเวลารับประทานอาหาร สั่งภรรยาว่า " หล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้ว รับเอาเงินและทองไว้.

[นายช่างพาครอบครัวหนี]

ฝ่ายพระราชกุมาร รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้นายช่างออกไปได้. แม้นายช่าง ในเวลาที่นึกสำเร็จแล้ว สั่งภรรยาว่า " วันนี้ หล่อนพึงพาเด็ก แม่ทั้งหมดมารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว ให้บุตรและภรณยานั่งในห้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้ว. นายช่างนั้น เมื่อพวกอารักขาเหล่านั้น ทูลพิโรธว่า " ขอเดชะสมมติเทพ นายช่างหลบหนีไปได้ " ดังนี้ผู้นั้นแหละ ก็ไปลงที่หิมวันตประเทศ สร้างนครขึ้นนครหนึ่ง ได้เป็นพระราชา ทรงพระนามว่า กัฏฐาหนะ* ในนครนั้น.

[พระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าที่ลาดไว้]

ฝ่ายพระราชกุมาร ทรงดำริว่า " เราจักทำการฉลองปราสาท " จึงนิมนต์พระศาสดา ทรงทำการประพรมในปราสาทด้วยของหอมที่ผสมกัน ๔ อย่าง ทรงลาดแผ่นฝ้าน้อย ตั้งแต่ธรณีแรก. ได้ยิน

๑. ผู้มีท่อนไม้เป็นพาหะ หรือผู้มีพาหะอันทำด้วยท่อนไม้.

ว่า ท้าวเธอไม่มีพระโอรส. เพราะฉะนั้น จึงทรงดำริว่า " ถ้าเราจักได้บุตรหรือธิดาไซ้, พระศาสดาจักทรงเหยียบแผ่นดินฝ้าน้อยนี้แล้วจึงทรงลาด. ท้าวเธอ เมื่อพระศาสดาเสด็จมา ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว รับบาตร กราบทูลว่า " ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเกิด พระเจ้าข้า. " พระศาสดาไม่เสด็จเข้าไป. ท้าวเธอทรงอ่อนวอนถึง ๒-๓ ครั้ง. พระศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปทรงแลดูพระอานนทเถระ.

พระเถระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลาย ด้วยสัญญาที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเอง จึงทูลให้พระราชกุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคำว่า " พระราชกุมาร ขอพระองค์จงทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิด, พระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงเหยียบแผ่นดิน, (เพราะ) พระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดภายหลัง. "

[พระศาสดาตรัสเหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้า]

ท้าวเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้ว ทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายใน ทรงอังกาสให้อิมหน้าด้วยยาสูบและของเคี้ยวแล้วประทับนั่งอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ถวายบังคมแล้ว ทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันเป็นอุปัฏฐากของพระองค์ ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่ฟัง ๓ ครั้งแล้ว (คือ) นัยว่า ข้าพระองค์อยู่ในห้อง ถึง (พระองค์) ว่าเป็นที่ฟังครั้งที่ ๑ แม้ครั้งที่ ๒ ในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่มหนุ่ม, แม้ครั้ง

ที่ ๓ ในกาลที่หม่อมฉัน ถึงความเป็นผู้รู้ตัว; พระองค์ไม่ทรงเหยียบ
แผ่นดินน้อยของหม่อมฉันนั้น เพราะเหตุอะไร ? "

พระศาสดา. ราชกุมาร ก็พระองค์ทรงดำริอย่างไร ? จึงทรงลาดแผ่นดิน
ผ้าน้อย.

ราชกุมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันคิดดังนี้ว่า " ถ้า
เราจักได้บุตรหรือธิดาไซ้, พระศาสดาจักทรงเหยียบแผ่นดินน้อยของเรา,
แล้วจึงลาดแผ่นดินผ้าน้อย.

พระศาสดา. ราชกุมาร เพราะเหตุนั้น อตมภาพจึงไม่เหยียบ.

ราชกุมาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็หม่อมฉันจักไม่ได้บุตร
หรือธิดาเลยเทียวหรือ ?

พระศาสดา. อย่างนั้น ราชกุมาร.

ราชกุมาร. เพราะเหตุไร ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เพราะความที่พระองค์กับพระชายา เป็นผู้ถึงความ
ประมาทแล้วในอรรถภาพก่อน.

ราชกุมาร. ในกาลไหน ? พระเจ้าข้า.

[บุรพกรรมของโพธิราชกุมาร]

ลำดับนั้น พระศาสดาทรงนำอดีตนิทาน มาแสดงแต่พระราช-
กุมารนั้น :-

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล มนุษย์หลายร้อยคน เล่นเรือลำใหญ่
ไปสู่สมุทร. เรืออัปปางในกลางสมุทร สองภรรยาสามี ครว้าได้แผ่น

กระดานแผ่นหนึ่ง (อาศัย) ว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่าง.
มนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในสมุทรนั้นนั่นแล. ก็หมูนกเป็นอันมากอยู่ที่
เกาะนั้นแล เขาทั้ง ๒ ไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ ถูกความหิวครอบงำ
แล้ว จึงเฝ้าฟองนกทั้งหลาย ที่ถ่านเพลิงแล้วเคี้ยวกิน, เมื่อฟองนก
เหล่านั้น ไม่เพียงพอ, ก็จับลูกนกทั้งหลายบึ่งกิน, เมื่อลูกนกเหล่านั้น
ไม่เพียงพอ, ก็จับนกทั้งหลาย (บึ่ง) กิน, ในปฐมวัยก็ดี มัชฌิมวัยก็ดี
ปัจฉิมวัยก็ดี ก็ได้เคี้ยวกินอย่างนี้แหละ, แม้ในวัยหนึ่ง ก็ได้ถึงความ
ไม่ประมาท. อนึ่ง บรรดาชน ๒ คนนั้น แม้คนหนึ่งไม่ได้ถึงความ
ไม่ประมาท.

[พึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้ง ๓]

พระศาสดา ครั้นทรงแสดงบุรพกรรมนี้ ของโพธิราชกุมารนั้น
แล้ว ตรัสว่า " ราชกุมาร ก็ในกาลนั้น ถ้าพระองค์กับภรรยา จักถึง
ความไม่ประมาท แม้ในวัย ๑ ไชรี, บุตรหรือธิดา พึงเกิดขึ้นแม้ใน
วัย ๑; ก็ถ้าบรรดาท่านทั้ง ๒ แม้คนหนึ่ง จักได้เป็นผู้ไม่ประมาท
แล้ว ไชรี, บุตรหรือธิดา จักอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้น, ราชกุมาร
ก็บุคคลเมื่อสำคัญตนว่า เป็นที่รักอยู่ พึงไม่ประมาท รักษาตนแม้ใน
วันทั้ง ๓: เมื่อไม่อาจ (รักษา) ได้อย่างนั้น พึงรักษาให้ได้แม้ใน
วัย ๑ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ถ้าบุคคลทราบตนว่า เป็นที่รัก พึงรักษาตนนั้น
ให้เป็นอันรักษาด้วยดี, บัณฑิตพึงประคับประคอง
(ตน) ตลอดยามทั้ง ๓ ยามโดยยามหนึ่ง. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น ในบทว่า ยามิ นี้ พระศาสดาทรงแสดง ทำวัยทั้ง ๓ วัยใดวัยหนึ่งให้ชื่อว่า ยาม เพราะความที่พระองค์ทรง เป็นใหญ่ในธรรม และเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธี. เพราะเหตุนี้ ในพระคาถานี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่า " ถ้าบุคคลทราบตนว่า เป็นที่รัก, พึงรักษาทนนั้น ให้เป็นอันรักชาติ แล้ว; ก็พึงรักษาทนนั้น โดยประการที่ตนเป็นอันรักชาติแล้ว. "

บรรดาชนผู้รักษาทนเหล่านั้น ถ้าผู้เป็นภคหัตถ์คิดว่า ' จักรักษาทน, ' ดังนี้แล้ว เข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้ให้เรียบร้อย เป็นผู้มีอารักขา สมบูรณ์ อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดี, ผู้เป็นบรรพชิต อยู่ในถ้ำอัน ปิดเรียบร้อย มีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดี ยังไม่ชื่อว่า รักษา ตนเลย. แต่ผู้เป็นภคหัตถ์ ทำบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำลัง อยู่, หรือผู้เป็นบรรพชิต ถึงความชวนชวายเป็นวัตร ปฏิวัตร ปรียัติ และการทำไว้ในใจอยู่ ชื่อว่าย่อมรักษาทน.

บุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อไม่อาจ (ทำ) อย่างนั้นได้ใน ๓ วัย (ต้อง) ประคับประคองตนไว้ แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกัน. ก็ ถ้าผู้เป็นภคหัตถ์ ไม่อาจทำกุศลได้ในปฐมวัย เพราะความเป็นผู้หมกมุ่น อยู่ในการเล่นไชร้, ในมัชฌิมวัย พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศล. ถ้าในมัชฌิมวัย ยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยา ไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไชร้, ในปัจฉิมวัย พึงบำเพ็ญกุศลให้ได้. ด้วยอาการแม้อย่างนี้ ตนต้องเป็น อันเขาประคับประคองแล้วทีเดียว. แต่เมื่อเขาไม่ทำอย่างนั้น ตน

ยอมชื่อว่า ไม่เป็นที่รัก. ผู้ นั้น (เท่ากับ) ทำตนนั้น ให้มีอบายเป็น
ที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียว.

ก็ถ้าว่า บรรพชิต ในปฐมวัย ทำการสาธยายอยู่ ทรงจำ บอก
ทำวัตรและปฏิวัตรอยู่ เชื่อว่าถึง ความประมาท, ในมัชฌิมวัยพึงเป็น
ผู้ไม่ประมาท บำเพ็ญสมณธรรม.

อนึ่ง ถ้ายังสอบถามอรรถกถาและวินิจฉัย และเหตุแห่งพระปริยัติ
อันตนเรียนแล้วในปฐมวัยอยู่ เชื่อว่า ถึงความประมาท ในมัชฌิมวัย.
ในปัจฉิมวัย พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรม. ด้วยอาการแม่
อย่างนี้ ตนยอมเป็นอันบรรพชิตนั้น ประคับประคองแล้วทีเดียว.
แต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้น ตนยอมชื่อว่า ไม่เป็นที่รัก, บรรพชิต
นั้น (เท่ากับ) ทำตนนั้นให้เดือดร้อน ด้วยการตามเดือดร้อนในภาย
หลังแท้.

ในกาลจบเทศนา โพธิราชกุมาร ตั้งอยู่ในโศคาปัตติผลแล้ว.
พระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์ แม่แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว
ดังนี้แล.

เรื่องโพธิราชกุมาร จบ.

๒. เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร * [๑๒๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุป-
นันทศากยบุตร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อดุตานเมว ปรมํ "
เป็นต้น.

[พระเถระออกอุบายหาลาภ]

ดังได้สดับมา พระเถระนั้น ฉลาดกล่าวธรรมกถา. ภิกษุเป็น
อันมาก ฟังธรรมกถาอันปฏิสังขตด้วยความเป็นผู้มีความปรารถนาล้น
เป็นต้นของท่านแล้ว จึงบูชาท่านด้วยจิวรทั้งหลาย สมทาน
ธุดงค์. พระอุปนันทะนั้นรูปเดียว รับเอาบริวารที่ภิกษุเหล่านั้นสละ
แล้ว.

เมื่อภายในกาลฝนหนึ่งใกล้เข้ามา พระอุปนันทะนั้น ได้ไปสู่
ชนบทแล้ว. ลำดับนั้น ภิกษุหนุ่มและสามเณรในวิหารแห่งหนึ่ง
กล่าวกะท่าน ด้วยความรักในธรรมกถิงกว่า " ท่านผู้เจริญ ขอท่าน
จงเข้าพรรษาในที่นี้เถิด. " พระอุปนันทะ ถามว่า " ในวิหารนี้ ได้ผ้า
จ่านาพรรษากี่ผืน ? " เมื่อภิกษุเหล่านั้น ตอบว่า " ได้ผ้าสาฎกองค์
ละผืน " จึงวางรองเท้าไว้ในวิหารนั้น ได้ไปวิหารอื่น, ถึงวิหารที่ ๒
แล้ว ถามว่า " ในวิหารนี้ ภิกษุทั้งหลายได้อะไร ? " เมื่อพวกภิกษุ
ตอบว่า " ได้ผ้าสาฎก ๒ ผืน, " จึงวางไม้เท้าไว้: ถึงวิหารที่ ๓ ถาม

* พระมหาอุ๋น ป. ธ. ๖. วัดพิชัยญาติการาม แปล.

ว่า " ในวิหารนี้ ภิกษุทั้งหลายได้อะไร ? " เมื่อพวกภิกษุ ตอบว่า " ได้ผ้าสาฎก ๓ ผืน, " จึงวางลักกะจั่นน้ำไว้; ถึงวิหารที่ ๔ ถามว่า ' ในวิหารนี้ ภิกษุทั้งหลายได้อะไร ? " เมื่อพวกภิกษุตอบว่า " ได้ผ้าสาฎก ๔ ผืน, " จึงกล่าวว่า " ดีละ เราจักอยู่ในที่นี่ " ดังนี้แล้ว เข้าพรรษาในวิหารนั้น กล่าวธรรมกถาแก่คฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลาย นั้นแล. คฤหัสถ์และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น บุษยาพระอุปนันทะนั้น ด้วยผ้าและจีวรเป็นอันมาทีเดียว. พระอุปนันทะนั้น ออกพรรษาแล้ว ส่งข่าวไปในวิหารแม้นอกนี้ว่า " เราควรจะได้ผ้าจํานำพรรษา เพราะเราวางบริวารไว้, ภิกษุทั้งหลายจงส่งผ้าจํานำพรรษานั้นให้เรา " ให้นำผ้าจํานำพรรษาทั้งหมดมาแล้ว บรรทุกยานน้อยขับไป.

[พระอุปนันทะตัดสินใจพิพาท]

ครั้งนั้นภิกษุหนุ่ม ๒ รูปในวิหารแห่งหนึ่ง ได้ผ้าสาฎก ๒ ผืน และผ้ากัมพลผืนหนึ่ง ไม่อาจจะแบ่งกันได้ว่า " ผ้าสาฎกจงเป็นของท่าน, ผ้ากัมพลเป็นของเรา " นั่งทะเลาะกันอยู่ใกล้หนทาง. ภิกษุหนุ่ม ๒ รูปนั้น เห็นพระเถระนั้นเดินมา จึงกล่าวว่า " ขอท่านจงช่วยแบ่งให้แก่พวกผมเถิด ขอรับ. "

เถระ. พวกคุณจงแบ่งกันเองเถิด.

ภิกษุ. พวกผมไม่สามารถ ขอรับ, ขอท่านจงแบ่งให้พวกผมเถิด.

เถระ. พวกคุณจักตั้งอยู่ในคำของเราหรือ ?

ภิกษุ. ขอรับ พวกผมจักตั้งอยู่.

พระเถระนั้น กล่าวว่า " ถ้ากระนั้น ดีละ " ให้ผ้าสาฎก ๒ ผืน

แก่ภิกษุหนุ่ม ๒ รูปนั้นแล้ว กล่าวว่า " ผ้ากัมพลผืนนี้ จงเป็นผ้าห่ม
ของเราผู้กล่าวธรรมกถา " ดังนี้แล้ว ก็ถือเอาผ้ากัมพลมีค่ามาก
หลีกไป. พวกภิกษุหนุ่มเป็นผู้เดือดร้อน ไปสู่สำนักพระศาสดา
กราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว.

[บุรพกรรมของพระอุปน์นทะ]

พระศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย อุปน์นทะนี้ ถือเอา
ของ ๆ พวกเธอ กระทำให้พวกเธอเดือดร้อนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้,
แม้ในกาลก่อน ก็ได้ทำแล้วเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา
(ตรัส) ว่า :-

" ก็ในอดีตกาล นาก ๒ ตัว คือ นากเที่ยวหากินตามริมฝั่ง ๑
นากเที่ยวหากินทางน้ำลึก ๑ ได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่ ถึงความทะเลาะ
กันว่า " ศิระษะจงเป็นของเรา, หางจงเป็นของท่าน. " ไม่อาจจะแบ่ง
กันได้ เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง จึงกล่าวว่า " ลุงของท่านจงช่วยแบ่ง
ปลานี้ให้แก่ข้าพเจ้า. "

สุนัขจิ้งจอก. เราอันพระราชาตั้งไว้ในตำแหน่งผู้พิพากษา, เรา
นั่งในที่วินิจฉัยนั้นนานแล้ว จึงมาเสียเพื่อต้องการเดินเที่ยวเล่น, เดียว
นี้ โอกาสของเราไม่มี.

นาก. ลุง ท่านอย่าทำอย่างนี้เลย, โปรดช่วยแบ่งให้พวก
ข้าพเจ้าเถิด.

สุนัขจิ้งจอก. พวกเจ้าจักตั้งอยู่ในคำของเราหรือ ?

๑. ชงขุวิหาร ศัพท์นี้ แปลว่า เดินเที่ยวเล่นหรือพักผ่อน.

นาก. พวกข้าพเจ้าจักตั้งอยู่ ลุง.

สุนัขจิ้งจอกนั้น กล่าวว่า " ถ้าเช่นนั้น ดีละ " จึงได้ตัดทำหัวไว้ข้างหนึ่ง. หางไว้ข้างหนึ่ง; ก็แลครั้นทำแล้ว จึงกล่าวว่า " พ่อทั้ง ๒ บรรดาพวกเจ้าทั้ง ๒ ตัวใด เทียวไปริมฝั่ง, ตัวนั้นจงถือเอาหาง; ตัวใด เทียวไปในน้ำลึก, ศีรษะจงเป็นของตัวนั้น; ส่วนท่อนกลางนี้ จักเป็นของเรา ผู้ตั้งอยู่ในวินิจฉัยธรรม " เมื่อจะให้นากเหล่านั้นยินยอม จึงกล่าวคาถานี้ว่า :-

" หางเป็นของนาก ตัวเทียวหากินตามริมฝั่ง,
ศีรษะเป็นของนาก ตัวเทียวหากินในน้ำลึก,
ส่วนท่อนกลางนี้ จักเป็นของเรา ผู้ตั้งอยู่
ในธรรม "

ดังนี้แล้ว คาบเอาท่อนกลางหลักไป. แม่นากทั้ง ๒ นั้น เตือคร้อนได้ยินแลดูสุนัขจิ้งจอกนั้นแล้ว.

พระศาสดา ครั้งทรงแสดงเรื่องอดีตนี้แล้ว ตรัสว่า " แม้ในอดีตกาล อุปันนทะนี้ ได้กระทำพวกเธอให้เตือคร้อนอย่างนี้เหมือนกัน " ให้ภิกษุเหล่านั้นยินยอมแล้ว เมื่อจะทรงติเตียนพระอุปันนทะ จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ธรรมคาผู้จะสั่งสอนผู้อื่น พึงให้ตนตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อนทีเดียว " ดังนี้แล้ว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บัณฑิตพึงตั้งตนนั้นแล ในคุณอันสมควร
ก่อน, พึงสั่งสอนผู้อื่นในภายหลัง จะไม่พึง

เสร้าหมอง. "

[แก่อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บาทพระคาถาว่า ปฏิรูป นิวสเย ได้แก่มิยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควร. พระศาสดาทรงดำเนาะ " บุคคลใด ประสงค์จะสั่งสอนผู้อื่น ด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้น หรือ ด้วยปฏิปทาของอริยวงศ์เป็นต้น, บุคคลนั้น มิยังตนนั้นแลให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นก่อน; ครั้นตั้งตนไว้อย่างนั้นแล้ว มิยังสอนผู้อื่น ด้วยคุณนั้นในภายหลัง. ด้วยว่าบุคคล เมื่อมิยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้น สอนผู้อื่นอย่างเดิวก่อนนั้น ได้ความนิทานจากผู้อื่นแล้ว ชื่อว่ายอมเสร้าหมอง. บุคคลเมื่อยังตนให้ตั้งอยู่ในคุณนั้นแล้ว สั่งสอนผู้อื่นอยู่ ย่อมได้รับความสรรเสริญจากผู้อื่น; เพราะฉะนั้น ชื่อว่ายอมไม่เสร้าหมอง. บัณฑิตเมื่อทำอยู่อย่างนี้ ชื่อว่ามิยังเสร้าหมอง.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๒ รูปนั้น ดำรงอยู่แล้วในโศคาปัตติผล. เทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังนี้แล.

เรื่องพระอุปนันทสากยบุตร จบ.

๓. เรื่องพระปธานิกตีสเถระ * [๑๒๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ปธานิกตีสเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุตฺตฺตานญฺเจ " เป็นต้น.

[พระปธานิกตีสเถระดีแต่สอนคนอื่น ตนไม่ทำ]

ดังได้สดับมา พระเถระนั้น เรียนพระกัมมัฏฐาน ในสำนักของ
พระศาสดาแล้ว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ไปจำพรรษาในป่า
กล่าวสอนว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านเรียนพระกัมมัฏฐานใน
สำนัก ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่, จงเป็นผู้ไม่ประมาท
ทำสมณธรรมเถิด " ดังนี้แล้ว ตนเองก็ไปนอนหลับ. ภิกษุเหล่านั้น
จงกรมในปฐมยามแล้ว เข้าไปสู่วิหารในมัชฌิมยาม. พระเถระนั้น
ไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้น ในเวลาตนนอนหลับแล้วตื่นขึ้น กล่าวว่า
" พวกท่านมา ด้วยหวังว่า ' จักนอนหลับ ' ดังนี้หรือ ? จงรีบออกไป
ทำสมณธรรมเถิด " ดังนี้แล้ว ตนเองก็ไปนอนเหมือนอย่างนั้นนั่น
แล. พวกภิกษุนอกนี้ จงกรมในภายนอกในมัชฌิมยามแล้ว เข้าไปสู่
วิหารในปัจฉิมยาม. พระเถระนั้น ตื่นขึ้นแม้อีกแล้ว ไปสู่สำนักของ
ภิกษุเหล่านั้น นำภิกษุเหล่านั้น ออกจากวิหารแล้ว ตนเองก็ไปนอน
หลับเสียอีก. เมื่อพระเถระนั้นกระทำอย่างนั้น ตลอดกาลเป็นนิตย์,
ภิกษุเหล่านั้น ไม่สามารถจะทำการสาธยาย หรือพระกัมมัฏฐานไว้

* พระมหาสอน ป.ธ.๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ในใจได้. จิตได้ถึงความพึงชานแล้ว. ภิกษุเหล่านั้น ปรึกษากันว่า " อาจารย์ของเรา ปรารถนาความเพียรเหลือเกิน, พวกเราจักคอยจับทาน " เมื่อคอยจับอยู่ เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้ว จึงกล่าว ว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกเราฉิบหายแล้ว, อาจารย์ของเรา ย่อมร้องเปล่า ๆ " บรรดาภิกษุเหล่านั้น ลำบากอยู่เหลือเกิน ภิกษุแม่รูปหนึ่ง ไม่สามารถจะยังคุณวิเศษให้บังเกิดได้. ภิกษุเหล่านั้น ออกพรรษาแล้ว ไปสู่สำนักของพระศาสดา มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทำแล้ว ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมหรือ ? " จึงกราบทูลความนั้น.

[เรื่องไถ่ขันไม่เป็นเวลา]

พระศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้^๑ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอ ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น, แม่ในกาลก่อน ภิกษุนั้นก็ได้ทำอันตรายแก่พวกเธอเหมือนกัน " อันภิกษุเหล่านั้น ทูลอ่อนวอนแล้ว จึงทรงยังอภิลการวุกกภูชาดก^๒ให้พิสดาร (ความย่อ) ว่า :-

**" ไถ่ตัวนี้ เติบโตแล้วในสำนักของผู้มิใช่มารดาและ
บิดา อยู่ในสกุลแห่งผู้มิใช่อาจารย์ จึงไม่รู้จักกาล
หรือมิใช่กาล "**

ดังนี้แล้ว ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย อันธรรมาภิกษุ เมื่อกล่าวสอนคนอื่น พึงทำตนให้เป็นอันทรمانดีแล้ว, เพราะบุคคล เมื่อกล่าวสอนอย่างนั้น เป็นผู้ฝึกดีแล้ว ชื่อว่าย่อมฝึกได้ " แล้วตรัส

๑. พุ. ชา. เอก. ๒๓/๓๘. ตทฎฐกถา. ๒/๓๐๒.

พระคานี้ว่า :-

" ฟังบุคคลพราสอนผู้อื่นอยู่นั้นใด, ฟังทำตน
นั้นนั้น, บุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอ (จึง) ควรฝึก
(ผู้อื่น), เพราะว่าได้ยินว่า ตนฝึกฝนได้โดยยาก. "

[แก้อรรถ]

ฟังทราบความแห่งพระคานี้ว่า :-

" ภิกษุกล่าวแล้วว่า ' ฟังจงกรมในปฐมยามเป็นต้น ' ชื่อว่าย่อม
กล่าวสอนผู้อื่นนั้นใด. ตนเองก็ฉันนั้น อธิษฐานกิจมีจงกรมเป็นต้น
ชื่อว่าฟังกระทำตนเหมือนอย่างสอนผู้อื่น. เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุนั้น
เป็นผู้มีตนฝึกดีแล้วหนอ ควรฝึก (บุคคลอื่น*) "

บาทพระคาถาว่า สุทนต์ วัต ทเมถ ความว่า ภิกษุย่อมพรา
สอนผู้อื่น ด้วยคุณอันใด. เป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วด้วยตน ด้วยคุณอันนั้น
ควรฝึก (ผู้อื่น).

บาทพระคาถาว่า อตุตา หิ กิร ทุทุทโม ความว่า เพราะว่า
ชื่อว่าตนนี้ เป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนได้ยาก. เพราะเหตุนั้น ตนนั้น
ย่อมเป็นสภาพอันบุคคลฝึกฝนดีแล้ว ด้วยประการใด, ควรฝึกตนด้วย
ประการนั้น.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุแม่ประมาณ ๕๐๐ รูปนั้น บรรลุพระ-
อรหัตผลแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระปธานิกตีสเถระ จบ.

๑. ใช้เป็นบทตั้งอีกครั้งหนึ่ง.

๔. เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ * [๑๓๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อดุตา หิ อดุตโน นาโถ " เป็นต้น.

[มารดาของพระกุมารกัสสปบวช]

ดังได้สดับมา มารดาของพระเถระนั้น เป็นธิดาของเศรษฐี ในกรุงราชคฤห์ ของบรรพชาแล้วจำเดิมแต่เวลาตนถึงความเป็นผู้รู้ เติงสา, แม้อ่อนนอนอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ได้บรรพชา แต่สำนักของ มารดาและบิดา เจริญวัยแล้ว ไปสู่ตระกูลผัว เป็นผู้มีผัวตั้งเทวดา อยู่ครองเรือนแล้ว. ครั้นต่อมาไม่นานนัก สัตว์เกิดในครรภ์ ตั้งขึ้น แล้วในท้องของนาง. แต่นางไม่ทราบความที่ครรภ์นั้นตั้งขึ้นเลย ยัง สามีให้ยินดีแล้ว จึงขอบรรพชา. ครั้งนั้น สามีนั่นนำนางไปสู่สำนักของ นางภิกษุณี ด้วยสักการะใหญ่ ไม่ทราบอยู่ ให้บวชในสำนักของนาง ภิกษุณี ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้ว.

โดยสมัยอื่น นางอุกนางภิกษุณีเหล่านั้น ทราบความที่นางมี ครรภ์แล้ว ถามว่า "นี่อะไรกัน ?" จึงตอบว่า "แม่เจ้าดิฉันไม่ ทราบว่า 'นี่เป็นอย่างไร ?' แต่ศีลของดิฉัน ไม่ต่างพร้อยเลย." พวก นางภิกษุณี นำนางไปสู่สำนักของพระเทวทัตแล้ว ถามว่า "นาง ภิกษุณีนี บวชด้วยศรัทธา, พวกดิฉันไม่ทราบกาลแห่งครรภ์ของ

* พระมหาสอน ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

นางนี้ตั้งขึ้น ; บัดนี้ พวกดิฉันจะทำอย่างไร ? " พระเทวทัต คิดเหตุเพียงเท่านั้นว่า " ความเสียชื่อเสียง จงอย่าเกิดขึ้นแก่พวกนางภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเรา " จึงกล่าวว่า " พวกเธอ จงให้นางนั้น สึกเสีย " นางภิกษุณีสาวนั้น ฟังคำนั้นแล้ว กล่าวว่า " แม่เจ้า ขอแม่เจ้าทั้งหลาย อย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย, ดิฉันมิได้บวชเจาะจงพระเทวทัต, แม่เจ้าทั้งหลาย จงมาเถิด จงนำดิฉันไปสู่พระเซตวัน ซึ่งเป็นสำนักของพระศาสดา. " นางภิกษุณีเหล่านั้น พานางไปสู่พระเซตวัน กราบทูลแด่พระศาสดาแล้ว.

[พระกุมารกัสสปเกิด]

พระศาสดา เมื่อทรงทราบอยู่ว่า " ครรภ์ตั้งขึ้นแล้ว ในเวลา นางเป็นภคฤหัสถ์ " เพื่อจะเปลื้องเสียซึ่งถ้อยคำของชนอื่น จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศล ท่านมหาอนาถบิณฑิกะ ท่านจุลอนาถบิณฑิกะ นางวิสาขาอุบาสิกา และสกุลใหญ่อื่นๆ มาแล้ว ทรงบังคับพระอุบาสิเถระว่า " เธอจงไป, จงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจด ในท่ามกลางบริษัท ๔. " พระเถระให้เชิญนางวิสาขามาตรงพระพักตร์พระราชาแล้ว ให้สอบสวนอธิการณนั้น. นางวิสาขานั้น ให้คนล้อมเครื่องล้อมคือม่าน ตรวจดูมือ เท้า สะดือ และที่สะดือแห่งท้องของนางภิกษุณีนั้นภายในม่านแล้ว นับเดือนและวันดู ทราบว่า " นางได้ครรภ์ในเวลาเป็นภคฤหัสถ์ " จึงบอกความนั้นแก่พระเถระ. ครั้งนั้น พระเถระยังความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ ให้กลับตั้งขึ้นในท่ามกลางบริษัทแล้ว. โดยสมัยอื่น นางคลอดบุตรมีอานุภาพมาก ซึ่งมี

ความปรารถนาตั้งไว้ แทบบาทมูลของพระพุทฺธเจ้า ทรงพระนว่า
ปทุมุตตระ

[มีกุมารนำหน้าเพราะพระราชาทรงชูปเสียง]

ภายหลังวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไป ณ ที่ใกล้สำนักของนาง
ภิกษุณี ทรงสดับเสียงทารถ จึงตรัสถามว่า " นี่เสียงอะไร ? " เมื่อ
อำมาตย์กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า บุตรของนางภิกษุณีนั่นเกิดแล้ว,
นั่นเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีนั่น, " ทรงนำกุมารนั้น ไปสู่พระราช-
มนเทียรของพระองค์ ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลาย. ก็ในวันตั้ง
ชื่อ ชนทั้งหลาย ตั้งชื่อของกุมารนั้นว่า " กัสสป " เพราะความที่
กุมารนั้น เป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเครื่องบริหารของ
พระกุมาร จึงรู้กันว่า " กุมารกัสสป. " กุมารนั้น ทูตติเด็กในสนาม
กีฬาแล้ว, เมื่อพวกเขาเด็ก กล่าววว่า " พวกเรา ถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อ
ทูตติแล้ว, " จึงเข้าไปเฝ้าพระราชา ทูลถามว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้
เป็นสมมติเทพ พวกเด็กยก่อมว่าหม่อมฉันว่า ' ไม่มีมารดาและบิดา ' ขอ
พระองค์ทรงตรัสบอกมารดาแก่หม่อมฉัน. " เมื่อพระราชา ทรงแสดง
หญิงแม่นมทั้งหลาย ตรัสว่า " หญิงเหล่านี้ เป็นมารดาของเจ้า, "
จึงกราบทูลว่า " มารดาของหม่อมฉัน ไม่มีเท่านี้, อันมารดาของ
หม่อมฉันพึงมีคนเดียว, ขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้น แก่หม่อมฉัน
เถิด. " พระราชา ทรงดำริว่า " เราไม่อาจลวงกุมารนี้ได้ " จึง
ตรัสว่า " พ่อ มารดาของเจ้าเป็นภิกษุณี, เจ้า อันเรานำมาแต่สำนักนาง
ภิกษุณี. "

[กุมารกัสสปออกบวชบรรลุพระอรหันต์]

กุมารนั้น มีความสังเวชเกิดขึ้นพร้อมแล้ว ด้วยเหตุเพียงเท่านั้น นั้นแหละ กราบทูลว่า " เข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์จงให้หม่อมฉัน บวชเถิด " พระราชา ทรงรับว่า " ดีละ พ่อ " แล้ว ยังกุมารนั้นให้ บวชในสำนักของพระศาสดา ด้วยสักการะเป็นอันมาก.

กุมารกัสสปนั้น ได้อุปสมบทแล้ว ปรากฏว่า " พระกุมาร กัสสปเถระ. " ท่านเรียนกัมมัฏฐานในสำนักพระศาสดา เข้าไปสู่ ป่าพยายามแล้ว ไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดได้ จึงคิดว่า " เรา จักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษอีก " มาสู่สำนักของพระศาสดา อยู่ใน อันธวันแล้ว. ครั้งนั้น ภิกษุผู้ทำสมณธรรมร่วมกัน ในกาลแห่ง พระกัสสปพุทธเจ้า บรรลุอนาคามีผลแล้ว บังเกิดในพรหมโลก มา จากพรหมโลก ถามปัญหา ๑๕ ข้อ กะพระกุมารกัสสปนั้นแล้ว ส่ง ไปด้วยคำว่า " คนอื่นยกพระศาสดาเสียบ ที่สามารถเพื่อจะพยากรณ์ ปัญหาเหล่านี้ไม่มี, ท่านจงไป; จงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ ในสำนักของพระศาสดาเถิด. " ท่านทำเหมือนอย่างนั้น บรรลุพระ อรหันต์ผล ในเวลาที่ทรงแก้ปัญหาคบ.

[มารดาพระกุมารกัสสปบรรลุพระอรหันต์]

ก็ตั้งแต่วันที่พระเถระนั้นออกไปแล้ว น้ำตาไหลออกจากนัยน์ตา ทั้ง ๒ ของนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาตลอด ๑๒ ปี. นางมีทุกข์เพราะ พลัดพรากจากบุตร มีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทีเดียว เทียวไปเพื่อ ภิกษา พอเห็นพระเถระในระหว่างแห่งถนน จึงร้องว่า " ลูก ลูก "

วิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเถระ ชวนลี้มแล้ว. นางมีถันหลังน้ำนมอยู่ลูก
ขึ้น มีจิวรเปียกไปจับพระเถระแล้ว. พระเถระ คิดว่า " ถ้ามารดานี้
จักได้ถ้อยคำอันไพเราะจากสำนักของเราไซ้ นางจักหนีหายเสีย; เรา
จักเจรจากับมารดานี้ ทำให้กระด้างเทียว." ที่นั้น พระเถระกล่าว
กะนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่า " ท่านเทียวทำอะไรอยู่? จึงไม่อาจ
ตัดแม้มาตรว่าความรักได้." นางคิดว่า " โอ ถ้อยคำของพระเถระ
หยาบคาย, " จึงกล่าวว่า " พ่อ พ่อพูดอะไร? " ถูกพระเถระว่า
เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีก จึงคิดว่า " เราไม่อาจถันน้ำไว้
ได้สิ้น ๑๒ ปี เพราะเหตุแห่งบุตรนี้, แต่บุตรของเรา มีหัวใจ
กระด้าง, ประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้ " ตัดความเส่นหาใน
บุตรพระอรหันต์ผลในวันนั้นนั่นเอง

[พวกภิกษุพากันสรรเสริญพระพุทธรูป]

โดยสมัยอื่น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า " ผู้มี
อายุทั้งหลาย พระกุมารกัสสปและพระเถรี ผู้สมบุรณ์ด้วยอุปนิสัย
อย่างนี้ ถูกพระเทวทัตให้หนีหายแล้ว, ส่วนพระศาสดา เกิดเป็นที่
พึงของท่านทั้ง ๒ นั้น; แม้น่าอัศจรรย์ ธรรมดาพระพุทธรเจ้าทั้ง
หลาย ย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลก.

พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้
พวกเธอนั่งสนทนากัน ด้วยเรื่องอะไรหนอ? ", เมื่อภิกษุเหล่านั้น
กราบทูลว่า " ด้วยเรื่องชื่อนี้, " จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย เราเป็น
ปัจจัยและเป็นที่พักของคนที่ทั้ง ๒ นี้ ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่, แม้นใน

กาลก่อน เราก็ได้เป็นที่พำนักของคนทั้ง ๒ นั้นเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว
จึงตรัสนิโรชชาดกนี้โดยพิสดารว่า :-

" เจ้าหรือคนอื่นพึงคบเนื้อชื่อนิโครธผู้เดียว
อย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อว่าสาชะ; ความตายใน
สำนักเนื้อชื่อนิโครธประเสริฐกว่า, ความเป็น
อยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาชะนั้นจะประเสริฐ
อะไร. "

ทรงประชุมชาดกว่า " เนื้อชื่อว่าสาชะในครั้งนั้น ได้เป็นเทวทัต
(ในบัดนี้), แม้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาชะนั้น (ก็) เป็นบริษัทของ
พระเทวทัตนั้นแหละ, แม่เนื้อนามว่านิโครธ ผู้ไปสละชีวิตแก่
แม่เนื้อตัวมีครรภ์ คือเราเอง, " เมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรี
ตัดความรักในบุตรแล้ว ทำที่พึ่งแก่ตนด้วยตนเองแล จึงตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย เพราะบุคคลอาศัยคนอื่น ไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์
หรือมรรคเป็นที่ไปเบื้องหน้าได้, ฉะนั้น ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของ
ตน, คนอื่นจักทำอะไรได้ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, บุคคลอื่นใครเล่า ?
พึ่งเป็นที่พึ่งได้; เพราะบุคคล มีตนฝึกฝนดี
แล้ว ย่อมได้ที่พึ่ง ที่บุคคลได้โดยยาก. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นาโธ คือเป็นที่พำนัก. พระผู้มี

พระภาค ตรัสคำนี้ไว้ว่า " บุคคลตั้งอยู่ในตน คือสมบูรณ์แล้วด้วย
ตน สามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์ หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญ
หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลได้, เพราะเหตุนั้นแหละ ตนแลพึงเป็นที่พึ่ง
ของตน. คนอื่นใครเล่า? พึ่งเป็นที่พึ่งของใครได้, เพราะบุคคล
มีตนฝึกดีแล้ว คือมีความเสพผิออกแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้
โดยยาก กล่าวคือพระอรหันต์ผล. ก็คำว่า " นาคํ ลภติ ทูลลภํ " นี้
พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาพระอรหันต์.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ จบ.

๕. เรื่องอุบาสกเชื่อมหาคาล * [๑๓๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสกผู้โศดาบันคนหนึ่งเชื่อมหาคาล ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุตุนา หิ กตํ ปาปํ " เป็นต้น.

[มหาคาลถูกหาว่าเป็นโจรเลยถูกทูปตาย]

ได้ยินว่า มหาคาลนั้น เป็นผู้รักษากุโธสถ ๘ วันต่อเดือน (เดือนละ ๘ วัน) ฟังธรรมกถา ตลอดคืนยังรุ่งในวิหาร. ครั้งนั้น พวกโจร ตัดที่ต่อในเรือนหลังหนึ่ง ในเวลากลางคืน ถือเอาห่อภัณฑะไป ถูกพวกเจ้าของตื่นขึ้น เพราะเสียงภาชนะโลหะ (กระทับกัน) ดิคตามแล้ว ทิ้งสิ่งของที่ตนถือไว้แล้วก็หลบหนีไป.

ฝ่ายพวกเจ้าของ ดิคตามโจรเหล่านั้นเรื่อยไป. พวกโจรเหล่านั้น กระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศ. ส่วนโจรคนหนึ่ง ถือเอาทางที่ไปยังวิหาร ทิ้งห่อภัณฑะไว้ข้างหน้ามหาคาล ผู้ฟังธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่ง ล้างหน้าอยู่ริมสระโลกขรณีแต่เข้าประตูแล้ว หลบหนีไป.

พวกมนุษย์ดิคตามหมู่โจรมา พบห่อภัณฑะแล้ว จึงจับมหาคาลนั้นไว้ ด้วยกล่าวว่า " เอ็งตัดที่ต่อในเรือนของพวกข้า ลักห่อภัณฑะไปแล้ว เทียวเดินเหมือนฟังธรรมอยู่, ได้ทูปให้ตายแล้วก็ทิ้งไว้เลยไป.

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[महाकालतयसमगैर्बुरपरम]

ครั้งนั้น ภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย ถือหม้อน้ำดื่มไป แต่เจ้าครู พบมหากาลนั้น กล่าวว่า " อุบาสกพึงธรรมกถาอยู่ในวิหาร ได้มรณะไม่สมควร " ดังนี้แล้ว จึงได้กราบทูลแต่พระศาสดา.

พระศาสดา ตรัสว่า " อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย นายกาลได้มรณะไม่สมควรในอัทธานี้, แต่เข้าได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในกาลก่อนนั้นแล " อันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอาราธนา จึงตรัสบุรพกรรมของมหากาลนั้นว่า :-

[บุรพกรรมของมหากาล]

" ดั่งได้สดับมา ในอดีตกาล พวกโจรชุมอยู่ที่ปากดงแห่งปัจฉิมตคามแห่งหนึ่ง ในแคว้นของพระเจ้าพาราณสี. พระราชาทรงตั้งราชภักุคนหนึ่งไว้ที่ปากดง. ราชภักุนั้น รับค่าจ้างแล้ว ก็นำคนไปจากปากข้างนี้ สู่ปากข้างโน้น, นำคนจากปากข้างโน้น มาสู่ปากข้างนี้.

ต่อมา มนุษย์คนหนึ่ง พากิริยาอุปสวของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้ว ได้ไปถึงที่นั่น. ราชภักุ พอเห็นหญิงนั้น ก็เกิดเสียดาย, เมื่อมนุษย์นั้น แม้กล่าวว่า " นาย ขอท่านจงช่วยกระผมทั้ง ๒ ให้ผ่านพ้นดงเถิด, " ก็ตอบว่า " บัดนี้ คำมีดเสียแล้ว, เจ้าครูเถอะ เรา

๑. นำมิมหาด้วย ๒. บ้านอยู่ริมเขตแดน ๓. คนอันพระราชาทรงชูปเลียง ได้แก่ข้าราชการ.

จักช่วยให้ผ่านพ้นไป."

มนุษย์. นาย ยังมีเวลา, ขอโปรดนำกระผมทั้ง ๒ ไปเดี๋ยวนี้
เถอะ.

ราชภัฏ. กลับเถิด ท่านผู้เจริญ, อาหารและที่พักอาศัย จักมีใน
เรือนของเราทีเดียว.

มนุษย์นั้นไม่ปรารถนากลับเลย. ฝ่ายราชภัฏนอกนี้ ให้สัญญา
แก่พวกบวช ยังยานน้อยให้กลับแล้ว ในที่พักอาศัยที่ชุ่มประตุ ให้
เตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาเลย. ก็ในเรือนราชภัฏนั้นมี
แก้วมณีดวงหนึ่ง. เขาให้เอาแก้วมณีนั้น ซ่อนไว้ในซอกแห่งยานนั้น
ของมนุษย์ผู้นั้นแล้ว ในเวลาจวนรุ่ง ให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้า
ไป (บ้าน).

ลำดับนั้น พวกบวช แจ้งแก่เขาว่า " นาย แก้วมณีถูกพวกโจร
ลักเอาไปแล้ว. " เขาสั่งว่า " พวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้าน
ทั้งหลาย ตรวจค้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้าน. " ฝ่ายมนุษย์นอก
นี้ จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับไปแต่เช้าตรู่. ที่นั้น พวกคนใช้ของ
ราชภัฏ จึงค้นยานน้อยของมนุษย์นั้น พบแก้วมณีที่คนซ่อนไว้จึง
ชูพูดว่า " เจ้าลักเอาแก้วมณีหนีไป " ดังนี้แล้ว ก็โบาย แสดงแก่
นายบ้านว่า " นาย พวกผมจับโจรได้แล้ว. " เขาพูดว่า " ตัวเราเป็น
ถึงนายราชภัฏ ให้พักอาศัยในเรือน ให้กัดแล้ว, มันยังลักแก้วมณีไป
ได้, พวกเจ้าจงจับอ้ายบวชชั่วช้านั้น " ดังนี้แล้ว ให้ช่วยกันทุบตาย

๑. ศัพท์นี้ เคยแปลว่า นายอำเภอ แต่ในที่นี้บังคับความถึงนายราชภัฏ.

แล้ว ให้ทิ้งเสีย. นี่เป็นบุรพกรรมของมหากาลนั้น. ราชกัณฐ์นั้น
เคลื่อนจากอัฐภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจี ใหม่อยู่ในอเวจินั้นสิ้นกาล
นาน ถูกทุบถึงความตายนั้นแล ใน ๑๐๐ อัฐภาพ เพราะวิบากที่
ยังเหลืออยู่.

[บายย่อมนัยยิผู้ทำ]

พระศาสดา ครั้งทรงแสดงบุรพกรรม ของมหากาลอย่างนั้น
แล้ว ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย บายกรรมอันตนทำไว้นั้นแล ย่อม
ย่ำยีสัตว์เหล่านี้ ในอบาย ๔ อย่างนี้ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้
ว่า :-

**" บาย อันตนทำไว้เอง เกิดในตน มีตนเป็น
แดนเกิด ย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาทราวม ดุจ
เพชรย่ำยีแก้วมณี อันเกิดแต่หินจะนั้น. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทพระคาถาว่า **วชิร วมุหฺย มณี** ความ
ว่า เปรียบดังเพชร (ย่ำยี) แก้วมณี ที่เกิดแต่หิน. ท่านอธิบายคำนี้
ไว้ว่า " เพชรอันสำเร็จจากหิน มีหินเป็นแดนเกิด กัดแก้วมณี ที่
เกิดแต่หิน คือแก้วมณีอันสำเร็จแต่หิน ซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของ
ตนนั้นนั่นแล คือทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ ให้เป็นท่อนน้อยท่อน
ใหญ่ ทำให้ใช้สอยไม่ได้ ฉนั้นใด; บายอันตนทำไว้แล้ว เกิดในตน มี
ตนเป็นแดนเกิด ย่อมย่ำยี คือขจัด บุคคลผู้มีปัญญาทราวม คือผู้ไว้

ปัญญา ในอบาย ๔ ฉะนั้นเหมือนกัน "

ในกาลจบเทศนา ภิกษุที่มาประชุม บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องอุบาสกช่อมหากาล จบ.

๖. เรื่องพระเทวทัต * [๑๓๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระเทวทัต ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ยสุส อจฺจนฺตทุสฺสึสฺย " เป็นต้น.

[สนทนาเรื่องลามกของพระเทวทัต]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พวกภิกษุ สนทนากันในโรงธรรมว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย พระเทวทัต เป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก เกลี่ยกลุ่มพระเจ้าอชาตศัตรู ยังลภสักการะเป็นอันมากให้เกิดขึ้น ชักชวนพระเจ้าอชาตศัตรู ในการฆ่าพระบิดา เป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจ้าอชาตศัตรุนั้น ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตถาคตเจ้าด้วยประการต่าง ๆ เพราะตัณหาอันเจริญขึ้นแล้ว ด้วยเหตุคือความเป็นผู้ทุศีลนั่นเอง. "

พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเรอนั่งสนทนากันด้วยถาอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า " ด้วยถาชื่อนี้, " จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้น, ถึงในกาลก่อน เทวทัตก็ตะเกียกตะกาย เพื่อจะฆ่าเราด้วยประการต่าง ๆ เหมือนกัน " ดังนี้แล้ว จึงตรัส ชาดกทั้งหลายมีกรุงคชาดกเป็นต้น แล้วตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาอันเกิดขึ้นเพราะ

* พระมหาอุ ป. ๕. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล. ๑. คู่มือซึ่งอ้างไว้ในเรื่องเทวทัตภาค ๑

เหตุคือความเป็นผู้ทุศีล หุ้มห่อรวบรัดชื่อซึ่งบุคคลผู้ทุศีลล่วงส่วน
ไปในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น เหมือนเถาย่านทราย รัตริ่งต้นสาละ
ฉะนั้น " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความเป็นผู้ทุศีลล่วงส่วน รวบรัด (อรรถภาพ)
ของบุคคลใด ดูเถาย่านทราย รัตริ่งต้นสาละ
ฉะนั้น, บุคคลนั้น ย่อมทำตนอย่างเดียวกัน
กับที่โจรหัวโจก ปรารถนาทำให้ตนฉะนั้น. "

[แก้อรรถ]

ความเป็นผู้ทุศีลโดยส่วนเดียว ชื่อว่า อัจจนตทุสุตฺถิโย ใน
พระคาถานั้น. บุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ ทำอกุศลกรรมบถ ๑๐ ตั้งแต่
เกิดก็ดี, ผู้เป็นบรรพชิต ต้องครุกาบัติ ตั้งแต่วันอุปสมบทก็ดี ชื่อว่า
ผู้ทุศีลล่วงส่วน.

แต่บทว่า อัจจนตทุสุตฺถิโย นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสในพระ
คาถานี้ ทรงหมายเอาความเป็นผู้ทุศีลอันมาแล้วตามคติของบุคคลผู้ทุศีล
ใน ๒-๓ อรรถภาพ.

อนึ่ง ตัณหาอันอาศัยทวาร ๖ ของผู้ทุศีลเกิดขึ้น บัณฑิตพึง
ทราบว่ " ความเป็นผู้ทุศีล " ในพระคาถานี้.

บทพระคาถาว่า มาลฺวา สาธมิโวตฺตตํ ความว่า ความเป็น
ผู้ทุศีล กล่าวคือตัณหา รวบรัด คือหุ้มห่ออรรถภาพของบุคคลใด
ตั้งอยู่. เหมือนเถาย่านทราย รัตริ่งต้นสาละ คือปกคลุมทั่วทั้งหมด

๑. แปลว่า อาบัติหนัก ได้แก่ปาราชิก และสังฆาทิเสส.

ทีเดียวนั้น ด้วยสามารถรับน้ำด้วยใบในเมื่อฝนตก แล้วหักลงฉะนั้นแล.
บุคคลนั้น คือผู้ถูกตัดหา กล่าวคือความเป็นผู้ทุศีลนั้นหักราน ให้ตก
ไปในอบายทั้งหลาย เหมือนต้นไม้ถูกเถายานทรายหักราน ให้โคนลง
เหนือแผ่นดินฉะนั้น, ชื่อว่าย่อมทำตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจกผู้
ใคร่ความพินาศปรารถนาทำให้ฉะนั้น.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิธิผลทั้งหลาย มี
โศดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระเทวทัต จบ.

๗. เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ * [๑๓๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวันทรงปรารภการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สุกฺขานิ " เป็นต้น.

[พระเวททัตพยายามทำลายสงฆ์]

ความพิสดารว่า พระเวททัตกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ วันหนึ่ง เห็นท่านพระอานนท์ เทียบบิณฑบาตอยู่ บอกความประสงค์ของตนแล้ว. พระเถระฟังข่าวนั้นแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดา ได้ทูลคำนี้อะพระผู้มีพระภาคว่า " พระเจ้าข้า เวลาเช้า ข้าพระองค์ครองสบงที่เวฬุวันนี้แล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต, พระเจ้าข้า พระเวททัตได้เห็นข้าพระองค์เทียบบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์แล้วแล, ตามเข้าไปหาข้าพระองค์ ได้กล่าวคำนี้ว่า ' อาวุโส อานนท์ จำเดิมแต่วันนี้ ฉันทจักทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาค แยกจากภิกษุสงฆ์; ' ข้าแต่พระผู้มีพระภาค วันนี้ พระเวททัตจักทำลายสงฆ์, คือจักทำอุโบสถและสังฆกรรม. "

[ความคิดนดีทำง่าย]

เมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานว่า :-

* สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลเป็นตัวอย่าง พ.ศ. ๒๔๕๔. และทรงอธิบายไว้ข้างท้าย.

" ความดีคนดีทำงานง่าย, ความดีคนชั่วทำงานยาก,
ความชั่วคนชั่วทำงานง่าย, ความชั่วอริยบุคคลทำ
ได้ยาก "

แล้วตรัสว่า " อานนท์ จินฺนํชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่
ตนทำได้ง่าย, กรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทำยากนักหนา " แล้ว
ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" กรรมอันไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน คน
ทำงานง่าย; กรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดี,
กรรมนั้นแลทำงานอย่างยิ่ง. "

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถานั้นว่า :-

" กรรมเหล่าใดไม่ดี คือมีโทษและเป็นไปเพื่ออุบาย ชื่อว่า
ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำนั้นแล, กรรมเหล่านั้นทำงานง่าย. ฝ่ายกรรม
ใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำ และชื่อว่าดี ด้วยอรรถว่าหาโทษ
มิได้ คือเป็นไปเพื่อสุคติและเป็นไปเพื่อพระนิพพาน, กรรมนั้นทำแสน
ยากราวกับทดแม่คงคาอันไหลไปทิศตะวันออก ทำให้หันหน้ากลับ. "

๑. บท อายุสุตา ซึ่งแปลว่า มีอายุนั้น ไม่ได้หมายความว่า ผู้ใหญ่หรือแก่เฒ่า เป็นคำที่พวกพระเรียกกันโดยโวหารสุภาพ ตรงกับคำที่ใช้ในบัดนี้ว่า ท่าน นำหน้าชื่อ.
๒. อิธ ในคำว่า อิธํ ภูเต ไม่มีคำว่าอะไร ไม่แปลก็ได้. ภูเต เป็นแต่คำเรียกโดยอ่อนน้อม ควรหาคำที่ตรงกัน ในที่นี้ใช้ว่า พระเจ้าข้าบ้าง ท่านเจ้าข้าบ้าง ตามรูป.
๓. คำซ้ำ เช่น ทิสฺวาน ซ้ำ อุตฺตสา, อุปฺสงฺกมิตฺวา ซ้ำ อุปฺสงฺกมิ ไม่ต้องแปลความ

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากได้บรรลุโลกุตระผล มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์ จบ.

เต็ม แปลแต่เพียงว่าแล้ว หรือครั้งแล้ว เท่านั้น. ๔. อชชตฤคทานิ ในกาลนี้มีวันนี้
เป็นเดิม ช้าไปไม่ไเพราะ แปลว่า จำเดิมแต่นี้ก็ได้. ๕. คำว่า เทวทูโต สงฆ์
ภินุทสูติ พระเทวทูตจักทำลายสงฆ์ ข้อนี้ทำด้วยกิริยาทำอุโบสถและสังฆกรรมแยก
กัน ควรแปลใจความ. ๖. คำว่า ปาปมริเยหิ ทุกฺกัรํ ดังจะให้เข้าใจว่า พระอริยบุคคล
นั้น ทำบาปก็มีบ้าง แต่ทำได้แสนยาก. แต่ความที่ท่านไม่ทำบาปเลย.

๘. เรื่องพระกาลเถระ * [๑๓๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระกาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โย สาสน " เป็นต้น.

[พระเถระไม่ให้อุปัฏฐายิการไปฟังธรรม]

ดังได้ยินมา หญิงคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ตั้งอยู่ในที่แห่งมารดา ทำนุบำรุงพระเถระนั้นอยู่. พวกคนในเรือนแห่งผู้คุ้นเคยของหญิงนั้น ฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้ว กลับมาเรือนแล้ว สรรเสริญอยู่ ว่า " แม่ ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัครรรย์, แม่ พระธรรมเทศนาก็ไพเราะ. " หญิงนั้น ฟังถ้อยคำของคนพวกนั้นแล้ว จึงบอกแก่พระกาลเถระว่า " ท่านเจ้าข้า ดิฉันอยากจะฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาบ้าง. " เธอห้ามเขาว่า " อย่าไปที่นั่นเลย. " หญิงนั้น ในวันรุ่งขึ้น ก็ขออีก แม้อันพระกาลเถระนั้นห้ามอยู่ถึง ๓ ครั้งก็ยังอยากจะฟังอยู่นั้นแล. มีคำถามสอดเข้ามาว่า " ก็เหตุไฉน ? เธอจึงได้ห้ามเขาเสีย. " แก้วว่า " ได้ยินว่า เธอได้มีความเห็นเช่นนี้ว่า ' อุบาสกานี้ ได้ฟังธรรมในสำนักพระศาสนาแล้วจักแตกจากเรา ' เหตุนี้เธอจึงได้ห้ามเขาเสีย.

วันหนึ่ง หญิงนั้น บริโภคอาหารเสร็จสมათานอุโบสถแล้ว

* สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลเป็นตัวอย่าง พ.ศ. ๒๔๕๔. และทรงอธิบายไว้ข้างท้าย.

ตั้งบุตรไว้ว่า " แม่ จงอังกาสพระผู้เป็นเจ้าของให้ดี " แล้วได้ไปวิหาร แต่เช้าเทียว. ฝ่ายบุตรของเขาที่อังกาสพระกาละโดยเรียบร้อย ใน กาลเธอมาถึง เธอถามว่า " อุบาสิกาผู้ใหญ่ไปไหน ? " (นาง) ตอบ ว่า " ไปวิหารเพื่อฟังธรรม." เธอพอได้ฟังข่าวนั้น ทูรันทุรายอยู่ เพราะความกลัดกลุ้มอันตั้งขึ้นในท้อง (ควรจะเป็น อนุโต ในกาย ใน) นี้กว่า " เดียวนี้ อุบาสิกานั้นแตกจากเราแล้ว " รีบไป เห็น หญิงนั้นฟังธรรมอยู่ในสำนักพระศาสดาจึงทูลพระศาสดาว่า " พระเจ้าข้า หญิงคนนี้เขลา ไม่เข้าใจธรรมกถาอันละเอียด, อย่าตรัสธรรมกถา อันละเอียดซึ่งประดับด้วยสภาวะธรรมมีขั้นเป็นต้น ตรัสแต่เพียงทาน กถาหรือศีลกถาแก่เขาก็พอ "

[สักการะยอมฆ่าคนถ้อย]

พระศาสดา ทรงทราบอัชฌาสัยของเธอแล้ว ตรัสว่า " เธอ เป็นคนปัญญาโหด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า ห้ามปรามคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า, เธอพยายามเพื่อฆ่าตนเอง " แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บุคคลให้ปัญญาโหด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า คัด
ค้านคำสั่งสอนของพระอริยบุคคล ผู้อรหันต์
มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม, บุคคลนั้นยอมเกิด
มาเพื่อฆ่าตนเหมือนขุยแห่งไม้ไผ่. "

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถานั้นว่า :-

" บุคคลใดปัญญาโหด อาศัยทิฏฐิอันชั่วช้า ห้ามปรามพวก
คนผู้กล่าวว่อยู่ว่า ' จักฟังธรรมก็ดี, ' ว่า ' จักถวายทานก็ดี, ' เพราะกลัว
แต่เสื่อมสักการะของตน ชื่อว่าโต้แย้งคำสั่งสอนของพระอริยบุคคล
ผู้รหัด มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม คือพระพุทธเจ้า, การโต้แย้งและ
ทิฏฐิอันเลวทรามนั้นของบุคคลนั้น ย่อมเป็นเหมือนขุยของไม้มีหนาม
กล่าวคือไม้ไฟ, เหตุนั้น ไม้ไฟเมื่อตกขุย ย่อมตกเพื่อฆ่าตนเท่านั้น
ฉันใด; แม้บุคคลนั้นก็ย่อมเกิดมาเพื่อฆ่าตน คือว่าเกิดมาเพื่อผลาญ
ตนเอง ฉะนั้น. สมจริง แม้คาถาประพันธ์นี้ พระผู้มีพระภาคก็ได้
ตรัสไว้ว่า :-

" ผลนั้นแลย่อมฆ่าต้นกล้วยเสีย, ผลนั้นแล
ย่อมฆ่าไม้ไฟเสีย, ผลนั้นแลย่อมฆ่าไม้้อเสีย,
ลูกในท้องย่อมฆ่าแม่ไม้้อครเสีย ฉนั้นใด,
สักการะก็ย่อมฆ่าบุรุษถ้อยเสีย ฉนั้น. "

๓. อโ ในที่นี้เป็นพวกอุทานแสดงความเลื่อมใส แปลว่า โอ ไม่ถูก โวหารนั้นแสดง
ความหลากหลาย ความใจ หรือความสังเวช ควรเลือกหาคำภาษาไทยให้ตรงกัน
ในที่นี้เลือกคำว่า แม่ มาใช้ ๔. เลขในสั้น ๆ แปลไม่ต้องออกชื่อกัตตาก็ได้ เช่น
เธอห้ามเขาว่า อย่าไปที่นั่นเลย. ๕. คำว่า เอว กิรสฺส อโหสิ เป็นคำตอบของบทว่า
กสฺมา แปลต้องเติมว่า ตสฺมา โส ตํ นิวาเรสิ ไม่เช่นนั้น ใช้คำเพราะเหตุว่า นำ
ข้างต้น ๑๐. คำว่า มหาอุปาสิกา ในที่นี้ หมายความว่า มีบุตรที่กาลภิกษุเรียกว่า
อุปาสิกาเหมือนกัน มารดาจึงต้องเป็นอุปาสิกาผู้ใหญ่ ๑๑. ขาเหน กิตฺติ สนฺตปฺปมาโน
กิตฺติ หมายความว่าร้อนทางใจ ควรแปลให้สม. ๑๒. บทไขของบทหน้า ควรหาคำที่เป็น
โวพจน์ของบทนั้นมาแปล เช่นที่นี้ ใช้ฆ่าก็มี. ผลาญก็มี. ๑๓. คำว่า กณฺณโก ไม้

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 38

ในเวลาจบเทศนา อุบาสิกาดั่งอยู่ในโศคาปีตติผล. เทศนาได้มี
ประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระกาลบเถระ จบ.

มีหนาม เป็นสามัญศัพท์ เป็นชื่อของไม้มีหนามทั้งหลายได้หมด แต่ไม่มีหนาม
ทั้งหลาย เผล็ดดอกออกผลแล้ว หาได้ตายทั้งหมด เฉพาะในที่นี่จึงเป็นวิเสสลาภี คือ
ได้อรธเป็นพิเศษ คือเป็นไม้มีหนามด้วย ออกลูกตายด้วย ซึ่งได้แก่ไม้ไผ่ป่า. จะ
แปลตรงว่า ไม้ไผ่ ก็ควร, ไม้ไผ่ออกลูก เขาเรียกว่าตกขุยหรือออกขุย ควรใช้ให้
ถูกโฆหาร.

๕. เรื่องอุบาสกชื่อจุกกาล * [๑๓๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก
ชื่อจุกกาล ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุตุนาว กตฺ ปาปํ "
เป็นต้น.

[จุกกาลถูกหาว่าเป็นโจร]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง พวกโจรขุดอุโมงค์ อันเจ้าของทั้งหลาย
ติดตามแล้ว จึงทิ้งห่อภัณฑะไว้ข้างหน้าของอุบาสก ผู้ฟังธรรมกถา
ในวิหารตลอดราตรี เดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่ มาสู่กรุงสาวัตถี
แล้ว ก็หลบหนีไป โดยนัยที่กล่าวแล้วในเรื่องมหากาลนั้นแล. พวก
มนุษย์เห็นเขาแล้ว พุดว่า " คนนี้ ทำโจรกรรมในราตรีแล้ว ทำที่
เหมือนฟังธรรม เทียวไป, ท่านทั้งหลายจงช่วยจับมันไว้ ดังนี้
แล้ว โบยอุบาสกนั้น.

[จุกกาลรอดตายเพราะนางกุมภทาสีช่วย]

หมูนางกุมภทาสี เดินไปทำหน้าที่ ประสพเหตุนั้น จึงกล่าวว่า
" นาย ท่านทั้งหลายจงหลีกไป, ท่านผู้นี้ยอมไม่ทำกรรมเห็นปาน
นั้น " ดังนี้แล้ว ให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเขาแล้ว. เข้าไปวิหาร บอก
แก่ภิกษุทั้งหลายว่า " ท่านขอรับ ก็กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้
จับหายแล้ว, กระผมได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภทาสี. " ภิกษุ

* พระมหาอุ ป. ๕ . ๗ วัคคบรรณิเวศวิหาร แปล.

ทั้งหลาย กราบทุกความนั้นแต่พระตถาคต.

[จะเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเพราะตน]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย จุกาลอุบาทถ ได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนาง
กุมภทาสี และความที่ตนไม่ใช่ผู้ทำ; ด้วยว่า ธรรมดาสัตว์เหล่านี้
ทำบาปกรรมด้วยตนแล้ว ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ในอบายมีนรก
เป็นต้น. ส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้ว ไปสู่สุคติและนิพพาน ย่อม
ชื่อว่าบริสุทธิได้ด้วยตนเอง " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บำปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเอง ผู้นั้นย่อม
เศร้าหมองด้วยตน ; บำปอันผู้ใดไม่ทำด้วยตน,
ผู้นั้นย่อมบริสุทธิด้วยตนเอง; ความบริสุทธิ
ไม่บริสุทธิ เป็นของเฉพาะตน, คนอื่นทำ
คนอื่นให้บริสุทธิไม่ได้. "

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถานี้ว่า :-

อกุศลกรรมเป็นกรรมอันผู้ใดทำแล้วด้วยตน, ผู้นั้นเมื่อเสวย
ทุกข์ในอบาย ๔ ชื่อว่าย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง; ส่วนบำปอันผู้ใด
ไม่ได้ทำด้วยตน, ความบริสุทธิกล่าวคือกุศลธรรม และความไม่บริสุทธิ
ด้วยตนเอง. ความบริสุทธิกล่าวคืออกุศลกรรม และความไม่บริสุทธิ
กล่าวคืออกุศลกรรม เป็นของเฉพาะตน คือย่อมแผ่ถึงผลเฉพาะ

ในตนของสัตว์ผู้ทำทั้งหลาย. บุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้
คือ ให้หมดจดไม่ได้เลย ให้เศร้าหมองไม่ได้เลย. "

ในกาลจบเทศนา จุลกาลตั้งอยู่แล้วในโศดาปัตติผล. พระ
ธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องอุบาสกชื่อจุลกาล จบ.

๑๐. เรื่องพระอัครตทัตถเถระ * [๑๒๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอัครต-
ทัตถเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุตตทตฺถํ ปฺรตุเถน " เป็นต้น.

[พระเถระพยายามบำเพ็ญประโยชน์]

ความพิสดารว่า เมื่อพระศาสดาตรัสในกาลที่จวนจะปรินิพพาน
ว่า " ภิกษุทั้งหลาย โดยกาลล่วงไป ๔ เดือน [แต่วันนี้] เรา
จักปรินิพพาน, " ภิกษุประมาณ ๙๐๐ รูป ซึ่งยังเป็นปุถุชน เกิดความ
สังเวช ไม่ละสำนักพระศาสดาเลย เทียวปรึกษากันว่า " ท่านผู้มี
อายุ พวกเราจักทำอะไรหนอแล ? "

ส่วนพระอัครตทัตถเถระ คิดว่า " ข้าว่า พระศาสดา จัก
ปรินิพพานโดยกาลล่วงไป ๔ เดือน, ก็ตัวเรายังเป็นผู้มีราคะไม่ไป
ปราศ, เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่นี้แหละ เราจักพยายาม
เพื่อประโยชน์แก่พระอรหันต์. " พระเถระนั้น ย่อมไม่ไปสำนักของ
ภิกษุทั้งหลาย. ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกล่าวกะท่านว่า " ผู้มีอายุ
ทำไม ? ท่านจึงไม่มาสำนักของพวกกระผมเสียเลย, ท่านไม่ปรึกษา
อะไร ๆ " ดังนี้แล้ว ก็นำไปสู่สำนักพระศาสดา กราบทูลว่า " พระ
เจ้าข้า ภิกษุรูปนี้ ย่อมทำชื้ออย่างนี้. "

พระอัครตทัตถเถระนั้น แม้พระศาสดา ตรัสว่า " เหตุไร ? เธอ
จึงทำอย่างนั้น " ก็กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ข้าว่า พระองค์จัก

* พระมหาอุ. ฐ. ๙ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ปรีนิพพานโดยกาลล่วงไป ๔ เดือน, ข้าพระองค์พยายามเพื่อบรรลุ
พระอรหันต์ ในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นี้แหละ."

[ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบุชาพระศาสดา]

พระศาสดา ประทานสาธุการแก่พระเถระนั้นแล้ว ตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดมีความสืเนหาในเรา, ผู้นั้นควรเป็นคู่อัด-
ทัดตะ, ด้วยว่าชนทั้งหลายบูชาอยู่ ด้วยวัตถุต่าง ๆ มีของหอม
เป็นต้น ย่อมเชื่อว่าบูชาเรา, ส่วนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ย่อมเชื่อว่าบูชาเรา; เพราะฉะนั้น แม้ภิกษุรูปอื่นก็
พึงเป็นเช่นอัดทัดตะ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตน ให้เสื่อม
เสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มาก, รู้จัก
ประโยชน์ของตนแล้ว พึงเป็นผู้ขวนขวายใน
ประโยชน์ของตน. "

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคาถานี้ว่า :-

" บุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ ไม่พึงยังประโยชน์ของตน แม้ประมาณ
กาคณิกหนึ่งให้เสื่อมเสีย เพราะประโยชน์ของคนอื่น แม้ประมาณ
ค่าตั้งพันทีเดียว. ด้วยว่าประโยชน์ของตนแห่งบุคคลนั้นแล แม้ประ-

๑. เป็นชื่อของมาตราเงินอย่างต่ำที่สุด แทนไม่มีค่าเสียเลย แต่ในที่นี้ เป็นคุณบทของ
คำว่าประโยชน์ จึงหมายความว่า ประโยชน์ของตนแม้น้อย จนไม่รู้จะประมาณได้ว่าเท่า
ไหน ก็ไม่ควรให้เสียไป.

มาณกาคณิกหนึ่ง ก็ยังของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคนให้สำเร็จ
ได้, ประโยชน์ของคนอื่น หาให้สำเร็จไม่. ส่วนสองบาทพระ
คานานี้ พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนั้น ตรัสด้วยห้วงแห่ง
กัมมัญฐาน. เพราะฉะนั้น ภิกษุตั้งใจว่า 'เราจะไม่ยังประโยชน์ของ
ตนให้เสื่อมเสีย, ดังนี้แล้ว ก็ไม่พึงยังกิจมีการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์
เป็นต้น อันบังเกิดขึ้นแก่สงฆ์ หรือวัตรมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้นให้
เสื่อมเสีย, ด้วยว่า ภิกษุบำเพ็ญอุปัชฌายวัตรให้สมบูรณ์อยู่แล
ย่อมทำให้แจ้งซึ่งผลทั้งหลายมีอริยผลเป็นต้น. เพราะฉะนั้น การ
บำเพ็ญวัตรให้บริบูรณ์ แม่นี้ จึงชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนแท้.

อนึ่ง ภิกษุใด มีวิปัสสนาอันปรารภยิ่งแล้ว ปรารภนาการแห่ง
ตลอดว่า 'เราจักแห่งตลอดในวันนี้ ๆ แหละ' ดังนี้แล้ว ประพฤติ
อยู่, ภิกษุนั้น แม้อยวัตรมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้นให้เสื่อมแล้ว ก็พึง
ทำกิจของตนให้ได้. ก็ภิกษุรู้จักประโยชน์ของตนเห็นปานนั้น คือ
กำหนดได้ว่า 'นี่เป็นประโยชน์ตนของเรา' พึงเป็นผู้เร่งชวนชวย
ประกอบในประโยชน์ของตนนั้น."

ในกาลจบเทศนา พระเถระนั้น ได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผล.
เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ภิกษุผู้ประชุมกันทั้งหลาย ดังนี้แล.

เรื่องพระอัครตัทธเถระ จบ.

อัครตาวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๒ จบ.

๓. โลกวรรค วรรณนา

๑. เรื่องภิกษุหนุ่ม * [๑๓๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " หีนํ ธรรมํ " เป็นต้น.

[ภิกษุทะเลาะกับหลานสาวนางวิสาขา]

ได้ยินว่า พระเถระรูปใดรูปหนึ่งพร้อมทั้งภิกษุหนุ่ม ได้ไปสู่เรือนของนางวิสาขาแต่เช้าตรู่. ข้าวต้มประจำยอมเป็นของอันเขาคกแต่งไว้เป็นนิตย์ เพื่อภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ในเรือนของนางวิสาขาพระเถระลั่นข้าวต้มแล้ว ให้ภิกษุหนึ่งนั่งอยู่บนเรือนของนางวิสาขานั้น ส่วนตนได้ไปเรือนหลังอื่น. ก็โดยสมัยนั้น ธิดาของบุตรของนางวิสาขากำลังอยู่ในฐานะของย่า ทำการชวนขายแก่ภิกษุทั้งหลาย. นางกรองน้ำเพื่อภิกษุหนุ่มนั้น เห็นเงาหน้าของคนในคุ่ม จึงหัวเราะ. แม้ภิกษุหนุ่มมองดูนางแล้วก็หัวเราะ. นางเห็นภิกษุหนุ่มนั้นหัวเราะอยู่ จึงกล่าวว่า " คนหัวขาด ย่อมหัวเราะ " ลำดับนั้นภิกษุหนุ่มด่านางว่า " เธอก็หัวขาด, ถึงมารดาบิดาของเธอก็หัวขาด. " นางร้องให้ไปสู่อำนาจของย่าในโรงครัวใหญ่, เมื่อนางวิสาขา

* พระมหาชุ่ม ป. ๖ วัตรราชประดิษฐ์ฯ แปล.

๑. หมายความว่า ทำการแทนนางวิสาขาผู้เป็นย่า.

กล่าวว่า " นี้อะไร ? แม่ " จึงบอกเนื้อความนั้น. นางวิสาขานั้น มาสู่สำนักของภิกษุหนุ่มแล้ว พูกว่า " ท่านเจ้าข้า อย่าโกรธแล้ว, คำนั้นเป็นคำไม่หนักนักสำหรับพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้ว ผู้มีฟันงูฟันห่มอันตัดแล้ว ผู้ถือกระบือตัด ๗ ท้ามกลาง เทียวไปอยู่ เพื่อศึกษา. " ภิกษุหนุ่มพุดว่า " เออ อุบาสิกา, ท่านยอมทราบ ความที่อาตมาเป็นผู้มีผมอันตัดแล้วเป็นต้น; การที่หลายของท่านนี้คำทำ อาตมาว่า ' ผู้มีหัวขาด ' ดังนี้ จักควรหรือ ? " นางวิสาขาก็ได้อาจ เพื่อให้ภิกษุหนุ่มยินยอมเลย (ทั้ง) ไม่ได้อาจเพื่อให้นางทาริกายินยอม. ขณะนั้น พระเถระมาแล้ว ถามว่า " นี้อะไรกัน ? อุบาสิกา " ฟัง ความนั้นแล้ว เมื่อจะกล่าวสอนภิกษุหนุ่ม จึงพุดว่า " ผู้มีอายุ เธอ จงหลีกไป, หญิงนี้ไม่ได้ด่าต่อเธอ ผู้มีผมเล็บและฟันอันตัดแล้ว ผู้ถือ กระบือตัดในท้าวมกลางเทียวไปอยู่เพื่อศึกษา, เธอจงเป็นผู้นิ่งเสีย. "

ภิกษุหนุ่ม. อย่างนั้น ขอรับ, ท่านไม่คุกคามอุปัฏฐายิกาของ ตน จักคุกคามกระผมทำไม การที่นางด่ากระผมว่า ' ผู้มีหัวขาด ' จักควรหรือ ?

ขณะนั้น พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามว่า " นี้อะไรกัน ? " นางวิสาขากราบทูลประพุดเหตุเหตุนั้นตั้งแต่ต้น.

[พระศาสดาประทานโอวาทแก่ภิกษุหนุ่ม]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโศดาปัตติผลของภิกษุหนุ่ม นั้นแล้ว จึงทรงดำริว่า " เราคล้อยตามภิกษุหนุ่มนี้จะควร " ดังนี้ แล้ว จึงตรัสกะนางวิสาขาวา " วิสาขา ก็ทาริกาของท่านด่าทำ

สาวกทั้งหลายของเราให้เป็นผู้มีศีรยะชาติ ด้วยเหตุสักว่ามีผมอันตัด
แล้วเป็นต้นนั้นแล ควรหรือ ? " ภิกษุหนุ่ม ลูกขึ้นประคองอัญชลี
ในทันใดนั้นแล กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบ
ปัญหานั้นด้วยดี, อุปัชฌาย์ของข้าพระองค์และมหาอุบาสิกา ย่อม
ไม่ทราบด้วยดี. " พระศาสดา ทรงทราบความที่พระองค์เป็นผู้อนุญาติ
แก่ภิกษุหนุ่มแล้ว ตรัสว่า " ชื่อว่าความเป็นคือหัวเราะปรารภกาม-
คุณเป็นธรรมอันเลว, อนึ่งการเสพธรรมที่ชื่อว่าเลว และการอยู่ร่วม
กับความประมาทย่อมไม่ควร " จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" บุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลว, ไม่พึงอยู่ร่วม
ด้วยความประมาท, ไม่พึงเสพความเห็นผิด,
ไม่พึงเป็นคนรกโลก. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า หีน ฆมม ได้แก่ธรรมคือ
เบญจกามคุณ. แท้จริง ธรรมคือเบญจกามคุณนั้น อันชนเลว โดย
ที่สุดแม้อุฐและโคเป็นต้นพึงเสพ, ธรรมคือเบญจกามคุณ ย่อม
ให้สัตว์ผู้เสพบังเกิดในฐานทั้งหลายมีนรกเป็นต้นอันเลว เพราะเหตุ
นั้น ธรรมคือเบญจกามคุณนั้น จึงชื่อว่าเป็นธรรมเลว; บุคคลไม่
พึงเสพธรรมอันเลวนั้น. บทว่า ปมาเทน ความว่า ไม่พึง
อยู่ร่วมแม้ด้วยความประมาท มีอันปล่อยสติเป็นลักษณะ. บทว่า
น เสเวยฺย ได้แก่ ไม่พึงถือความเห็นผิด. บทว่า โลกาวทุมนโน

ความว่า ก็ผู้ใดทำอย่างนี้, ผู้นั้นย่อมเชื่อว่าเป็นคนรกโลก; เพราะเหตุนั้น (ไม่) พึงเป็นคนรกโลก เพราะไม่ทำอย่างนั้น.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุหนุ่มตั้งอยู่ในโศคาปีตติผลแล้ว. เทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุหนุ่ม จบ.

๒. เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ * [๑๓๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภพระบิดา ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " อุตฺตฺถิฏฺเฐ นปฺปมชฺเชยฺย " เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรก]

ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง พระศาสดา เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุบุรี โดยเสด็จไปครั้งแรก มีการต้อนรับอันพระญาติทั้งหลายทำแล้ว เสด็จไปสู่นิโครธาราม ทรงนิรมิตรตนจกรรมในอากาศ จกรรมบนรัตนจกรรมนั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อต้องการทำลายมานะของพระญาติทั้งหลายแล้ว. พระญาติทั้งหลายมีจิตเลื่อมใสแล้ว ถวายบังคมตั้งต้นแต่พระเจ้าสุทโธทนมหาราช. ฝนโบกขรพรรษตกในสมาคมแห่งพระญาตินั้น. เมื่อมหาชนปรารภฝนนั้น สนทนากันแล้ว พระศาสดาตรัสว่า " ไซ้แต่ในบัดนี้เท่านั้นหามีได้ ภิกษุทั้งหลาย, ถึงยีกาลก่อน ฝนโบกขรพรรษก็ตกในสมาคมแห่งญาติของเราเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว จงตรัสเวสสันดรชาดก*. บรรดาพระญาติซึ่งฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปอยู่ แม้องค์หนึ่งก็ไม่นิมนต์พระศาสดาแล้ว. แม้พระราชาก็ไม่ทรงนิมนต์เลย ด้วยทรงดำริว่า " บุตรเราไม่มาสู่เรือนของเรา จักไปไหน ? " ดังนี้แล้ว ได้เสด็จไป; ก็แลครั้นเสด็จไป

* พระมหาชู่ ม.ร. ๖ วัดราชประดิษฐ์ฯ แปล.

๑. ข. ชา. มหา. ๒๓/๓๖๕. ตทฎจกถา. ๑๐/๓๑๕.

แล้ว รับสั่งให้คนตักแต่งข้าวต้มเป็นต้น ให้ปลาสดอาสนะทั้งหลายไว้ เพื่อภิกษุมิประมาณ ๒ หมื่น ในพระราชมณเฑียร.

วันรุ่งขึ้น พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาต ทรงใคร่ครวญว่า " พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย เสด็จถึงพระนคร แห่งพระบิดาแล้ว เสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่งพระญาติที่เดียวหรือ หนอแล ? หรือว่าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตโดยลำดับ " ทรงเห็นว่า " เสด็จเที่ยวไปโดยลำดับ " ดังนี้แล้ว จึงเสด็จดำเนินไปเพื่อ บิณฑบาตตั้งแต่เรือนหลังแรก. พระมารดาของพระราหุลประทับนั่ง บนพื้นปราสาทแลเห็นแล้ว จึงกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระราชา. พระราชาทรงจัดแจงผ้าสาฎกรับเสด็จออกไป ถวายบังคมพระศาสดา แล้ว ตรัสว่า " ลูก เพราะเหตุไร ? ท่านจึงให้ข้าพเจ้าลึบหาย, ท่าน เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ให้ความละอายเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าเหลือเกิน, ขึ้นชื่อว่ากรรมไม่ควรอันท่านทำแล้ว, การที่ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคำ เป็นต้น เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ในนครนี้นั้นแหละจึงควร; ท่านให้ ข้าพเจ้าละอายทำไม ? "

[การบิณฑบาตเป็นวงศ์ของพระพุทธเจ้า]

พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมาภาพให้พระองค์ละอายหามิได้, แต่อาตมาภาพย่อมประพฤติตามวงศ์สกุลของตน.

พระราชา. พ่อ ก็การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่ เป็น วงศ์ของข้าพเจ้าหรือ ?

พระศาสดา ตรัสว่า " มหาบพิตร นั้นมิใช่เป็นวงศ์ของพระ

องค์, แต่นั่นเป็นวงศ์ของอาตมาภาพ; เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พันหนึ่ง
เสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่เหมือนกัน " ดังนี้แล้ว เมื่อ
จะทรงแสดงธรรม ได้ภาสิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" บรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าว อันตนพึง
ลุกขึ้นยืนรับ, บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต,
ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้
และโลกหน้า, บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต,
ไม่พึงประพฤติธรรมนั้นให้ทุจริต, ผู้มีปกติประ
พฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้ และโลกหน้า. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อุตฺติฏฺเฐ** ความว่า ในก้อนข้าว
อันตนพึงลุกขึ้นยืนรับที่ประตูเรือนของชนเหล่าอื่น. บทว่า **นปฺป-**
มฺหุชฺชยุ ความว่า ก็ภิกษุเมื่อให้ธรรมนิยมของผู้เที่ยวไปบิณฑบาต
เป็นปกติเสื่อมแล้ว แสวงหาโภชนะอันประณีต ชื่อว่าย่อมประมาท
ในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ, แต่ว่าเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอก
เพื่อบิณฑบาตชื่อว่าย่อมไม่ประมาท. ทำอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าไม่พึงประมาท
ในก้อนข้าวที่ตนลุกขึ้นยืนรับ.

บทว่า **ธมฺมํ** ความว่า เมื่อละการแสวงหาอันไม่ควรแล้วเที่ยว
ไปตามลำดับตรอก ชื่อว่าพึงประพฤติธรรม คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา
นั้นนั่นแลให้เป็นสุจริต. คำว่า **สุขํ เสติ** นั้น สักว่าเป็นเทศนา
อธิบายว่า เมื่อประพฤติธรรมคือการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ชื่อว่าประ-

พฤติกรรมเป็นปกติ ย่อมอยู่เป็นสุขโดยอิริยาบถแม่ทั้ง ๔ ในโลกนี้
และโลกหน้า.

สองบทว่า น ตํ ทุจฺจริตํ ความว่า เมื่อเที่ยวไปในอโคจรต่าง
ด้วยอโคจรมีหญิงเพศยาเป็นต้น ชื่อว่าย่อมประพฤติธรรมคือการเที่ยว
ไปเพื่อศึกษาให้เป็นทุจฺจริต. ไม่ประพฤติอย่างนั้น ฟังประพฤติธรรม
นั้นให้สุจฺจริต, ไม่ฟังประพฤติธรรมนั้นให้เป็นทุจฺจริต. คำที่เหลือ มีเนื้อ
ความดังกล่าวแล้วเหมือนกัน.

ในเวลาจบเทศนา พระราชาทรงดำรงอยู่ในพระโศคาปัตติผล
แล้ว, เทศนาได้มีประโยชน์แม่แก่ชนทั้งหลายผู้ประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะ จบ.

๓. เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา * [๑๓๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ยถา พุพฺพุกํ ปสฺเส " เป็นต้น.

[ภิกษุถือเอาพยับแดดเป็นอารมณ์]

ได้ยินว่า ภิกษุเหล่านั้น เรียนกัมมัฏฐานในสำนักของพระศาสดาแล้ว เข้าไปสู่ป่า แม้พยายามอยู่ ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษ จึงคิดว่า " พวกเราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษ " กำลังมาสู่สำนักของพระศาสดา เห็นพยับแดดในระหว่างทาง เจริญกัมมัฏฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์นั้นแหละมาแล้ว. ฝนตกในขณะแห่งภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารนั่นเอง. ภิกษุเหล่านั้น ยืนที่หน้ามุขนั้น ๆ เห็นฟองน้ำทั้งหลาย ซึ่งตั้งขึ้นแล้ว ด้วยความเร็วแห่งสายน้ำแตกไปอยู่ ยึดเอาเป็นอารมณ์ว่า " อตภาพแม่น้ำ เป็นเช่นกับฟองน้ำ เพราะอรรถว่าเกิดขึ้นแล้วแตกไปเหมือนกัน. " พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฏินั้นเอง ทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้ว ทรงแผ่พระโอภาส เหมือนตรัสกับภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" พระยามัจจุ ย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็น

* พระมหาชุ่ม ป. ธ. ๖. วัตรราชประดิษฐ์ฯ แปล.

อยู่ซึ่งโลก เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ำ (และ)

เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า มริจิก คือพยับแดด. จริงอยู่พยับแดด แม้ปรากฏขึ้นแต่ที่ไกลเที่ยว ด้วยสามารถมีฐานตั้ง ฐานเรือนเป็นต้น เป็นของเข้าถึงความเป็นรูปที่ถือเอามิได้ เป็นของว่างเปล่าแท้ (ย่อมปรากฏ) แก่คนทั้งหลายผู้เข้าไปใกล้อยู่, เพราะเหตุนี้ จึงมีอธิบายว่า " พระยามัจจุ ย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณา เห็นอยู่ซึ่งโลกมีชั้นเป็นอาทิ เหมือนบุคคลพึงเห็นฟองน้ำ เพราะอรรถว่าเกิดขึ้นแล้วแตกไป (และ) เหมือนบุคคลพึงเห็นพยับแดด เพราะความเป็นธรรมชาติว่างเปล่าเป็นอาทิฉะนั้น. "

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้น บรรลुพระอรหันต์แล้ว ในที่แห่งตนยืนนั่นเอง ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา จบ.

๑. มายา หมายถึง กิริยาที่แสดงให้ผิดไปจากความจริง, การล่อลวง, พุทธมารดา ความศักดิ์สิทธิ์.

๔. เรื่องอภัยราชกุมาร * [๑๔๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอภัยราชกุมาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " เอต ปสฺสณิมิ โลกั " เป็นต้น.

[พระกุมารได้รับพระราชทานราชสมบัติ]

ได้ยินว่า เมื่ออภัยราชกุมารนั้น ทรงปราบปรามปัจฉิมชนบท ให้สงบเสด็จมาแล้ว พระเจ้าพิมพิสารผู้พระบิดา ทรงพอพระทัยแล้ว พระราชทานหญิงพื่อนคนหนึ่ง ผู้ฉลาดในการพื่อนและการขับแล้ว ได้พระราชทานราชสมบัติสิ้น ๗ วัน. อภัยราชกุมารนั้น ไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมณฑิรเลย เสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้น ๗ วัน เสด็จไปสู่ท่าแม่น้ำในวันที่ ๘ ทรงสร่งสนานแล้ว เสด็จเข้าไปสู่พระอุทยาน ประทับนั่งทอดพระเนตรการพื่อนการขับของหญิงนั้น คุงสันตติมหาอำมาตย์. ในขณะนั้นเอง แม่นางนั้น ได้ทำกาละด้วยอำนาจกองลมกล้าคุงศัสตรา คุงหญิงพื่อนของสันตติมหาอำมาตย์. พระกุมารมีความโศกเกิดขึ้นแล้ว เพราะกาลกิริยาของหญิงพื่อนนั้น ทรงดำริว่า " ผู้อื่น เว้นพระศาสดาเสีย จักไม่อาจเพื่อให้ความโศกนี้ของเราดับไป " ดังนี้แล้ว จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ตั้งเถิด. "

* พระมหาชุ่ม ป. ธ. ๖. วัชรราชประดิษฐ์ฯ แปล.

[อุบายระงับความโศก]

พระศาสดา ทรงปลอบพระกุมารนั้นแล้ว ตรัสว่า " กุมาร
ก็ประมาณแห่งน้ำตาทั้งหลาย ที่เธอร้องให้อยู่ในกาลแห่งหญิงนี้ตาย
แล้ว อย่างนี้นี้แลให้เป็นที่ไปแล้ว ย่อมไม่มีในสงสาร ซึ่งมีที่สุดอัน
ใคร ๆ รู้ไม่ได้ " ทรงทราบความที่ความโศกเป็นสภาพเบาบางเพราะ
เทศนานั้นแล้วจึงตรัสว่า " กุมาร เธออย่าโศกเลย, ข้อนี้เป็นฐานะ
เป็นที่จมลงของชนพาลทั้งหลาย " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ท่านทั้งหลาย จงมาดูโลกนี้^๑ อันตระการ ดู
ราชรถ, ที่พวกคนเขลาหมกอยู่, (แต่) พวกผู้รู้
หาข้องอยู่ไม่. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า **เอต ปสุตถ** พระศาสดา
ตรัสหมายเอาพระราชกุมารนั่นเอง. สอนบทว่า **อิม โลก** ได้แก
อรรถภาพ กล่าวคือขันธโลกเป็นต้นนี้. บทว่า **จิตฺติ** ความว่า อันวิจิตร
ด้วยเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้น ดูจราชรถอันวิจิตร
ด้วยเครื่องประดับมีแก้ว ๗ ประการเป็นอาทิ. สอนบทว่า **ยตุถ พาลา**
ความว่า พวกคนเขลาเท่านั้นหมกอยู่ในอรรถภาพใด. บทว่า **วิฆานต**
ความว่า แต่สำหรับพวกผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลาย หามีความข้องในกิเลส
เครื่องข้องคือราคะเป็นต้นแม้อย่างหนึ่งในอรรถภาพนั้นไม่.

๑. พระศาสดาตรัสสอนบทว่า **เอต ปสุตถ** ในพระคาถานั้น ทรงหมายเอาจำเพาะ
พระราชกุมาร.

ประโยค๓ - พระธัมมปัทฏฐกถาแปล ภาค ๖ - หน้าที 57

ในเวลาจบเทศนา พระราชกุมารตั้งอยู่ในโศคาปัตติผลแล้ว,
พระธรรมเทศนาได้ประโยชน์แม่แก่ชนผู้ประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องอภัยราชกุมาร จบ.

๕. เรื่องพระสัมมชชณเถระ * [๑๔๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสัมมชชณเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา " เป็นต้น.

[ผู้ไม่ประมาทยอมยังโลกให้สว่าง]

ได้ยินว่า พระเถระนั้น ไม่ทำเวลาให้เป็นประมาณว่า " เช้าหรือเย็น " ย่อมเที่ยวกวาดอยู่เนื่อง ๆ. วันหนึ่ง พระเถระนั้น ถือไม้กวาด ไปสู่สำนักของพระเรวตเถระ ผู้นั่งในที่พักกลางวันแล้ว กล่าวว่า " พระเถระนี้เป็นผู้เกียจคร้านมาก, บริโภคของที่ชนถวายด้วยศรัทธาแล้วมานั่งอยู่; การที่พระเถระนั้นถือเอาไม้กวาดแล้วกวาดที่แห่งหนึ่ง จะไม่ควรหรือ ? " พระเถระ คิดว่า " เราจักให้อิวาทแก่เธอ " ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่า " มานี้แน่ะ คุณ. "

พระสัมมชชณเถระ. อะไร ? ขอรับ.

พระเรวตเถระ. ท่านจงไป, อาบน้ำแล้วจงมา.

พระสัมมชชณเถระนั้น ได้ทำอย่างนั้นแล้ว.

ลำดับนั้น พระเถระให้เขอนั่ง ณ ส่วนสุดข้างหนึ่งแล้ว เมื่อจะกล่าวสอน จึงกล่าวว่า " คุณ ธรรมคาถิกษุเที่ยวกวาดอยู่ตลอดทุกเวลา ไม่ควร, ก็การที่ภิกษุกวาดแต่เช้าตรู่แล้ว เทียบบิณฑบาต กลับ

* พระมหาชุ่ม ป.ช. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

จากบิณฑบาตแล้ว มานั่งในที่พักกลางคืนหรือในที่พักกลางวัน สาธยาย
อาการ ๓๒ เริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอรรถภาพแล้ว ลูกขึ้นกวาดใน
เวลาเย็นจึงควร, อันภิกษุไม่กวาดตลอดกาลเป็นนิตย์ แล้วพึงทำโอกาส
ชื่อแม่แก่ตน." พระสัมมชชนเถระนั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระแล้ว
ไม่นานเท่าไร ก็บรรลุพระอรหันต์. ที่นั่น ๆ ได้รกรู้งแล้ว.

ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลาย กล่าวกะพระสัมมชชนเถระนั้นว่า
" สัมมชชนเถระผู้มีอายุ ที่นั่น ๆ รกรู้ง, เพราะเหตุไร ท่านจึง
ไม่กวาด ? "

พระสัมมชชนเถระ. ท่านผู้เจริญ กระผมทำแล้วอย่างนั้น ใน
เวลาประมาณ, บัดนี้ กระผมเป็นผู้ไม่ประมาณแล้ว.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแต่พระศาสดาว่า " พระเถระนี้ พยากรณ์
อรหัตผล " พระศาสดา ตรัสว่า " อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย, บุตร
ของเราเที่ยวกวาดอยู่ในเวลาประมาณในก่อน, แต่บัดนี้ บุตรของเรา
ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดแต่มรรคผล จึงไม่กวาด " ดังนี้แล้ว ตรัส
พระคาถานี้ว่า :-

" ก็ผู้ใดประมาณในก่อน ภายหลังไม่ประมาณ, ผู้
นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างได้ เหมือนดวงจันทร์
พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น. "

บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า :-

" บุคคลใด ประมาณแล้วในก่อน ด้วยการทำวัตรและวัตรตอบ
หรือด้วยการสาธยายเป็นต้น ภายหลังยับยั้งอยู่ด้วยความสุขซึ่งเกิดแต่มรรคผล

ชื่อว่า ย่อมไม่ประมาท, บุคคลนั้น ย่อมยังโลกมีขันธเป็นต้นนี้ให้สว่าง คือ ย่อมทำให้แสงสว่างเป็นอันเดียวกันได้ ด้วยมรรคญาณ เหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกเป็นต้น ยังโอกาสโลกให้สว่างอยู่ ฉะนั้น."

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุดุริยผลทั้งหลาย มี โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระสัมมชชนเถระ จบ.

๖. เรื่องพระอังกุลิมาลเถระ * [๑๔๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
อังกุลิมาลเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อสุต ปาป กตัมม "
เป็นต้น.

[ต้นคคปลายตรงใช้ได้]

เรื่อง บัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งอังกุลิมาลสูตรนั้นแล. ก็
พระเถระบวชในสำนักของพระศาสดา บรรลุพระอรหันต์แล้ว. ครั้งนั้น
แล ท่านพระอังกุลิมาลไปแล้วในที่ลับหลีกเร้นอยู่ เสวยวิมุติสุขแล้ว,
เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า :-

" ก็ผู้ใด ประมาทแล้วในก่อน ภายหลังไม่
ประมาท, ผู้นั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือน
ดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น. "

ครั้นเปล่งอุทานแล้ว ก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิสถนิพพานธาตุ.
ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า " ผู้มีอายุ พระเถระบังเกิด
แล้ว ณ ที่ไหนหนอแล ?. พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า " ภิกษุ
ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ ? "
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลว่า " ด้วยถ้อยคำปรารภถึงที่บังเกิดของ
พระอังกุลิมาลเถระ พระเจ้าข้า, " จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย บุตร

* พระมหาชุ่ม ป. ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

เราปรินิพพานแล้ว," เมื่อภิกษุทั้งหลาย ทูลถามว่า " พระอังกุลิมาล-
เถระ ชำนาญผู้มีประมาณเท่านี้ ปรินิพพานแล้วหรือ? พระเจ้าข้า "
จึงตรัสว่า " อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย, เพราะอังกุลิมาลนั้น ไม่ได้
กัลยาณมิตรสักคนหนึ่ง จึงได้ทำบาปมีประมาณเท่านี้ ในกาลก่อน,
แต่ภายหลัง เธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัย จึงได้เป็นผู้ไม่ประมาท;
เหตุนี้ บาปกรรมนั้น อันบุตรของเราจะได้ด้วยกุศล " ดังนี้แล้ว
จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วย
กุศล, บุคคลนั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง เหมือน
ดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอก ฉะนั้น. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กุสเลน พระศาสดาตรัสหมายเอา
พระอรหันตมรรค. คำที่เหลือ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลูลอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระอังกุลิมาลเถระ จบ.

๗. เรื่องธิดาของนายช่างหูก * [๑๔๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเจดีย์ชื่อว่าอัคคาพะวะ ทรงปรารภ
ธิดาของนายช่างหูกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " อนุชฎโต
อัย โลก " เป็นต้น.

[คนเจริญมรณสติไม่กลัวตาย]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง พวกชาวเมืองอาฬวี เมื่อพระศาสดา
ถึงเมืองอาฬวีแล้ว ได้ทูลนิมนต์ถวายทานแล้ว. พระศาสดาเมื่อ
จะทรงทำอนุโมทนาในเวลาเสร็จกัตถกิจ จึงตรัสว่า " ท่านทั้งหลาย
จงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า ' ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน, ความตายของ
เราแน่นอน, เราพึงตายแน่แท้, ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด,
ชีวิตของเราไม่เที่ยง, ความตายเที่ยง; ' ก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่
เจริญแล้ว, ในกาลที่สุด ชนทั้งหลายนั้น ย่อมถึงความสะดุ้ง ร้อง
อย่างขาดคิ้วอยู่ท่ากालะ เหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วกลัวฉะนั้น;
ส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้ว ชนทั้งหลายนั้น ย่อมไม่สะดุ้ง
ในกาลที่สุด คุจบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเที่ยว แล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ย
ทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้น; เพราะฉะนั้นมรณะสติอันท่านทั้งหลายพึงเจริญ. "

[พระศาสดาเสด็จประพาสโอวาธิดาช่างหูก]

พวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ได้เป็นผู้ชวนขวายน

* พระมหาชุ่ม ป. ๖ วัตรราชประดิษฐ์ ๗ แปล.

ในกิจของตนอย่างเดียว. ส่วนธิดาของนายช่างหูกอายุ ๑๖ ปีคนหนึ่ง คิดว่า " โอ ชรรมาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัสจรรย์ เรา เจริญมรณสติจึงควร " ดังนี้แล้ว ก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอด ทั้งกลางคืนกลางวัน. ฝ่ายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอาพวีนันแล้ว ก็ได้เสด็จไปพระเชตวัน. นางกุมาริกาเมื่อนั้น ก็เจริญมรณสติสิ้น ๓ ปี ทีเดียว. ต่อมาวันหนึ่ง พระศาสดา ทรงตรวจดูโลก ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนางกุมาริกานั้น เข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญว่า " เหตุอะไรหนอ ? จักมี " ทรงทราบว่ " นางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแล้วสิ้น ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเรา, บัดนี้ เราไปในที่นั้นแล้ว ถาถามปัญหา ๔ ข้อกะนางกุมาริกานี้ เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่ จักให้สาธุการในฐานะ ๔ แล้วภายิตคานี้, ในเวลาจบคาถา นางกุมาริกานั้น จักตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล, เพราะ อาศัยนางกุมาริกานั้น เทศนาจักมีประโยชน์แม่แก่มหาชน " ดังนี้แล้ว มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร ได้เสด็จออกจากพระเชตวัน ไปสู่อัคคาพาววิหารโดยลำดับ. ชาวเมืองอาพวี ทราบว่า " พระศาสดาเสด็จมาแล้ว " จึงไปวิหาร ทูลนิมนต์แล้ว. แม้นางกุมาริกานั้น ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา มีใจยินดีว่า " ข้าว่า พระมหาโคดม พุทธเจ้า ผู้พระบิดา ผู้เป็นใหญ่ เป็นพระอาจารย์ผู้มีพักตร์ดังพระจันทร์เพ็ญ ของเราเสด็จมาแล้ว " จึงคิดว่า " พระศาสดา ผู้มีวรรณะดังทองคำ อันเราเคยเห็น ในที่สุด ๓ ปี แต่วันนี้, บัดนี้ เราจักได้เห็นพระสรณะซึ่งมีวรรณะดังทองคำ และฟังธรรมอันเป็นโอวาท

๑. แปลตามเชิงอรรถ ถ้าแปลตามฉบับไทยก็แยกเป็น ๒ ประโยค.

ซึ่งมีโอชะอันไพเราะ (จับใจ) ของพระศาสดานั้น . "

ฝ่ายบิดาของนาง เมื่อจะไปสู่โรงหูก ได้สั่งไว้ว่า " แม่ ผ้า
ตาผูก ซึ่งเป็นของคนอื่น เรยกขึ้นไว้ (กำล้างทอ), ผ้านั้นประมาณ
คืบหนึ่ง ยังไม่สำเร็จ; เราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้, เจ้ากรอด้วยหลอด
แล้ว พึ่งนำมาให้แก่พ่อโดยเร็ว. " นางกุมาริกานั้น คิดว่า " เราใคร่
จะฟังธรรมของพระศาสดา, ก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้; เราจะฟังธรรม
ของพระศาสดาหรือหนอแล หรือจะกรอด้วยหลอดแล้วนำไปให้แก่
บิดา? " ครั้งนั้น นางกุมาริกานั้น ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่า " เมื่อ
เราไม่นำด้วยหลอดไปให้ บิดาพึงโวยเราบ้าง พึงตีเราบ้าง, เพราะ
ฉะนั้น เรากรอด้วยหลอดให้แก่ท่านแล้ว จึงจักฟังธรรมในภายหลัง "
ดังนั้นแล้ว จึงนั่งกรอด้วยหลอดอยู่บนตั่ง. แม้วพวกชาวเมืองอาฬวี
อังกาสพระศาสดาแล้ว ได้รับบาตร ยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนา.
พระศาสดาประทับนั่งแล้ว ด้วยทรงดำริว่า " เราอาศัยกุลธิดาใด
มาแล้วสิ้นทาง ๓๐ โยชน์, กุลธิดานั้น ไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้, เมื่อ
กุลธิดานั้นได้โอกาสแล้วเราจักทำอนุโมทนา. " ก็ใคร ๆ ในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก ย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไร ๆ กะพระศาสดา ผู้
ทรงนั่งอย่างนั้นได้. แม้นางกุมาริกานั้นแล กรอด้วยหลอดแล้วใส่ใน
กระเช้า เดินไปสู่สำนักของบิดา ถึงที่สุดของบริษัทแล้ว ก็ได้เดินแลดู
พระศาสดาไป. แม้พระศาสดา ก็ทรงชะเง้อทอดพระเนตรนางกุมาริกา
นั้น. ถึงนางกุมาริกานั้นก็ได้ทราบแล้ว โดยอาการที่พระศาสดาทอด

๑. คิว อุกุขิปิตวา.

พระเนตรเหมือนกันว่า " พระศาสดา ประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัท เห็นปานนั้น ทอดพระเนตรเราอยู่ ย่อมทรงหวังการมาของเรา, ย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียว." นางวางกระเช้าด้ายหลอดแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดา.

ถามว่า " ก็เพราะเหตุอะไร ? พระศาสดา จึงทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้น. "

แก้วว่า " ได้ยินว่า พระองค์ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่า ' นางกุมาริกานั้น เมื่อไปจากที่นี้ ทำกาลกิริยาอย่างปฏุชนแล้ว จักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอน, แต่มาสู่สำนักของเราแล้วไปอยู่ บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว จักเป็นผู้มีคติแน่นอน เกิดในดุสิตวิมาน. " นัยว่า ในวันนี้ นั้น ชื่อว่าความพ้นจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้น.

นางกุมาริกานั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ด้วยเครื่องหมายอันพระศาสดาทอดพระเนตรนั้นแล เข้าไปสู่ระหว่างแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.

[พระศาสดาตรัสถามปัญหากะธิดาช่างหูก]

ในขณะที่นางกุมาริกานั้น ถวายบังคมพระศาสดาผู้ประทับนั่งในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนั้นแล้ว ยืนอยู่นั้นแล พระศาสดา ตรัสกะนางว่า " กุมาริกา เธอ มาจากไหน ? "

กุมาริกา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอ จักไป ณ ที่ไหน ?

กุมาริกา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอไม่ทราบหรือ ?

กุมาริกา. ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอ ทราบหรือ ?

กุมาริกา. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกะนางกุมาริกานั้น ด้วยประการฉะนี้.

มหาชน โพนทนาว่า " ผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงดู, ชิดาของช่างหูกนี้ พุดคำอันตนปรารถนาแล้ว ๆ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า; เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า ' เธอมาจากไหน ? ' ชิดาของช่างหูกนี้ ควรพุดว่า ' จากเรือนของช่างหูก, ' เมื่อตรัสว่า ' เธอจะไปไหน ? ' ก็ควรกล่าวว่า ' ไปโรงของช่างหูก ' มิใช่หรือ ? . พระศาสดา ทรงกระทำมหาชนให้เจียบเสียดแล้ว ตรัสถามว่า " กุมาริกา เธอ เมื่อเรากล่าวว่า ' มาจากไหน ? ' เพราะเหตุไร เธอจึงตอบว่า ' ไม่ทราบ ? "

กุมาริกา. พระเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูก, แต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่า ' เธอ มาจากไหน ? ' ย่อมตรัสถามว่า ' เธอ มาจากที่ไหน จึงเกิดแล้วในที่นี้ ? ' แต่หม่อมฉัน ย่อมไม่ทราบว่า ' ก็เรามาแล้วจากไหน จึงเกิดในที่นี้ ? "

ลำดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่า " ดีละ ดีละ กุมาริกา, ปัญหาอันเรากล่าวแล้วนั้น

แล อันเธอแก้ได้แล้ว " แล้วตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่า " เธอ อันเราถามแล้วว่า ' เธอ จักไป ณ ที่ไหน ? ' เพราะเหตุไร จึงกล่าวว่า ' ไม่ทราบ ? '

กุมาริกา. พระเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าด้ายตลอดเดินไปยังโรงของช่างหูก, พระองค์ย่อมตรัสถามว่า ' ก็เธอไปจากโลกนี้แล้ว จักเกิดในที่ไหน ? ' ก็หม่อมฉันจตุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่า ' จักไปเกิดในที่ไหน ? '

ลำดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่ ๒ ว่า " ปัญหาอันเราถามแล้วนั้นแล เธอแก้ได้แล้ว " แล้วตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่า " เมื่อเช่นนั้น เธอ อันเราถามว่า ' ไม่ทราบหรือ ? ' เพราะเหตุไร จึงกล่าวว่า ' ทราบ ? "

กุมาริกา. พระเจ้าข้า หม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้น, เหตุนั้น จึงกราบทูลอย่างนั้น.

ลำดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่ ๓ ว่า " ปัญหาอันเราถามแล้วนั้นแล เธอแก้ได้แล้ว " แล้วตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่า " เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอ อันเราถามว่า ' เธอย่อมทราบหรือ ? ' เพราะเหตุไร จึงพูดว่า ' ไม่ทราบ ? "

กุมาริกา. หม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้น พระเจ้าข้า, แต่ย่อมไม่ทราบว่า ' จักตายในเวลากลางคืน กลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้น ในกาลชื่อนั้น, เพราะเหตุนั้น จึงพูด

อย่างนั้น."

[คนมีปัญญาชื่อว่ามัจฉะ]

ลำดับนั้น พระศาสดา ประทานสาธุการครั้งที่ ๔ แก่ นางว่า " ปัญหาอันเรากล่าวแล้วนั้นแล เธอแก้ได้แล้ว " แล้วตรัสเตือนบริษัทว่า " พวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ ที่นางกุมาริกา นี้กล่าวแล้ว, ย่อมโพนทนาอย่างเดียวกันนั้น; เพราะจักษุคือ ปัญญาของชนเหล่าใดไม่มี, ชนเหล่านั้น เป็น (จุจ) คนบอดที่เดียว; จักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่, ชนเหล่านั้นนั้นแล เป็นผู้มัจฉะ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" สัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนบอด, ในโลกนี้น้อย
คน จะเห็นแจ้งได้, น้อยคนจะไปในสวรรค์
เหมือนนกหลุดแล้วจากข่าย (มีน้อย) ฉะนั้น. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า **อัย โลก** ความว่า โลกีย-
มหาชนนี้ ชื่อว่าเป็นเหมือนคนบอด เพราะไม่มีจักษุคือปัญญา. สอง
บทว่า **ตณฺเฑถ** ความว่า ชนในโลกนี้น้อยคน คือไม่มาก จะเห็นแจ้ง
ด้วยสามารถแห่งไตรลักษณ์มีไม่เที่ยงเป็นต้น. บทว่า **ชาลมุตฺโต** ว
ความว่า บรรดาฝูงนกกระจาบน้ำที่นายพรานนกผู้ฉลาดตลบด้วยข่ายจับ
เอาอยู่ นกกระจาบบางตัวเท่านั้น ย่อมหลุดจากข่ายได้, ที่เหลือ ย่อม
เข้าไปสู่ภายในข่ายทั้งนั้น ฉนฺใด; บรรดาสัตว์ที่ข่ายคือมารรวบไว้แล้ว

สัตว์เป็นอันมาก ย่อมมีปกติไปสู่อบาย, น้อยคนคือบางคนเท่านั้น ไปในสวรรค์ คือย่อมถึงสุคติหรือนิพพาน ฉะนั้น.

ในเวลาจบเทศนา นางกุมาริกานั้น ดำรงอยู่ในโศคาปิดติผล, เทศนาได้มีประโยชน์แม่แก่มหาชน.

[ธิดาช่างหูกตายไปเกิดในคติภพ]

แม้นางกุมาริกานั้น ได้ถือกระเช้าด้ายหลอดไปสู่สำนักของบิดาแล้ว. แม้บิดานั้น ก็นั่งหลับแล้ว. เมื่อนางไม่กำหนดแล้ว น้อมกระเช้าด้ายหลอดเข้าไปอยู่ กระเช้าด้ายหลอดกระทบที่สุดพืม ทำเสียงตกไป. บิดานั้น ตื่นขึ้นแล้ว จุดที่สุดพืมไป ด้วยนิมิตที่ตนจับเอาแล้วนั่นเอง. ที่ที่สุดพืมไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อก. นางทำกาละณ ที่นั้นนั่นเอง บังเกิดแล้วในคติภพ. ลำดับนั้น บิดาของนางเมื่อแลดูนาง ได้เห็นนางมีสิริระทั่งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้ว. ลำดับนั้น ความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้น. เขาร้องให้อยู่ด้วยคิดว่า " ผู้อื่นจักไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับได้ " จึงไปสู่สำนักของพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ของพระองค์จึงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับ. " พระศาสดา ทรงปลดออกแล้ว ตรัสว่า " ท่านอย่าโศกแล้ว, เพราะว่าน้ำตาของท่าน อันไหลออกแล้ว ในกาลเป็นที่ตายแห่งธิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั้นแล ในสงสารที่สุดที่ใคร ๆ ไม่รู้แล้ว เป็นของยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้ง ๔ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสอนมตคคสูตร. เขามีความโศก

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๖ - หน้า 71

เบาบาง ทูลขอบรรพชาจะพระศาสดา ได้อุปสมบทแล้ว ต่อกาลไม่นานเลย บรรลุพระอรหันต์แล้ว ดังนี้แล.

เรื่องธิดาของนายช่างหูก จบ.

๘. เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป * [๑๔๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " หังสา อาทิจฺจปเล ยนฺตติ " เป็นต้น.

[ผู้เจริญอุทฺธิบาทย่อมหะไปได้]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง ภิกษุผู้มีปกติอยู่ในทศมีประมาณ ๓๐ รูป เข้าไปเฝ้าพระศาสดา. พระอานนทเถระมาในเวลาที่ทำวัตร แต่พระศาสดา เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้ว คิดว่า " เมื่อพระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับด้วยภิกษุเหล่านั้นแล้ว เราจักทำวัตร " ดังนี้แล้ว จึงได้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตู. แม้พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับด้วยภิกษุเหล่านั้นแล้ว ก็ตรัสกถาอันปรารภธรรมซึ่งเป็นเครื่องให้ระลึกถึง แก่ภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุเหล่านั้นแม้ทั้งหมดฟังธรรมกถานั้นแล้ว บรรลุพระอรหัตต์ ได้เหาะไปทางอากาศ. พระอานนทเถระ เมื่อภิกษุเหล่านั้นชักซ้ายอยู่ จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า " พระเจ้าข้า ภิกษุ มีประมาณ ๓๐ รูปมาแล้ว ณ ที่นี้, ภิกษุเหล่านั้นไปไหน ? "

พระศาสดา. ไปแล้ว อานนท.

พระอานนท. ไปโดยทางไหน ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ทางอากาศ อานนท.

พระอานนท. ก็ภิกษุเหล่านั้น เป็นพระชีณาสพหรือ ? พระเจ้าข้า.

* พระมหาขุ้ม ป. ๓. ๖ วัตรราชประดิษฐ์ ๑ แปล.

พระศาสดา. อย่างนั้น อานนท์, ภิกษุเหล่านั้นพึงธรรมใน
สำนักเรา บรรลุพระอรหันต์แล้ว.

ก็ในขณะนั้น หงส์ทั้งหลายไปโดยอากาศแล้ว. พระศาสดา
ตรัสว่า " อานนท์ อิทธิบาท ๔ อันผู้ใดแลเจริญดีแล้ว, ผู้นั้น ย่อม
ไปโดยอากาศ คุณหงส์ฉะนั้น " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" หงส์ทั้งหลาย ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์,
ท่านผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายย่อมไปในอากาศด้วยฤทธิ์,
ธีรชนชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้ว ย่อมออก
ไปจากโลกได้. "

[แก้อรรถ]

บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า :-

" หงส์เหล่านี้ ย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์คือในอากาศ. ก็
อิทธิบาทอันชนเหล่าใดเจริญดีแล้ว, ชนแม่เหล่านั้น ย่อมไปในอากาศ
ด้วยฤทธิ์. แม้ธีรชนทั้งหลายคือบัณฑิต ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ
แล้ว ย่อมออกไป คือย่อมสลัดออกจากโลกคือวัฏฏะนี้ ได้แก่ ถึง
พระนิพพาน. "

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มี
โศดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุ ๓๐ รูป จบ.

๘. เรื่องนางจิตฺตมาณิกา * [๑๔๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง-
จิตฺตมาณิกา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " เอกธมฺมตฺตสฺส "
เป็นต้น.

[พวกเดียรฉิยัรียยาพระพุทฺธศาสนา]

ความพิสดารว่า ในปฐมโพธิกาล เมื่อสาวกของพระทศพล
มีมากหาประมาณมิได้, เมื่อพวกเทวดาและมนุษย์ยังลงสู่อริยมูนิ,
เมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดาแผ่ไปแล้ว, ลากสักการะเป็นอัน
มากเกิดขึ้นแล้ว. พวกเดียรฉิยั เป็นผู้เช่นกับแสงหิ่งห้อยในเวลาดวง
อาทิตย์ขึ้น เป็นผู้ล้อมลากสักการะ. พวกเดียรฉิยัเหล่านั้น ยืนใน
ระหว่างถนน แม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนี้ว่า " พระ
สมณโคดมเท่านั้นหรือ เป็นพระพุทฺธเจ้า, แม้พวกเราก็เป็นพระ
พระพุทฺธเจ้า; ทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมนั้นเท่านั้นหรือ มีผล
มาก, ทานที่เขาให้แล้วแก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกัน; ทาน
ทั้งหลาย จงให้ จงทำ แก่เราทั้งหลายบ้าง " ดังนี้แล้ว ไม่ได้ลาก-
สักการะแล้ว ประชุมคิดกันในที่ลับว่า " พวกเรา พึงยังโทษให้เกิด
ขึ้นแก่พระสมณโคดม ในระหว่างมนุษย์ทั้งหลาย พึงยังลากสักการะ
ให้ฉิบหาย โดยอุบายอะไรหนอแล ? " กาลนั้น ในกรุงสาวัตถี มี

* พระมหาชุม ป. ๓. ๖ วัตรราชประดิษฐ์ ๑ แปล.

นางปริพาชิกาคนหนึ่ง ชื่อว่าจิณฺจมาณวิกา เป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉม ถึงความเลิศด้วยความงาม เสมือนนางเทพอัปสรจะนั้น. รัศมียอม เปล่งออกจากสรีระของนางนั้น.

[นางจิณฺจมาณวิการับอาสาพวกเดียรฉัตร]

ลำดับนั้น เดียรฉัตรผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่ง กล่าวอย่างนี้ ว่า " เราทั้งหลายอาศัยนางจิณฺจมาณวิกา พึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่ พระสมณโคดม ยังลากสักการะ (ของเธอ) ให้ฉิบหายได้. " เดียรฉัตร เหล่านั้น รับรองว่า " อุบายนี้ มีอยู่. " ต่อมา นางจิณฺจมาณวิกานั้น ไปสู่อารามของเดียรฉัตร ไหว้แล้วได้ยืนอยู่. พวกเดียรฉัตรไม่พูดกับ นาง. นางจึงคิดว่า " เรามีโทษอะไรหนอแล ? " แม้พูดครั้งที่ ๓ ว่า " พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ดิฉันไหว้ " ดังนี้แล้ว จึงพูดว่า " พระผู้เป็น เจ้าทั้งหลาย ดิฉันมีโทษอะไรหนอแล ? เพราะเหตุอะไร ท่านทั้งหลาย จึงไม่พูดกับดิฉัน ? "

เดียรฉัตร. น้องหญิง เจ้าย่อมไม่ทราบซึ่งพระสมณโคดม ผู้ เบียดเบียนเราทั้งหลาย เทียวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมลากสักการะหรือ ?

นางจิณฺจมาณวิกา. ดิฉันยังไม่ทราบ เจ้าข้า, ก็ในเรื่องนี้ ดิฉัน ควรทำอย่างไรเล่า ?

เดียรฉัตร. น้องหญิง ถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลาย ไชรี, จงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมแล้ว ยังลากสักการะ ให้ฉิบหายเพราะอาศัยตน.

นางกล่าวว่า " ดีละ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย, ข้อนี้จึงเป็นภาระ

ของดิฉันเอง, ท่านทั้งหลายอย่าคิดแล้ว " ดังนี้แล้ว หลีกไป ห่มผ้า มีสีดุงแมลงค่อมทอง มีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือ มุ่งหน้าตรงพระเชตวันไปอยู่ ในสมัยเป็นที่ฟังธรรมกถาแห่งชนชาว เมืองสาวัตถีแล้วออกไปจากพระเชตวัน ตั้งแต่กาลนั้น เพราะความ ที่นางเป็นผู้ฉลาดในมายาของหญิง, เมื่อผู้อื่นถามว่า " นางจะไป ไหนในเวลานี้ ? " จึงกล่าวว่า " ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลาย ด้วยที่ที่เราไป " พักอยู่ในวัดของเดียรถีย์ในที่ใกล้พระเชตวัน เมื่อคน ผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่ ด้วยหวังว่า " จักถวาย บังคมพระผู้มีพระภาค " (นาง) ทำที่เหมือนอยู่ในพระเชตวันเข้าไปสู่ พระนคร, เมื่อคนผู้เป็นอุบาสกถามว่า " ท่านอยู่ ณ ที่ไหน ? " แล้วจึง กล่าวว่า " ประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราอยู่ " โดยกาล ล่วงไป ๑ เดือน ๒ เดือน เมื่อถูกถาม จึงกล่าวว่า " เราอยู่ในพระ กันธกุฎิเดียวกันกับพระสมณโคดม ในพระเชตวัน " ยังความสงสัยให้ เกิดขึ้นแก่ปุถุชนทั้งหลายว่า " ข้อนั้นจริงหรือไม่หนอ ? " โดยกาลล่วง ไป ๓-๔ เดือน เอาท่อนผ้าพันท้อง แสดงเพศของหญิงมีครรภ์ ให้ เหล่าชนอันธพาลถือเอาว่า " ครรภ์บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยพระสมณ- โคดม " โดยกาลล่วงไป ๘-๙ เดือน ผูกไม้กลมไว้ที่ท้องห่มผ้าทับ ข้างบน ให้ทูปหลังมือและเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการบวมขึ้น มีอินทรีย์บอบช้ำ เมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบนธรรมาสน์ ที่ประดับแล้วในเวลาเย็น, ไปสู่ธรรมสภา ยืนตรงพระพักตร์ของพระ ตถาคตแล้ว กล่าวว่า " মহามรณะ พระองค์ (ดีแต่) แสดงธรรม

แก่มหาชนเท่านั้น, เสียงของพระองค์ไพเราะ, พระโอรสของพระองค์สันนิท; ส่วนหม่อมฉัน อาศัยพระองค์ได้เกิดมีกรรมที่ครบกำหนดแล้ว, พระองค์ไม่ทรงทราบเรื่องเป็นที่คลอของหม่อมฉัน, ไม่ทรงทราบเครื่องกรรมบริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้น. เมื่อไม่ทรงทำเอง ก็ไม่ตรัสบอกพระเจ้าโกศล หรืออนาถปิณฑิกะ หรือนางวิสาขามหาอุบาสิกา คนใดคนหนึ่ง แม้บรรดาอุปัฏฐากทั้งหลายว่า 'ท่านจงทำกิจที่ควรทำแก่นางจิตฺตมาณิกานี้, พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรมย์เท่านั้น, ไม่ทรงรู้กรรมบริหาร' เป็นเหมือนพยายามจับก้อนอุทปาลมณฑลพระจันทร์นั้น ค่าพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทแล้ว.

พระตถาคต ทรงดรรชนีแล้ว เมื่อจะทรงบันลือเสียงอย่างสีหะ จึงตรัสว่า "น้องหญิง ความที่คำอันเจ้ากล่าวแล้ว จะจริงหรือไม่ เราและเจ้าเท่านั้น ย่อมรู้."

นางจิตฺตมาณิกา. อย่างนั้น มหาสมณะ ข้าฉัน เกิดแล้ว โดยความที่ท่านและหม่อมฉันทราบแล้ว.

[เทพบุตรทำลายกลอุบายของนางจิตฺตมาณิกา]

ขณะนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน. ท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่ ก็ทราบว่า "นางจิตฺตมาณิกา ย่อมค่าพระตถาคต ด้วยคำไม่เป็นจริง" แล้วทรงดำริว่า "เราจักชำระเรื่องนี้ให้หมดจด" จึงเสด็จมากับเทพบุตร ๔ องค์. เทพบุตรทั้งหลายแปลงเป็นลูกหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้กลม ด้วยอันแทะที่เดียวเท่านั้น. ลมพัดเวกฝ้าห่มขึ้น. ไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจิตฺตมาณิกานั้น. ปลาย

เท่าทั้ง ๒ ข้างแตกแล้ว. มนุษย์ทั้งหลายก็พูดว่า " เนาะนางกาลกัณณี เจ้าค่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า " ถ่มเขพะลงบนศีรษะ มีมือถือก้อนดิน และท่อนไม้ จูตลากออกจากพระเศวตวัน.

[นางจัญจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ]

ครั้นในเวลานางล่วงคลองพระเนตรของพระตถาคตไป แผ่นดินใหญ่แตกแยกให้ช่องแล้ว. เปล่งไฟตั้งขึ้นจากอเวจี. นางจัญจมาณวิกานั้น ไปเกิดในอเวจี เป็นเหมือนหม่มผ้ากัมพลที่ตระกุกให้. ตากสักการะของพวกอัญญาเดียรติย์เสื่อมแล้ว. (แต่กลับ) เจริญแก่พระทศพลโดยประมาณยิ่ง.

ในวันรุ่งขึ้น พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย นางจัญจมาณวิกาเจ้าค่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ควรทักษิณอันเลิศ ผู้มีคุณอันยิ่งยงนี้ ด้วยคำไม่จริง จึงถึงความพินาศใหญ่แล้ว. " พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ ? " เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า " ด้วยถ้อยคำชื่อนี้, " แล้วตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เท่านั้นห้ามได้, ถึงในกาลก่อน นางจัญจมาณวิกานั้น ก็ค่าเราด้วยคำไม่จริง ถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว จึงตรัสมหาปทุมชาดก^๑ในทวารทสนิบาดนี้ให้พิสดารว่า :-

" ผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ ของผู้อื่นโดย

๑. พุ. ชา. ทวารทสก. ๒๗/๓๓๘. ตทฎฐกถา. ๖/๑๓๐.

**ประการทั้งปวงแล้ว ไม่ทันพิจารณาเห็นเอง ไม่
ฟังลงอาชญา. "**

[พระโพธิสัตว์ถูกทิ้งลงในเหวแต่ไม่ตาย]

(พระองค์ตรัสว่า) " ได้ยินว่า ในกาลนั้น นางจิณฺจมาณวิกา
นั้น เป็นผู้ร่วมสามีของพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงนามว่า
มหาปทุมกุมาร เป็นอัครมเหสีของพระราชา เชิญชวนพระมหาสัตว์
ด้วยอสังกรรม ไม่ได้ความยินยอมของพระโพธิสัตว์นั้น แล้วทำ
ประการแปลกในตนด้วยตนเอง แสดงอาการลงว่าเป็นไข้ จึงกราบ
ทูลแต่พระราชาว่า " พระราชโอรสของพระองค์ ยังหม่อมฉันผู้ไม่
ปรารถนาอยู่ ให้ถึงประการแปลกนี้. " พระราชากริ้ว ทิ้งพระมหาสัตว์
ไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจร.

ลำดับนั้น เทวดาผู้สิงอยู่ในท้องแห่งภูเขา (หุบเขา) รับพระมหา-
สัตว์นั้นแล้ว ให้ประดิษฐานอยู่ในห้องพังพาน ของพระยานาค.
พระยานาคนำพระมหานัดนั้นไปสู่ภพนาค ทรงรับรองด้วยราชสมบัติ
กึ่งหนึ่ง. พระมหาสัตว์นั้นอยู่ในภพนาคนั้นสิ้นปีหนึ่ง ใครจะบวช จึงมา
สู่หิมวันตประเทศ บวชแล้ว ให้ฉานและอกิณฺญาบังเกิดแล้ว.

[พระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชา]

ต่อมา พรานไพรผู้หนึ่งเห็นพระมหาสัตว์นั้นแล้ว จึงกราบทูล
แต่พระราชา. พระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระมหาสัตว์นั้นแล้ว มี
ปฏิสันถารอันพระมหาสัตว์ทำแล้ว ทรงทราบประพตฺติเหตุนี้ทั้งหมด
ทรงเชื่อเชิญพระมหาสัตว์ด้วยราชสมบัติ อันพระมหาสัตว์นั้นถวาย

โอวาทว่า " กิจด้วยราชสมบัติของหม่อมฉันไม่มี, ก็พระองค์จงอย่าให้ราชธรรม ๑๐ ประการกำเริบ ทรงละการถึงอคติเสียแล้ว เสวยราชสมบัติโดยธรรมเถิด " ดังนี้แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะ ทรงกันแสง เสด็จไปสู่พระนคร จึงตรัสถามอำมาตย์ทั้งหลายในระหว่างหนทางว่า " เราถึงความพลัดพรากจากบุตรซึ่งสมบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้เพราะอาศัยใคร ? "

อำมาตย์. เพราะอาศัยพระอักรมเหสี พระเจ้าข้า.

พระราชารับสั่งให้จับพระอักรมเหสีนั้นให้มีเท่าขึ้นแล้ว ทิ้งไปในแห้วที่ทิ้งโจร เสด็จเข้าไปสู่พระนคร เสวยราชสมบัติโดยธรรม. มหาปทุมกุมารในกาลนั้น ได้เป็นพระมหาสัตว์, หึงร่วมสามีของพระมารดา ได้เป็นนางจิตฺตมาณวิกา.

พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แล้ว ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรม อันบุคคลผู้ละคำสัตย์ซึ่งเป็นธรรมอย่างเอกแล้ว ตั้งอยู่ในมุสาวาท ผู้มีปรโลกอันสละแล้ว ไม่พึงทำยอมไม่มี " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" บาบอันชนผู้กำลวงธรรมอย่างเอกเสีย ผู้มัก
พูดเท็จ ผู้มีปรโลกอันลวงเลยเสียแล้ว ไม่พึงทำ
ยอมไม่มี. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เอกธมฺมํ คือ ซึ่งคำสัตย์. บทว่า มุสาวาทิสฺส ความว่า บรรดาคำพูด ๑๐ คำ คำสัตย์แม้สักคำหนึ่ง

ย่อมไม่มีแก่ผู้ใด, อันผู้เห็นปานนี้ ชื่อว่าผู้มักพูดเท็จ. บาทพระคาถา
ว่า **วิติณฺณปรโลกสุต** ได้แก่ ผู้มีปรโลกอันปล่อยเสียแล้ว. ก็บุคคล
เห็นปานนี้ ย่อมไม่พบสมบัติ ๓ อย่างเหล่านี้ คือ มนุษยสมบัติ
เทพสมบัติ นิพพานสมบัติในอวสาน. สองบทว่า **นตฺถิ ปาปํ** ความ
ว่า ความสงสัยว่าบาปชื่อนี้ อันบุคคลนั้น คือผู้เห็นปานนั้น ไม่พึงทำ
ดังนี้ ย่อมไม่มี.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุลุทธิผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องนางจิณฺจมาณวิกา จบ.

๑๐. เรื่องอสทิสทาน * [๑๔๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอสทิส-
ทาน ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " น เว กทริยา เทวโลกั ฆนุติ "
เป็นต้น.

[พระราชาถวายทานแข่งกับราษฎร]

ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง พระศาสดาเสด็จจาริกไปแล้ว มี
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ เป็นบริวาร เสด็จเข้าไปในพระเชตวัน. พระราชา
เสด็จไปวิหาร ทูลนิมนต์พระศาสดา ในวันรุ่งขึ้น ทรงตระเตรียม
อาคันตุกทานแล้ว จึงตรัสเรียกชาวพระนครว่า " จงดูทานของเรา. "
ชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้ว ในวันรุ่งขึ้น ทูลนิมนต์
พระศาสดา ตระเตรียมทานแล้ว ส่ง (ข้าวไปกราบทูล) แต่พระ
ราชาว่า " ขอพระองค์ผู้เป็นสมมติเทพ จงทอดพระเนตรทานของ
พวกข้าพระองค์. " พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของชาวพระ
นครเหล่านั้นแล้ว ทรงดำริว่า " ทานอันยิ่งกว่าทานของเราอันชน
เหล่านี้ทำแล้ว, เราจักทำทานอีก " จึงรับสั่งให้ตระเตรียมทานแล้ว
แม้ในวันรุ่งขึ้น. แม้ชาวพระนครเห็นทานนั้นแล้ว ในวันรุ่งขึ้น จึง
ตระเตรียม (ทาน) แล้ว ด้วยประการฉะนี้. ด้วยอาการอย่างนี้
พระราชาไม่ทรงอาจเพื่อให้ชาวพระนครแพ้ได้เลย, ชาวพระนครก็

* พระมหาขุ่ม ป. ๓. ๖ วัตรชประคิยฐั ๑ แปล.

ไม่อาจเพื่อให้พระราชาแพ้ได้. ต่อมาในวาระที่ ๖ ชาวพระนครเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า เตรียมทาน โดยประการที่ใคร ๆ ไม่อาจจะพูดได้ว่า " วัตถุชิ้นนี้ ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้." พระราชาทอดพระเนตรทานนั้นแล้ว ทรงดำริอยู่ว่า " ถ้าเราจักไม่อาจเพื่อทำทานให้ยิ่งกว่าทานของชาวพระนครเหล่านี้ไซ้, ประโยชน์อะไรของเราด้วยชีวิตเล่า " ดังนี้แล้ว ได้บรรทมดำริถึงอุบายอยู่.

[พระนางมัลลิกาทรงจัดทาน]

ลำดับนั้น พระนางมัลลิกาเทวี เข้าไปเฝ้าท้าวเธอแล้ว ทูลถามว่า " ข้าแต่มหาราชเจ้า เพราะเหตุไร พระองค์จึงเป็นผู้บรรทมอย่างนี้ ? เพราะเหตุไร อินทรีย์ของพระองค์ จึงเป็นคุณเห็นคเห็น้อยแล้ว ? " พระราชาตรัสว่า " เทวี บัดนี้ เรายังไม่ทราบหรือ ? "

พระเทวี. หม่อมฉันยังไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

ท้าวเธอตรัสบอกเนื้อความนั้น แก่พระนางแล้ว.

ลำดับนั้น พระนางมัลลิกากราบทูลท้าวเธอว่า " ข้าแต่สมมติเทพ พระองค์อย่าทรงดำริเลย, พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อันชาวพระนครทั้งหลายให้พ่ายเพ็ญอยู่ พระองค์เคยทอดพระเนตรหรือ หรือเคยสดับแล้วที่ไหน ?, หม่อมฉันจักจัดแจงทานแทนพระองค์. "

พระนาง กราบทูลแต่ท้าวเธออย่างนี้ เพราะความที่พระนางเป็นผู้ใคร่จะจัดแจงอสนิสถานแล้วกราบทูลว่า " ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ของพระองค์จงรับสั่งให้เขาทำ มณฑปสำหรับนั่ง ภายในวงเวียน

ด้วยไม้เรียบที่ทำด้วยไม้สาละ และไม้ขานาง เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป,
พวกภิกษุที่เหลือจกนั่งภายนอกวงเวียน; ขอจงรับสั่งให้ทำเสวตฉัตร
๕๐๐ คัน, ช้างประมาณ ๕๐๐ เชือก จกถือเสวตฉัตรเหล่านั้น
ยืนกันอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุ ๕๐๐ รูป, ขอจงรับสั่งให้ทำเรือสำเภา
ด้วยทองคำอันมีสีสุก ลัก ๘ ลำ หรือ ๑๐ ลำ, เรือเหล่านั้น
จักมี ณ ท่ามกลางมณฑป, เจ้าหญิงองค์หนึ่ง ๆ จกนั่งบนของหอม
อยู่ในระหว่างภิกษุ ๒ รูป ๆ, เจ้าหญิงองค์หนึ่ง ๆ จกถือพัดยื่นพัด
ภิกษุ ๒ รูป ๆ, เจ้าหญิงที่เหลือ จกนำของหอมที่บดแล้ว ๆ มาใส่
ในเรือทองคำทั้งหลาย, บรรดาเจ้าหญิงเหล่านั้น เจ้าหญิงบางพวก
จักถือกำดอกกุบลเขียว เคี้ยวของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้ว จกให้
ภิกษุรับเอากลิ่นอบ; เพราะเจ้าหญิงไม่มีแก่ชาวพระนครเลยทีเดียว,
เสวตฉัตรก็ไม่มี, ช้างก็ไม่มี, ชาวพระนครจกพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้,
ข้าแต่มหाराช ขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำอย่างนี้เถิด." พระราชา
ทรงรับว่า " ดีละ พระเทวี, เรื่องอันงาม เจ้าบอกแล้ว " จึงรับสั่งให้
ทำกิจทั้งสิ้นโดยทำนองที่พระนางกราบทูลแล้วทีเดียว. ก็ช้างเชือกหนึ่ง
ยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระราชา ตรัสกะพระนางมัลลิกาว่า " นางผู้เจริญ
ช้างเชือกหนึ่ง ยังไม่พอแก่ภิกษุรูปหนึ่ง, เราจักทำอย่างไร ? "

พระเทวี. ช้าง ๕๐๐ เชือกไม่มีหรือ ? พระเจ้าข้า.

พระราชา. มียู่ เทวี, แต่ช้างที่เหลือ เป็นช้างครุ้อย, ช้าง
เหล่านั้น พอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้า ย่อมเป็นสัตว์ครุร้าย เหมือนลม

เวรัมภา. "

พระเทวี. ข้าแต่สมมติเทพ หม่อมฉันทราบที่เป็นที่ยืนถือฉัตร
ของลูกช้างซึ่งคร่ำยเชือกหนึ่ง.

พระราชา. เราจักเอาช้างยืน ณ ที่ไหน ?

พระเทวี. ยืน ณ ที่ใกล้ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าชื่ออังกุลิมาล.

พระราชารับสั่งให้บุรุษทำแล้วอย่างนั้น. ลูกช้างสอดหาง
เข้าในระหว่างขา ได้ปรบหูทั้ง ๒ กลับตายเป็นอยู่แล้ว. มหาชนแลดู
ช้างที่ทรงเศวตฉัตรเพื่อพระเถระเท่านั้น ด้วยคิดว่า " นี่เป็นอาการ
ของช้างคร่ำย ชื่อเห็นปานนี้, (ท่าน) พระอังกุลิมาลเถระยอมทำได้. "
พระราชาทรงอังคาสกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยอาหาร
อันประณีตแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา กราบทูลว่า " ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ สิ่งใด เป็นกบปียกัณหรือเป็นอกบปียกัณห์ ในโรจนานี้
หม่อมฉันยอมถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแต่พระองค์เท่านั้น. "

[ทานที่พระนางมัลลิกาจัดชื่ออสทิสทาน]

ก็ในทานนั้นแล ทรัพย์มีประมาณ ๑๔ โกฏิ เป็นอันพระราช
ทรงบริจาต โดยวันเดียวเท่านั้น. ก็ของ ๔ อย่าง คือ เศวตฉัตร ๑
บังลังก์สำหรับนั่ง ๑ เเชิงบาตร ๑ ตั้งสำหรับเช็ดเท้า ๑ เป็นของหา
ค่ามิได้เทียบ เพื่อพระศาสดา. ใคร ๆ ผู้สามารถเพื่อทำทานเห็นปานนี้
แล้ว ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้มีแล้วอีก; เพราะเหตุ
นั้นนั่นแล ทานนั้นจึงปรากฏว่า " อสทิสทาน. " ได้ยินว่าอสทิสทาน

นั่น มีแค่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ครั้งเดียวเท่านั้น. สตรีเท่านั้น
ยอมจักแจง (ทาน) เพื่อพระศาสดาและภิกษุทั้งปวง.

[ลักษณะของคนคิดคนชั่ว]

ก็อำมาตย์ของพระราชาก็มี ๒ คน คือ กापพะ ๑ ชุณหะ ๑.
บรรดาอำมาตย์ ๒ คนนั้น กापอำมาตย์ คิดว่า " โอ ความเสื่อมรอบ
แห่งราชตระกูล, ทรัพย์ประมาณ ๑๔ โกฎิ ถึงความสิ้นไปโดย
วันเดียวเท่านั้น, ภิกษุเหล่านี้ บริโภคทานแล้ว จักไปนอนหลับ;
โอ ราชตระกูลนิบหายแล้ว. " ส่วนชุณหอำมาตย์ คิดว่า " แม้
ทานของพระราชาก็ใคร ๆ ไม่ดำรงในความเป็นพระราชาก็ไม่อาจ
เพื่อถวายทานเห็นปานนี้ได้, พระราชาชื่อว่าไม่ให้ส่วนบุญแก่สัตว์
ทั้งปวง ย่อมไม่มี; ก็เราอนุโมทนาทานนี้.

ในที่สุดกตกิจแห่งพระศาสดา พระราชาทรงรับบาตรเพื่อต้อง
การอนุโมทนา. พระศาสดา ทรงดำริว่า " พระราชา ถวายมหาทาน
เหมือนให้ห้วงน้ำใหญ่เป็นไปอยู่ : มหาชนได้อาจเพื่อยังจิตให้เต็มใส
หรือไม่หนอ ? " พระองค์ทรงทราบวารจิต ของอำมาตย์เหล่านั้น
แล้ว ทรงทราบว่า " ถ้าเราจักทำอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระ
ราชาไซ้; ศิระษะของกาพอำมาตย์จักแตก ๗ เลี่ยง, ชุณหอำมาตย์
จักตั้งอยู่ในโศคาปัดติผล " ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาพอำมาตย์
จึงตรัสพระคาถา ๔ บาทเท่านั้น แต่พระราชารู้ทรงถวายทานเห็นปาน
นี้ ประทับยืนอยู่แล้ว เสด็จลุกจากอาสนะไปสู่พระวิหาร.

[ตรีศรรเสริญพระอังคฺลิมาล]

ภิกษุทั้งหลาย ถามพระอังคฺลิมาลเถระว่า "ผู้มีอายุ ท่านเห็น
ช่างคร่ำยยืนทรงฉัตร ไม่กลัวหรือหนอแล ? "

พระอังคฺลิมาล. ผู้มีอายุทั้งหลาย กระผมไม่กลัว.

ภิกษุเหล่านั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า " ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ พระอังคฺลิมาล ย่อมพยากรณ์อหัตผล. " พระ
ศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย อังคฺลิมาลย่อมไม่กลัว, เพราะ
ว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้เช่นกับบุตรของเรา เสมอด้วยโคผู้ตัวประเสริฐ
ในระหว่างแห่งโคผู้คือพระจีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่กลัว " ดังนี้แล้ว
จึงตรัสพระคาถาในพราหมณวรรคว่า :-

" เรากล่าวบุคคลผู้องอาจ ผู้ประเสริฐ ผู้กล้า
กล้า ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้ชนะโดยวิเศษ
ผู้ไม่หวั่นไหว ผู้ล้างแล้ว ผู้ตรัสรู้แล้ว นั้นว่า
เป็นพราหมณ์. "

แม้พระราชา ถึงความโทมนัสว่า " พระศาสดาไม่ทรงทำ
อนุโมทนา ให้สมควรแก่เราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัท
เห็นปานนี้ ตรัสเพียงพระคาถาเท่านั้นแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะไป,
เราจักเป็นอันไม่ทำทานให้สมควรแก่พระศาสดา ทำทานอันไม่สมควร
เสียแล้ว, เราจักเป็นอันไม่ถวายกับปิยพัณฑ์ ถวายแต่กับปิยภันท์
ถ่ายเดียวเสียแล้ว, เราพึงเป็นผู้อันพระศาสดาทรงชุ่นเคืองเสียแล้ว,
การทำอนุโมทนาอันสมควรแก่ทาน ของผู้ใดผู้หนึ่งนั้นแล จึงควร "

ดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้กราบ
ทูลคำนี้ว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านที่ควรจะถวาย หม่อมฉัน
มิได้ถวายแล้วหรือหนอ หรือหม่อมฉัน มิได้ถวายกับปิยภัณฑ์อัน
สมควรแก่ท่าน ถวายแต่กับปิยภัณฑ์เท่านั้น ? "

พระศาสดา. นี้อย่างไร ? มหาบพิตร.

พระราชา. พระองค์ไม่ทรงทำอนุโมทนา ที่สมควรแก่ท่าน
ของหม่อมฉัน.

พระศาสดา. มหาบพิตร พระองค์ถวายท่านอันสมควรแล้ว
ทีเดียว. ก็ท่านนั้น ชื่อว่าอสทิสทาน, ใคร ๆ อาจเพื่อถวายแด่พระ
พุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ครั้งเดียวเท่านั้น, ธรรมดาท่านเห็นปานนี้ เป็น
ของยากที่บุคคลจะถวายอีก.

พระราชา. เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร พระองค์จึงไม่ทรง
ทำอนุโมทนา ให้สมควรแก่ท่านของหม่อมฉัน ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เพราะบริษัทไม่บริสุทธ์ มหาบพิตร.

พระราชา. โทษอะไรหนอแล ของบริษัท ? พระเจ้าข้า.

[พระราชาทรงเนรเทศอำมาตย์ชั่ว]

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสบอกวารจิต ของอำมาตย์ทั้ง ๒
คนแล้ว ตรัสบอกความที่อนุโมทนา เป็นอันพระองค์อาศัยความ
อนุเคราะห์ในกาฬอำมาตย์ จึงไม่ทรงทำแล้วแก่ท้าวเธอ. พระราชา
ตรัสถามว่า " กายะ ได้ยินว่า ท่านคิดอย่างนี้จริงหรือ ? " เมื่อ

เขาพูดว่า " จริง " จึงตรัสว่า " เมื่อเราพร้อมกับบุตรภรรยาของเรา มิได้ถือเอาของมีอยู่ของท่าน ให้ของมีอยู่ของตน, เบียดเบียนอะไรท่าน ? สิ่งใดที่เราให้แก่ท่านแล้ว, สิ่งนั้นจงเป็นอันให้เลยทีเดียว; แต่ท่านจงออกไปจากแคว้นแคว้นของเรา " ดังนี้แล้ว จึงทรงเนรเทศกาฬอำมาตย์นั้นออกจากแคว้นแคว้น แล้วรับสั่งให้เรียกชุนหอำมาตย์มา ตรัสถามว่า " ได้ยินว่า ท่านคิดอย่างนี้ จริงหรือ ? " เมื่อเขาพูดว่า " จริง " จึงตรัสว่า " คีละ ลุง, เราเลื่อมใส (ขอบใจ), ท่านจงรับราชสมบัติของเราแล้ว ให้ท่านสิ้น ๗ วัน โดยทำนองที่เราให้แล้วนั้นแล " ทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้น ๗ วันแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทอดพระเนตรการทำของคนพาล, เขาได้ให้ความลบล้างในทาน ที่หม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้. "

[คนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้]

พระศาสดา ตรัสว่า " อย่างนั้น มหาบพิตร, ขึ้นชื่อว่าพวกคนพาล ไม่ยินดีทานของผู้อื่น เป็นผู้มิทุกตเป็นทีไป ณ เบื้องหน้า, ส่วนพวกนักปราชญ์อนุโมทนาทานแม้ของชนเหล่าอื่น จึงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นทีไป ณ เบื้องหน้าโดยแท้ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" พวกคนตระหนี่จะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย, พวก
ชนพาลแล ย่อมไม่สรรเสริญทาน, ส่วน
นักปราชญ์ อนุโมทนาทานอยู่ เพราะเหตุนั้น
นั่นเอง นักปราชญ์นั้น จึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กทริยา คือผู้มีความตระหนี่ถี่เหนียว
แน่น. ผู้ไม่รู้จักประโยชน์ในโลกนี้และโลกหน้า เชื่อว่าพวกพาล.
บัณฑิตชื่อว่า ชีรชน. สองบทว่า สุชี ปรตุต ความว่า ชีรชนนั้น
เมื่อเสวยทิพยสมบัติ เชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้า เพราะบุญ
อันสำเร็จแต่การอนุโมทนาทานนั้นนั่นเอง.

ในเวลาจบเทศนา ชุณหอำนวยการตั้งอยู่ในโศดาปัตติผล. เทศนา
ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว. ชุณหอำนวยการ กรัน
เป็นพระโศดาบันแล้ว ได้ถวายทานโดยทำนองที่พระราชาวายแล้ว
สิ้น ๗ วันเหมือนกัน ดังนี้แล.

เรื่องอสทิสถาน จบ.

๑๑. เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี * [๑๔๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของท่านอนาถบิณฑิกะ ชื่อว่า กาละ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปภุยาเอกรชฺเซน " เป็นต้น.

[บิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรม]

ได้ยืมว่า นายกาละนั้น เป็นบุตรเศรษฐี ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยศรัทธาเช่นนั้น ก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเลย, ไม่ปรารถนาจะเห็นในเวลาพระศาสดาเสด็จมาสู่เรือน, ไม่ปรารถนาจะฟังธรรม, ไม่ปรารถนาจะทำการขวนขวายแก่สงฆ์; แม้ถูกบิดาพูดว่า " เจ้าอย่าทำอย่างนี้ พ่อ " ก็ไม่ฟังคำของท่าน.

ลำดับนั้น บิดาของเขาคิดว่า " เจ้ากาละนี้ เมื่อถือปฏิญญาเห็นปานนี้เที่ยวไป จักเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ไปในเบื้องหน้า; ก็เมื่อเรายังเห็นอยู่ บุตรของเราพึงไปสู่นรก, ข้อนั้นไม่สมควรแก่เราเลย; ก็จึงชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่ฟังเสียง เพราะการให้ทรัพย์ ไม่มีในโลกนี้เลย, เราจักทำลายปฏิญญาของบุตรนั้นด้วยทรัพย์. "

ลำดับนั้น เศรษฐี พุคคะนายกาละนั้นว่า " พ่อ เจ้าจงเป็นผู้รักษาอุโบสถ ไปสู่วิหารฟังธรรมแล้ว มาเถิด, เราจักให้กหาปณะ ๑๐๐ แก่เจ้า. "

* พระมหาชุ่ม ป. ธ. ๖ วัตรราชประดิษฐ์ ๑ แปล.

กาละ. จักให้หรือ? พ่อ.

เศรษฐี. จักให้ ลูก.

นายกालะนั้น รับประทาน ๓ ครั้งแล้ว เป็นผู้รักษาศูโอบสถ ได้ไปสู่วิหารแล้ว. แต่กิจด้วยการฟังธรรมของเขาไม่มี; เขาอน ในที่ตามความสำราญแล้ว ได้ไปบ้านแต่เช้าตรู่. ลำดับนั้น บิดา ของเขาพูดว่า "บุตรของเราได้เป็นผู้รักษาศูโอบสถ, ท่านทั้งหลาย จงนำข้าวต้มเป็นต้นมาแก่เขาเร็ว" ดังนี้แล้ว ก็สั่งคนใช้ให้ ๆ. นายกาละนั้น ห้ามอาหารเสีย ด้วยพูดว่า "เรายังมิได้รับกหาปณะจัก ไม่บริโภค." ลำดับนั้น บิดาของเขาเมื่ออดทนการรบกวนไม่ได้ จึง ให้ห่อกหาปณะแล้ว. นายกาละนั้น ต่อบรับกหาปณะนั้นไว้ด้วยมือ แล้วจึงบริโภคอาหาร.

ต่อมาในวันรุ่งขึ้น เศรษฐีส่งเขาไป ด้วยพูดว่า "พ่อ เรา จักให้กหาปณะพันหนึ่งแก่เจ้า, เจ้ายื่นตรงพระพักตร์ของบพระศาสดา เรียนเอาบทแห่งธรรมให้ได้บทหนึ่งแล้วฟังมา." เขาไปวิหาร ยื่นตรง พระพักตร์ของพระศาสดา ได้เป็นผู้ใคร่จะเรียนเอาบทแห่งธรรม บทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไป. ลำดับนั้น พระศาสดา ได้ทรงทำอาการ คือการกำหนดไม่ได้แก่เขา. เขากำหนดบทนั้นไม่ได้แล้ว จึงได้ยื่นฟัง แล้วเที่ยว ด้วยคิดว่า "เราจักเรียนบทต่อไป." นัยว่าชนทั้งหลาย ต่อบฟังอยู่ ด้วยคิดว่า "เราจักเรียนให้ได้" ชื่อว่าฟังโดยเคารพ.

ก็ธรรมดา เมื่อชนทั้งหลาย ฟังอยู่อย่างนี้ ธรรมย่อมให้ โสดาปิตติมรรคเป็นต้น. ถึงนายกาละนั้น ก็ฟังอยู่ด้วยคิดว่า "จัก

เรียนให้ได้." แม้พระศาสดา ก็ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้
แก่เขา. เขากำลังยืนฟังอยู่เที่ยว ด้วยคิดว่า " จักเรียนบทต่อไป "
จึงตั้งอยู่ในโศดาปัตติผล.

[บรรลุโศดาปัตติผลแล้วไม่รับค่าจ้าง]

ในวันรุ่งขึ้น นายกาละนั้นเข้าไปสู่กรุงสาวัตถี พร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีเดียว. มหาเศรษฐีพอเห็นเขา
ก็คิดว่า " วันนี้เราขอบใจอาการของบุตร." แม่นายกาละนั้นก็ได้
มีความปริวิตกดังนี้ว่า " โอหนอ วันนี้ บิดาของเรา ไม่พึงให้
กหาปณะในที่ใกล้พระศาสดา. พึงปกปิดความที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถ
เพราะเหตุแห่งกหาปณะไว้." แต่พระศาสดา ได้ทรงทราบความที่นาย
กาละนั้น เป็นผู้รักษาอุโบสถ เพราะเหตุแห่งกหาปณะแล้วในวันวาน.
มหาเศรษฐีให้ถวายข้าวต้มแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
แล้ว จึงสั่งให้ ๆ แมื่แก่บุตร. นายกาละนั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเที่ยว ค้ม
ข้าวต้ม เคี้ยวของควรเคี้ยว บริโภคภัต.

ในเวลาเสร็จกิจของพระศาสดา มหาเศรษฐีให้บุคลลวง
หอกหาปณะพันหนึ่งไว้ตรงหน้าบุตรแล้ว พูดว่า " พ่อ พ่อพูดว่า
' จักให้กหาปณะพันหนึ่งแก่เจ้า ' จึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถ ส่งไป
วิหาร, นี้กหาปณะพันหนึ่งของเจ้า." นายกาละนั้น เห็นกหาปณะ
ที่บิดาให้เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดา ละอายอยู่ จึงพูดว่า " ผม
ไม่ต้องการด้วยกหาปณะทั้งหลาย " แมื่ถูกบิดาพูดว่า " จงรับเถิด
พ่อ " ก็ไม่รับแล้ว.

[โสดาปัตติผลเลิศกว่าสมบัติทุกอย่าง]

ลำดับนั้น บิดาของเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันนี้ ข้าพระองค์ ชอบใจอาการของบุตร " เมื่อพระศาสดา ตรัสถามว่า " อะไร ? มหาเศรษฐี " จึงกราบทูลว่า " ในวันก่อน บุตรของข้าพระองค์นี้ อันข้าพระองค์พูดว่า ' เราจักให้หภาพณะ ๑๐๐ แก่เจ้า ' แล้ว ส่งไปวิหาร ในวันรุ่งขึ้น ยังไม่ได้รับหภาพณะแล้ว ไม่ปรารถนาจะบริโภค; แต่วันนี้ เขาไม่ปรารถนาหภาพณะแม้ที่ข้าพระองค์ให้." พระศาสดาตรัสว่า " อย่างนั้น มหาเศรษฐี, วันนี้ โสดาปัตติผลนั้นแล ของบุตรของท่าน ประเสริฐแม้ว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ แม้กว่าสมบัติในเทวโลก และพรหมโลก " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" โสดาปัตติผล ประเสริฐกว่าความเป็นเอกราช
ในแผ่นดิน กว่า การไปสู่สวรรค์ และกว่าความ
เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทพระคาถาว่า **ปรพฺยา เอกฺรชฺเชน** คือกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ. บทพระคาถาว่า **สกุคฺคฺสฺส คมเนน** ว่าความว่า กว่า การถึงสวรรค์ ๒๖ ชั้น. บทพระคาถาว่า **สพฺพ-โลกชิปฺจูเจณ** ความว่า กว่าความเป็นใหญ่ในโลก มีประมาณเท่านั้น ๆ คือในโลกทั้งปวง พร้อมด้วยนาค ครุฑ และเวมานิกเปรต.

บาทพระคาถาว่า โสดาปัตติผล วร ความว่า เพราะพระราช แม่
เสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่านั้น ก็เป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้น
ได้เลย, ส่วนพระโศดาบัน เป็นผู้ที่มีประตูอบายอันปิดแล้ว แม้มีกำลัง
เพลากว่าพระโศดาบันทั้งสิ้น ก็ไม่เกิดในภพที่ ๘; ฉะนั้น โสดาปัตติผล
นั้นแล จึงประเสริฐ คือสูงสุด.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอรุณผลทั้งหลายมีโศดา-
ปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.

โลกวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๓ จบ.

๑๔. พุทธวรรค วรรณนา

๑. เรื่องมารชิตา * [๑๔๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่โพธิมณฑลสถาน ทรงปรารภ
ชิตามาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ยสุต ชิต " เป็นต้น.

[พราหมณ์หาสามีให้ลูกสาว]

ก็พระศาสดา ทรงยังพระธรรมเทศนาให้ตั้งขึ้นที่กรุงสาวัตถี
แล้ว ตรัสแก่พราหมณ์ซึ่งมาคันทียะ ในแคว้นกुरुอีก.

ทราบว่าเป็นแคว้นกुरु ชิตาของมาคันทียพราหมณ์ ชื่อว่า
มาคันทียาเหมือนกัน ได้เป็นผู้มีรูปงามเลอโฉม. พราหมณ์มหาศาล
เป็นอันมาก และเหล่าชัตติยมหาศาลอยากได้นางมาคันทียานั้น จึง
ส่งข่าวไปแก่มาคันทียะว่า " ขอจงให้ชิตาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด. "
แม่มาคันทียพราหมณ์ ก็ห้ามพราหมณ์มหาศาลและชัตติยมหาศาล
เสียทั้งหมดเหมือนกันว่า " พวกท่าน ไม่สมควรแก่ชิตาของข้าพเจ้า. "
ต่อมาวันหนึ่ง ในเวลาใกล้รุ่ง พระศาสดา ทรงตรวจคู้ศตวโลก
ทรงเห็นมาคันทียพราหมณ์นั้น เข้าไปภายในแห่งข้ายคือพระญาณของ
พระองค์ จึงทรงใคร่ครวญว่า " จักมีเหตุอะไรหนอ ? " ได้ทรง

* พระมหาสมณีย์ ป. ๕ (บัดนี้เป็นพระญาณวโรคม) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

เห็นอุปนิสัยแห่งมรรคและผลทั้ง ๓ ของพราหมณ์และนางพราหมณี. ฝ่ายพราหมณ์ก็บำเรอไฟอยู่เป็นนิตย์ ภายนอกบ้าน. พระศาสดาได้ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปยังที่นั่นแต่เช้าตรู่. พราหมณ์ตรวจดูรูปสรีระของพระศาสดา พลังคิดว่า " ขึ้นชื่อว่าบุรุษในโลกนี้ ที่จะเหมือนด้วยบุรุษคนนี้ไม่มี, บุรุษคนนี้ เป็นผู้สมควรแก่ธิดาของเรา, เราจักให้ธิดาแก่บุรุษคนนี้ " แล้วกราบทูลพระศาสดาว่า " สมณะเรามีธิดาอยู่คนหนึ่ง, เรายังไม่เห็นบุรุษผู้สมควรแก่นาง จึงไม่ได้ให้นางแก่ใคร ๆ เลย, ส่วนท่านเป็นผู้สมควรแก่นาง, เราใครจะให้ธิดาแก่ท่าน ทำให้เป็นหญิงบำเรอบาท, ท่านจงรออยู่ในที่นี้แหละ จนกว่าเราจะนำธิดานั้นมา. " พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้ว ไม่ทรงยินดีเลย (แต่) ไม่ทรงห้าม.

[รอยพระบาทจะปรากฏเพราะทรงอธิษฐาน]

ฝ่ายพราหมณ์ ไปเรือนแล้ว บอกแก่นางพราหมณีว่า " นางผู้เจริญ วันนี้เราเห็นบุรุษผู้สมควรแก่ธิดาของเราแล้ว, พวกเราจักให้ธิดานั้นแก่เขา " ให้ธิดาตกแต่งกายแล้ว ได้พาไปยังที่นั่นพร้อมด้วยนางพราหมณี แม้มหาชนก็ตื่นตื่นพากันออกไป (ดู). พระศาสดา ไม่ได้ประทับยืนอยู่ในที่ที่พราหมณ์บอกไว้ ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ ในนั้นแล้ว ได้ประทับยืนเสียในที่อื่น. ทราบว่าเจดีย์คือรอยพระบาท ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานว่า " บุคคลชื่อโน้น จงเห็น เจดีย์รอยเท้านี้ " แล้วทรงเหยียบไว้เท่านั้น. ชื่อว่า ผู้ที่จะเห็นเจดีย์คือรอยพระบาท

นั้นในที่ที่เหลือไม่มี. พราหมณ์ ลูกนางพราหมณ์ผู้ไปกับตนถามว่า " บุรุษนั้นอยู่ที่ไหน " จึงบอกว่า " ฉันได้ส่งเขาไว้แล้วว่า ' ท่านจงรออยู่ที่นี้ ' พลังมองหาอยู่พบรอยพระบาทแล้ว จึงชี้ว่า " นี่รอยเท้าของเขา. "

[รอยเท้าเป็นเครื่องแสดงลักษณะของคน]

นางพราหมณ์นั้น กล่าวว่า " พราหมณ์ นี้ ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโศกคาม " เพราะความที่นางเป็นคนฉลาดในมนต์เครื่องทำนายลักษณะ, เมื่อพราหมณ์พูดว่า " นางผู้เจริญ เจ้าเห็นจระเข้ในคุ่มน้ำ, สมณะนั้น เราบอกแล้วว่า ' เราจักให้ธิดาแก่เขา, ' ถึงเขาก็รับคำของเราแล้ว, " กล่าวว่า " พราหมณ์ ท่านบอกอย่างนั้นก็จริง, ถึงดังนั้น รอยเท้านี้ เป็นรอยเท้าของผู้หมดกิเลสทีเดียว " ดังนี้แล้ว กล่าวคาถาที่ว่า :-

" ก็คนเจ้าราคะ ฟังมีรอยเท้ากระหย่ง (เว้ากลาง),
คนเจ้าโทสะ ย่อมมีรอยเท้าอันสั้นบีบ (หนัก
สั้น), คนเจ้าโมโหย่อมมีรอยเท้าจิกลง (หนักทาง
ปลายเท้า), คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมี
รอยเท้าเช่นนี้ นี้. "

ที่นั่น พราหมณ์จึงบอกนางพราหมณ์ว่า " นางผู้เจริญ เจ้าอย่าอิงไป, จงเป็นผู้นิ่งมาเถิด " ไปพบพระศาสดาแล้ว จึงแสดงแก่นางพราหมณ์นั้นว่า " นี้คือ บุรุษคนนั้น " แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่า " สมณะ เราจักให้ธิดา. " พระศาสดา ไม่ตรัสว่า " เรา

ไม่ต้องการด้วยธิดาของท่าน " (กลับ) ตรัสว่า " พราหมณ์เรา
จักบอกเหตุสักอย่างหนึ่งแก่ท่าน. ท่านจักฟังไหม ? " เมื่อพราหมณ์
ทูลว่า " สมณะผู้เจริญ ท่านจงกล่าว, ข้าพเจ้าจักฟัง. " จึงทรง
นำเรื่องอดีต ตั้งแต่ครั้งออกมหาภิเนษกรรมมาแสดงแล้ว.

กถาโดยย่อในเรื่องนั้น ดังต่อไปนี้ :-

" พระมหาสัตว์ ทรงละสิริราชสมบัติแล้ว ทรงขึ้นมำกัณฐกะ
(ม้าสีขาว) มีนายฉันทะเป็นสหาย เสด็จออกมหาภิเนษกรรม
เมื่อมารยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระนคร กล่าวว่า " สิทธิทัตตะ ท่านจง
กลับเสียเถิด, แต่วันนี้ไปในวันที่ ๗ จักกรัตนะจักปรากฏแก่ท่าน "
จึงตรัสว่า " มาร ถึงเราก็รู้จักรัตนะนั้น, แต่เราไม่มีความต้องการ
ด้วยจักรัตนะนั้น. "

มาร. เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านออกไปเพื่อประโยชน์อะไร ?

พระมหาสัตว์. เพื่อประโยชน์แก่สัตัพัญญุตญาณ.

มาร. ถ้าเช่นนั้น ตั้งแต่วันนี้ไป บรรดาวิตกทั้ง ๓ มีกามวิตก
เป็นต้น ท่านจักต้องตรีกวิตกแม้สักอย่างหนึ่ง, เราจักรู้จักที่ควรทำ
แก่ท่าน.

ตั้งแต่นั้นมา มารนั้น คอยฟังจับผิด ติดตามพระมหาสัตว์ไป
๗ ปี. แม้พระศาสดาทรงประพตติทุกกริรียาสิ้น ๖ ปี ทรงอาศัยการ
กระทำ (ความเพียร) ของบุรุษ เฉพาะพระองค์ ทรงแทงตลอด
ซึ่งพระสัตัพัญญุตญาณ เสวยวิมุตติสุข (สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส)
ที่ควงไม้โพธิ ในสัปดาหะที่ ๕ ประทับนั่งที่ควงไม้ชบาลนิโครธ.

[มารเสียใจเพราะพระองค์ตรัสรู้]

ในสมัยนั้น มารถึงความโทมนัสแล้ว นั่งที่หนทางใหญ่ พลง
รำพึงว่า " เราติดตามมาตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ แม้อย่าง
จับผิด ก็ไม่ได้เห็นความพลั้งพลาดอะไร ๆ ของสิทธัตถะนี้, บัดนี้
เธอก้าวล่วงวิสัยของเราไปเสียแล้ว " ที่นั่น ธิดาของมารนั้น ๓ คน
เหล่านี้ คือ " นางคันทา นางอรดี นางราคา " คำริว่า " บิดาของ
เราไม่ปรากฏ, บัดนี้ท่านอยู่ที่ไหนหนอ ? " มองหาอยู่ จึงเห็น
บิดานั้นผู้นั่งแล้วอย่างนั้น จึงเข้าไปหาแล้ว ได้ถามว่า " คุณพ่อ
เพราะเหตุไร ? คุณพ่อจึงมีทุกข์เสียใจ " มานั้น จึงเล่าเนื้อความนั้น
แก่ธิดาเหล่านั้น. ลำดับนั้น ธิดาเหล่านั้น จึงบอกกะมารผู้บิดานั้นว่า
" คุณพ่อ คุณพ่ออย่าคิดเลย, พวกดิฉันจักทำเขาให้อยู่ในอำนาจของตน
แล้วนำมา. "

มาร. แม่ทั้งหลาย ใคร " ก็ไม่อาจทำเขาไว้ในอำนาจได้.

ธิดา. " คุณพ่อ พวกดิฉันชื่อว่าเป็นหญิง, พวกดิฉันจักผูกเธอไว้
ด้วยบ่วงมีบ่วงคือราคะเป็นต้นแล้วนำมา ในบัดนี้แหละ, คุณพ่ออย่า
คิดเลย " แล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า " ข้าแต่พระสมณะ
พวกหมอนฉันจักบำเรอพระบาทของพระองค์. "

[ธิดามารประเล้าประโลมพระศาสดา]

พระศาสดา มิได้ทรงเฝ้าพระหฤทัยถึงถ้อยคำของธิดามารเหล่านี้
นั้นเลย, ไม่ทรงสืมพระเนตรทั้ง ๒ ขึ้นดูเลย. พวกธิดามาร คิดกัน
อีกว่า " ความประสงค์ของพวกบุรุษ สูง ๆ ต่ำ ๆ แล, บางพวกมี

ความรักในเด็กหญิงรุ่นทั้งหลาย, บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย, บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย, บางพวกมีความรักในพวกหญิงที่ตั้งอยู่ในปัจฉิมวัย; พวกเราจักประเล้าประโลมเธอโดยประการต่าง ๆ " คนหนึ่ง ๆ นิรมิตอรรถภาพได้ร้อยหนึ่ง ๆ ด้วยสามารถแห่งเพศเด็กหญิงรุ่นเป็นต้น เป็นเด็กหญิงรุ่นทั้งหลาย เป็นหญิงยังไม่คลอด คลอดแล้วคราวหนึ่ง คลอดแล้ว ๒ คราว เป็นหญิงปูกกลาง และเป็นหญิงแก่ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลว่า " ข้าแต่พระสมณะ พวกหม่อมฉันจะบำเรอพระบาททั้ง ๒ ของพระองค์ " ดังนี้ถึง ๖ ครั้ง. พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระหฤทัยถึงถ้อยคำของธิดามารแม่นั้น โดยประการที่ทรงน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยม ด้วยประการฉะนี้.

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะธิดามารผู้ติดตามมา แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่า " พวกเจ้าจงหลีกไป, พวกเจ้าเห็นอะไรจึงพยายามอย่างนี้? การทำกรรมชื่อเห็นปานนี้ต่อหน้าของพวกที่มีราคะไม่ไผ่ปราศแล้วจึงจะควร, ส่วนตถาคตละกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นได้แล้ว, พวกเจ้าจักนำเราไปในอำนาจของตน ด้วยเหตุอะไรเล่า? " ดังนี้แล้วได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" กิเลสชาติมีราคะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะแล้ว อันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้,
กิเลสหน้อยหนึ่งในโลก ย่อมไปหากิเลสชาติที่
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนะแล้วไม่ได้, พวกเจ้า

จักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอรรถไม่มีที่สุด

ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไร ? ตัณหาไม่ข้าย

ชานไปตามอรรถต่าง ๆ ไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระองค์ใด เพื่อนำไปในภพไหน ๆ, พวกเจ้า

จักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีอรรถไม่มีที่สุด

ไม่มีร่องรอยไป ด้วยร่องรอยอะไร ? "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทคาถาว่า ยสุส ชิต นาวชยติ ความว่า
กิเลสชาติมีรากจะเป็นต้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะ
แล้วด้วยมรรคนั้น ๆ อันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้ คือ ชื่อว่าชนะแล้ว
ไม่ตีหามิได้ เพราะไม่กลับฟุ้งขึ้นอีก.

บทว่า โนยาติ ตัดเป็น น อญฺยาติ แปลว่า ย่อมไม่ไปตาม,
อธิบายว่า บรรดาภิเลสมีรากจะเป็นต้น แม้กิเลสอย่างหนึ่งใด ๆ ในโลก
ชื่อว่ากลับไปข้างหลังไม่มี คือไม่ติดตามกิเลสชาติที่พระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าพระองค์ใดทรงชนะแล้ว

บทว่า อนนฺตโลจฺร ความว่า ผู้มีอรรถไม่มีที่สุด ด้วย
สามารถแห่งพระสัพพัญญุตญาณ มีอรรถหาที่สุดมิได้.

สองบทว่า เกน ปเทน เป็นต้น ความว่า บรรดาอรรถมีรอย
คือรากจะเป็นต้น แม้อรรถหนึ่ง ไม่มีแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ใด, พวกเจ้าจักนำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นไป ด้วยร่องรอย

๑. กิเลสเหล่านี้ ติดตามกิเลสที่ทรงชนะแล้ว เนื่องกันเป็นสาย ๆ ไม่มี.

อะไร คือ ก็แม้ร่องรอยสักอย่างหนึ่ง ไม่มีแก่พระพุทธเจ้า, พวกเจ้า
จักนำพระพุทธเจ้านั้น ผู้ไม่มีร่องรอยไป ด้วยร่องรอยอะไร ?

วินิจฉัยในคาถาที่ ๒, ขึ้นชื่อว่าตณหานั้น ชื่อว่า ซาลินี เพราะ
วิเคราะห์ว่า มีข่ายบ้าง มีปกติทำซึ่งข่ายบ้าง เปรียบด้วยข่ายบ้าง
เพราะอรรถว่า รวบรวมตรึงตราผูกมัดไว้, ชื่อว่า วิตตติกา เพราะ
เป็นธรรมชาติมักชานไปในอารมณ์ทั้งหลาย มีรูปเป็นต้น เพราะเปรียบ
ด้วยอาหารอันมีพิษ เพราะเปรียบด้วยดอกไม้ไม่มีพิษ เพราะเปรียบ
ด้วยผลไม้ไม่มีพิษ เพราะเปรียบด้วยเครื่องบริโภคมมีพิษ, อธิบายว่า
ตณหาเห็นปานนั้น ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เพื่อนำไปใน
ภพไหน ๆ, พวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีร่องรอยไป
ด้วยร่องรอยอะไร ?

ในกาลจบเทศนา ชัมมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมา. แม้
ธิดามารก็อันตรธานไปในที่นั้นนั่นแล.

พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า
" มากันทึยะ ในกาลก่อน เราได้เห็นธิดามารทั้ง ๓ เหล่านี้ผู้ประกอบ
ด้วยอัธภาพเช่นกับแห่งทอง ไม่แปดเปื้อน ด้วยของโสโครกมีเสมหะ
เป็นต้น, แม้ในกาลนั้น เราไม่ได้มีความพอใจในเมถุนเลย, ก็สตรีระ
แห่งธิดาของท่าน เต็มไปด้วยซากศพคืออาการ ๓๒ เหมือนหม้อที่
ใส่ของไม่สะอาด อันตรการตา ณ ภายนอก, แม้ถ้าเท้าของเราพึง
เป็นเท้าที่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดไซ้, และธิดาของท่านนี้พึงยืน
อยู่ที่ธรณีประตู; ถึงอย่างนั้น เราก้ไม่พึงถูกต้องสตรีระของนางด้วยเท้า "

ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" แม้ความพอใจในเมถุน ไม่ได้มีแล้ว เพราะเห็น
นางตัณหา นางอรดี และนางราคา, เพราะเห็นสตรีระ
แห่งธิดาของท่านนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมุตรและกรีธ,
(เรายังมีความพอใจในเมถุน) อย่างไรได้? เราย่อม
ไม่ปรารถนาเพื่อจะแตะต้องสตรีระธิดาของท่านนั้น
แม้ด้วยเท้า. "

ในเวลาจบเทศนา เมียผู้ทั้ง ๒ ตั้งอยู่แล้วในอนาคามีผล ดังนี้แล.

เรื่องมารธิดา จบ.

๒. เรื่องยมกปาฏิหาริย์ * [๑๔๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา ทรงปรารภพวกเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ที่
พระทวารแห่งสังกัสสนคร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " เย ฌานปุ-
ปสุตา ชีรา " เป็นต้น.

ก็เทศนาตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์.

[เศรษฐีได้ไม้จันทน์ทำบาตร]

ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ ให้ขี้ง่าย
มีสีฐานคล้ายขวด เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาอาภรณ์
เป็นต้น ที่หลุดไปด้วยความพลั้งเผลอแล้ว เล่นกีฬาทางน้ำในแม่น้ำ
คงคา.

ในกาลนั้น ต้นจันทน์แดงต้นหนึ่ง เกิดขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของ
แม่น้ำคงคา มีรากถูกน้ำในแม่น้ำคงคาเซาะโคนหักกระจัดกระจายอยู่
บนหินเหล่านั้น ๆ. ครั้งนั้นปุ่มหนึ่ง มีประมาณเท่าหม้อ ถูกหิน
ครูดสี ถูกคลื่นน้ำซัด เป็นของเกลี้ยงเกลา ลอยไปโดยลำดับ อัน
สาหร่ายรวบรัด มาติดที่ขายของเศรษฐีนั้น.

เศรษฐี กล่าวว่า " นั่นอะไร ? " ได้ยินว่า " ปุ่มไม้ " จึงให้นำ
ปุ่มไม้นั้นมาให้ถากด้วยปลายมีด เพื่อจะพิจารณาว่า " นั่นชื่ออะไร ? "

ในทันใดนั่นเอง จันทน์แดงมีสีดังครั้งสุดท้าย ก็ปรากฏ. ก็เศรษฐี

* พระมหาสมณีย์ ป. ธ. ๕ (บัดนี้เป็นพระญาณวโรดม) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

๑. เพื่อเปลื้องอันตราย.

ยังไม่เป็นสัมมาทิฐิ, ไม่เป็นมิจฉาทิฐิ, วางตนเป็นกลาง, เขาคิดว่า " จันท์แดงในเรือของเรามีมาก, เราจะเอาจันท์แดงนี้ทำอะไรหนอแล ?, " ที่นั่น เขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่า " ในโลกนี้ พวกที่กล่าวว่า 'เราเป็นพระอรหันต์' มีอยู่มาก, เราไม่รู้จักพระอรหันต์ แม้สักองค์หนึ่ง, เราจักให้ประกอบเครื่องกลิ้งไว้ในเรือ ให้กลิ้งบาตรแล้วใส่สาแหกรห้อยไว้ในอากาศประมาณ ๖๐ ศอก โดยเอาไม้ไผ่ต่อกันขึ้นไปแล้ว จะบอกว่า 'ถ้าว่า พระอรหันต์มีอยู่, จงมาทางอากาศแล้ว ถือเอาบาตรนี้,' ผู้ใดจักถือบาตรนั้นได้, เราพร้อมด้วยบุตรและภรรยา จักถึงผู้นั้นเป็นสรณะ, " เขาให้กลิ้งบาตร โดยทำนองที่คิดไว้นั้นแหละ ให้ยกขึ้นโดยเอาไม้ไผ่ต่อ ๆ กันขึ้นไปแล้ว กล่าวว่า " ในโลกนี้ ผู้ใดเป็นพระอรหันต์, ผู้นั้น จงมาทางอากาศ ถือเอาบาตรนี้. "

[ครุทั้ง ๖ อยากได้บาตรไม้จันท์]

ครุทั้ง ๖ กล่าวว่า " บาตรนั้น สมควรแก่พวกข้าพเจ้า, ท่านจงให้บาตรนั้นแก่พวกข้าพเจ้าเสียเถิด. " เศรษฐีนั้น กล่าวว่า " พวกท่านจงมาทางอากาศแล้ว เอาไปเถิด "

ในวันที่ ๖ นิครนถนาฏบุตร ส่งพวกอันเตวาสิกไปด้วยสั่งว่า " พวกเจ้าจงไป, จงพูดกะเศรษฐีอย่างนี้ว่า 'บาตรนั้น สมควรแก่อาจารย์ของพวกข้าพเจ้า, ท่านอย่าทำการมาทางอากาศเพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อยเลย, นัยว่า ท่านจงให้บาตรนั้นเถิด. " พวกอันเตวาสิกไปพูดกะเศรษฐีอย่างนั้นแล้ว. เศรษฐี กล่าวว่า " ผู้ที่สามารถ

มาทางอากาศแล้วถือเอาได้เท่านั้น จงเอาไป."

[นาฏบุตรออกอุบายเอาบาตร]

นาฏบุตร เป็นผู้ปรารถนาจะไปเอง จึงได้ให้สัญญาแก่พวก
อันเตวาสีกว่า "เราจักยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่ง เป็นที่ว่าปรารถนา
จะเหาะ, พวกเจ้าจงร้องบอกเราว่า 'ท่านอาจารย์ ท่านจะทำอะไร ?
ท่านอย่าแสดงความเป็นพระอรหันต์ที่ปกปิดไว้ เพราะเหตุแห่งบาตร
ไม้ แก่มหาชนเลย' ดังนี้แล้ว จงพากันจับเราที่มือและเท้าดึงไว้ ให้
ล้มลงที่พื้นดิน." เข้าไปในที่นั้นแล้ว กล่าวกะเศรษฐีว่า "มหาเศรษฐี
บาตรนี้สมควรแก่เรา, ไม่สมควรแก่ชนพวกอื่น, ท่านอย่าชอบใจ
การเหาะขึ้นไปในอากาศของเรา เพราะเหตุแห่งของเพียงเล็กน้อย, จง
ให้บาตรแก่เราเถิด."

เศรษฐี. ผู้เจริญ ท่านต้องเหาะขึ้นไปทางอากาศแล้ว ถือเอาเถิด.

ลำดับนั้น นาฏบุตรกล่าวว่า "ถ้าเช่นนั้น พวกเจ้าจงหลีก
ไป ๆ" กันพวกอันเตวาสีกออกไปแล้ว กล่าวว่า "เราจักเหาะขึ้น
ไปในอากาศ" ดังนี้แล้ว ก็ยกมือและเท้าขึ้นข้างหนึ่ง ที่นั้น พวก
อันเตวาสีกกล่าวกะอาจารย์ว่า "ท่านอาจารย์ ท่านจะทำอะไร
กันนั้น? ประโยชน์อะไร ด้วยคุณที่ปกปิดไว้ อันท่านแสดงแก่
มหาชน เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ผี ๆ" แล้ว ช่วยกันจับนาฏบุตรนั้น
ที่มือและเท้า ดึงมาให้ล้มลงบนแผ่นดิน, เขาบอกกะเศรษฐีว่า
"มหาเศรษฐี อันเตวาสีกเหล่านี้ ไม่ให้เราเหาะ, ท่านจงให้บาตร
แก่เรา."

เศรษฐี. ผู้เจริญ ท่านต้องเหาะขึ้นไปถือเอาเถิด.

พวกเดียรถีย์ แม้พยายามด้วยอาการอย่างนี้สิ้น ๖ วันแล้ว ยังไม่ได้บาตรนั้นเลย.

[ชาวกรุงเข้าใจว่าไม่มีพระอรหันต์]

ในวันที่ ๗ ในกาลที่ท่านมหาโมคคัลลานะและท่านปิณโฑล-
การทวาชะไปยืนบนหินลาดแห่งหนึ่งแล้วห่มจีวร ด้วยตั้งใจว่า " จัก
เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ " พวกนักเลง คอยกันว่า " ชาว
เราเอ๋ย ในกาลก่อน ครุทั้ง ๖ กล่าวว่า ' พวกเราเป็นพระอรหันต์
ในโลก, ' ก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้ยกบาตรขึ้นไว้แล้ว กล่าวว่า
' ถ้าว่า พระอรหันต์ มีอยู่, จงมาทางอากาศแล้ว ถือเอาเถิด '
วันนี้ เป็นวันที่ ๗, แม้สักคนหนึ่งชื่อว่าเหาะขึ้นไปในอากาศด้วย
แสดงตน ว่า ' เราเป็นพระอรหันต์ ' ก็ไม่มี; วันนี้ พวกเรารู้ความ
ที่พระอรหันต์ไม่มีในโลกนี้แล้ว. "

ท่านมหาโมคคัลลานะ ได้ยินถ้อยคำนั้นแล้ว จึงกล่าวกะท่าน
ปิณโฑลการทวาชะว่า " อาวุโส การทวาชะ ท่านได้ยินถ้อยคำของ
พวกนักเลงเหล่านี้ไหม? พวกนักเลงเหล่านี้ พุคเป็นที่ว่าจะย้ายพระ
พุทธศาสนา; ก็ท่านมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก, ท่านจงไปเถิด จงมา
ทางอากาศแล้วถือเอาบาตรนั้น. "

ปิณโฑลการทวาชะ " อาวุโส โมคคัลลานะ ท่านเป็นผู้เลิศกว่า
บรรดาสาวผู้มีฤทธิ์, ท่านจงถือเอาบาตรนั้น; แต่เมื่อท่านไม่ถือเอา
ผมจักถือเอา. "

[พระปิ่นโตลการทวาชะแสดงปาฏิหาริย์]

เมื่อพระมหาโมคคัลลานะ กล่าวอย่างนี้ว่า " ท่านจงถือเอาเถิด ผู้มีอายุ " ท่านปิ่นโตลการทวาชะก็เข้าจตุตถฌาน มีอิทธิญาเป็นบาท ออกแล้ว เอาปลายเท้าคืบหินดาตประมาณ ๓ คาวุต ให้ขึ้นไปใน อากาศเหมือนปยุ่นุ่น แล้วหมุนเวียนไปในเบื้องบนพระนครราชคฤห์ ๗ ครั้ง. หินดาตนั้นปรากฏดังฝาละมีสำหรับปิดพระนครไว้ประมาณ ๓ คาวุต. พวกชาวพระนครกลัว ร้องว่า " หินจะตกทับข้าพเจ้า " จึงทำเครื่องกั้นมีกระดิ่งเป็นต้นไว้บนกระหม่อม แล้วชุกซ่อนในที่นั้น ๆ. ในวาระที่ ๗ พระเถระทำลายหินดาต แสดงตนแล้ว.

มหาชน เห็นพระเถระแล้ว กล่าวว่า " ท่านปิ่นโตลการทวาชะ ผู้เจริญ ท่านจงจับหินของท่านไว้ให้มั่น, อย่าให้พวกข้าพเจ้าทั้งหมด พินาศเสียเลย. "

พระเถระ เอาปลายเท้าเหยียดหินทิ้งไป. แผ่นหินนั้นไปตั้งอยู่ใน ที่เดิมนั่นเอง. พระเถระได้ยืนอยู่ในที่สุดแห่งเรือนของเศรษฐี. เศรษฐี เห็นท่านแล้ว หมอบลงแล้ว กราบเรียนว่า " ลงเถิด พระผู้เป็น เจ้า " นิมนต์พระเถระผู้ลงจากอากาศให้นั่งแล้ว, ให้นำบาตรลง กระทำให้เต็มด้วยวัตถุอันมีรสหวาน ๔ อย่างแล้ว ได้ถวายแก่พระเถระ. พระเถระรับบาตรแล้วบ้วนน้ำสู่วิหาร ไปแล้ว.

ลำดับนั้น ชนเหล่าใดที่อยู่ในป่าข้าง อยู่ในบ้านข้าง ไม่เห็น ปาฏิหาริย์ของพระเถระ, ชนเหล่านั้นประชุมกันแล้ววิงวอนพระเถระ ว่า " ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงปาฏิหาริย์แก่พวกผม "

ดังนี้แล้ว ก็พากันติดตามพระเถระไป. พระเถระนั้น แสดงปาฏิหาริย์
แก่ชนเหล่านั้น ๆ พลังได้ไปยังพระวิหารแล้ว.

[พระศาสดาทรงห้ามไม่ให้ภิกษุทำปาฏิหาริย์]

พระศาสดา ทรงสดับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอยู่อ้าง
อยู่ จึงตรัสถามว่า " อานนท์ นั้นเสียงใคร ? " ทรงสดับว่า " พระ
เจ้าข้า พระปิณโฑลภารทวาชะเหาะขึ้นไปในอากาศแล้ว ถือเอาบาตร
ไม้จันทน์, นั้นเสียงในสำนักของท่าน " จึงรับสั่งให้เรียกพระปิณโฑล-
ภารทวาชะมา ตรัสถามว่า " ได้ยินว่า เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ? "
เมื่อท่านกราบทูลว่า " จริง พระเจ้าข้า " จึงตรัสว่า " ภารทวาชะ
ทำไม เธอจึงทำอย่างนั้น ? " ทรงติเตียนพระเถระ แล้วรับสั่งให้ทำลาย
บาตรนั้น ให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แล้ว รับสั่งให้ประทานแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แก่อันบุคคลสมยาตา แล้วทรงบัญญัติสิกขาบท
แก่พระสาวกทั้งหลาย เพื่อต้องการไม่ให้ทำปาฏิหาริย์. ฝ่ายพวก
เดียรถีย์ได้ยินว่า " ทราบว่าพระสมณโคดมให้ทำลายบาตรนั้นแล้ว
ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อต้องการมิให้ทำปาฏิหาริย์ "
จึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนครว่า " สาวกทั้งหลายของพระสมณ-
โคดม ไม่ก้าวล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุชีวิต, ถึงพระ
สมณโคดมก็จรรักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกัน, บัดนี้ พวก
เรา ได้โอกาสแล้ว " แล้วกล่าวว่า " พวกเรารักษาคุณของตน จึงไม่
แสดงคุณของตนแก่มหาชน เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ในกาลก่อน,
เหล่าสาวกของพระสมณโคดม แสดงคุณของตนแก่มหาชน เพราะ

เหตุแห่งบาตร, พระสมณโคดมรับสั่งให้ทำลายบาตรนั้นแล้ว ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวก เพราะพระองค์เป็นบัณฑิต, บัดนี้พวกเราจักทำปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดมนั่นแล.

[พระศาสดาทรงประสงค์จะทำปาฏิหาริย์]

พระเจ้าพิมพิสาร ทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้ว เสด็จไปยังสำนักพระศาสดา กราบทูลถามว่า " พระเจ้าข้า ได้ทราบว่าคุณพระองค์ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่เหล่าสาวก เพื่อต้องการไม่ให้ทำปาฏิหาริย์เสียแล้วหรือ ? "

พระศาสดา. ขอถวายพระพร มหาบพิตร.

พระราชา. บัดนี้ พวกเดียรถีย์พากันกล่าวว่า ' พวกเราจักทำปาฏิหาริย์กับด้วยพระองค์, ' บัดนี้ พระองค์จักทรงทำอะไร ?

พระศาสดา. เมื่อเดียรถีย์เหล่านั้นกระทำ อาตมภาพก็จักกระทำมหาบพิตร.

พระราชา. พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือ ?

พระศาสดา. มหาบพิตร อาตมภาพมิได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตน, สิกขาบทนั้นนั่นแล อาตมภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลาย.

พระราชา. สิกขาบท เป็นอันชื่อว่าอันพระองค์ทรงบัญญัติในสาวกทั้งหลายอื่น เว้นพระองค์เสีย พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. มหาบพิตร ถ้าเช่นนั้น อาตมภาพจักย้อนถามพระองค์นั้นแหละในเพราะเรื่องนี้, มหาบพิตร ก็อุทยานในแคว้นแคว้นของพระองค์มีอยู่หรือ ?

พระราชชา. มี พระเจ้าข้า.

พระศาสดา, มหาบพิตร ถ้าวามหาชนพึงเกี่ยวหินผลไม้ เป็นต้นว่าผลมะม่วง ในพระอุทยานของพระองค์. พระองค์พึงทรงทำอย่างไร แก่เขา?

พระราชชา. พึงลงอาชญา พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ก็พระองค์ยอมได้เพื่อเสวยหรือ?

พระราชชา. อย่างนั้น พระเจ้าข้า, อาชญาไม่มีแก่หม่อมฉัน, หม่อมฉันยอมได้เพื่อเสวยของ ๆ ตน.

พระศาสดา. มหาบพิตร อาชญาแม่ของอาตมภาพยอมแพ้ไปในแดนโกฏจักรวาทเหมือนอาชญาของพระองค์ที่แพ้ไปในแคว้นประมาณ ๓๐๐ โยชน์, อาชญาไม่มีแก่พระองค์ผู้เสวยผลไม้ทั้งหลาย เป็นต้นว่าผลมะม่วงในอุทยานของพระองค์, แต่มีอยู่แก่ชนเหล่าอื่น, ขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงบัญญัติ คือสิกขาบท ย่อมไม่มีแก่ตน, แต่ยอมมีแก่สาวกเหล่าอื่น; อาตมภาพจึงจักทำปาฏิหาริย์.

พวกเดียรถีย์พึงถ้อยคำนั้นแล้ว ประริษากันว่า "บัดนี้พวกเราฉิบหายแล้ว, ได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเหล่าสาวกเท่านั้น, ไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตน; ได้ยินว่า ท่านปรารธนาจะทำปาฏิหาริย์เองทีเดียว; พวกเราจักทำอะไรกันเล่า?" พระราชาทูลถามพระศาสดาว่า "เมื่อไร พระองค์จักทรงทำปาฏิหาริย์? พระเจ้าข้า."

พระศาสดา. มหาบพิตร โดยล่วงไปอีก ๔ เดือน ต่อจากนี้ไป

วันเพ็ญเดือน ๘ จักทำ.

พระราชา. พระองค์จักทรงทำที่ไหน ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. อาตมภาพจักอาศัยเมืองสาวัตถีทำ มหาบพิตร.

มีคำถามสอดเข้ามาว่า " ก็ทำไม พระศาสดาจึงอ้างที่ไกล
อย่างนี้ ? "

แก้วว่า " เพราะที่นั่นเป็นสถานที่ห้ามหาปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า
ทุก ๆ พระองค์; อีกอย่างหนึ่ง พระองค์อ้างที่ไกลทีเดียว แม้เพื่อ
ประโยชน์จะให้มหาชนประชุมกัน. "

พวกเดียรถีย์ฟังถ้อยคำนั้นแล้ว กล่าวว่า " ได้ยินว่า ต่อจากนี้
โดยล่วงไป ๔ เดือน พระสมณโคดม จักทำปาฏิหาริย์ ณ เมืองสาวัตถี,
บัดนี้ จักถามว่า " นี่อะไรกัน? " ที่นั่นพวกเราจักบอกแก่เขา
ว่า " พวกเราพูดไว้แล้วว่า ' จักทำปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดม, '
พระสมณโคดมนั้นยอมหนีไป, พวกเราไม่ให้พระสมณโคดมหนี
จึงติดตามไป. " พระศาสดา เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์
ออกมาแล้ว. ถึงพวกเดียรถีย์ ก็ออกมาข้างหลังของพระองค์นั้นแล
อยู่ใกล้ ๆ พระผู้มีพระภาคทรงทำภักติก. ในวันรุ่งขึ้นพวกเดียรถีย์
บริโภคอาหารเช้าในที่ ๆ ตนอยู่แล้ว. เดียรถีย์เหล่านั้น ถูกพวก
มนุษย์ถามว่า " นี่อะไรกัน? " จึงบอกโดยนัยแห่งคำที่กล่าวแล้วใน
หนหลังนั้นแล. ฝ่ายมหาชน คิดว่า " พวกเราจักดูปาฏิหาริย์ " ดังนี้
แล้วได้ติดตามไป. พระศาสดาบรรลุถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับ.

[เดียรถีย์เตรียมทำปาฏิหาริย์แข่ง]

แม้พวกเดียรถีย์ ก็ไปกับพระองค์เหมือนกัน ชักชวนอุปัฏฐาก
ได้ทรัพย์แสนหนึ่งแล้ว ให้ทำมณฑปด้วยเสาไม้ตะเคียน* ให้มุงด้วย
อุบลเจียว นั่งพูดกันว่า " พวกเราจักทำปาฏิหาริย์ในที่นี้. "

ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบ
ทูลว่า " พวกเดียรถีย์ให้ทำมณฑปแล้ว พระเจ้าข้า, แม้ข้าพระองค์
จะให้ทำมณฑปเพื่อพระองค์. "

พระศาสดา. อย่าเลยมหาบพิตร, ผู้ทำมณฑปของอาตมภาพมี.

พระราชา. คนอื่นใครเล่า เว้นข้าพระองค์เสีย จักอาจทำได้
พระเจ้าข้า ?

พระศาสดา. ท้าวสักกเทวราช.

พระราชา. ก็พระองค์จักทรงทำปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่า ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ที่คองไม้คันทามพพฤกษ์ มหาบพิตร.

พวกเดียรถีย์ได้ยินว่า " ได้ข่าวว่า พระสมณโคดมจักทำ
ปาฏิหาริย์ ที่คองไม้มะม่วง " จึงบอกพวกอุปัฏฐากของตน ให้ถอน
ต้นมะม่วงเล็ก ๆ โดยที่สุกแม้งอกในวันนั้น ในที่ระหว่างโยชน์หนึ่ง
แล้วให้ทิ้งไปในป่า.

ในวันเพ็ญเดือน ๘ พระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในพระนคร. ผู้
รักษาสวนของพระราชา ชื่อคันทะ เห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่ง
ในระหว่างกลุ่มใบที่มัดค้ำแดงทำรังไว้ ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความ

๑. ขทริ ในที่บางแห่งแปลว่า ไม้สะแก.

โลกในกลิ่นและรสแห่งมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้ว ถือเอาเพื่อประโยชน์
แต่พระราชา เดินไปเห็นพระศาสดาในระหว่างทาง คิดว่า " พระราชา
เสวยผลมะม่วงนี้แล้ว พึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา ๘ กหาปณะ
หรือ ๑๖ กหาปณะ, กหาปณะนั้นไม่พอเพื่อเลี้ยงชีพในอณภาพหนึ่ง
ของเรา; ก็ถ้าว่า เราจักถวายผลมะม่วงนี้แต่พระศาสดา, นั่นจักเป็น
คุณนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดกาลไม่มีสิ้นสุด. " เขาน้อมถวาย
ผลมะม่วงนั้นแต่พระศาสดา.

พระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแล้ว. ลำดับนั้นพระ
เถระนำบาตรที่ท้าวมหाराชทั้ง ๔ ถวายออกมาแล้ว วางที่พระหัตถ์
ของพระองค์.

พระศาสดา ทรงน้อมบาตรเข้าไปรับมะม่วงแล้ว ทรงแสดง
อาการเพื่อประทับนั่ง ในที่นั่นนั่นแหละ. พระเถระปฐวีรถวายแล้ว.
ลำดับนั้น เมื่อพระองค์ประทับนั่งบนจิวรนั้นแล้ว พระเถระกรองน้ำ
ดื่ม แล้วขยี้มะม่วงสุกผลนั้น ได้ทำให้เป็นน้ำปานะถวาย. พระศาสดา
เสวยน้ำปานะผลมะม่วงแล้วตรัสกะนายคณทนะว่า " เธอจงขุ้ยคินรวนขึ้น
แล้ว ปลูกเมล็ดมะม่วงนี้ในที่นี้แหละ. " เขาได้ทำอย่างนั้นแล้ว.

[ประวัติคัมภีรตามพฤกษ์]

พระศาสดา ทรงล้างพระหัตถ์บนเมล็ดมะม่วงนั้น. พอเมื่อพระ
หัตถ์อันพระองค์ทรงล้างแล้วเท่านั้น, ต้นมะม่วงมีลำต้นเท่าศึรยะไถ
(งอนไถ) มีประมาณ ๕๐ ศอกโดยส่วนสูงออกขึ้นแล้ว. กิ่งใหญ่ ๕

๑. พระมหานาค ป. ๓. ๕ วัดบรมนิวาส แปล.

กิ่ง คือ ใน ๔ ทิศๆ ละกิ่ง เบื้องบนกิ่งหนึ่ง ได้มีประมาณกิ่งละ ๕๐ สอกเทียว. ต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผล ได้ทรงไว้ซึ่ง พวงแห่งมะม่วงสุกรอบในที่แห่งหนึ่ง ในทันใดนั้นนั่นเอง.

พวกภิกษุผู้มาข้างหลัง มาขบฉันผลมะม่วงสุกเหมือนกัน.

พระราชาทรงสดับว่า " ข้าว่า ต้นมะม่วงเห็นปานนี้เกิดขึ้น แล้ว " จึงทรงตั้งอารักขาไว้ด้วยพระดำรัสว่า " ใคร ๆ อย่าตัดต้น มะม่วงนั้น. " ก็ต้นมะม่วงนั้น ปรากฏชื่อว่า " คณทามพพฤกษ์ " เพราะความที่นายคณทะปลูกไว้. แม้พวกนักเลงเกี่ยวกินผลมะม่วงสุก แล้วพูดว่า " เจ้าพวกเดียรฉัตรถ้อยเว่ย พวกเจ้ารู้ว่า ' พระสมณโคดม จักทรงทำปาฏิหาริย์ที่โคนต้นคณทามพพฤกษ์ ' จึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วง เล็ก ๆ แม้ที่เกิดในวันนั้นในร่วมในที่โยชน์หนึ่ง, ต้นมะม่วงนี้ ชื่อว่า คณทามพะ " แล้วเอาเมล็ดมะม่วงที่เป็นเดนประหารพวกเดียรฉัตร เหล่านั้น.

[ท้าวสักกะทำลายพิธีของพวกเดียรฉัตร]

ท้าวสักกะทรงสั่งบังคับวาตวลาหเทวบุตรว่า " ท่านจงถอน มณฑปของพวกเดียรฉัตรเสียด้วยลม แล้วให้ลม (หอบไป) ทิ้งเสีย บนแผ่นดินที่ทิ้งหยากเยื่อ. " เทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้ว. ท้าว สักกะสั่งบังคับสุริยเทวบุตรว่า " ท่านจงขยวมณฑลพระอาทิตย์ยัง (พวกเดียรฉัตร) ให้เราร้อน. " แม้เทวบุตรนั้นก็ได้ทำเหมือนอย่างนั้น แล้ว. ท้าวสักกะทรงสั่งบังคับสาตวลาหเทวบุตรอีกว่า " ท่านจงยัง มณฑลแห่งลม (ลมหัวด้วน) ให้ตั้งขึ้นไปเกิด. " เทวบุตรนั้นทำอยู่

เหมือนอย่างนั้น โปริยเกสิยวุธูลิงที่สระของพวกเดียรถีย์ที่มีเหงื่อไหล. พวกเดียรถีย์เหล่านั้นได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดง. ท้าวสักกะทรงสั่งบังคับแม่วัสสวลาหกเทวบุตรว่า " ท่านจงให้หยาดน้ำเมื่อดใหญ่ ๆ ตก." เทวบุตรนั้นได้ทำเหมือนอย่างนั้นแล้ว. ที่นั่น ภายของพวกเดียรถีย์เหล่านั้น ได้เป็นเช่นกับแม่โคค้างแล้ว. พวกเขาแตกหมูกันหนีไปในที่เฉพาะหน้า ๆ นั้นเอง. เมื่อพวกเขาหนีไปอยู่อย่างนั้น ชาวบางคนหนึ่งเป็นอุปัฏฐากของปุรณกัสสป คิดว่า " บัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเรา, เราจักดูปาฏิหาริย์นั้น " แล้วปล่อยโคถือหม้อยาคุและเชือก ซึ่งตนนำมาแต่เช้าตรู่ เดินมาอยู่ เห็นปุรณะหนีไปอยู่เช่นนั้น จึงกล่าวว่า " ท่านขอรับ ผมมาด้วยหวังว่า ' จักดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า, ' พวกท่านจะไปที่ไหน ? "

ปุรณะ. ท่านจะต้องการอะไรด้วยปาฏิหาริย์, ท่านจงให้หม้อและเชือกนี้แก่เรา.

เขาถือเอาหม้อและเชือกที่อุปัฏฐากนั้นให้แล้ว ไปยังฝั่งแม่น้ำ เอาเชือกผูกหม้อเข้าที่คอของตนแล้ว กระโดดลงไปในห้วงน้ำ ยังพองน้ำให้ตั้งขึ้นอยู่ ทำกาละเกิดในอเวจีแล้ว.

พระศาสดาทรงนิรมิตจกรมแก้วในอากาศ. ที่สุดด้านหนึ่งของจกรมนั้น ได้มีที่ขอบปากจักรวาฬด้านปาจินทิส, ด้านหนึ่งได้มีที่ขอบปากจักรวาฬด้านปีศจิมทิส. พระศาสดา เมื่อบริษัทธิมีประมาณ ๓๖ โยชน์ประชุมกันแล้ว, ในเวลาบ่าย เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ด้วยทรงดำริว่า " บัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์ " แล้วได้ประทับยืนที่

หน้ามุข.

[สาวกสาวิการับอาสาทำปาฏิหาริย์แทน]

ครั้งนั้น อนาคตามีอุบาสิกคนหนึ่ง ผู้นั้นทมารดา ชื่อฉรณี
เข้าไปเฝ้าพระองค์แล้ว กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า เมื่อธิดาเช่นหม่อมฉัน
มีอยู่, กิจที่พระองค์ต้องลำบากย่อมน่าไม่มี, หม่อมฉันจักทำปาฏิหาริย์. "

พระศาสดา. ฉรณี เธอจักทำอย่างไร ?

ฉรณี. พระเจ้าข้า หม่อมฉัน จักทำแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่ง
จักรวาลหนึ่งให้เป็นน้ำแล้วค้ำลงเหมือนนางนกกเป็ดน้ำ แสดงตนที่
ขอบปากแห่งจักรวาลด้านปาจินทิศ, ที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้าน
ปัจฉิมทิศอุดรทิศและทักษิณทิศ ก็เช่นนั้น, ตรงกลางก็เช่นนั้น; เมื่อ
เป็นเช่นนั้น มหาชนเห็นหม่อมฉันแล้ว, เมื่อใคร ๆ พูดยืนยันว่า
' นั่นใคร ? ' ก็จักบอกว่า ' นั่น ชื่อนางฉรณี, อานุภาพของหญิงคน
หนึ่งยังเพียงนี้ก่อน, ส่วนอานุภาพของพระพุทธเจ้า จักเป็นเช่นไร ? '
พวกเดียรถีย์ไม่ทันเห็นพระองค์เลย ก็จักหนีไปด้วยอาการอย่างนี้.

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะนางว่า " ฉรณี เราย่อมทราบ
ความที่เธอเป็นผู้สามารถทำปาฏิหาริย์เห็นปานนี้ได้, แต่พวกคอกไม้
เขามิได้ผู้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอ " แล้วทรงห้ามเสีย.

นางฉรณีนั้น คิดว่า " พระศาสดาไม่ทรงอนุญาตแก่เรา, คน
อื่นผู้สามารถทำปาฏิหาริย์ยิ่งขึ้นไปกว่าเราจะมีแน่แท้ " ดังนี้ แล้วได้ยืน
อยู่ ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง.

ฝ่ายพระศาสดา ทรงดำริว่า " คุณของสาวกเหล่านั้นจักปรากฏ

ด้วยอาการอย่างนี้แหละ " ทรงสำคัญอยู่ว่า " พวกสาวกจักบันลือ
สีหนาท ณ ท่ามกลางบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน์ ด้วยอาการอย่างนี้ "
จึงตรัสถามสาวกแม่พวกอื่นอีกว่า " พวกเธอจักทำปาฏิหาริย์อย่างไร ?
สาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่า " พวกข้าพระองค์จักทำอย่างนี้และอย่างนี้
พระเจ้าข้า " แล้วยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดานั้นแหละ
บันลือสีหนาท.

บรรดาสาวกเหล่านั้น ได้ยินว่า ท่านจุลอนาถบิณฑิกะ คิดว่า
" เมื่ออนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรามีอยู่, กิจที่พระศาสดาต้อง
ลำบากย่อมน่าไม่มี " จึงกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จักทำ
ปาฏิหาริย์ " ถูกพระศาสดาตรัสถามว่า " เธอจักทำอย่างไร ? " จึง
กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ข้าพระองค์จักนิรมิตอภาพเหมือนพรหม
ประมาณ ๑๒ โยชน์ จักปรบคุดังการปรบแห่งพรหมด้วยเสียงเช่นกับ
มหาเมฆกระหึ่มในท่ามกลางบริษัทนี้, มหาชนจักถามว่า ' นี่ชื่อว่าเสียง
อะไรกัน ? ' แล้วจักกล่าวกันเองว่า ' นัยว่า นี่ชื่อว่าเสียงแห่งการ
ปรบดังพรหมของท่านจุลอนาถบิณฑิกะ, ' พวกเดียรถีย์จักคิดว่า
' อานุภาพของคฤหบดียังถึงเพียงนี้ก่อน, อานุภาพของพระพุทธเจ้าจัก
เป็นเช่นไร ? ยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จักหนีไป. " พระศาสดาตรัส
เช่นนั้นเหมือนกัน แม้แก่ท่านจุลอนาถบิณฑิกะนั้นว่า " เราทราบ
อานุภาพของเธอ " แล้วไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหาริย์.

ต่อมา สามเณรชื่อว่า วีรา มีอายุได้ ๗ ขวบ บรรลุปฏิสัมภีทา
รูปหนึ่ง ถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า หม่อม

ฉันจักทำปาฏิหาริย์."

พระศาสดา. วิรา เธอจักทำอะไร ?

วิรา. พระเจ้าข้า หม่อมฉันจักนำภูเขาสิเนรุ ภูเขาจักรวาล และ ภูเขาหิมพานต์ตั้งเรียงไว้ในที่นี้ แล้วจักออกจากภูเขานั้น ๆ ไปไม่ ชัดซึ้งคุณนางหงส์, มหาชนเห็นหม่อมฉันแล้วจักถามว่า 'นั่นใคร?' แล้วจักกล่าวว่า 'วิราสามเณรี' พวกเดียรถีย์คิดกันว่า 'อานุภาพ ของสามเณรีผู้มีอายุ ๗ ขวบ ยังถึงเพียงนี้ก่อน, อานุภาพของพระ พุทธเจ้าจักเป็นเช่นไร? ยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จักหนีไป.' เบื้องหน้า แต่่นี้ไป พึงทราบคำเห็นปานนี้ โดยทำนองดังที่กล่าวแล้วนั้นแล. พระผู้มีพระภาค ตรัสแม่แก่สามเณรีนั้นว่า "เราทราบอานุภาพของ เธอ" ดังนี้แล้ว ก็ไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหาริย์.

ลำดับนั้น สามเณรชื่อจุนทะผู้เป็นจิณาสพ บรรลุปฏิสัมภิตา รูปหนึ่ง มีอายุ ๗ ขวบ แต่เกิดมา เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม แล้ว กราบทูลว่า "ข้าพระองค์จักทำปาฏิหาริย์ พระเจ้าข้า" ถูก พระศาสดาตรัสถามว่า "เธอจักทำอะไร?" จึงกราบทูลว่า "พระ เจ้าข้า ข้าพระองค์จักจับต้นหว้าใหญ่ที่เป็นชงแห่งชมพูทวีปที่ลำต้นแล้ว เขย่า นำผลหว้าใหญ่มาให้บริษัทนี้เคี้ยวกิน, และข้าพระองค์จักนำ ดอกแผลฝอยมาแล้ว ถวายบังคมพระองค์." พระศาสดาตรัสว่า "เรา ทราบอานุภาพของเธอ" ดังนี้แล้ว ก็ทรงห้ามการทำปาฏิหาริย์แม่ ของสามเณรนั้น.

ลำดับนั้น พระเถรีชื่ออุบลวันณา ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว

กราบทูลว่า " หม่อมฉันจักทำปาฏิหาริย์ พระเจ้าข้า " ถูกพระศาสดา
ตรัสถามว่า " เธอจักทำอะไร ? " จึงกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า
หม่อมฉันจักแสดงบริษัทมีประมาณ ๑๒ โยชน์โดยรอบ เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ อันบริษัทมีประมาณ ๓๖ โยชน์โดยกลมแวดล้อมแล้ว มา
ถวายบังคมพระองค์. " พระศาสดาตรัสว่า " เราทราบอนุภาพของ
เธอ " แล้วก็ทรงห้ามการทำปาฏิหาริย์ แม่ของพระเถรีนั้น.

ลำดับนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ ถวายบังคมพระผู้มีพระ
ภาคแล้ว กราบทูลว่า " ข้าพระองค์จักทำปาฏิหาริย์ พระเจ้าข้า "
ถูกพระศาสดาตรัสถามว่า " เธอจักทำอะไร ? " จึงกราบทูลว่า " ข้า
พระองค์จักวางเขาหลวงชื่อสิเนรุไว้ในระหว่างพื้นแล้ว เคี้ยวกินภูเขา
นั้นคุดพีชเมล็ดฝักกาด พระเจ้าข้า. "

พระศาสดา. เธอจักทำอะไร ? อย่างอื่น.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักม้วนแผ่นดินใหญ่นี้คุดเสื่อ
ลำแพน แล้วใส่เข้าไว้ (หนีบไว้) ในระหว่างนิ้วมือ.

พระศาสดา. เธอจักทำอะไร ? อย่างอื่น.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักหมุนแผ่นดินใหญ่ ให้เป็น
เหมือนเป็นหมุนภาชนะดินของช่างหม้อ แล้วให้มหาชนเคี้ยวกินโอชะ
แผ่นดิน.

พระศาสดา. เธอจักทำอะไร ? อย่างอื่น.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักทำแผ่นดินไว้ในมือเบื้องซ้าย
แล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีปอื่นด้วยมือเบื้องขวา.

พระศาสดา. เธอจักทำอะไร ? อย่างอื่น.

มหาโมคคัลลานะ. ข้าพระองค์จักทำเขาสิเนรุให้เป็นค้ำร่ม ยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาสิเนรุ นั้น เอามือข้างหนึ่งถือไว้คล้ายภิกษุมือร่มในมือ จงกรมไปในอากาศ.

พระศาสดาตรัสว่า " เราทราบอนุภาพของเธอ " ดังนี้แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตการทำปาฏิหาริย์ แม้ของพระเถระนั้น. พระเถระนั้นคิดว่า " ชะรอยพระศาสดาจะทรงทราบผู้สามารถทำปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าเรา " จึงได้ยืนอยู่ ณ ที่ส่วนข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพระเถระนั้นว่า " โมคคัลลานะ พวงดอกไม้นี้เรามีได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอ, ด้วยว่า เราเป็นผู้มีฤทธิ์ที่หาผู้เสมอมิได้, ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถนำฐานะของเราไปได้ไม่มี; การที่ผู้สามารถนำฐานะของเราไปได้ไม่พึงมีในบัดนี้ไม่เป็นของอัศจรรย์, แม้ในกาลที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดียรัจฉานที่เป็นอเหตุกกำเนิด ผู้อื่นที่สามารถนำฐานะของเราไปก็มีได้มีแล้วเหมือนกัน " อันพระเถระทูลถามว่า ในกาลไรเล่า ? พระเจ้าข้า " จึงทรงนำอดีตนิทานมา ตรัสกัณหุสภชาดกนี้ให้พิสดารว่า :-

**" ฐานะหนักมืออยู่ในกาลใด ๆ, ทางไปในที่ลุ่มลึก
มืออยู่ในกาลใด, ในกาลนั้นแหละ พวกเจ้าของ
ย่อมเทยมโคซื้อกัณหะ, โคซื้อกัณหะนั้นแหละ
ย่อมนำฐานะนั้นไป "**

เมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นนั่นแหละให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก จึงตรัส
นั้นทวิสาทชาดกนี้ให้พิสดารว่า :-

" บุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้น, ไม่พึง
กล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในกาลไหน ๆ; (เพราะ)
เมื่อพราหมณ์กล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่, โคนันท-
วิสาทเข็นภาระอันหนักไปได้; ยังพราหมณ์นั้น
ให้ได้ทรัพย์, และพราหมณ์นั้นได้เป็นผู้มีใจ
เบิกบาน เพราะการได้ทรัพย์นั้น. "

ก็แล พระศาสดากรั้นตรัสแล้ว จึงเสด็จขึ้นสู่จกรมแก้วนั้น.
ข้างหน้าได้มีบริษัทรประมาณ ๑๒ โยชน์, ข้างหลัง ข้างซ้าย และ
ข้างขวา ก็เหมือนอย่างนั้น, ส่วนโดยตรง มีประมาร ๒๔ โยชน์.
พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ในท่ามกลางบริษัท. ยมก-
ปาฏิหาริย์นั้น บัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีอย่างนี้ก่อน.

[ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์]

" ญาณในยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคตเป็นไฉน ? ในญาณนี้
พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์ ไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวก; ท่อไฟพลุ่ง
ออกแต่พระกายเบื้องบน, สายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่าง; ท่อไฟ
พลุ่งออกแต่พระกายเบื้องล่าง, สายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องบน;
ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระการเบื้องหน้า, สายน้ำไหลออกแต่พระกาย
เบื้องหลัง; ท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบื้องหลัง, สายน้ำไหลออกแต่

พระกายเบื้องหน้า; ท่อไฟปลุงออกแต่พระเนตรเบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่พระเนตรซ้าย; สายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่ช่องพระกรรมเบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกรรมเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่ช่องพระกรรมเบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกรรมเบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่จอยพระอังสะเบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่จอยพระอังสะเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่จอยพระอังสะเบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่จอยพระอังสะเบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่พระหัตถ์เบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่พระหัตถ์เบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่พระหัตถ์เบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่พระหัตถ์เบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่พระปรัศเบื้องขวา; สายน้ำไหลออกแต่พระปรัศเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่พระปรัศเบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่พระปรัศเบื้องขวา; ท่อไฟปลุงออกแต่พระบาทเบื้องขวา, สายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องซ้าย; ท่อไฟปลุงออกแต่พระบาทเบื้องซ้าย, สายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องขวา, ท่อไฟปลุงออกแต่พระองคฺลี, สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระองคฺลี; ท่อไฟปลุงออกแต่ช่องพระองคฺลี, สายน้ำไหลออกจากพระองคฺลี; ท่อไฟปลุงออกแต่ขุมพระโลมาขุมหนึ่ง ๆ, สายน้ำไหลออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่ง ๆ, ท่อไฟปลุงออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่ง ๆ, สายน้ำไหลออกแต่

ขุมพระโลมาขุมหนึ่ง ๆ, รัศมีทั้งหลาย* ยึดเป็นไปด้วยสามารถแห่ง
สี ๖ อย่าง คือ เขียว เหลือง แดง ขาว หงสบาท ปกัศร;
พระผู้มีพระภาคทรงจงกรม, พระพุทธรูปนิมิตย่อมยืนหรือนั่งหรือสำเร็จ
การนอน; (พระผู้มีพระภาคประทับยืน, พระพุทธรูปนิมิตย่อมจงกรม
นั่งหรือสำเร็จการนอน, พระผู้มีพระภาคประทับนั่ง, พระพุทธรูปนิมิต
ย่อมจงกรมยืนหรือสำเร็จการนอน; พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จไสยาสน์,
พระพุทธรูปนิมิตย่อมจงกรมยืนหรือนั่ง; พระพุทธรูปนิมิตจงกรม, พระผู้
มีพระภาค ย่อมทรงยืน ประทับนั่ง หรือสำเร็จสีหไสยาสน์; พระ
พุทธรูปนิมิตทรงยืน, พระผู้มีพระภาค ย่อมทรงจงกรมประทับนั่งหรือ
ทรงสำเร็จสีหไสยาสน์;).

พระพุทธรูปนิมิตประทับนั่ง, พระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรม
ประทับยืน หรือสำเร็จสีหไสยาสน์ พระพุทธรูปนิมิตสำเร็จสีหไสยาสน์,
พระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรม ประทับยืน หรือประทับนั่ง. นี้เป็น
ญาณในขมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคต. "

ก็พระศาสดาเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้น ได้ทรงทำปาฏิหาริย์นี้
แล้ว. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นว่า " ท่อไฟย่อมพุ่งออกแต่พระกาย
เบื้องบน ด้วยอำนาจเตโชกสิณสมาบัติของพระศาสดานั้น, สายน้ำไหล
ออกแต่พระการเบื้องล่าง ด้วยอำนาจอาโปกสิณสมาบัติ; ท่อไฟพุ่ง
ออกแต่ที่ ๆ สายน้ำไหลออกแล้วอีก, และสายน้ำก็ไหลออกแต่ที่ ๆ
ท่อไฟพุ่งออก " พระสารีบุตรเถระจึงกล่าวว่า **เหตุจิมกายโต**

๑. นิยมเดิม...วเสน รัลโโย วตฺตนฺติ.

อุปริมกายโต." นัยในบททั้งปวงก็เช่นนี้. ก็ในยมกปาฏิหาริย์นี้ ท่อไฟ
มิได้เจือปนกับสายน้ำเลย, อนึ่งสายน้ำก็ได้เจือด้วยท่อไฟ, ถิ่นัยว่า
ท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้ พลุ่่งขึ้นไปตลอดถึงพรหมโลกแล้วก็ไหลตาม
ไปที่ขอบปากจักรวาล. ก็เพราะเหตุที่พระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า
" **ฉนฺนํ วณฺณํ** " พระรัศมีมีพระณะ ๖ ประการของพระศาสดานั้น
พลุ่่งขึ้นไปจากห้องแห่งจักรวาลหนึ่ง จุดทองคำว้างซึ่งกำลังไหลออก
จากเป้า และจุดสายน้ำแห่งทองคำที่ไหลออกจากทะนานยนต์ จุด
พรหมโลกแล้วจะท้อนกลับมาจดขอบปากจักรวาลตามเดิม. ห้องแห่ง
จักรวาลหนึ่ง ได้เป็นจุดเรือด้นโพธิ์ที่ตรึงไว้ด้วยซี่กลอนอันคด มี
แสงสว่างเป็นอันเดียวกัน.

ในวันนั้น พระศาสดาเสด็จจงกรมทรงทำ (ยมก) ปาฏิหาริย์
แสดงธรรมกถาแก่มหาชนในระหว่าง ๆ, และเมื่อทรงแสดงไม่ทรงทำ
มหาชนให้หนักใจ ประทานให้เบาใจยิ่ง. ในขณะนั้น มหาชนยังสาธุการ
ให้เป็นไปแล้ว. ในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเป็นไป, พระศาสดา
ทรงตรวจจิตของบริษัที่ซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้น ได้ทรงทราบวารจิตของ
คนหนึ่ง ๆ ด้วยอำนาจอาการ ๑๖ อย่าง. จิตของพระพุทธรเจ้าทั้งหลาย
เป็นไปเร็วอย่างนี้. บุคคลใด ๆ เลื่อมในในธรรมใด และในปาฏิหาริย์
ใด, พระศาสดาทรงแสดงธรรม และได้ทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจ
อริยาศัยแห่งบุคคลนั้น ๆ. เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม และทรงทำ
ปาฏิหาริย์ด้วยอาการอย่างนี้ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้ว. ก็

๑. นิสฺสุตาสฺสึ ให้มีความโล่งใจออกแล้ว.

พระศาสดาทรงกำหนดจิตของพระองค์ ไม่ทรงเห็นคนอื่นผู้สามารถจะถามปัญหาในสมาคมนั้น จึงทรงนิรมิตพระพุทธรูปนิรมิต. พระศาสดาทรงเฉลยปัญหาที่พระพุทธรูปนิรมิตนั้นถามแล้ว. พระพุทธรูปนิรมิตนั้นก็เฉลยปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้ว. ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคทรงจงดกรม พระพุทธรูปนิรมิตสำเร็จอริยาบถมีการยืนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง. ในเวลาที่พระพุทธรูปนิรมิตจงดกรม พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จพระอริยาบถมีการประทับยืนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า " พระพุทธรูปนิรมิตย่อมจงดกรมบ้าง " เป็นต้น.

ธรรมภาสิตมัยได้มีแก่สัตว์ ๒๐ โภคิในสมาคมนั้น เพราะเห็นปาฏิหาริย์ของพระศาสดา ผู้ทรงทำอยู่อย่างนั้น และเพราะได้ฟังธรรมกถา.

[พระศาสดาเสด็จจำพรรษาขึ้นดาวดึงส์]

* พระศาสดา กำลังทรงทำปาฏิหาริย์อยู่นั้นแล ทรงรำพึงว่า " พระพุทธรูปเจ้าในอดีตทั้งหลาย ทำปาฏิหาริย์นี้แล้ว จำพรรษาที่ไหนหนอแล? " ทรงเห็นว่า " จำพรรษาในภพดาวดึงส์ แล้วทรงแสดงอิทธิกรรมปฏิภักแก่พระพุทธรูปมารดา " ดังนี้แล้ว ทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขาสุคันธร ทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุ. วาระที่ย่างพระบาท ๓ ก้าว ได้มีแล้วในที่ ๖๘ แสนโยชน์อย่างนี้. ช่องพระบาท ๒ ช่อง ได้ถ่างออกเช่นเดียวกันกับ

* ต่อไปนี้ พระมหาทองคำ ป. ธ. ๙ (ดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาสแปล.

การ่างพระบาทตามปกติ. ใคร ๆ ไม่พึงกำหนดว่า " พระศาสดาทรงเหยียบพระบาทเหยียบแล้ว. เพราะในเวลาที่จะองค์ทรงยกพระบาทนั้นแหละ ภูเขาเหล่านั้นก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรับไว้แล้ว, ในเวลาที่พระศาสดาทรงเหยียบแล้ว ภูเขาเหล่านั้น ก็ได้ตั้งประดิษฐานในที่เดิม. ท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาแล้ว ทรงดำริว่า " พระศาสดาจักทรงเข้าจำพรรษานี้ ในท่ามกลางบัณฑุกัมพลศิลา, อุปการะจักมีแก่เหล่าเทพตามากหนอ, แต่เมื่อพระศาสดาทรงจำพรรษาที่นี่ เทพคนอื่น ๆ จักไม่อาจหุคมือได้; ก็แลบัณฑุกัมพลศิลา นี้ ยาว ๖๐ โยชน์ กว้าง ๕๐ โยชน์ หนา ๑๕ โยชน์ แม้เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้ว ก็คงคล้ายกับว่างเปล่า." พระศาสดาทรงทราบอรรถาธิษฐานของท้าวเธอ ทรงโยนสังฆาฏิกของพระองค์ไป ให้คลุมพื้นศิลาแล้ว. ท้าวสักกะทรงดำริว่า " พระศาสดาทรงโยนจีวรมาให้คลุมไว้ก่อน, ก็พระองค์จักประทับนั่งในที่ดินหน้อยด้วยพระองค์เอง." พระศาสดาทรงทราบอรรถาธิษฐานของท้าวเธอ จึงประทับนั่งทำบัณฑุกัมพลศิลาไว้ภายในขณคจีวรนั่นเอง ประหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้ามหาบังสุกุล ทำตั้งเตี้ยไว้ภายในขณคจีวรฉะนั้น. ขณะนั้นเอง แม้มหาชนและดูพระศาสดาอยู่ ก็มีได้เห็น. กาลนั้น ได้เป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตก, และได้เป็นเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตก. มหาชนคร่ำครวญกล่าวคาถานี้ว่า :-

" พระศาสดาเสด็จไปสู่เขาจิตรกฐ หรือสู่เขา
ไกรลาส หรือสู่เขาอัญชันธร, เราทั้งหลายจึงไม่

เห็นพระสัมพุทธเจ้า ผู้โลกเชษฐ์ ผู้ประเสริฐ
กว่านระ."

อีกพวกหนึ่ง กำลังคร่ำครวญว่า "ชื่อว่าพระศาสดา ทรง
ยินดีแล้วในวิเวก, พระองค์จักเสด็จไปสู่แว่นอื่น หรือชนบทอื่น
เสียแล้ว เพราะทรงละอายว่า 'เราทำปาฏิหาริย์เห็นปานนี้ แก่
บริษัทเห็นปานนี้,' บัดนี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์" ดังนี้
กล่าวคานี้ว่า :-

" พระองค์ผู้เป็นปราชญ์ ทรงยินดีแล้วในวิเวก
จักไม่เสด็จกลับมาโลกนี้อีก, เราทั้งหลายจะ
ไม่เห็นพระสัมพุทธเจ้า ผู้โลกเชษฐ์ ผู้
ประเสริฐกว่านระ " ดังนี้.

ชนเหล่านั้นถามพระมหาโมคคัลลานะว่า " พระศาสดาเสด็จไป
ที่ไหน ? ขอรับ " ท่านแม่ทราบอยู่เอง ก็ยังกล่าวว่า " จงถามพระ
อนรุทธเถิด " ด้วยมุ่งหมายว่า " คุณแม่ของสาวกอื่น ๆ จงปรากฏ "
ดังนี้. ชนเหล่านั้นถามพระเถระอย่างนั้นว่า " พระศาสดาเสด็จไปที่
ไหน ? ขอรับ. "

อนรุทธ. เสด็จไปจำพรรษาที่บัณฑุกัมพลศิลา ในภพดาวดึงส์
แล้วทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระมารดา.

มหาชน. จักเสด็จมาเมื่อไร ? ขอรับ.

อนรุทธ. ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกตลอด ๓ เดือนแล้ว จัก
เสด็จมาในวันมหาปวารณา.

ชนเหล่านั้น พูdkันว่า " พวกเราไม่เห็นพระศาสดา จัก
"ไม่ไป" ดังนี้แล้ว ทำที่พักอยู่แล้วในที่นั้นนั่นเอง. ได้ยินว่า ชน
เหล่านั้นได้มีอากาศนั่นเอง เป็นเครื่องมุงเครื่องบัง, เชื่อว่าเหลือที่ไหล
ออกจากตัวของบริษัทใหญ่ถึงเพียงนั้น มิได้ปรากฏแล้ว. แผ่นดิน
ได้แหวกช่องให้แล้ว. พื้นแผ่นดินในที่ทุกแห่ง ได้เป็นที่สะอาด
ทีเดียว. พระศาสดาได้ตรัสสั่งพระมหาโมคคัลลานะไว้ก่อนทีเดียวว่า
" โมคคัลลานะ เธอพึงแสดงธรรมแก่บริษัทนั้น, จุลอนาถบิณฑิกะ
จักให้อาหาร." เพราะเหตุนี้ จุลอนาถบิณฑิกะแล ได้ให้แล้วซึ่ง
ข้าวต้ม ข้าวสวย ของเคี้ยว (หมาก) พลู ของหอม ระเบียบและ
เครื่องประดับ แก่บริษัทนั้น ทุกเวลาทั้งเช้าและเย็น ตลอดไตรมาส
นั้น. พระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแล้ว วิสัชนาปัญหาที่เหล่าชน
ผู้มาแล้ว ๆ เพื่ออุปาทานาริย์ตามแล้ว.

[พระสัมพุทธเจ้าไพโรจน์ล่องเหล่าเทวดา]

เทวดาในหมื่นจักรวาล แวดล้อมแม่พระศาสดา ผู้ทรงจำ
พรรษาที่บัณฑุกัมพลศิลา เพื่อทรงแสดงอภิธรรมแก่พระมารดา. เหตุ
นั้น พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวว่ :-

" ในกาลใด พระพุทธเจ้า ผู้เป็นยอดบุรุษ
ประทับอยู่เหนือบัณฑุกัมพลศิลา ณ ควงไม้
ปาริฉัตตะ ในภพดาวดึงส์, ในกาลนั้น
เทพดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ ประชุมพร้อม

กันแล้วเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้า ผู้ประทับอยู่บน
ยอดเขา, เทพดาองค์ไหน ๆ ก็หาไฟโรจน์กว่า
พระสัมพุทธเจ้าโดยวรรณะไม่, พระสัมพุทธเจ้า
เท่านั้น ย่อมไฟโรจน์ลวงปวงเทพดาทั้งหมด. "

ก็เมื่อพระศาสดานั้น ประทับนั่งครอบงำเทพดาทุกหมู่เหล่า
ด้วยรัศมีพระสรีระของพระองค์อย่างนี้ พระพุทธมารดาเสด็จมาจาก
วิมานชั้นดุสิต ประทับนั่ง ณ พระปรศเบื้องขวา. แม้อินทกเทพบุตร
ก็มานั่ง ณ พระปรศเบื้องขวาเหมือนกัน. อังคุรเทพบุตรมานั่ง ณ พระ
ปรศเบื้องซ้าย. อังคุรเทพบุตรนั้น เมื่อเทพดาทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่
ประชุมกัน ร่นออกไปแล้ว ได้โอกาสในที่มีประมาณ ๑๒ โยชน์.
อินทกเทพบุตรนั่งในที่นั่นเอง. พระศาสดาทอดพระเนตรดูเทพบุตร
ทั้ง ๒ นั้นแล้ว มีพระประสงค์จะยังบริษัทธิให้ทราบความที่ทานอัน
บุคคลถวายแล้ว แก่ทักษิณบุคคล ในศาสนาของพระองค์ เป็น
กุศลมีผลมาก จึงตรัสอย่างนี้ว่า " อังกระ เธอทำแถวเตาไฟ
ยาว ๑๒ โยชน์ให้ทานเป็นอันมาก ในกาลประมาณหมื่นปี ซึ่งเป็น
ระยะกาลนาน, บัดนี้เธอมาสู่สมาคมของเรา ได้โอกาสในที่ไกล
ตั้ง ๑๒ โยชน์ ซึ่งไกลกว่าเทพบุตรทั้งหมด; อะไรหนอแล เป็น
เหตุในข้อนี้? " แท้จริงพระธรรมสังคากาจารย์ทั้งหลาย ก็ได้กล่าว
ไว้ดังนี้ว่า :-

" พระสัมพุทธะ ทอดพระเนตรอังคุรเทพบุตร
และอินทกเทพบุตรแล้ว เมื่อจะทรงยกย่องทักษิ-

ไฉนบุคคล ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ' อังคุระ
เธอให้ทานเป็นอันมาก ในระหว่างกาลนาน, เธอ
เมื่อมาสู่สำนักของเรา นั่งเสียดิลิขิต. "

[พระศาสดาตรัสได้ยินถึงมนุษย์โลก]

พระสุรเสียนั้น (คัง) ถึงพื้นปฐพี. บริษัททั้งหมดนั้น ได้
ยินพระสุรเสียนั้น.

เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้ว

อังคุระเทพบุตร อันพระศาสดาผู้มีพระองค์อันอบรม

แล้วตรัสเตือนแล้ว ได้กราบทูลคำนี้ว่า :-

" ข้าพระองค์จะต้องการอะไร ด้วยทานอัน

ว่างเปล่าจากทักษิไฉนบุคคล, ยักษ์ชื่ออินทกะ

นั้นนั้น ถวายทานแล้วนิคหน้อย ยังรุ่งเรืองยิ่งกว่า

ข้าพระองค์ ดูพระจันทร์ในหมู่ดาว. "

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ทชฺชา แก่เป็น ทคฺวา๒ (แปลว่า
ให้แล้ว).

เมื่ออังคุระเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระศาสดาตรัสกะ
อินทกะเทพบุตรว่า " อินทกะ เธอนั่งข้างขวาของเรา, ไฉนจึงไม่
ต้องร่นออกไปนั่งเล่า? อินทกะเทพบุตรกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า
ข้าพระองค์ได้ทักษิไฉนสมบัติแล้ว ดูชวานาหว่านพีชนิคหน้อยใน
นาดี " ดังนี้แล้ว เมื่อจะประกาศทักษิไฉนบุคคล จึงกราบทูลว่า :-

๑. เทพบุตรผู้อันบุคคลพึงบูชา. ๒. สีหฬ เป็น อทคฺถ. ยุโรป เป็น ทคฺถ.

" พี่แม่มาก อันบุคคลหว่านแล้วในนาดอน
ผลย่อมไม่ไผบุลย์ ทั้งไม่ยังชวานาให้ยินดี ฉันใด,
ทานมากมาย อันบุคคลตั้งไว้ในหมู่ชนผู้ทุศีล
ผลย่อมไม่ไผบุลย์ ทั้งไม่ยังทายกให้ยินดี ฉันนั้น
เหมือนกัน; พี่แม่เล็กน้อย อันบุคคลหว่าน
แล้วในนาดี เมื่อฝนหลังสายน้ำถูกต้อง* (ตาม
กาล) ผลก็ย่อมยังชวานาให้ยินดีได้ ฉันใด,
เมื่อสักการะแม่เล็กน้อย อันทายกทำแล้วใน
เหล่าท่านผู้มีศีล ผู้มีคุณ คงที่ ผลก็ย่อมยังทายก
ให้ยินดีได้ ฉันนั้นเหมือนกัน. "

[ทานที่ให้ในทักษิโณชยบุคคลมีผลมาก]

ถามว่า " ก็บุรพกรรมของอินทกเทพบุตรนั้น เป็นอย่างไร ? "

แก้วว่า " ได้ยินว่า อินทกเทพบุตรนั้น ได้ให้ถวายภิกษาทัฬหีหนึ่ง
ที่เขานำมาแล้วเพื่อตน แก่พระอนรุทธเถระผู้เข้าไปบิณฑบาตภายใน
บ้าน, บุญของเธอนั้น มีผลมากกว่าทานที่อังกูรเทพบุตร ทำแฉว
เตาไฟยาวตั้ง ๑๒ โยชน์ ให้แล้วตั้งหมื่นปี, เพราะเหตุนั้น อินทก-
เทพบุตรจึงกราบทูลอย่างนั้น. " เมื่ออินทกเทพบุตรกราบทูลอย่างนั้น
แล้ว พระศาสดาตรัสว่า " อังกูระ การเลือกเสียก่อนแล้วให้

๑. สิทธ ยุโรป เป็น ธารี ปเวจจนเต. แต่เขมร. พม่า. เป็น ธาร ปเวจจนเต.
นี้แปลตามสิทธ ยุโรป เพราะเห็นว่าถูก เมื่อพิมพ์ฉบับบาลีต่อไปจะแก้อนุวัตรตามนั้น

ทาน จึงควร. ทานนั้นย่อมมีผลมากด้วยอาการอย่างนี้ คุณพืชที่เขา
หว่านดีในนาดี ฉะนั้น; แต่เธอหาได้ทำอย่างนั้นไม่, เหตุนั้น ทาน
ของเธอจึงไม่มีผลมาก " เมื่อจะทางประกาศเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้ง
ตรัสว่า :-

" ทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใด มีผลมาก,
บุคคลพึงเลือกให้ทานในเขตนั้น; การเลือก
ให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญแล้ว, ทานที่
บุคคลให้แล้วในทักษิณบุคคลทั้งหลาย ที่มี
อยู่ในโลกคือหมูสัตว์ที่ยังเป็นอยู่นี้ มีผลมาก
เหมือนพืชที่บุคคลหว่านแล้วในนาดีฉะนั้น. "

เมื่อทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไป ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" นาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย หมู
สัตว์นี้มีราคะเป็นเครื่องประทุษร้าย, เพราะ
เหตุนี้แล ทานที่บุคคลให้แล้วในท่านที่มี
ราคะไปปราศแล้วทั้งหลาย จึงมีผลมาก. นา
ทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย หมูสัตว์นี้
มีโทสะเป็นเครื่องประทุษร้าย, เพราะเหตุนี้
แล ทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้มีโทสะไป
ปราศแล้วทั้งหลาย จึงมีผลมาก. นาทั้งหลาย
มีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้าย หมูสัตว์นี้มีโมหะ
เป็นเครื่องประทุษร้าย, เพราะเหตุนี้แล ทาน

ที่บุคคลให้แล้ว ในท่านผู้มีโมหะไปปราศแล้ว
ทั้งหลาย จึงมีผลมาก. นาทั้งหลายมีหญ้าเป็น
เครื่องประทุษร้าย หมูสัตว์นี้มีความอยากเป็น
เครื่องประทุษร้าย, เพราะเหตุฉะนั้นแล ท่าน
ที่บุคคลให้แล้ว ในท่านผู้มีความอยากไปปราศ
แล้วทั้งหลาย จึงมีผลมาก. "

ในกาลจบเทศนา อังคุรเทพบุตรและอินทกเทพบุตร ดำรงอยู่
แล้วในโศคาปัตติผล. (ธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว).

[พระศาสดาเสด็จไปโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงส์]

ลำดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในท่ามกลางเทวบริษัท ทรง
ปรารภพระมารดาเริ่มตั้งอภิธรรมปิฎกว่า " กุสลา ชมฺมา, อกุสลา
shmฺมา, อพฺยากตา shmฺมา " ดังนี้เป็นต้น. ทรงแสดงอภิธรรมปิฎก
โดยนัยนี้เรื่อยไปตลอด ๓ เดือน. ก็แลทรงแสดงธรรมอยู่ในเวลา
ภิกษาจาร ทรงนิรมิตพระพุทธรูปด้วยทรงอธิษฐานว่า " พุทธ-
นิรมิตนี้จงแสดงธรรมชื่อเท่านี้ จนกว่าเราจะมา " แล้วเสด็จไปป่า
หิมพานต์ ทรงเกี่ยวไม้สีฟันชื่อนาคลดา บ้วนพระโอษฐ์ที่สระอนาคด
นำบิณฑบาตมาแต่อุดตตรกुरुทวีป ได้ประทับนั่งทำกัตถิในโรงกว้าง
ใหญ่แล้ว. พระสารีบุตรเถระไปทำวัตรแต่พระศาสดาในที่นั้น. พระ
ศาสดาทรงทำกัตถิแล้ว ตรัสแก่พระเถระว่า " สารีบุตร วันนี้เรา
ภยิตธรรมชื่อเท่านี้, เรายังบอกแก่ (ภิกษุ ๕๐๐) นิสิตของ

ตน." ได้ทราบว่ กุลบุตร ๕๐๐ เลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์ บวชแล้วในสำนักของพระเถระ. พระศาสดาตรัสแล้วอย่างนั้น ทรงหมายเอาภิกษุเหล่านั้น. ก็แลครั้นตรัสแล้ว เสด็จไปสู่เทวโลก ทรงแสดงธรรมเอง ต่อจากที่พระพุทธนิรมิตแสดง. แม้พระเถระก็ไปแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุเหล่านั้น เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในเทวโลกนั้นแล ได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์ ๗ แล้ว.

ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสป ภิกษุเหล่านั้นเป็นค้ำคาวหนู ห้อยอยู่ที่เจ็อมแห่งหนึ่ง เมื่อพระเถร ๒ รูปจกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่, ได้ฟังถึอเอานิมิตในเสียงแล้ว. ค้ำคาวเหล่านั้นไม่รู้ว่ "เหล่านี้ ชื่อว่ขันธ, เหล่านี้ ชื่อว่ธาตุ" ด้วยเหตุสั้ว ถึอเอานิมิตในเสียงเท่านั้น จุติจากอภิธรรมนั้นแล้ว เกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติสิ้นพุทธรันดร ๑ จุติจากเทวโลกนั้นแล้ว เกิดในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถิ เกิดความเลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์ บวชในสำนักของพระเถระแล้ว ได้เป็นผู้ชำนาญในปกรณ์ ๗ ก่อนกว่ภิกษุทั้งปวง. แม้พระศาสดา ก็ได้ทรงแสดงอภิธรรม โดยทำนองนั้นนั้นแล ตลอด ๓ เดือน.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่เทวดา ๘ หมื่นโกฏิ. แม้พระมหามายาก็ตั้งอยู่แล้วในโศดาปัตติผล.

[พระโมคคัลลานเถระขึ้นไปทูลถามข่วเสด็จ]

บริษัท มีปริณทล ๓๖ โยชน์ แม้นั้นแล คิดว่ "แต่บัดนี้

ไป ในวันที่ ๗ จักเป็นวันมหาปวารณา " แล้วเข้าไปหาพระมหา-
โมคคัลลานเถระ กล่าวว่า " ท่านเจ้าข้า ควรจะทราบวันเสด็จลง
ของพระศาสดา, เพราะข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่เห็นพระศาสดาแล้ว จัก
ไม่ไป." ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ฟังถ้อยคำนั้นแล้วรับว่า " ดีละ "
แล้วคำนึงในแผ่นดินตรงนั้นเอง อธิษฐานว่า " บริษัทจงเห็นเรา ผู้
ไปถึงเชิงเขาสิเนรุแล้วขึ้นไปอยู่ " มีรูปปรากฏดุจด้ายกัมพลเหลือง
ที่ร้อยไว้ในแก้วมณีเทียว ขึ้นไปแล้วโดยท่ามกลางเขาสิเนรุ. แม้
พวกมนุษย์ก็แลเห็นท่านว่า " ขึ้นไปแล้วโยชน์ ๑ ขึ้นไปแล้ว ๒
โยชน์ " เป็นต้น. แม้พระเถระ ขึ้นไปถวายบังคมพระบาทยุคลของ
พระศาสดา ดุจเทินไว้ด้วยเศียรเกล้า กราบทูลอย่างนี้ว่า " พระ
เจ้าข้า บริษัทประสงค์จะเฝ้าพระองค์ก่อนแล้วไป, พระองค์จัก
เสด็จลงเมื่อไร ? "

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ก็สารีบุตร พี่ของเธอ อยู่ที่ไหน.

โมคคัลลานะ. พระเจ้าข้า ท่านจำพรรษาอยู่ ในสังกัดสสนคร.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ในวันที่ ๗ แต่วันนี้ (ไป) เรา
จักลงที่ประตูเมืองสังกัด ในวันมหาปวารณา, ผู้ใครจะพบเราก็จงไป
ที่นั่นเถิด; ก็แลสังกัดสสนครจากกรุงสาวัตถี มีประมาณ ๓๐ โยชน์,
ในทางเท่านี้ กิจที่จะต้องเตรียมเสบียง ย่อมไม่มีแก่ใคร ๆ, เธอพึง
บอกแก่คนเหล่านั้นว่า ' ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้รักษาอุโบสถไป
จงไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมเถิด. '

[พระองค์ทรงเปิดโลก]

พระเถระทูลว่า " ดีละ พระเจ้าข้า " แล้วได้บอกตามรับสั่ง.
พระศาสดาเสด็จจำพรรษาปวารณาแล้ว ตรัสบอกแก่ท้าวสักกะว่า
" มหาบพิตร อาตมภาพจักไปสู่ถิ่นมนุษย์. " ท้าวสักกะทรงนิรมิตบันได
๓ ชนิด คือ บันไดทองคำ บันไดแก้วมณี บันไดเงิน. เชิงบันได
เหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ประตูสังกัสสนคร หัวบันไดเหล่านั้น ตั้งอยู่แล้วที่
ยอดเขาสิเนรุ. ในบันไดเหล่านั้น บันไดทองได้มีในข้างเบื้องขวา เพื่อ
พวกเทวดา, บันไดเงิน ได้มีในข้างเบื้องซ้ายเพื่อมหาพรหมทั้งหลาย,
บันไดแก้วมณีได้มีในท่ามกลาง เพื่อพระตถาคต. พระศาสดาประทับ
ยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ในกาลที่เสด็จลงจากเทว-
โลก ทรงแลดูข้างบนแล้ว, สถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลาย
ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก; ทรงแลดูข้างล่าง, สถานที่อัน
พระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจี; ทรงแลดู
ทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลาย, จักรวาลหลายแสน ได้มีเนินเป็นอันเดียว
กัน; เทวดาเห็นพวกมนุษย์. แม้พวกมนุษย์ก็เห็นพวกเทวดา. พวกเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย ต่างเห็นกันแล้วเฉพาหน้าทีเดียว. พระผู้มีพระภาค
ทรงเปล่งพระฉัพพัตถรังสีไปแล้ว. มนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล
๓๖ โยชน์แม่คนหนึ่ง เมื่อแลดูสิริของพระพุทธรเจ้าในวันนั้นแล้ว ชื่อ
ว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธรเจ้า มิได้มีเลย. พวกเทวดาลง
ทางบันไดทอง, พวกมหาพรหมลงทางบันไดเงิน; พระสัมมาสัม-
พุทธรเจ้า เสด็จลงทางบันไดแก้วมณี. เทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจสิขะ

ถือพิณสีเหลืองคุณผลมะตูมยื่นอยู่ ณ ข้างเบื้องขวา ทำบูชาด้วยการ
ฟ้อนแต่พระศาสดาลงมา. มาตลิสั่งคาหกเทพบุตร ยื่น ณ ข้างเบื้อง
ซ้าย ถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพย์ นมัสการอยู่
ทำบูชาแล้วลงมา. ท้าวมหาพรหมกั้นฉัตร, ท้าวสุยามถือพัศवाल-
วีชนี. พระศาสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวารนี้ หยุดประทับอยู่ที่
ประตูกังกัสนคร. แม้พระสารีบุตรเถระ มาถวายบังคมพระศาสดา
แล้ว เพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริเห็นปานนั้น อันท่านไม่
เคยเห็นแล้ว ในกาลก่อนแต่นี้, เพราะฉะนั้น จึงประกาศความยินดี
ของตน ด้วยคาถาทิ้งหลายเป็นต้นว่า :-

" พระศาสดา ผู้มีถ้อยคำอันไพเราะ ทรงเป็น
อาจารย์แห่งคณะ เสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้ เรายัง
ไม่เห็น หรือไม่ได้ยินต่อใคร ๆ ในกาลก่อนแต่นี้ "

แล้วทูลว่า " พระเจ้าข้า วันนี้เทวดาและมนุษย์แม่ทั้งหมด
ย่อมกระหึ่ม ปรารธนาต่อพระองค์. "

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะท่านว่า " สารีบุตร ชื่อว่า
พระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นปานนี้ ย่อมเป็นที่รักของ
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้. " เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้ว่า :-

" พระสัมพุทธเจ้าเหล่าใด เป็นปราชญ์ ขวน
ขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบ

๑. คณิมาคโต ดัตตบทเป็น คณิ อากโต. อรรถกถาว่า---คณาจริยตุตา. คณิ---

ด้วยสามารถแห่งการออก, แม่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย ก็ย่อมกระหึ่มต่อพระสัมพุทธเจ้า
เหล่านั้นผู้มีสติ. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า เย ฌานปฺปสุตา ความว่า
ประกอบแล้วชวนชวายเป็นแล้ว ในฌาน ๒ อย่างเหล่านี้ คือ ลักขณ-
ปนิชฌาน อารัมมณูปนิชฌาน ด้วยอันนิกอันเข้าอันอธิษฐานอันออก
และอันพิจารณา. บรรพชา อันผู้ศึกษาไม่พึงถือว่า "เนกขัมมะ"
ในคำว่า เนกขมฺมุปลสมะ รตา นี้, ก็คำว่า "เนกขัมมะ" นั้น
พระองค์ตรัส หมายเอา ความยินดีในนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบ
กิเลส. บทว่า เทวาปี ความว่า เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหึ่ม
คือปรารณาต่อพระสัมพุทธเหล่านั้น. บทว่า สติมตฺ ความว่า
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ปรารณาความเป็นพระพุทฺธว่า "นำ
ชมจริงหนอ แม้เราพึงเป็นพระพุทฺธ" ดังนี้ ชื่อว่าย่อมกระหึ่ม
ต่อพระสัมพุทธเหล่านั้น ผู้มีพระคุณเห็นปานนี้ ผู้ประกอบพร้อม
แล้วด้วยสติ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์ประมาณ ๓๐ โภคิ,
ภิกษุ ๕๐๐ ผู้เป็นสัททวิหาริกของพระเถระ ตั้งอยู่แล้วในพระอรหันต์.

[สังกัสสนครเป็นที่เสด็จลงจากดาวดึงส์]

ได้ยินว่า การทำยมกปาฏิหาริย์แล้วจำพรรษาในเทวโลก แล้ว

เสด็จลงที่ประตูสังกัสสนคร อันพระพุทธรเจ้าทุก ๆ พระองค์ไม่ทรงละแล้วแล. ก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐาน ณ ที่เสด็จลงนั้น มีนามว่าจลเจติยสถาน. พระศาสดาประทับยืน ณ ที่นั่น ตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้น. พวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้น ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้. พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ก็เหมือนกัน ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลาย มีพระสกทาคามีเป็นต้น. พระมหาสาวกที่เหลือไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหาโมคคัลลานะ. พระมหาโมคคัลลานะ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระได้. แม้พระสารีบุตรเถระ ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธรเจ้าได้เหมือนกัน. พระศาสดาทรงแลดูทิศทั้งปวง ตั้งต้นแต่ปาจินทิศ. สถานที่ทั้งปวง ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียว. เทวดาและมนุษย์ใน ๘ ทิศ และเทวดาเบื้องบน จดพรหมโลก และยักษ์นาคและสุบรรณผู้อยู่ ณ ภาคพื้นเบื้องต่ำ ประคองอัญชลีกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ชื่อว่าผู้วิสัยนาปัญหานี้มีได้มีในสมาคมนี่, ขอพระองค์โปรดใคร่ครวญในสมาคมนี่ทีเดียว. "

[พระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก]

พระศาสดา ทรงดำริว่า " สารีบุตรย่อมลำบาก, ด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยนี้ว่า :-

" ดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ เธอมีปัญญารักษาดน

๑. สพุพุดถ เอกจนเมว อุโหสิ. นิยมแปล สพุพุดถ เป็นสัตว์มีปัจฉิมจิตตะ.

อันเราถมาถึง ความเป็นไป ของท่านผู้มีธรรมอัน
นับพร้อมแล้วทั้งหลาย และพระเสขะทั้งหลาย
ซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้ จงบอกความเป็นไปนั้น
แก่เรา " ดังนี้,

เป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่า ' พระศาสดาย่อมตรัสถามถึง
ปฏิบัติที่เป็นที่มา (มรรคปฏิบัติ) ของพระเสขะและอเสขะกะเรา '
ดังนี้ก็จริง, ถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอรรถาธิบายของเราอยู่ว่า ' เราเมื่อกล่าว
ปฏิบัตินี้ ด้วยมุขไหน ๆ ในธรรมทั้งหลายมีขั้นเป็นต้น จึงจักอาจ
ถือเอาอรรถาธิบายของพระศาสดาได้; ' สารีบุตรนั้นเมื่อเราไม่ให้นัย จัก
ไม่อาจแก้ได้, เราจักให้นัยแก่เธอ " เมื่อจะทรงแสดงนัย ตรัสว่า
" สารีบุตร เธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้. " ได้ยินว่า พระ
องค์ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่า " สารีบุตรเมื่อถือเอาอรรถาธิบายของเราแก้
จักแก้ด้วยสามารถแห่งขั้น " ปัญหาที่ปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อย
นัย พันนัย พร้อมกับการประทานนัย. ท่านตั้งอยู่ในนัยที่พระศาสดา
ประทาน แก่ปัญหานี้ได้แล้ว. ได้ยินว่า คนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธ-
เจ้าเสีย ชื่อว่าสามารถเพื่อจะทันปัญญาของพระสารีบุตรเถระหาไม่ได้.
นัยว่า เหตุอันแล พระเถระจึงยื่นตรงพระพักตร์พระศาสดา บันลือ
สีหนาทว่า " พระเจ้าข้า เมื่อฝนตกเม็ดตลอดก็ปีทั้งสิ้น ข้าพระองค์
ก็สามารถเพื่อจะนับ แล้วยกขึ้นซึ่งกะเนนว่า ' หยาดทั้งหลายตก
ในมหาสมุทรเท่านั้นหยาด, ตกบนแผ่นดินเท่านั้นหยาด, บนภูเขาเท่านั้น
หยาด. " แม้พระศาสดาก็ตรัสกะท่านว่า " สารีบุตร เราก็ทราบ

ความที่เธอสามารถจะนับได้." ชื่อว่าข้ออุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้น ย่อมไม่มี. เหตุนั้นแลท่านจึงกราบทูลว่า :-

" ทรายในแม่น้ำคงคา ฟิงสิ้นไป น้ำในห้วงน้ำ
ใหญ่ ฟิงสิ้นไป ดินในแผ่นดิน ฟิงสิ้นไป
การแก้ปัญหาคด้วยความรู้ของข้าพระองค์ ย่อมไม่
สิ้นไปด้วยคะแนน. "

มีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้ เป็นที่พึ่งของโลก ก็ถ้าว่า เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาคข้อ ๑ แล้ว บุคคลพึงใส่ทรายเมล็ดหนึ่ง หรือหยาดน้ำหยาด ๑ หรือดินร่วนก้อน ๑ เมื่อข้าพระองค์แก้ปัญหาร้อย หรือพัน หรือแสนข้อ ฟิงใส่คะแนนทั้งหลายมีทรายเป็นต้น ทีละ ๑ ๆ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ในแม่น้ำคงคา, คะแนนทั้งหลายมีทรายเป็นต้นในแม่น้ำคงคาเป็นต้น ฟิงถึงความสิ้นไปเร็วกว่า; การแก้ปัญหาคของข้าพระองค์ ย่อมไม่สิ้นไป. "

ภิกษุแม้มีปัญญามากอย่างนี้ ก็ยังไม่เห็นเงื่อนไขหรือเงื่อนไขแห่งปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในพุทธวิสัย ต่อตั้งอยู่ในนัยที่พระศาสดาประทานแล้ว จึงแก้ปัญหาคได้. ภิกษุทั้งหลายฟังดังนั้นแล้วสนทนากันว่า " แม้ชนทั้งหมด อันพระศาสดาตรัสถามปัญหาคใด ไม่อาจแก้ได้, พระสารีบุตรเถระผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้เดียวเท่านั้น แก้ปัญหาคนั้นได้. " พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วตรัสว่า " สารีบุตรแก้ปัญหาคที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้ ในบัดนี้เท่านั้นหามิได้; แม้ในก่อน เธอก็แก้ได้

แล้วเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา ตรัสชาดกนี้โดย
พิสดารว่า :-

" คนที่มาประชุมกันแล้ว แม้ตั้งพันเป็นกำหนด
คนเหล่านั้นหาปัญญามิได้ พึงคร่ำครวญตั้ง ๑๐๐
ปี, บุรุษผู้ใคร่ชัดซึ่งอรรถแห่งภาษิตได้ บุรุษผู้นั้น
ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า "

ดังนี้แล.

เรื่องยมกปาฏิหาริย์ จบ .

๓. เรื่องนาคราชชื่อเฮอร์กิปต์* [๑๕๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา ทรงอาศัยพระนครพาราณสี ประทับอยู่ที่โคนไม้
ซีก ๗ ต้น ทรงปรารภพระยานาคชื่อเฮอร์กิปต์ ตรัสพระธรรมเทศนา
นี้ว่า " กิจฺจโถ มนุสฺสปลฺภิตาโถ " เป็นต้น.

[อาบัติเล็กน้อยที่ไม่แสดงเสียยอมให้โทษ]

ทราบว่าเป็นศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาล
ก่อน พระยานาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่ม ขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคา
ยัดใบตะไคร้น้ำกอหนึ่ง เมื่อเรือแม่แล่นไปโดยเร็ว, ก็ไม่ปล่อย.
ใบตะไคร้น้ำขาดไปแล้ว. ภิกษุหนุ่มนั้นไม่แสดงอาบัติ ด้วยคิดเสียว่า
" นี่เป็นโทษเพียงเล็กน้อย " แม้ทำสมณกรรมในป่าสิ้น ๒ หมื่นปี ใน
กาลมรณภาพ เป็นประคองใบตะไคร้น้ำผูกคอ แม้อยากจะแสดง
อาบัติ เมื่อไม่เห็นภิกษุอื่น ก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่า " เรามีศีลไม่
บริสุทธิ์ " จุดจากอรรถภาพนั้นแล้ว บังเกิดเป็นพระยานาค มีร่างกาย
ประมาณเท่าเรือโกลน. เขาได้มีชื่อว่า " เฮอร์กิปต์ " นั้นแล. ใน
ขณะที่เกิดแล้วนั่นเอง พระยานาคนั้นแลดูอรรถภาพแล้ว ได้มีความ
เดือดร้อนว่า " เราทำสมณกรรมตลอดกาลชื่อมีประมาณเท่านี้ เป็น
ผู้บังเกิดในที่มืดกบเป็นอาหาร ในกำเนิดแห่งอเหตุกสัตว์. "

ในกาลต่อมา เขาได้ธิดาคนหนึ่ง แผ่นพังพานใหญ่บนหลังน้ำ

* พระมหาสมณีย์ ป. ๕ (ปัจจุบันเป็นพระญาณวโรดม) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ในท่ามกลางแม่น้ำคงคา วางธิดาไว้บนพังพานนั้น ให้พื่อนรำขับร้องแล้ว

[พระยานาคออกอุบายเพื่อทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้า]

ทราบว่าเขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่า " เมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น เราจักได้ยินความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้น ด้วยอุบายนี้แน่ละ; ผู้ใดนำเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้, เราจักให้ธิดากับด้วยนาคพิภพอันใหญ่แก่ผู้นั้น." วางธิดานั้นไว้บนพังพาน ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน. ธิดานั้นยืนพื่อนอยู่บนพังพานนั้น ขับเพลงขับนี้ว่า :-

" ผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า ชื่อว่าพระราชา? อย่างไร

เล่า พระราชาชื่อว่ามีฐลีนพระเสียร? อย่างไร

เล่า ชื่อว่าปราศจากรฐลี, อย่างไร ท่าน

จึงเรียกว่า 'คนพาล.' "

ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น พากันมาด้วยหวังว่า " เราจักรับเอานางนาคมาณวิกา " แล้วทำเพลงขับแก้ ขับไปโดยกำลังปัญญาของตน ๆ. นางยอมห้ามเพลงขับตอบนั้น. เมื่อนางยืนอยู่บนพังพานทุกกึ่งเดือน ขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้น พุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้ว.

[พระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้]

ครั้งนั้นพระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลก วันหนึ่งเวลาใกล้รุ่ง ทรงตรวจดูโลก ทำเอรภักตตนาคราชาให้เป็นต้น ทรงเห็นมาณพชื่ออุตตระ ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระชาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญคิดว่า " จักมีเหตุอะไร? " ได้ทรงเห็นแล้วว่า " วันนี้

เป็นวันที่เอร์กปัตตนาคราชทำธิดาไว้บนพังกานแล้วให้ฟ้อน, อุตตร-
มาณพนี้เรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้แล้วจักเป็นโสดาบัน เรียนเอา
เพลงขับนั้นไปสู่สำนักของนาคราช, นาคราชนั้นฟังเพลงขับแก้
แล้ว ทราบว่า 'พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว' จักมาสู่สำนักของ
เรา, เมื่อนาคราชนั้นมาแล้ว, เราจักกล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่,
ในกาลจบคาถา สัตว์ประมาณ ๘ หมื่น ๔ พัน จักตรัสรู้ธรรม."

พระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นแล้ว, ประทับนั่ง ณ โคนต้นชีกต้น
หนึ่ง บรรดาต้นชีก ๗ ต้นที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลแต่เมืองพาราณสี. ชาว
ชมพูทวีปพาเอาเพลงขับแก้เพลงขับไปประชุมกันแล้ว. พระศาสดา
ทรงทอดพระเนตรเห็นอุตตรมาณพกำลังไปในที่ไม่ไกล จึงตรัสว่า
"อุตตระ."

อุตตระ. อะไร? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอจงมานีก่อน.

ที่นั้นพระศาสดาตรัสกะอุตตรมาณพนั้น ผู้มาถวายบังคมนั่งลง.
แล้วตรัสถามว่า "เธอจะไปไหน?"

อุตตรมาณพ. จะไปยังที่ที่ธิดาของเอร์กปัตตนาคราช ขับเพลง.

พระศาสดา. ก็เธอรู้เพลงขับแก้เพลงขับหรือ?

อุตตรมาณพ. ข้าพระองค์ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอจงกล่าวเพลงนั้นดูก่อน.

ที่นั้น พระศาสดา ตรัสกะเขาผู้กล่าวตามธรรมดาความรู้ของ
ตนเท่านั้นว่า "แน่อุตตระ นั้นไม่ใช่เพลงขับแก้, เราจักให้เพลง

ขับแก้แก่เธอ, เธอต้องเรียนเพลงขับแก้ันให้ได้. "

อุตตรมาณพ. ดีละ พระเจ้าข้า.

[อุตตรมาณพเรียนเพลงแก้จากพระศาสดา]

ที่นั่น พระศาสดาตรัสกะเขาว่า " อุตตระ ในกาลที่นางนาค-
มาณวิกาขับเพลง เธอฟังขับเพลงแก้ันว่า :-

" ผู้เป็นใหญ่ในทวารหก ชื่อว่าเป็นพระราชา,
พระราชากำหนดอยู่ ชื่อว่ามีฐลีนพระเศียร,
ผู้ไม่กำหนดอยู่ ชื่อว่าปราศจากฐลีน, ผู้กำหนดอยู่
ท่านเรียกว่า ' คนพาล. "

ก็เพลงขับของนางนาคมาณวิกา มีอธิบายว่า :-

บาทคาถาว่า กิสุ อธิปตี ราชา ความว่า ผู้เป็นใหญ่อย่างไร
เล่า จึงชื่อว่าพระราชา ?

บาทคาถาว่า กิสุ ราชา รชฐลีนโร ความว่า อย่างไร
พระราชา ย่อมเป็นผู้ชื่อว่า มีฐลีนพระเศียร ?

บทว่า กถิ ส ความว่า อย่างไรกันเอ๋ย พระราชานั้นเป็นผู้
ชื่อว่าปราศจากฐลีน ?

ส่วนเพลงขับแก้ มีอธิบายว่า :-

บาทคาถาว่า จทวารอธิปตี ราชา ความว่า ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่
แห่งทวาร ๖ อันอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปเป็นต้น ครอบงำไม่ได้ แม้ใน
ทวารหนึ่ง, ผู้นี้ชื่อว่าพระราชา.

บาทคาถาว่า **ราชมาโน รชสุติโร** ความว่า ก็พระราชาใด
กำหนดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น, พระราชาผู้กำหนดอยู่นั้น ชื่อว่ามีฐติบน
พระเศียร.

บทว่า **อรช** ความว่า ส่วนพระราชาผู้ไม่กำหนดอยู่ ชื่อว่า
เป็นผู้ปราศจากฐติ.

บทว่า **รช** ความว่า พระราชาผู้กำหนดอยู่ ท่านเรียกว่า
" เป็นพาล. "

พระศาสดา ครั้นประทานเพลงขับแก้ แก่อุตตรมาณพนั้น
อย่างนี้แล้ว ตรัสว่า " อุตตระ เมื่อเธอขับเพลงขับนี้ (นาง) จัก
ขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอนี้ว่า :-

' คนพาลอันอะไรเอ๋ย ย่อมพัดไป, บัณฑิต
ย่อมบรรเทาอย่างไร, อย่างไร จึงเป็นผู้มีความ
เกษมจากโยคะ, ท่านผู้อันเราถามแล้ว โปรด
บอกข้อนั้นแก่เรา '

ที่นั่น ท่านฟังขับเพลงขับแก้นี้แก่นางว่า :-

' คนพาลอันห้วงน้ำ (คือกามโหฆะเป็นต้น) ย่อมพัดไป,
บัณฑิตย่อมบรรเทา (โหฆะนั้น) เสียด้วยความเพียร,
บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวง ท่านเรียกว่า
' ผู้มีความเกษมจากโยคะ '

เพลงขับแก้ นั้น มีเรื่องความว่า :-

" คนพาลอันโหฆะ (กิเลสคจห้วงน้ำ) ๔ อย่าง มีโหฆะ

คือกามเป็นต้น ย่อมพัดไป, บัณฑิตย่อมบรรเทาโอฆะนั้น ด้วย
ความเพียร กล่าวคือ สัมมัตถิยาน (ความเพียรอันตั้งไว้ชอบ),
บัณฑิตนั้นไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวง มีโยคะคือกามเป็นต้น ท่านเรียก
ชื่อว่า 'ผู้มีความเกษมจากโยคะ.'

อุตตรมาณพ เมื่อกำลังเรียนเพลงขับแก้เนื้อเดียว ดำรงอยู่ใน
โศคาปัตติผล. เขาเป็นโศคาบัน เรียนเอาคานานั้นไปแล้ว กล่าวว่า
" ผู้เจริญ ฉันนำเพลงขับแก้เพลงขับมาแล้ว, พวกท่านจงให้โอกาส
แก่ฉัน " ได้คุกเข้าไปในท่ามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยู่แล้ว.
นางนาคมาณวิกา ยืนพื่อนอยู่บนพังพานของบิดา พลองขับเพลงขับว่า

" ผู้เป็นใหญ่ อยากรู้ว่าใครเล่า ชื่อว่าเป็นพระราชชา ? " เป็นต้น.

อุตตรมาณพ ขับเพลงแก้ว่า

" ผู้เป็นใหญ่ในทวาร ๖ ชื่อว่าเป็นพระราชชา " เป็นอาทิ.

นางนาคมาณวิกา ขับเพลงได้แก่อุตตรมาณพนั้นชื่อว่า.

" คนพาล อันอะไรเอ๋ย ย่อมพัดไป ? " เป็นต้น.

ที่นั่น อุตตรมาณพเมื่อจะขับเพลงแก้แก่นาง จึงกล่าวคาถา
นี้ว่า :-

" คนพาลอันห้วงน้ำย่อมพัดไป " ดังนี้ เป็นต้น.

[นาคราชทราบว่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้ว]

นาคราชฟังคานานั้นแล้ว ทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น

ดีใจว่า " เราไม่เคยฟังชื่อบทเห็นปานนี้ ตลอดพุทธันดรหนึ่ง, " ผู้
เจริญ พระพุทธเจ้า บังเกิดขึ้นในโลกแล้วหนอ " จึงเอาหางฟาด
น้ำ. คลื่นใหญ่เกิดแล้ว. ฟังทั้งสองฟังลงแล้ว. พวกมนุษย์
ในที่ประมาณอุสกะหนึ่ง แต่ฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้น จมลงไปในน้ำ.
นาคราชนั้น ยกมหาชนมีประมาณเท่านั้นวางไว้บนฝั่งพาน แล้วตั้ง
ไว้บนบก. นาคราชนั้นเข้าไปหาอุตรมาณพ แล้วถามว่า " แน่ นาย
พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน ? "

อุตรตะ. ประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่ง มหาราช.

นาคราชนั้นกล่าวว่า " มาเถิดนาย พวกเราจะพากันไป "
แล้วได้ไปกับอุตรมาณพ. ฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกัน.
นาคราชไปถึง เข้าไปสู่ระหว่างพระรัศมีมีพระณะ ๖ ถวายบังคม
พระศาสดาแล้วได้ยื่นร้องให้อยู่. ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะ
นาคราชนั้นว่า " นี้อะไรกัน ? มหาบพิตร. "

นาคราช. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้
เช่นกับด้วยพระองค์ ได้ทำสมณธรรมสิ้น ๒ หมื่นปี, แม้สมณธรรมนั้น
ก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยให้ข้าพระองค์ได้, ข้าพระองค์อาศัยเหตุสักว่าให้ใบ
ตะไคร้ น้ำขาดไปมีประมาณเล็กน้อย ถือปฏิสนธิในอเหตุกสัตว์เกิดใน
ที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยออก, ย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลย, ไม่ได้
ฟังพระธรรม, ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เช่นกับด้วยพระองค์
ตลอดพุทธันดรหนึ่ง.

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของนาคราชนั้นแล้ว ตรัสว่า

" มหาบพิตร ชื่อว่าความเป็นมนุษย์ หาได้ยากนัก, การฟังพระ
สัทธรรม ก็อย่างนั้น, กาลอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า ก็หาได้ยาก
เหมือนกัน; เพราะว่าทั้ง ๓ อย่างนี้ บุคคลย่อมได้โดยลำบากยาก
เย็น " เมื่อจะทรงแสดงธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" ความได้อัฏฐภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก,
ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย เป็นอยู่ยาก, การฟัง
พระสัทธรรม เป็นของยาก, การที่อุบัติขึ้น
แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก. "**

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคาถานั้น ฟังทราบดังนี้ว่า " ก็ขึ้นชื่อว่า
ความได้อัฏฐภาพเป็นมนุษย์ ชื่อว่าเป็นการยาก คือหาได้ยาก
เพราะความเป็นมนุษย์ บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมาก ด้วย
กุศลมาก, ถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยาก เพราะทำ
กรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนื่อง ๆ แล้วสืบทอดความเป็นไปแห่งชีวิตบ้าง
เพราะชีวิตเป็นของน้อยบ้าง, แม้การฟังพระสัทธรรม ก็เป็นการ
ยาก เพราะค่าที่บุคคลผู้แสดงธรรมหาได้ยาก ในกัปแม้มิใช่น้อย,
อนึ่ง ถึงกาลที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ก็เป็นการยาก
เหมือนกัน คือได้ยากยิ่งนัก เพราะอุกนิหารสำเร็จด้วยความพยายาม
มาก และเพราะกาลที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้มีอุกนิหารอันสำเร็จแล้ว
เป็นการได้โดยยาก ด้วยพันแห่งโกฏิกัป แม้มิใช่น้อย.

[นาคราชไม่บรรลุโศคาบัน]

ในกาลจบเทศนา เหล่าสัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน ได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว. ฝ่ายนาคราชพึงได้โศคาปัตติผลในวันนั้น (ก็จริง). แต่ก็ไม่ได้ เพราะค่าที่ตนเป็นสัตว์เดรัจฉาน. นาคราชนั้นถึงภาวะคือความไม่ลำบาก ในฐานะทั้ง ๕ กล่าวคือการถือปฏิสนธิ การลอกคราบ การวางใจ แล้วก้าวลงสู่ความหลับ การเสพเมถุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน และจุด ที่พวคนาคถือเอาสระแห่งนาคนั้นแหละ แล้วลำบาก อยู่ ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมาณพนั้นแล ดังนี้แล.

เรื่องนาคราชชื่อเฮอร์กปัตต์ จบ.

๔. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ * [๑๕๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สพุพปาปสุต อกรณ์ " เป็นต้น.

[กาลแห่งพระพุทธเจ้าต่างกันแต่คำสอนเหมือนกัน]

ได้ยินว่า พระเถระนั่งในที่พักกลางวัน คิดว่า " พระศาสดา ตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ทุกอย่าง คือ ' พระชนนี และพระชนก การกำหนดพระชนมายุ ไม่เป็นที่ตรัสรู้ สวางสันนิบาต อัครสาวก อุปัฏฐาก, " แต่อุโบสถมิได้ตรัสบอกไว้; อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม่เหล่านั้น เหมือนอย่างนี้ หรือเป็นอย่างอื่น. " ท่าน จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แล้วทูลถามเนื้อความนั้น. ก็เพราะความแตกต่างแห่งกาลแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้น ได้มีแล้ว, ความแตกต่างแห่งคาถาไม่มี; ด้วยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า วิปัสสี ได้ทรงกระทำอุโบสถในทุก ๆ ๗ ปี, เพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ ๗ ปี, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าสิขีและเวสสภู ทรงกระทำอุโบสถในทุก ๆ ๖ ปี, (เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๒ พระองค์นั้น ทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ ๖ ปี); พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่ากกุสันธะ และ โจนาคมนะ ได้ทรงกระทำอุโบสถทุก ๆ ปี,

* พระมหาฉาย ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

(เพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒ พระองค์นั้น ทรงปรารถนาในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ปีหนึ่ง ๆ); พระกัสสปทสพล ได้ทรงกระทำอุโบสถทุก ๆ ๖ เดือน, เพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรงปรารถนาในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้ ๖ เดือน; ฉะนั้น พระศาสดา จึงตรัสความแตกต่างกันแห่งกาลนี้ของพระพุทธรเจ้าเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า " ส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธรเจ้าเหล่านั้น เป็นอย่างนี้แหละ " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงกระทำอุโบสถแห่งพระพุทธรเจ้าทุก ๆ พระองค์ ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้ง จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" ความไม่ทำบาปทั้งสิ้น ความยังกุศลให้ถึงพร้อม ความทำจิตของคนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธรเจ้าทั้งหลาย. ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นธรรมเผาบาปอย่างยิ่ง, ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยม, ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ. ความไม่กล่าวร้าย ๑ ความไม่ทำร้าย ๑ ความตำราวมในพระปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้ประมาณ ในภัตตาหาร ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิต ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธรเจ้าทั้งหลาย. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สพุพปาปสุต ได้แก่ อกุศลธรรม
ทุกชนิด, การยังกุศลให้เกิดขึ้น ตั้งแต่อกบวชจนถึงพระอรหัตต-
มรรค และการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ ชื่อว่า อุปสมปทา,
การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า สจิตตปริโยทปน.

บาทพระคาถาว่า เอตํ พุทธธานสาสนํ อรรถว่า นี่เป็น
วาทะเครื่องปราศสอนของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์.

บทว่า ขนฺติ ความว่า ขึ้นชื่อว่าความอดทน กล่าวคือ ความ
อดกลั้น, นี้ เป็นตบะอย่างยอดเยี่ยม คืออย่างสูงสุด ในพระศาสนานี้.

บาทพระคาถาว่า นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ความว่า
พุทธบุคคลทั้ง ๓ จำพวกนี้ คือ พระพุทธเจ้าจำพวก ๑ พระปัจเจก-
พุทธเจ้าจำพวก ๑ พระอนุพุทธเจ้าจำพวก ๑ ย่อมกล่าวพระนิพพานว่า
" เป็นธรรมชาติอันสูงสุด. "

บทว่า น หิ ปพฺพชิตฺ ความว่า บุคคลผู้ที่ตั้งผลาญ
บิบบันสัตว์อื่นอยู่ ด้วยเครื่องประหารต่าง ๆ มีฝ่ามือเป็นต้น ชื่อว่า
ผู้ทำร้ายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต. บทว่า สมโณ ความว่า บุคคล
ผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแหละ ไม่ชื่อว่าเป็น
สมณะด้วยเหมือนกัน. การไม่ดิเตียนเอง และการไม่ยั้งผู้อื่นให้ดิเตียน
ชื่อว่า อนุปวาโท. การไม่ทำร้ายเอง และการไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำร้าย
ชื่อว่า อนุปมาโต.

บทว่า ปาฏิโมกฺเข ได้แก่ ศีลที่เป็นประธาน. การปิด ชื่อว่า

ตัวโร. ความเป็นผู้รู้จักพอดี คือความรู้จักประมาณ ชื่อว่า
มตฺตณฺณตา บทว่า ปนฺตุ ได้แก่ เจริญ. บทว่า อธิจิตฺเต ความว่า
ในจิตอันยิ่ง กล่าวคือ จิตที่สหระคด้วยสมาบัติ ๘. การกระทำ
ความเพียร ชื่อว่า อาโยโค. บทว่า เอตฺ ความว่า นี่เป็นคำสอน
ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์. ก็ในพระกาลานี้ พระผู้มีพระภาค
ตรัสศีลอันเป็นไปทางวาจา ด้วยอนุปวาท, ตรัสศีลอันเป็นไปทางกาย
ด้วยอนุปฆาต. ตรัสปาฏิโมกขศีลกับอินทริยสังวรศีล ด้วยคำนี้ว่า
ปาฏิโมกฺเข จ ตัวโร. ตรัสอาชีวาปาริสุทธิศีลและปัจฉัยสันนิสิตศีล
ด้วยมตฺตณฺณตา, ตรัสเสนาสนะอันสัปปายะ ด้วยป็นตเสนาสนะ,
ตรัสสมาบัติ ๘ ด้วยอธิจิต. ด้วยประการนี้ สิกขาแม่ทั้ง ๓ ย่อม
เป็นอันพระองค์ตรัสแล้วด้วยพระกาลานี้ทีเดียว ฉะนี้แล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลูลอริยผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ฉะนี้แล.

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.

๕. เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี * [๑๕๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้ไม่ยินดี (ในพรหมจรรย์) รูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " น กหาปณวุเสน " เป็นต้น.

[ภิกษุหนุ่มกระสันอยากสึก]

ได้ยินว่า ภิกษุนั้นบรรพชาแล้วในศาสนา ได้อุปสมบทแล้ว อันพระอุปัชฌาย์ส่งไป ด้วยคำว่า " เธอจงไปที่ชื่อนั้นแล้ว เรียนอุทเทส " ได้ไปในที่นั้นแล้ว. ครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่บิดาของท่าน. เขาเป็นผู้ใคร่จะได้เห็นบุตร (แต่) ไม่ได้ใคร ๆ ที่สามารถจะเรียกบุตรนั้นมาได้ จึงบ่นเพ้ออยู่ เพราะความโศกถึงบุตรนั้นแล เป็นผู้มีความตายอันใกล้เข้ามาแล้ว จึงสั่งน้องชายว่า ไปเข้าพึงทำทรัพย์นี้ให้เป็นค่าบาตรและจีวรแก่บุตรของเรา " แล้วให้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะไว้ในมือของน้องชาย ได้ทำกาละแล้ว.

ในกาลที่ภิกษุหนุ่มมาแล้ว น้องชายนั้น จึงหมอบลงแทบเท้า ร้องไห้ก่อก่อกไปมา พลังกล่าวว่า " ท่านผู้เจริญ บิดาของท่านทั้งหลาย บ่นถึงอยู่เที่ยว ทำกาละแล้ว, ก็บิดานั้นได้มอบกหาปณะไว้ ๑๐๐ ในมือของผม, ผมจักทำอะไร ? ด้วยทรัพย์นั้น." ภิกษุหนุ่มจึงห้ามว่า " เราไม่มีความต้องการด้วยกหาปณะ " ในกาลต่อมาจึงคิดว่า " ประโยชน์อะไรของเรา ด้วยการเที่ยวไปบิณฑบาต

* พระมหาสมณีย์ ป. ธ. ๕ (บัดนี้เป็นพระญาณวโรดม) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ในตระกูลอื่นเลี้ยงชีพ, เราอาจเพื่อจะอาศัยหาปณะ ๑๐๐ นั้นเลี้ยงชีพได้, เราจักสึกละ." เธอถูกความไม่ยินดีบีบคั้นแล้ว จึงสละการสาธยายและพระกัมมัฏฐาน ได้เป็นเหมือนผู้มีโรคพอมเหลือง. ครั้งนั้น ภิกษุหนุ่มและสามเณร ถามเธอว่า "นี่อะไรกัน?" เมื่อเธอตอบว่า "ผมเป็นผู้กระสัน" จึงพากันเรียนแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์. ที่นั่น อาจารย์และอุปัชฌาย์เหล่านั้น จึงนำเธอไปยังสำนักของพระศาสดา แสดงแต่พระศาสดาแล้ว.

พระศาสดา ตรัสถามว่า "ภิกษุ ได้ยินว่า เธอกระสันจริงหรือ?" เมื่อเธอกราบทูลรับว่า "อย่างนั้น พระเจ้าข้า" ตรัสว่า "เพราะเหตุไร? เธอจึงได้ทำอย่างนั้น, ก็อะไร ๆ ที่เป็นปัจจัยแห่งการเลี้ยงชีพของเธอมืออยู่หรือ?"

ภิกษุ. มี พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. อะไร? ของเธอมีอยู่.

ภิกษุ. กหาปณะ ๑๐๐ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ถ้ากระนั้น เธอจงนำก้อนกรวดมา แม้เพียงเล็กน้อยก่อน, เธอลองนับดูก็จักรู้ได้ว่า 'เธออาจเลี้ยงชีวิตได้ด้วย กหาปณะจำนวนเท่านั้นหรือ, หรือไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้.'

ภิกษุหนุ่มนั้น จึงนำก้อนกรวดมา.

[ความอยากให้เต็มได้ยาก]

ที่นั่น พระศาสดา จึงตรัสกะเธอว่า "เธอจงตั้งไว้ ๕๐ เพื่อ

ประโยชน์แก่เครื่องบริโภคนก่อน. ตั้งไว้ ๒๔ เพื่อประโยชน์แก่โค ๒ ตัว, ตั้งไว้ซึ่งมีประมาณเท่านี้ เพื่อประโยชน์แก่พืช, เพื่อประโยชน์แก่แอกและไถ, เพื่อประโยชน์แก่จอบ, เพื่อประโยชน์แก่พรว้าและขวาน." เมื่อเรอนับอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ กหาปณะ ๑๐๐ นั้น ย่อมไม่เพียงพอ. ครั้งนั้น พระศาสดาจึงตรัสกะเธอว่า " ภิกษุ กหาปณะของเรามีน้อยนัก, เธออาศัยกหาปณะเหล่านั้น จักให้ความทะยานอยากเต็มขึ้นได้อย่างไร ? ได้ยินว่า ในอดีตกาล บัณฑิตทั้งหลาย ครองจักรพรรดิราชสมบัติ สามารถจะยังฝนคือรัตนะ ๗ ประการให้ตกลงมาเพียงสะเอวในที่ประมาณ ๑๒ โยชน์ ด้วยอาการสักว่าปรบมือ, แม้ครองราชสมบัติในเทวโลก ตลอดกาลที่ท้าวสักกะ ๓๖ พระองค์ จูติไป ในเวลาตาย (ก็) "ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลย "ได้ทำกาละแล้ว " อันภิกษุนั้นทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำอดีตนิทานมา ยังมันธาตุราชชาดกให้พิสดารแล้ว ในลำดับแห่งพระคานีว่า :-

" พระจันทร์และพระอาทิตย์ (ย่อมหมุนเวียนไป)

ส่องทศให้สว่างไสวอยู่กำหนดเพียงใด, สัตว์

ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินทั้งหมดเทียว ย่อมเป็น

ทาสของพระเจ้ามันธาตุราชกำหนดเพียงนั้น. "

ได้ทรงภามิต ๒ พระคานีว่า :-

" ความอิมในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝน

คือกหาปณะ, กามทั้งหลาย มีรสอร่อยน้อย มี

ทุกข์มาก บัณฑิตรู้แจ้งดังนี้แล้ว ท่านยอมไม่ถึง
ความยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์, พระ
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ยินดี
ในความสิ้นไปแห่งตัณหา. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กหาปณวสุเสน ความว่า บัณฑิตนั้น
ปรบมือแล้ว ยังฝนคือรัตนะ ๗ ประการให้ตกลงได้, ฝนคือรัตนะ ๗
ประการนั้น ตรัสให้ชื่อว่า กหาปณวสุส ในพระคาถานี้, ก็ขึ้นชื่อว่า
ความอิมในวัตถุกามและกิเลสกาม ย่อมไม่มีแม้เพราะฝนคือรัตนะทั้ง ๗
ประการนั้น; ความทะยานอยากนั้น เต็มได้ยากด้วยอาการอย่างนี้.

บทว่า อปฺปสุสาทา คือ ชื่อว่ามีสุขนิดหน่อย เพราะค่าที่กาม
มีอุปมาเหมือนความฝันเป็นต้น.

บทว่า ทุกฺขา คือ ชื่อว่ามีทุกข์มากแท้ ด้วยสามารถแห่งทุกข์
อันมาในทุกข์กัณฐสูตรเป็นต้น.

บทว่า อิติ วิญฺญาถ คือ รู้กามทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยอาการ
อย่างนี้.

บทว่า อปี สทิพฺเพสุ ความว่า ก็ถ้าใคร ๆ พึ่งเชื่อเชิญด้วย
กามอันเข้าไปสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย. ถึงอย่างนั้นท่านยอมไม่ประสบ
ความยินดีในกามเหล่านั้นเลย เหมือนท่านพระสมิทธิ ที่ถูกเทวดา
เชื่อเชิญฉะนั้น.

บทว่า **ตถิหกุขยโรโต** ความว่า เป็นผู้ยินดียิ่ง ในพระอรหันต์
และในพระนิพพาน คือปรารถนาพระอรหันต์และพระนิพพานอยู่.

ภิกษุโยคาวจร ผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังธรรม ที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ชื่อว่าพระสาวกของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้า.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้น ดำรงอยู่ในโศคาปัตติผล. เทศนาได้
มีประโยชน์แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุผู้ไม่ยินดี จบ.

๖. เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต * [๑๕๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา (เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน) ประทับนั่งบน
กองทราย ทรงปรารภปุโรหิตของพระเจ้าโกศล ชื่ออัคคิทัต ตรัส
พระธรรมเทศานี้ว่า " พหุ เว สรณฺ ยนฺติ " เป็นต้น.

[อัคคิทัตได้เป็นปุโรหิตถึง ๒ รัชกาล]

ดังได้สดับมา อัคคิทัตนั้น ได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหา
โกศล. ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระราชาทรงพระนาม
ว่า ปเสนทิโกศล ทรงดำริว่า " ผู้นี้เป็นปุโรหิตแห่งพระชนกของ
เรา " จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแล ด้วยความเคารพ ในเวลา
เขามาสู่ที่บารุงของพระองค์ ทรงทำการเสด็จลุกรับ, รับสั่งให้พระ
ราชทานอาสนะเสมอกัน ด้วยพระดำรัสว่า " อาจารย์ เจริญนัง
บนอาสนะนี้. "

[อัคคิทัตออกบวชนอกพระพุทธศาสนา]

อัคคิทัต นั้น คิดว่า " พระราชานี้ทรงทำความเคารพในเรา
อย่างเหลือเกิน, แต่เราก็ไม่อาจเอาใจของพระราชาทั้งหลายได้ตลอด
กาลเป็นนิตย์เทียว; อนึ่ง พระราชาก็เข่าวิง ยังหนุ่มน้อย, ชื่อว่า
ความเป็นพระราชาด้วยคนผู้มีวัยเสมอกันนั่นแล เป็นเหตุให้เกิด
สุข; ส่วนเราเป็นคนแก่, เราควรบวช. " เขากราบทูลให้พระราชา

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

พระราชทานพระบรมราชานุญาตการบรรพชาแล้ว ให้คนตีกลอง
เที่ยวไปในพระนครแล้ว สละทรัพย์ของตนทั้งหมดในมุขคือทานโดย
๗ วันแล้ว บวชเป็นนักบวชภายนอก. บุรุษหมื่นหนึ่งอาศัยอัคคิทัต
นั้น บวชตามแล้ว. อัคคิทัตนั้น พร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้น สำเร็จ
การอยู่ในระหว่างแคว้นอังคะ แคว้นมคธ และแคว้นกुरु (ต่อกัน)
ให้โอวาทนี้ว่า " พ่อทั้งหลาย บรรดาเธอทั้งหลาย ผู้ใดมีกามวิตก
เป็นต้น เกิดขึ้น, ผู้นั้นจงชนหม้อทรายหม้อหนึ่ง ๆ จากแม่น้ำ (มา)
เกลี่ยลง ณ ที่นี้." พวกนักบวชเหล่านั้น รับว่า " คีละ " ในเวลา
กามวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแล้ว ก็ทำอย่างนั้น. โดยสมัยอื่นอีก ได้มี
กองทรายใหญ่แล้ว. นาคราช ชื่ออหิฉัตตะ หวงแหนกองทรายใหญ่
นั้น. ชาวอังคะ มคธะ และชาวแคว้นกुरु นำเครื่องสักการะเป็นอันมาก
ไป ถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่านั้นทุก ๆ เดือน.

[อัคคิทัตสอนประชาชนให้ถึงสรณะ]

ครั้งนั้น อัคคิทัต ได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่านั้น ดังนี้ว่า " พวก
ท่านจงถือภูเขาเป็นสรณะ, จงถึงป่าเป็นสรณะ, จงถึงอารามเป็น
สรณะ, จงถึงต้นไม้เป็นสรณะ; พวกท่านจักพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้
ด้วยอาการอย่างนี้ " กล่าวสอนแม่ซึ่งอันเดวาสีกของตน ด้วย
โอวาทนี้เหมือนกัน.

[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานอัคคิทัต]

ฝ่ายพระโพธิสัตว์ เสด็จออกมหาภิเนษกรรมณ์ ทรงบรรลู่

สัมมาสัมโพธิแล้ว ในสมัยนั้น ทรงอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยู่
ในพระเชตะวัน ในเวลาจวนรุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็น
อัคคิทัตพราหมณ์พร้อมด้วยเหล่าอันตวาสิก ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระ
ญาณของพระองค์แล้ว ทรงทราบว่ "ชนเหล่านี้แม่ทั้งหมดเป็น
ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์" ในตอนเย็น ตรัสกะพระ
มหาโมคคัลลาเถระว่า "โมคคัลลาน เธอเห็นอัคคิทัตพราหมณ์
ผู้ยิ่งใหญ่ให้เล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าน ไหม? เธอจงไป, ให้โอราท
แก่มหาชนเหล่านั้น."

พระเถระ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่านั้นเป็นอันมาก
ข้าพระองค์ผู้เดียวฟังข่มขี้ไม่ได้, ถ้าแม่พระองค์จักเสด็จมาไซริ้, ชน
เหล่านั้นจักเป็นอันฟังข่มขี้ได้.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ แม่เราก็จักมา, เธอจงล่วงหน้า
ไปก่อน.

พระเถระ. กำลังเดินไปเที่ยว พลังคิดว่า "ชนเหล่านั้น ทั้ง
มีกำลัง ทั้งมีมาก, ถ้าเราก็จักพูดอะไร? ในที่ประชุมของชนทั้งปวง
ไซริ้; ชนแม่ทั้งหมด ฟังลุกขึ้น โดยความเป็นพวก ๆ กัน" ยัง
ฝนมีเม็ดหยาบให้ตกลงแล้ว ด้วยอานุภาพของตน. ชนเหล่านั้น เมื่อ
ฝนมีเม็ดหยาบตกอยู่, ต่างก็ลุกขึ้นแล้ว ๆ เข้าไปยังบรรณศาลาของ
ตน ๆ. พระเถระยืนอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของอัคคิทัต กล่าวว่
อัคคิทัต. เขาได้ยินเสียงของพระเถระแล้ว กล่าวว่ "นั่นเป็น
ใคร?" เพราะความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะว่ "ในโลกนี้ใคร ๆ

ชื่อว่าผู้สามารถเรียกเรา โดย (ออก) ชื่อไม่มี, ใครหนอแล? เรียกเราโดย (ออก) ชื่อ."

พระเถระ. ข้าพเจ้า พราหมณ์.

อัคริทัต. ท่านพูดอะไร?

พระเถระ. ขอท่านจงบอกสถานที่พักอยู่ในที่นี้แก่ข้าพเจ้าสิ้นคืนหนึ่ง ในวันนี้.

อัคริทัต. สถานที่พักอยู่ในที่นี้ ไม่มี, บรรณศาลาหลังหนึ่งก็สำหรับคนหนึ่งเท่านั้น.

พระเถระ. อัคริทัต ธรรมดาพวกมนุษย์ ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์, พวกโค ก็ไปสู่สำนักของพวกโค, พวกบรรพชิต ก็ไปสู่สำนักของพวกบรรพชิต, ท่านอย่าทำอย่างนั้น, ขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้า.

อัคริทัต. ก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือ?

พระเถระ. เออ ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิต.

อัคริทัต. ถ้าท่านเป็นบรรพชิตไซ้, สิ่งของคือสาแหรกบริหารแห่งบรรพชิต ของท่านอยู่ไหน?

พระเถระ. บริหารของข้าพเจ้า มีอยู่, ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า 'ก็การถือบริขารนั้น เป็นแผนกเที่ยวไป ลำบาก' ดังนี้แล้ว จึงถือบริขารนั้นไว้โดยภายในนั้นแลเที่ยวไป พราหมณ์."

พราหมณ์นั้นโกรธพระเถระว่า "ท่านจักถือบริขารนั้นเที่ยวไปหรือ?" ลำดับนั้น พระเถระจึงพูดกะเขาว่า " (จงหลีกไป)

อัคคิทัต ท่านอย่าโกรธ (ข้าพเจ้า), จงบอกสถานที่พักอยู่แก่
ข้าพเจ้า. "

อัคคิทัต. สถานที่พักอยู่ในที่นี้ไม่มี.

พระเถระ. ก็ใคร ? อยู่บนกองทรายนั้น.

อัคคิทัต. นาคราชตัวหนึ่ง.

พระเถระ. ท่านจงให้ที่นั้นแก่ข้าพเจ้า.

อัคคิทัต. ข้าพเจ้าไม่อาจให้ได้, กรรมของนาคราชนั้นร้ายกาจ.

พระเถระ. ช่างเถอะ, ขอท่านจงให้แก่เราเถิด.

อัคคิทัต. ถ้าเช่นนั้น ท่านจงรู้เองเถิด.

[พระเถระผจญกับนาคราช]

พระเถระ ผินหน้าตรงกองทรายไปแล้ว. นาคราชเห็นพระเถระ
นั้นมา จึงดำริว่า " พระสมณะนี้มาข้างนี้, เห็นจะไม่ทราบความที่
เรามีอยู่; เราจะบงฺหวนควัน ให้สมณะนั้นตาย " บงฺหวนควันแล้ว.

พระเถระคิดว่า " นาคราชนี้เห็นจะเข้าใจว่า 'เราเท่านั้นอาจ
บงฺหวนควันได้, พวกอื่นย่อมไม่อาจ " ดังนี้แล้ว บงฺหวนควัน
แม่เอง. ควันทั้งหลายพุ่งออกจากสระแห่งนาคราชและพระเถระแม่
ทั้ง ๒ ฝ่าย ตั้งขึ้นจนถึงพรหมโลก. ควันทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่เบียดเบียน
พระเถระ เบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียว. นาคราชไม่อาจอดทน
กำลังแห่งควันได้ จึงโพลง (เป็นไฟ). ฝ่ายพระเถระเข้าสมาบัติมี
เตโชธาตุเป็นอารมณ์แล้ว โพลง (เป็นไฟ) พร้อมกับนาคราชนั้น

เหมือนกัน. เปลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลก. เปลวไฟแผ่ทั้ง ๒ ฝ่าย ไม่เบียดเบียนพระเถระ เบียดเบียนแต่นาคราชฝ่ายเดียว.

[นาคราชแพ้พระเถระ]

ลำดับนั้น สรรพทั้งสี่ของนาคราชนั้น ได้เป็นราวกะว่าถูก คบเพลิงทั้งหลายจนทั่วแล้ว. หมู่ฤๅษีแลดูแล้ว คิดว่า " นาคราชเผา สรรณะ, สมณะคนดีหนอ ไม่เชื่อฟังคำของพวกเรา จึงฉิบหายแล้ว. "

พระเถระ ทรมานนาคราช ทำให้หมดพยศแล้ว นั่งบนกอง ทราย. นาคราชเอาขนควรวบกองทราย แผ่พังพานประมาณท่าห้อง โถงแห่งเรือนยอด กั้นอยู่แล้วเบื้องบนแห่งพระเถระ. หมู่ฤๅษีไปยัง สำนักของพระเถระแต่เช้าตรู่ ด้วยคิดว่า " พวกเราจักรู้ความที่สมณะ ตายแล้ว หรือยังไม่ตาย " เห็นท่านนั่งอยู่บนยอดกองทรายแล้ว ประคองอัญชวลีชมเชยอยู่ กล่าวว่ " สมณะ นาคราชไม่เบียดเบียน ท่านแลหรือ ? "

พระเถระ. ท่านทั้งหลายไม่เห็นนาคราชแผ่พังพานดำรงอยู่เบื้อง บนแห่งเราหรือ ?

ฤๅษีเหล่านั้น พุคกันว่า " น้าอัศจรรย์หนอ ! ท่านผู้เจริญ, อานุภาพแห่งสมณะ ชื่อเห็นปานนี้, พระสมณะนี้ทรมานนาคราช ได้แล้ว " ได้ยื่นล้อมพระเถระอยู่แล้ว.

ในขณะนั้น พระศาสดาเสด็จมาแล้ว. พระเถระเห็นพระศาสดา แล้ว ลุกขึ้นถวายบังคม. ลำดับนั้น ฤๅษีทั้งหลาย พุคกะพระเถระ นั้นว่ " สมณะนี้ เป็นใหญ่แม้กว่าท่านหรือ ? "

พระเถระ. พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นพระศาสดา, ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนี้.

[พวกฤษีชมเชยพระศาสดา]

พระศาสดา ประทับนั่งบนยอดกองทรายแล้ว, หมู่ฤษีประคองอัญชติชมเชยพระศาสดาว่า " อานุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้, ส่วนอานุภาพของพระศาสดานี้ จักเป็นเช่นไร ? "

พระศาสดา ตรัสเรียกอัคริทัตมาแล้ว ตรัสว่า " อัคริทัต ท่านเมื่อให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากทั้งหลายของท่าน ย่อมกล่าวว่า 'อย่างไร?' ให้. "

อัคริทัต. ข้าพระองค์ให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ' ท่านทั้งหลาย จงถึงภูเขานั้นว่าเป็นที่พึง, จงถึงป่า, อาราม, จงถึงต้นไม้ ว่าเป็นที่พึง; ด้วยว่า บุคคลถึงวัตถุทั้งหลาย มีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึงแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหวงได้. '

[สรรณะที่เกษมและไม่เกษม]

พระศาสดา ตรัสว่า " อัคริทัต บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้นนั้นว่าเป็นที่พึงแล้ว ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย, ส่วนบุคคลถึงพระพุทธร พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึง ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ " ดังนี้แล้ว ได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" มนุษย์เป็นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อม
ถึงภูเขา ป่า อารามและรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึง;
สรณะนั้นแลไม่เกษม, สรรณะนั้นไม่อุดม,

เพราะบุคคลอาศัยสภาวะนั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์
ทั้งปวงได้. ส่วนบุคคลได้ถึงพระพุทธ พระ
ธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริย-
สัจ ๔ (คือ) ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าว
ล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ ซึ่ง
ยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญา
ชอบ; สภาวะนั้นแลของบุคคลนั้นเกษม, สภาวะ
นั้นอุดม, เพราะบุคคลอาศัยสภาวะนั้น ย่อม
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. "

[แก่อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า พหุ ได้แก่ พหู แปลว่ามาก. บทว่า
ปพฺพทานิ เป็นต้น ความว่า มนุษย์เหล่านั้น ๆ อันภยันั้น ๆ คุกคามแล้ว
อยากพ้นจากภัย หรือปรารถนาลาภทั้งหลายมีการได้บุตร เป็นต้น ย่อม
ถึงภูเขาทั้งหลาย มีภูเขาชื่ออิสิคิลิเวปุลละและเวภาระ เป็นต้น ป่าทั้งหลาย
มีป่ามหาวันและป่าโคสิงคสาวัน เป็นต้น อารามทั้งหลาย มีเวฬุวัน
และชีวกัมพวัน เป็นต้น และรุกขเจดีย์ทั้งหลาย มีอุเทนเจดีย์และ
โคตมเจดีย์ เป็นต้น ในที่นั้น ๆ ว่าเป็นที่พึ่ง.

สองบทว่า เนติ สรณิ ความว่า ก็สภาวะ แม้ทั้งหมดนั้น
ไม่เกษม ไม่อุดม, ด้วยว่า บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นต้น
เป็นธรรมดา แม้ผู้หนึ่ง อาศัยสภาวะนั้น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
มีชาติเป็นต้นได้.

คำว่า โย จ เป็นต้นนี้ พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงสรณะอันไม่เกษม ไม่อุดมแล้ว ปรารภไว้เพื่อจะทรงแสดงสรณะอันเกษม อุดม.

เนื้อความแห่งคำว่า โย จ เป็นต้นนั้น (ดังต่อไปนี้):-

ส่วนบุคคลใด เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม อาศัยกัมมัญฐานคือการตามระลึกถึงพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์ เป็นต้นว่า " แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า " ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ด้วยสามารถแห่งความเป็นวัตถุอันประเสริฐ, การถึงสรณะนั้น ของบุคคลเมื่อนั้น ยังกำเริบ ยังหวั่นไหว ด้วยกิจทั้งหลายมีการไหว้อัญเจียรถีย์ เป็นต้น, แต่พระผู้มีพระภาค เพื่อจะทรงแสดง ความที่การถึงสรณะนั้นไม่หวั่นไหว เมื่อจะทรงประกาศสรณะอันมาแล้วโดยมรรคนั้นแล จึงตรัสว่า ' ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาชอบ. ' ด้วยว่า บุคคลใดถึงรัตนะทั้งหลาย มีพระพุทธรัตนะ เป็นต้น นั้นว่าเป็นที่พึ่ง ด้วยสามารถแห่งการเห็นสัจจะเหล่านั้น, สรณะนั้น ของบุคคลนั้น เกשמและอุดม, และบุคคลนั้น อาศัยสรณะนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแม่ทั้งสิ้นได้; เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า เอตํ โย สรณํ เขมํ เป็นต้น.

ในกาลจบเทศนา ฤทธิเหล่านั้นแม่ทั้งหมด บรรลุพระอรหันต์ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา ทูลขอ บรรพชาแล้ว.

พระศาสดา ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจากกลีบจีวร ตรัสว่า
" ท่านทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย์. "

[ชาวเมืองเข้าใจว่าอัคคิทัตใหญ่กว่าพระศาสดา]

ในขณะนั้นเอง ฤๅษีเหล่านั้น ได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริวาร ๘ คู่
พระเถระมีพรรษาตั้งร้อย. ก็วันนั้น ได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะ
แคว้นมคธและแคว้นกुरु แม่ทั้งปวง ถือเครื่องสักการะมา. ชนเหล่านั้น
ถือน้ำเครื่องสักการะมาแล้ว เห็นฤๅษีเหล่านั้นแม่ทั้งหมดบวชแล้ว
คิดว่า " อัคคิทัตพราหมณ์ของพวกเราเป็นใหญ่ หรือพระสมณ-
โคดมเป็นใหญ่หนอ? " ได้สำคัญว่า " อัคคิทัต เป็นใหญ่แน่
เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมาหา. "

[อัคคิทัตตัดความสงสัยของชาวเมือง]

พระศาสดา ทรงตรวจดูอริยาสัยของชนเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
" อัคคิทัต เธอจงตัดความสงสัยของบริษัถ. " พระอัคคิทัตนั้น
กราบทูลว่า " แม่ข้าพระองค์ ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือน
กัน " ดังนี้แล้ว เหาะขึ้นไปสู่เวหาสดด้วยกำลังฤทธิ์ แล้วลงมา ถวาย
บังคมพระศาสดาบ่อย ๆ ถึง ๗ ครั้งแล้ว กล่าวประกาศความที่ตนเป็น
สาวกว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดา
ของข้าพระองค์, ข้าพระองค์เป็นสาวก " ดังนี้แล.

เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต จบ.

๗. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ * [๑๕๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ทูลโล ปุริสาชุลโล " เป็นต้น.

[พระเถระรำพึงถึงที่เกิดของบุรุษอาชาไนย]

ความพิสดารว่า วันหนึ่งพระเถระนั่งในที่พักกลางวัน คิดว่า " พระศาสดาเมื่อตรัสคำว่า ' ช้างอาชาไนย เกิดขึ้นในตระกูลช้าง ฉัททันต์ หรือในตระกูลช้างอุโบสถ, ม้าอาชาไนย เกิดขึ้นในตระกูลม้าสินธพ หรือในตระกูลพระยาม้าวลาหก, โคอาชาไนย เกิดขึ้นในทักษิณาปถชนบท ' เป็นต้น เป็นอันตรัสสถานที่เกิดขึ้นแห่งสัตว์ประเสริฐ มีช้างอาชาไนยเป็นต้นแล้ว. ส่วนบุรุษอาชาไนย ย่อมบังเกิดขึ้นในที่ไหนหนอ ? "

[พระเถระเข้าไปทูลถามพระศาสดา]

พระเถระนั้น เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลถามเรื่องนั้น. พระศาสดาตรัสว่า " อานนท์ จินชื้อว่าบุรุษอาชาไนย ย่อมไม่บังเกิดในที่ทั่วไป, แต่บังเกิดขึ้นในที่อันเป็นมัชฌิมประเทศ (วัด) โดยตรงยาว ๓๐๐ โยชน์ โดยรอบประมาณ ๕๐๐ โยชน์ ก็เมื่อจะบังเกิดขึ้น ก็ย่อมไม่บังเกิดขึ้นในตระกูลสามัญ, ย่อมบังเกิดขึ้นใน

* พระมหาเถรเจ้า ป. ธ. ๕. วัดบูรณศิริ ๑ แปล. ๑. ยสุมี วา ตสิมี วา.

ตระกูลขัตติยมหาศาลและพราหมณมหาศาล ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง
เท่านั้น " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" บรูชอาชาไนยหาได้ยาก, (เพราะว่า) บรูช
อาชาไนยนั้น ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป; บรูช
อาชาไนยนั้นเป็นนักปราชญ์ ย่อมเกิดใน
ตระกูลใด, ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ทูลโถ** เป็นต้น ความว่า บรูช-
อาชาไนยแล เป็นผู้อันบุคคลหาได้ยาก, คือหาได้ง่ายเหมือนช้างบอาชา-
ไนยเป็นต้นก็หาไม่, บรูชอาชาไนยนั้น ย่อมไม่เกิดในที่ทั่วไป คือ
ในปัจจุบันประเทศ หรือในตระกูลต่ำ, แต่ย่อมเกิดในตระกูลใดตระกูล
หนึ่ง บรรดาตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ ในที่เป็นที่ทำ
สักการะมือภิวาทเป็นต้น แห่งมหาชน ในมัชฌิมประเทศเท่านั้น, ก็
บรูชอาชาไนยนั้น เป็นนักปราชญ์ คือเป็นผู้มีปัญญาสูงสุด ได้แก่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะเกิดอย่างนั้น ย่อมเกิดในตระกูลใด,
ตระกูลนั้น ย่อมถึงความสุข คือย่อมเป็นตระกูลที่บรรลุความสุขแท้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มี
โศดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.

๘. เรื่องสัมพหุลกัษุ * [๑๕๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภการ
สนทนาของภิกษุมารูปด้วยกัน ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สุโข
พุทธธานมฺบุปฺปาโท " เป็นต้น.

[ความเห็นในปัญหาต่าง ๆ กัน]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง ภิกษุ ๕๐๐ รูป นั่งในศาลาเป็นที่
บำรุง สนทนากันว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย อะไรหนอแล เป็นสุขใน
โลกนี้ ? "

บรรดาภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่า " ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วย
สุขในราชสมบัติ ย่อมไม่มี. " บางพวกกล่าวว่า " ชื่อว่าสุข เช่นกับ
ด้วยสุขในกาม ย่อมไม่มี. " บางพวกกล่าวว่า " ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วย
สุขอันเกิดแต่การบริโภคน้ำชาและเนื้อ ย่อมไม่มี. "

[พระศาสดาทรงแก้ปัญหานั้น]

พระศาสดา เสด็จมาสู่ที่ ๆ ภิกษุเหล่านั้นนั่งแล้ว ตรัสถามว่า
" ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเขอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ ? "
เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า " ด้วยถ้อยคำชื่อนี้, " จึงตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย พวกเขอกล่าวอะไร ? ก็ความสุขนี้แม้ทั้งหมด นับ
เนื่องด้วยทุกข์ในวัฏฏะทั้งนั้น, แต่เหตุนี้เท่านั้น คือ ' ความเกิดขึ้นแห่ง

* พระมหาเถรเจ้า ป. ธ. ๕ วัดบูรณศิริ ฯ แปล.

พระพุทธเจ้า การฟังธรรม ความพร้อมเพรียงของหมู่ ความเป็นผู้
ปรองดองกัน เป็นสุขในโลกนี้ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็น
เหตุนำสุขมา, การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็น
เหตุนำสุขมา, ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็น
เหตุนำสุขมา, ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียง
กัน เป็นเหตุนำสุขมา. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า พุทธานมุปปาโต ความว่า พระ
พุทธเจ้าทั้งหลาย เมื่อทรงอุบัติขึ้น ย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความ
กัณดารทั้งหลาย มีความกัณดารคือราคะเป็นต้น เหตุใด, เหตุนั้น
ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมา. สัตว์
ทั้งหลายผู้มีทุกข์มีชาติเป็นต้นเป็นธรรม อาศัยการแสดงธรรมของ
สัตบุรุษ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย มีชาติเป็นต้น เหตุใด, เหตุนั้น
การแสดงธรรมของสัตบุรุษ จึงชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมา. ความเป็นผู้มี
จิตเสมอกัน ชื่อว่าสามัคคี. แม้สามัคคีนั่น ก็ชื่อว่าเป็นเหตุนำสุขมา
โดยแท้. อนึ่ง การเรียนพระพุทธพจน์ก็ดี การรักษาธุดงค์ทั้งหลายก็ดี
การทำสมณธรรมก็ดี ของเหล่าชนผู้พร้อมเพรียงกัน คือ ผู้มีจิตเป็น
อย่างเดียวกัน เป็นเหตุนำสุขมา เหตุใด, เหตุนั้น พระศาสดา จึงตรัสว่า
" สมคฺคานํ ตโป สุโข. " เพราะเหตุที่นั่นนั่นแหละ พระผู้มีพระภาค จึง

ตรัสไว้ว่า " ภิขุทั้งหลาย ก็พวกภิขุจักพร้อมเพรียงกันประชุม,
จักพร้อมเพรียงกันเล็ก (ประชุม), จักพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำ
ของหมู่, ตลอดกาลเพียงใด; ภิขุทั้งหลาย ความเจริญฝ่ายเดียว อัน
ภิขุทั้งหลายพึงหวังได้, ความเสื่อม อันภิขุทั้งหลายไม่พึงหวังได้
ตลอดกาลเพียงนั้น. "

ในกาลจบเทศนา ภิขุเป็นอันมาก ตั้งอยู่ในอรัหัตผลแล้ว.
เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องสัมพหุลภิขุ จบ.

๕. เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล * [๑๕๖]

พระบรมศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไป ทรงปรารภพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล จึงตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปุซารเห " เป็นต้น.

ความพิสดารว่า พระตถาคตเจ้ามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวาร เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแล้วเสด็จไปเมืองพาราณสีโดยลำดับ เสด็จถึงเทวสถานแห่งหนึ่ง ในที่ใกล้บ้านโนไทยคาม ในระหว่างทาง. พระสุคตเจ้าได้ประทับใกล้เทวสถานนั้น ทรงส่งพระธรรมกัณฐาคาริก (คือพระอานนที่ผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรม) ให้บอกพราหมณ์ซึ่งกำลังทำกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลมาเฝ้า. พราหมณ์นั้นมาแล้ว ไม่ถวายอภิวัต แต่พระตถาคต แต่ไหว้เทวสถานนั้นอย่างเดียว แล้วยืนอยู่. แม้พระสุคตเจ้าก็ตรัสว่า " คุณก่อนพราหมณ์ ท่านสำคัญประเทศนี้ว่าเป็นที่อะไร ? " พราหมณ์จึงกราบทูลว่า " ข้าแต่พระโคตมผู้เจริญ ข้าพเจ้าไหว้ด้วยตั้งใจว่า ที่นี้เป็นเจดีย์สถานมาตามประเพณีของพวกข้าพเจ้า. " พระสุคตเจ้าจึงให้พราหมณ์นั้นชื่นชมยินดีว่า " คุณก่อนพราหมณ์ ท่านไหว้สถานที่นี่ ได้ทำกรรมที่ดีแล้ว. " ภิกษุทั้งหลายได้สดับพระพุทธดำรัสนั้นแล้ว จึงเกิดสงสัยขึ้นว่า " พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พราหมณ์ชื่นชมยินดีอย่างนี้ ด้วยเหตุอะไรหนอ. " ลำดับนั้นพระตถาคตเจ้า เพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหล่านั้น จึงตรัสเทศนา ฅฎีกาสสูตร ในมัชฌิมนิกาย แล้วทรงนิรมิตพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล สูงหนึ่ง

* พระธรรมปัญญาจารย์ (จับ ป. ธ . ๕.) วัดโสมนัสวิหาร แปล.

โยชน์ และพระเจดีย์ทองอีกหนึ่งองค์ไว้ในอากาศ ด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ ทรงแสดงให้เห็นแล้วตรัสว่า " คุณก่อนพราหมณ์ การบูชา ซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดเช่นนี้ ย่อมสมควรกว่าแท้ " ดังนี้แล้ว จึงทรงประกาศปูชารหบุคคล ๔ จำพวก มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น โดยนัย ดังที่ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเอง แล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย์ ๓ ประเภทคือ สรีรเจดีย์ ๑ อุทิสเจดีย์ ๑ ปริโภคเจดีย์ ๑ (ครั้นแล้ว) ได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

ใคร ๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ ซึ่ง
ท่านผู้ควรบูชา คือพระพุทธเจ้า หรือว่าพระสาวก
ทั้งหลายด้วย ผู้ก้าวล่วงปญฺญชรรมเครื่องเน้นเข้า
ได้แล้ว ผู้มีความเศร้าโศกและความคร่ำครวญ อัน
ข้ามพ้นแล้ว (หรือว่า) ของบุคคลผู้บูชาอยู่ ซึ่งท่าน
ผู้ควรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้น ผู้นิพพานแล้ว ไม่มีภัย
แต่ที่ไหน ๆ ด้วยการนับแม่ วิธีไร ๆ ก็ตาม ว่าบุญนี้
มีประมาณเท่านี้ ดังนี้.

[แก้อรรถ]

บุคคลผู้ควรเพื่อบูชา อธิบายว่าผู้ควรแล้วเพื่อบูชาชื่อว่า ปูชารห-
บุคคล ในพระคานานั้น. คำว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชา ความ
ว่า ผู้บูชาอยู่ด้วยการนอบน้อมมีกราบไหว้เป็นต้น และด้วยปัจจัย ๔.
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปูชารหบุคคลด้วยคำเป็นต้นว่า พุทฺเธ คือ พระ
พุทธะทั้งหลาย. บทว่า พุทฺเธ ได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ศัพท์นิบาตว่า

ยทิ ได้แก่ ยทิว่า. อธิบายว่า อตวา คือ ก็หรือว่า. คำว่า ซึ่งพระปัจเจก-
พุทธะทั้งหลาย ก็เป็นอันตรัสไว้แล้วในพระกาลานั้น. (หรือว่า) พระ
สาวกทั้งหลายด้วย. บทว่าผู้ก้าวล่วงปปัญจธรรมได้แล้ว หมายความว่า
ปปัญจธรรมคือตัณหา ทิฏฐิ มานะ ท่านก้าวล่วงได้แล้ว. คำว่าผู้มีความ
เศร้าโศกความคร่ำครวญอันข้ามพ้นแล้ว ได้แก่ผู้มีความโศกและความ
ร่ำไรอันล่วงพ้นแล้ว. อธิบายว่าข้ามล่วงได้ทั้ง ๒ อย่าง. ความเป็นผู้
ควรแก่บูชา พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยบทวิเสสนะ (คุณบท) เหล่านั้น.
คำว่าเหล่านั้น ได้แก่ พระพุทธะ เป็นต้น. คำว่าผู้เช่นนั้น ได้แก่ผู้ประกอบ
ด้วยคุณเช่นนั้น ด้วยอำนาจแห่งคุณดังกล่าวแล้ว. คำว่านิพพานแล้ว
ได้แก่นิพพานด้วยการดับกิเลสมีรากะ เป็นต้น. กัณฑ์ที่ไหน ๆ คือจาก
ภพหรือจากอารมณ์ย่อมไม่มี แก่ท่านผู้ควรบูชาเหล่านั้น ฉะนั้นท่าน
เหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีกัณฑ์ที่ไหน ๆ. ซึ่งท่านผู้ไม่มีกัณฑ์ที่ไหน ๆ
เหล่านั้น. คำว่าอันใคร ๆ ไม่อาจเพื่อจะนับบุญได้ ความว่า ไม่อาจ
เพื่อคำนวณบุญได้. หากมีคำถามสอดมาว่า นับอย่างไร? ฟังแก้วว่า
อันใคร ๆ ไม่อาจเพื่อนับบุญว่านี้มีประมาณเท่านี้ อธิบายว่า อันใคร ๆ
ไม่อาจเพื่อจะนับว่า บุญนี้มีประมาณเท่านี้ บุญนี้มีประมาณเท่านี้.
อุปศัพท์ฟังเชื่อมในบทว่า เถนจิ. อธิบายว่าอันบุคคลไร ๆ หรือว่าด้วย
การนับวิธีไร ๆ. ใน ๒ คำนั้น คำว่าอันบุคคล ได้แก่อันบุคคลนั้นมี
พระพรหมเป็นต้น. คำว่า ด้วยการนับ ได้แก่ด้วยการนับ ๓ อย่างคือ
ด้วยการคะเน ด้วยการชั่งและด้วยการตวง. การคะเนโดยนัยว่าของนี้มี
ประมาณเท่านี้ ชื่อว่าคะเน. การชั่งด้วยเครื่องชั่งชื่อว่าชั่ง. การทำให้เต็ม

(ตวง) ด้วยสามารถแห่งกิ่งฟายมือ ฟายมือแล่งและทะนนานเป็นต้นชื่อว่า ตวง. อันบุคคลไร ๆ ไม่อาจเพื่อนับบุญของผู้บูชาอยู่ ซึ่งท่านผู้ควรบูชา มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ด้วยการนับทั้ง ๓ วิธีเหล่านี้ ด้วยสามารถแห่ง วิบาก คือผล เพราะเว้นจากที่สุดณะนี้.

ผลทานของผู้บูชาในสถานะทั้ง ๒ เป็นอย่างไรกัน? บุญของผู้ บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้น ผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ ไร ๆ ไม่อาจนับได้ ก็พอทำเนา. บุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้เซ่นนั้นแม้นิพพานแล้ว ด้วยขันธปรินิพพาน อันมีกิเลสปรินิพพานเป็นนิमित ไร ๆ ก็ไม่อาจนับ ได้อีกเล่า เพราะฉะนั้น ควรจะแตกต่างกันบ้าง เพราะเหตุ (ที่จะมี ข้อสงสัย) นั้นแหละ ท้าวสักกะจึงกล่าวไว้ในวิมานวัตถุว่า

เมื่อพระสัมพุทธเจ้าเป็นต้น ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี
นิพพานแล้วก็ดี เมื่อจิตเสมอกัน ผลก็ย่อมเท่ากัน
ในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจ สัตว์ทั้งหลาย
ย่อมไปสู่สุคติ ดังนี้.

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา พราหมณ์นั้นได้เป็นพระโสดาบัน แล้วแล.

พระเจดีย์ทองสูงตั้งโยชน์ ได้ตั้ง (เด่น) อยู่ในอากาศนั้นแล ตลอด ๗ วัน. ก็สมาคมได้มีแล้วด้วยชนเป็นอันมาก, พวกเขาบูชาพระ-เจดีย์ด้วยประการต่าง ๆ ตลอด ๗ วัน. ต่อนั้นมาความแตกต่างแห่งลัทธิ ของผู้มีลัทธิต่างกันได้เกิดมีแล้ว.

พระเจดีย์นั้นได้ไปสู่ที่เดิมแห่งตนด้วยพุทธานุภาพ, ในขณะนั้น

ประโยค๑ - พระชัยมปัทมภูทกธาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 182

พระเจดีย์ศิลาใหญ่ ได้มีขึ้นแล้วในที่นั่นนั่นแล.

ประชาสัตว์ ๘๔,๐๐๐ ได้บรรลุนิธิธรรม (คือตรัสรู้ธรรม)
แล้ว ในสมาคมนั้น.

เรื่องพระเจดีย์ทองของพระกัสสปทสพล จบ.

พุทธวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๔ จบ.

๑๕. สุขวรรค วรรณนา

๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ * [๑๕๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในแคว้นของชาวสักกะ ทรงปรารภหมู่พระญาติ เพื่อระงับความทะเลาะ จึงตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สุตฺตัม วต " เป็นต้น.

[ความวิวาทเกิดเพราะแย่งน้ำ]

ดังได้ยินมาว่า พวกเจ้าศากยะและพวกเจ้าโกถิยะ ให้กันแม่น้ำชื่อว่าโรหิณี ด้วยทำนบอันเดียวกัน ในระหว่างนครกบิลพัสดุ์กับนครโกถิยะแล้วให้ทำข้าวกล้า. ถึงต้นเดือนเชษฐมาส เมื่อข้าวกล้าเขียว, พวกกรรมการแม่ของชาวนครทั้ง ๒ ประชุมกัน. ในชาวนครทั้ง ๒ นั้น ชาวนครโกถิยะ กล่าวว่า " น้ำนี้ เมื่อถูกพวกเรานำไปแต่ข้างทั้ง ๒ จักไม่พอแก่พวกท่าน, เมื่อถูกพวกท่านนำไปแต่ข้างทั้ง ๒, ก็จักไม่พอแก่พวกข้าพเจ้า; แต่ข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้า จักสำเร็จด้วยน้ำคราวเดียวเท่านั้น, พวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิด. " ฝ่ายพวกชาวศากยะนอกนี้ กล่าวอย่างนี้ว่า " เมื่อพวกท่านทำฉางให้เต็มตั้งไว้แล้ว พวกข้าพเจ้าจักไม่อาจถือเอาทองมีสีสุก แก้วสีเขียว แก้วสีดำ และกหาปณะ แล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็นต้นในมือเที่ยวไปที่ประตู่

* พระมหาเนื่อง ป. ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ฯ แปล.

เรือนของพวกท่าน, ข้าวกลิ้าแม่ของพวกข้าพเจ้า ก็จักสำเร็จด้วยน้ำ
คราวเดียวเหมือนกัน, พวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิด. "

โกถียะ. พวกข้าพเจ้าจักไม่ให้.

ศากยะ. แม้พวกข้าพเจ้าก็จักไม่ให้.

ชาวเมืองทั้ง ๒ ยังถ้อยคำให้เจริญขึ้นอย่างนั้นแล้ว ประหาร
ซึ่งกันและกันอย่างนี้ คือ คนหนึ่ง ลุกขึ้นแล้วได้ให้ประหารแก่คนหนึ่ง,
แม้ชนผู้ถูกประหารนั้น ก็ได้ให้ประหารแม่แก่คนอื่น กระทบกระถัง
ถึงชาติแห่งราชตระกูลทั้งหลาย ก่อความทะเลาะให้เจริญขึ้นแล้ว. พวก
กรรมกรชาวโกถียะ กล่าวว่า " พวกเจ้าจงพาเด็กชาวเมืองกบิลพัสดุ์ไป
เสียเถิด, ชนเหล่าใด อยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาวของตน ๆ เหมือน
สุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้น; ช้าง ม้า โกล่และอาวฐทั้งหลาย
ของชนเหล่านั้น จักทำอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้. "

ฝ่ายพวกกรรมกรชาวศากยะ กล่าวว่า " บัดนี้ พวกเจ้าจงพา
พวกเด็กขี้เรื้อนไปเสียเถิด, ชนเหล่าใด ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีคต อยู่ที่ต้น
กะเบา คุจสัตว์ดิรัจฉาน; ช้าง ม้า โกล่และอาวฐ ของชนเหล่านั้น
จักทำอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้. " ชนเหล่านั้น ไปบอกแก่พวกอำมาตย์
ผู้ประกอบในกรรมนั้น. พวกอำมาตย์ ทูลแก่ราชตระกูลทั้งหลาย.

ลำดับนั้น เจ้าศากยะทั้งหลาย คิดว่า " พวกเรจักแสดงเรี่ยว
แรงและกำลังของเหล่าชนผู้อยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาว " แล้วตระ
เตรียมการยุทธ์ ออกไปแล้ว. ฝ่ายเจ้าโกถียะทั้งหลาย คิดว่า " พวก
เรจักสำแดงเรี่ยวแรงและกำลัง ของเหล่าชนผู้อยู่ที่ต้นกะเบา " ดังนี้

แล้ว ตระเตรียมการยุทธ์ ออกไปแล้ว.

[พระศาสดาเสด็จห้ามพระญาติ]

แม้พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทอดพระเนตรเห็นหมู่พระญาติแล้ว ทรงดำริว่า " เมื่อเราไม่ไป, พวกญาติเหล่านี้จักฉิบหาย, การที่เราไปก็ควร " ดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปทางอากาศ พระองค์เดียวเท่านั้น ประทับนั่งโดยบัลลังก์ในอากาศ ณ ท่ามกลางแม่น้ำโรหิณี. พระญาติทั้งหลาย เห็นพระศาสดาแล้วถึงอาวุธ ถวายบังคม. ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระญาติเหล่านั้นว่า " มหาบพิตร นี่ชื่อว่าทะเลาะอะไรกัน ? "

พวกพระญาติ. พวกข้าพระองค์ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. บัดนี้ ใครจักทราบเล่า ?

พระญาติเหล่านั้น ถามตลอดถึงพวกทาสและกรรมกร โดยอุบายนี้ว่า " อุปราช จักทราบ, เสนาบดี จักทราบ " เป็นต้น แล้วกราบทูลว่า " ทะเลาะกันเพราะน้ำ พระเจ้าข้า. "

พระศาสดา. น้ำดีราคาเท่าไร ? มหาบพิตร.

พวกพระญาติ. มีราคาน้อย พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. กษัตริย์ทั้งหลาย ราคาเท่าไร ? มหาบพิตร.

พวกพระญาติ. ขึ้นชื่อว่า กษัตริย์ทั้งหลาย หากำมิได้ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ก็การทำนทั้งหลาย ยังพวกกษัตริย์ซึ่งหากำมิได้ ให้ฉิบหาย เพราะอาศัยน้ำ ซึ่งมีประมานน้อย ควรแล้วหรือ ?

พระญาติเหล่านั้น ได้นั่งแล้ว. ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสเตือนพระญาติเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า " มหาบพิตร เพราะเหตุไร? พวกท่านจึงกระทำการเห็นปานนี้, เมื่อเราไม่มีอยู่, ในวันนี้ แม่น้ำคือโลหิตจักไหลนอง, ท่านทั้งหลาย ทำกรรมไม่สมควรแล้ว, ท่านทั้งหลาย เป็นผู้ไม่มีเวรด้วยเวร ๕ อยู่, เราไม่มีเวรอยู่; ท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอยู่, เราไม่มีความเดือดร้อนอยู่; ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณอยู่, เราไม่มีความขวนขวายอยู่ " แล้วได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเรา ไม่มีเวร เป็นอยู่สบายดีหนอ, ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน พวกเรา ไม่มีเวรอยู่. ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน พวกเรา ไม่มีความเดือดร้อน เป็นอยู่สบายดีหนอ, ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน พวกเรา ไม่มีความเดือดร้อนอยู่. ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวนขวายกัน พวกเรา ไม่มีความขวนขวาย เป็นอยู่สบายดีหนอ, ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวาย พวกเรา ไม่มีความขวนขวายอยู่. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สุตฺตํ ได้แก่ สบายดี. พระผู้มีพระภาค ตรัสคำอธิบายนี้ไว้ว่า " ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกัน ด้วย

เวร ๕ พวกเราไม่มีเวร ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลส (พวกเรา) ชื่อว่าไม่มีความเดือดร้อน เพราะความเป็นผู้ไม่มีกิเลส ใน มนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณ ๕ (พวกเรา) ชื่อว่าไม่มีความขวนขวาย เพราะไม่มีการแสวงหา นั้น จึงเป็นอยู่ สบายดีจริงกว่าพวกคลุกหัด ผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิต ให้บังเกิดขึ้น ด้วยสามารถแห่งการตัดที่ต่อเป็นต้น หรือว่าพวกบรรพชิต ผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิต ให้บังเกิดขึ้น ด้วยสามารถแห่งเวชกรรมเป็นต้นแล้ว กล่าวว่ 'เราเป็นอยู่ด้วยความสบาย.' บทที่เหลือมีอรรถอันง่ายทั้งนั้น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มี โสคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ จบ.

๒. เรื่องมาร * [๑๕๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบ้านพรหมณ์ชื่อปัญจสาลา ทรง
ปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สุตฺตํ วัต " เป็นต้น.

[เด็กหญิง ๕๐๐ เล่นนักษัตร]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่ง
โศดาปัตติมรรค ของเด็กหญิง ๕๐๐ จึงเสด็จเข้าไปอาศัยบ้านนั้น
อยู่. แม่เด็กหญิงเหล่านั้น ในวันนักษัตรวันหนึ่ง ไปสู่ม่าน้ำอาบ
แล้ว ประคับตักแต่งแล้ว บ่ายหน้าสูบ้านไปแล้ว. แม้พระศาสดาเสด็จ
เข้าไปสูบ้านนั้น เทียวไปเพื่อบิณฑบาต. มารเข้าถึงในสรีระของ
ชาวบ้านทั้งสิ้น, ได้ทำอย่างทีพระศาสดาจะไม่ได้แม้มาตรว่าภิกษา
ทัพพีหนึ่ง ยืนอยู่ที่ประตูบ้าน ทูลกะพระศาสดา ซึ่งเสด็จออกมา ด้วย
ทั้งบาตรตามทีล้างไว้แล้วว่า " ข้าแต่พระสมณะ ท่านได้ก้อนข้าว
บ้างไหม ? "

พระศาสดา. มารผู้มีบาป ก็ท่านได้ทำโดยอาการทีเราไม่พึงได้
ภิกษา หรือ ?

มาร. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้ากระนั้น ขอพระองค์เสด็จเข้าไป
อีกเถิด.

ได้ยินว่า มารได้มีความคิดอย่างนี้ว่า " หากว่า พระสมณะ

* พระมหาเนื่อง ป. ๓. ๖ วัดราชประดิษฐ์ฯ แปล.

จะเสด็จเข้าไปอีก, เราจักเข้าสองในสรีระของชนทั้งปวง แล้วปรบฝ่ามือ
กระทำการหัวเราะเยาะเย้ย ข้างหน้าพระสมณะนี้." ในขณะนั้น เด็ก
หญิงเหล่านั้น ถึงประตูบ้าน เห็นพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืน
อยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ฝ่ายมาร ทูลกะพระศาสดาว่า " ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ พระองค์เมื่อไม่ได้ก้อนข้าว จะเป็นผู้อันความทุกข์อันเกิดจาก
ความหิวบีบคั้นบ้างไหม ? "

[ผู้ไม่มีกังวลเสวยปีติแทนอาหาร]

พระศาสดาตรัสว่า " มารผู้มีบาป ในวันนี้ เราแม้ไม่ได้อะไร ๆ
ก็จักยังกาลให้น้อมล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากปีติเท่านั้นดูพรหมใน
เทวโลกชั้นอภัสระ " แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" เรา ผู้ซึ่งไม่มีกิเลสชาติเครื่องกังวล ย่อมเป็น
อยู่สบายดีหนอ, เรา จักเป็นผู้มีปีติเป็นภักษา
เหมือนเหล่าเทวดาชั้นอภัสระ. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **เยสนุโน** ความว่า บรรดาภิเลส-
ชาติเครื่องกังวล มีรากะเป็นต้น กิเลสชาติเครื่องกังวลแม้อย่างหนึ่ง
โดยอรรถว่าเครื่องพัวพัน ไม่มีแก่เราเหล่าใด.

บทว่า **ปีติภักษา** ความว่า เหล่าเทวดาชั้นอภัสระ เป็น
ผู้มีปีติเป็นภักษา ยังกาลให้น้อมล่วงไปนั้นใด, แม้เรา ก็จักเป็น
นั้นนั่น.

ประโยค๑ - พระรัชมมปัทมฐกถาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 190

ในกาลจบเทศนา เด็กหญิงทั้ง ๕๐๐ เหล่านั้น ตั้งอยู่ในโศคา-
ปัตติผล ดังนี้แล.

เรื่องมาร จบ.

๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล * [๑๕๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภความ
ปราชัยของพระเจ้าโกศล ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ชย เวร "
เป็นต้น.

[อาเพ็หลาน]

ได้ยินว่า พระเจ้าโกศลนั้น ทรงอาศัยกาสิกคาม ครอบงำกับ
พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้เป็นพระเจ้าหลาน อันพระเจ้าอชาตศรูนันให้แพ้
แล้ว ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ ทรงดำริว่า " เราไม่อาจจะยังเด็ก ซึ่งมี
ปากยังไม่สิ้นกลิ่นนํ้านมให้แพ้ได้, ประโยชน์อะไร ด้วยความเป็นอยู่
ของเรา? " ท้าวเธอทรงตัดพระกระยาหาร เสด็จผทมบนพระแท่น.
ครั้งนั้น ความเป็นไปอันนั้นของท้าวเธอ กระทบใจไปทั่วพระนคร.
ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลแต่พระตถาคตว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ได้ยินว่า พระราชา ทรงอาศัยกาสิกคาม อันพระเจ้าอชาตศัตรูให้
ทรงปราชัยแล้ว ๓ ครั้ง, บัดนี้ ท้าวเธอทรงปราชัย (กลับ) มาแล้ว
ทรงตัดพระกระยาหารผทมบนพระแท่น ด้วยทรงดำริว่า ' เราไม่อาจ
จะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นนํ้านมให้แพ้ได้, ประโยชน์อะไร ด้วย
ความเป็นอยู่ของเรา? "

พระศาสดา ทรงสดับถาของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย แม้ผู้ชนะย่อมก่อเวร, ฝ่ายผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์

* พระมหาเนื่อง ป. ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

เหมือนกัน " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ผู้ชนะย่อมก่อเวร, ผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์, ผู้
สงบระงับ ละความชนะและความแพ้ได้แล้ว
ย่อมอยู่เป็นสุข. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ชยฺ ความว่า ผู้ชนะผู้อื่น ย่อม
กลับได้เวร. บทว่า ปราชิตฺ ความว่า ผู้อันคนอื่นให้แพ้แล้ว ย่อม
อยู่เป็นทุกข์ คือ ย่อมอยู่ลำบาก ในอิริยาบถทั้งปวงทีเดียว ด้วยคิด
ว่า " ในกาลไรเล่าหนอ เราอาจเห็นหลังของปัจฉามิตร ? "

บทว่า อุปสนฺโต ความว่า พระชินาสพ ผู้มีกิเลสมีราคะ
เป็นต้น ในภายในสงบระงับ ละความชนะและความแพ้ได้ ย่อม
อยู่เป็นสุข คือ ย่อมอยู่สบายแท้ ในอิริยาบถทั้งปวง.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล จบ.

๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง * [๑๖๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกา
คนสคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " นตฺถิ รากสโม อคฺคิ "
เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จในงานอวาหมงคล]

ได้ยินว่า มารดาบิดาของกุมาริกานั้น กระทำอวาหมงคล
นิมนต์พระศาสดา ในวันมงคล. พระศาสดา อันหมู่แห่งภิกษุเวด
ล้อม เสด็จไปในที่นั้น ประทับนั่งแล้ว. หญิงสาวแม่คนนั้นแล กระทำ
การกรองน้ำเป็นต้น เพื่อหมู่แห่งภิกษุ เทียวไป ๆ มา ๆ อยู่. ฝ่าย
สามีของนางได้ยินแลดูนางอยู่แล้ว. เมื่อเขาแลดูอยู่ ด้วยอำนาจแห่ง
ราคะ, กิเลสในภายในย่อมฟุ้งซ่าน. เขาถูกความไม่รู้ (ไม่รู้ลึก)
ครอบงำแล้ว จึงไม่บำรุงพระพุทธเจ้า, ไม่บำรุงพระมหาเถระ ๘๐;
แต่ได้กระทำจิตไว้ว่า " เราจักเหยียดมือออกจับ (หญิงสาว) นั้น. "
พระศาสดา รงเล็งเห็นอหังการของเขาแล้ว, ได้ทรงกระทำอย่าง
ที่เขาไม่เห็น (หญิง) นั้น. เขาไม่เห็นหญิงนั้นแล้ว จึงได้ยินแลดู
พระศาสดา. ในกาลที่เขาเห็นแลดู พระศาสดา ตรัสว่า " เนะ
กุมาร ก็ชื่อว่าไฟ เล่นกับไฟคือราคะ ไม่มี, ชื่อว่าโทษ เช่นกับ
โทษคือโทษะ ไม่มี, ชื่อว่าทุกข์ เช่นกับทุกข์เพราะการบริหารจันทร์

* พระมหาเนื่อง ป. ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

ไม่มี. แม้สุขเช่นกับนิพพานสุข ไม่มีเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว
ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

"ไฟเสมอด้วยราคะ ย่อมไม่มี, โทษเสมอด้วย
โทสะ ย่อมไม่มี, ทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันธ
ย่อมไม่มี, สุขอื่นจากความสงบ ย่อมไม่มี. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า นตฺถิ รากฺสโม ความว่า ชื่อ
ว่าไฟอื่นเสมอด้วยราคะ ซึ่งสามารถเพื่อจะไม่แสดงควัน เปลว หรือ
ถ่าน ไหม้ในภายในเท่านั้น แล้วจึงกระทำกองเถ้า ย่อมไม่มี.

บทว่า กลิ ความว่า แม้โทษ เสมอด้วยโทสะ ย่อมไม่มี.

บทว่า ขนฺธฺสฺมา ได้แก่ เสมอด้วยขันธทั้งหลาย. อธิบายว่า
ชื่อว่าทุกข์อย่างอื่น เหมือนอย่างขันธทั้งหลายที่บุคคลบริหารอยู่เป็น
ทุกข์ ย่อมไม่มี.

สอนบทว่า สนฺตฺติปฺริ สุขํ ความว่า แม้สุขอื่นยิ่งกว่าพระ
นิพพาน ย่อมไม่มี. อธิบายว่า ความจริง สุขอย่างอื่น ก็เป็นสุข
เหมือนกัน, แต่พระนิพพานเป็นบรมสุข.

ในกาลจบเทศนา กุมาริกาและกุมาร ตั้งอยู่ในโศคาปีตติผล
แล้ว. ในขณะนั้น พระผู้มีพระภาค ได้ทรงทำอาการคืออันเห็นซึ่ง
กันและกัน แก่คนทั้ง ๒ นั้นดังนี้แล.

เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง จบ.

๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง * [๑๖๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเมืองอาฬวี ทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ชิมจฺฉา " เป็นต้น.

[เสด็จโปรดคนเจ็บใจ]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันชุกฎี ในพระเชตวันทิเวท ทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นมนุษย์เจ็บใจคนหนึ่ง ในเมืองอาฬวี ทรงทราบความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขา มีภิกษุ ๕๐๐ บริวาร ได้เสด็จไปสู่เมืองอาฬวี. ชาวเมืองอาฬวี นิมนต์พระศาสดา. มนุษย์เจ็บใจเมื่อนั้น ได้ยินว่า " พระศาสดาเสด็จมา " ดังนี้แล้ว ได้ตั้งใจไว้ว่า " เราจักฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา. " แต่ในวันนั้นเอง โคของเขาตัวหนึ่งหนีไป. เขาคิดว่า " เราจักค้นหาโค หรือจะฟังธรรม " แล้วคิดว่า " เราค้นหาโคก่อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้ว จึงจักฟังธรรมภายหลัง " ดังนี้แล้ว จึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่. แม้ชาวเมืองอาฬวี นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังกาส รับบาดร เพื่อประโยชน์แก่อนุโมทนา. พระศาสดา ได้ทรงนั่งเสียบ ด้วยหมายพระเหตุทักว่า " เราอาศัยบุคคลใดมาแล้ว ตลอดหนทาง ๓๐ โยชน์, บุคคลนั้น เข้าไปสู่ป่า เพื่อแสวงหาโค; เมื่อเขามาแล้วนั้นแหละ เราจึงจักแสดงธรรม. "

* พระมหาเนื่อง ป. ๓. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

มนุษย์เมื่อนั้น เห็นโคในกลางวัน ต้อนเข้าฝูงโคแล้วคิดว่า "แม่ถ้า
ของอื่นไม่มี, เราจักกระทำแม่จักสักว่าการถวายบังคมพระศาสดา"
แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรื้อน มาสกุ่สำนักของพระศาสดา
โดยเร็ว ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่ง. ใน
เวลาที่เขายืนอยู่ พระศาสดา ตรัสกะผู้ชวนขวยในทานว่า "ของ
อะไร ที่เป็นเดนของภิกษุสงฆ์ มีอยู่หรือ?"

ผู้ชวนขวยในทาน. มีอยู่ทุกอย่าง พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ถ้ากระนั้น เธอจงเลี้ยงดูผู้นี้.

[พระศาสดายังถูกโพนทนา]

เขาให้มนุษย์นั้นนั่งในที่ ๆ พระศาสดาตรัสรับสั่งนั้นแหละแล้ว
เลี้ยงดู ด้วยข้าวยาของควรถือและของควรถือโคก โดยเคารพ.
มนุษย์ผู้นั้น บริโภคภัตเสร็จ บ้วนปากแล้ว. ได้ยินว่า ชื่อว่าการจัด
ภัตของพระตถาคต ย่อมไม่มีในที่อื่น ในปัจจุ ๓ เว้นที่นี้เสีย. จิต
ของเขา มีความกระวนกระวายสงบแล้ว ได้เป็นจิตมีอารมณ์เป็นอัน
เดียว. ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสอนุพุพพิกถาแล้ว ทรงประกาศ
สังขะทั้งหลายแก่เขา. ในที่สุดแห่งเทศนา เขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล.
แม้พระศาสดา ทรงกระทำอนุโมทนาแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะหลีก
ไป. มหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับ.

ภิกษุทั้งหลาย ที่ไปกับพระศาสดานั้นแหละ ยกโทษว่า
"ผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิด, กรรม
เห็นปานนี้ ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่น, แต่วันนี้ พระศาสดา ทรง

อาศัยมนุษย์คนหนึ่ง รับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาकुเป็นต้นให้แล้ว. "

พระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเทียว ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพูดอะไรกัน ? " ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้ว ตรัสว่า " อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย, เราคิดว่า ' เรา เมื่อมาสิ้นทางกัณดาร ๓๐ โยชน์ เห็นอุปนิสัยของอุบาสกนั้นแล้วจึงมา, อุบาสกนั้นหิวยิ่งนัก, ลูกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้ว เทียวหาโคในป่า, แม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ ก็ไม่อาจบรรลุได้ เพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิว, จึงได้กระทำอย่างนี้; ภิกษุทั้งหลาย ด้วยว่า ชื่อว่าโรค เช่นกับโรคคือความหิวไม่มี " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง, สังขารทั้งหลายเป็น
ทุกข์อย่างยิ่ง, บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้ว (กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน) เพราะ
พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทพระคาถาว่า **ชิมจฺฉา ปฺรมา โรคา** ความว่า เพราะโรคอย่างอื่น รักษาคราวเดียวก็หาย หรือว่าอันบุคคลย่อมบำบัดได้ ด้วยความสามารถแห่งองค์นั้น ๆ (คือเป็นครั้งคราว), ส่วนความหิว ต้องรักษากันสืบกาลเป็นนิตย์ทีเดียว เหตุนี้ ความหิวนี้ จึงจัดเป็นเยี่ยมกว่าโรคที่เหลือ.

ขั้น ๕ ชื่อว่า สังขารทั้งหลาย. สองบทว่า **เอตฺ ฌตฺวา** ความว่า บัณฑิต ทราบเนื้อความนั้นตามเป็นจริงว่า " โรคเสมอด้วยความ

หิว ย่อมไม่มี. ชื่อว่าทุกข์ เสมอด้วยการบริหารชั้น ย่อมไม่มี. "

แล้วจึงกระทำพระนิพพานให้แจ้ง.

บาทพระคาถาว่า นิพพานัน ปรหม์ สุขิ ความว่า เพราะพระ
นิพพานนั้น เป็นสุขอย่างยอด คืออย่างสูงสุด กว่าสุขทั้งหมด.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิพพานทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง จบ.

๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล * [๑๖๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อาโรคฺยปรมา ลภา " เป็นต้น.

[พระราชาเสวยพระกระยาหารจุ]

ความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่ง พระราชา เสวยพระกระยาหารตั้งทานแห่งข้าวสาร ด้วยสุปะและพยัญชนะ อันสมควรแก่พระกระยาหารนั้น. วันหนึ่ง ท้าวเธอเสวยพระกระยาหารเข้าแล้ว ยังไม่บรรเทาความเมาเพราะภักตเลย เสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดา มีพระรูปอืดอืด ทรงพลิกกลับไปมาข้างโน้นและข้างนี้อยู่ แม้อุณหภูมิร้อนอบงำ เมื่อไม่สามารถจะทรงศมตรงได้ จงประทับนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า " มหาบพิตร พระองค์ยังไม่ทันพักผ่อนเลย เสด็จมาแล้วหรือ ? "

พระราชา. อย่างนั้น พระเจ้าข้า, ตั้งแต่เวลาที่บริโภคแล้ว หม่อมฉันมีทุกข์มาก.

[อุบายแก้การบริโภคอาหารจุ]

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า " มหาบพิตร การบริโภคมากเกินไป เป็นทุกข์อย่างนี้ " ดังนี้แล้ว ตรัสสอนด้วยพระ-

* พระมหาเนื่อง ป.ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ฯ แปล.

กาลานี้ว่า :-

" ในกาลใด บุคคล เป็นผู้กินจุ มั่งงว่ง และ
มักนอนหลับ กระสับกระส่าย เป็นดุจสุกรใหญ่
ที่เขาเลี้ยงด้วยอาหาร, ในกาลนั้น เขาเป็นคน
มีนซึ่ม ย่อมเข้าห้องบ่อย ๆ "

แล้วตรัสว่า " มหาบพิตร การบริโภคนิโชนะแต่พอประมาณ จึงควร,
เพราะผู้บริโภคนิโชนะแต่พอประมาณ ย่อมมีความสุข " เมื่อจะทรงโอวาทให้
ยิ่ง จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" คนมีสติทุกเมื่อ รู้ประมาณในนิโชนะที่ได้แล้ว
นั้น มีเวทนาเบาบาง, (อาหารที่บริโภคแล้ว)
เลี้ยงอายุอยู่ ค่อย ๆ ย่อยไป "

พระราชินีไม่อาจจะทรงเรียนพระคาถาได้, แต่ตรัสกะเจ้าหลาน
ชื่อสุทนต์นะ ซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ๆ ว่า " พ่อ เธอจงเรียนคาถานี้. "
สุทนต์นะนั้น ทรงเรียนคาถานั้นแล้ว ทูลถามพระศาสดาว่า " ข้า
พระองค์จะกระทำอย่างไร พระเจ้าข้า? " ครั้งนั้น พระศาสดาตรัส
กะเธอว่า " เมื่อพระราชินีเสวยอยู่ ท่านพึงกล่าวคาถานี้ในกาลเสวย
ก่อนที่สุด, พระราชินี ทรงกำหนดเนื้อความได้แล้ว จักทรงฟัง
ก่อนข้าวนั้น, ในการหุงภัตเพื่อพระราชินี เธอพึงให้ลคข้าวสาร
มีประมาณเท่านั้น ด้วยอันนับเมล็ดข้าว ในก่อนข้าวนั้น. " สุทนต์นะ
นั้น ทูลรับว่า " ดิละ พระเจ้าข้า, เมื่อพระราชินีเสวยเวลาเช้าก็ตาม

๑. แปลกันมาอย่างนี้ คือ เติม ภูตุดาหาโร เป็นประธาน แต่น่าจะหมายความว่า
มีโรคภัยไข้เจ็บน้อย, เขาแก่ช้ำอายุยืน.

เวลาเย็นก็ตาม ก็กล่าวเวลานั้นขึ้น ในการเสวยก่อนสุดท้าย แล้วให้ลดข้าวสาร ด้วยอันนับเมล็ด ในก่อนข้าวที่พระราชานั้นทรงทิ้ง. แม้พระราชาทรงสดับคาถาของสุทัสนะนั้นแล้ว รับสั่งให้พระราชทานทรัพย์ครั้งละพัน.

[พระราชาลดพระกระยาหารได้แล้ว]

โดยสมัยอื่นอีก พระราชานั้น ทรงตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีพระกระยาหารแห่งข้าวสารทะนานหนึ่งเป็นอย่างยิ่ง ทรงถึงความสุขแล้ว ได้มีพระสรีระอันเบา.

ภายหลังวันหนึ่ง ท้าวเธอเสด็จไปสำนักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ ความสุขเกิดแก่หม่อมฉันแล้ว, หม่อมฉันเป็นผู้สามารถ จะติดตามจับเนื้อก็ได้ ม้าก็ได้, เมื่อก่อน หม่อมฉันมีการยุทธกับหลาน; บัดนี้ หม่อมฉันให้ธิดาชื่อว่าชริกุมารีแก่หลานแล้ว ให้บ้านนั้น ทำให้เป็นค่าน้ำอาบของธิดานั้นนั่นแล, ความทะเลาะกับหลานนั้น สงบแล้ว, สุขแท้เกิดแล้ว แก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม่นี้, แม่แก้วมณีของพระเจ้ากุสะ ซึ่งหายไปแล้วในเรือนของหม่อมฉันในวันก่อน; บัดนี้ แก้วมณีแม่นั้น มาสู่เงื้อมมือแล้ว, ความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม่นี้, หม่อมฉันปรารถนาความคุ้นเคยกับเหล่าสาวกของพระองค์ จึงทำแม่ธิดาแห่งญาติของพระองค์ไว้ในเรือน, ความสุขแท้เกิดแล้วแก่หม่อมฉัน เพราะเหตุแม่นี้." พระศาสดา ตรัสว่า " มหาบพิตร เชื่อว่าความไม่มีโรค เป็นลาภอย่างยิ่ง, ทรัพย์แม่เช่นกับความเป็นผู้

สันโดษ ด้วยวัตถุที่ตนได้แล้ว ไม่มี, ชื่อว่าญาติเช่นกับด้วยผู้คุ้นเคยกัน ไม่มี, ชื่อว่าความสุขอย่างยิ่ง เช่นกับด้วยพระนิพพาน ไม่มี " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ลากทั้งหลาย มีความไม่มีโรค เป็นอย่างยิ่ง,
ทรัพย์มีความสันโดษ เป็นอย่างยิ่ง, ญาติมี
ความคุ้นเคย เป็นอย่างยิ่ง, พระนิพพาน เป็น
สุขอย่างยิ่ง. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อโรคฺยปรมา ความว่า มีความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง, จริงอยู่ ลากทั้งหลาย แม้มืออยู่แก่คนมีโรค ไม่จัดเป็นลากแท้, เพราะฉะนั้น ลากทั้งปวงจึงมาแก่คนไม่มีโรคเท่านั้น; เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า " อโรคฺยปรมา ลากา. "

บาทพระคาถาว่า สนฺตุฏฺฐิจิปรมฺ ฌนฺ ความว่า ภาวะคืออันยินดี ด้วยวัตถุที่ตนได้แล้วซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตน ของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนั้นแล ชื่อว่าสันโดษ, สันโดษนั้น เป็นทรัพย์อันยิ่งกว่าทรัพย์ที่เหลือ.

บาทพระคาถาว่า วิสุตาสปรมา ญาติ ความว่า มารดาก็ตามบิดาก็ตาม จงยกไว้, ไม่มีความคุ้นเคยกับคนใด, คนนั้นไม่ใช่ญาติแท้; แต่มีความคุ้นเคยกับคนใด, คนนั้นแม้ไม่เนื่องกัน ก็ชื่อว่าเป็นญาติ อย่างยิ่ง คืออย่างสูง; เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า " วิสุตาสปรมา ญาติ. "

อนึ่ง ชื่อว่าความสุข เหมือนพระนิพพาน ไม่มี, เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "นิพพานัน ปรมํ สุขํ."

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิพพานทั้งหลาย มีโศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล จบ.

๗. เรื่องพระติสสเถระ * [๑๖๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเมืองไพศาลี ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปวิเวกรถ์ " เป็นต้น.

[ได้ทราบข่าวปรินิพพานแล้วบำเพ็ญสมณธรรม]

ความพิสดารว่า เมื่อพระศาสดาตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย โดย ๔ เดือนจากนี้ เราจักปรินิพพาน, " ภิกษุ ๗๐๐ ในสำนักของพระศาสดา ถึงความสะอึกแล้ว. ธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระชีนาสพทั้งหลาย. ภิกษุบุรุษทั้งหลายไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาได้. ภิกษุทั้งหลายเป็นพวก ๆ เทียวปรึกษากันว่า " พวกเราจักทำอะไรหนอ ? " ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อว่าติสสเถระ คิดว่า " ได้ยินว่า พระศาสดาจักปรินิพพาน โดยล่วงไป ๔ เดือน, ก็เราเป็นผู้มีราคะยังไม่ไปปราศ, เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่นั้นแหละ, เราควรถือเอาพระอรหันต์ (ให้ได้) " แล้วจึงอยู่ผู้เดียวเท่านั้น ในอิริยาบถ ๔. การไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลาย หรือการสนทนาปราศรัยกับผู้ใดผู้หนึ่ง ย่อมไม่มี. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย กล่าวกะท่านว่า " คุณติสสะ เหตุไร ? คุณจึงทำอย่างนี้. " ท่านไม่ฟังถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลความเป็นไปนั้น แต่พระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า " ข้าแต่

* พระมหาเถร ป. ธ. ๖ วัดราชประดิษฐ์ แปล.

๑. น่าจะเป็น ๓ เดือน แต่ว่าในที่นี้เห็นจะนับโดยเดือน.

พระองค์ผู้เจริญ พระติสสเถระ "ไม่มีความรักในพระองค์." พระ-
ศาสดา รับสั่งให้หาท่านมาแล้ว ตรัสถามว่า "ติสสะ เหตุไร? เธอ
จึงทำอย่างนี้," เมื่อท่านกราบทูลความประสงค์ของตนแล้ว ประทาน
สาธุการว่า "ดีละ ติสสะ" แล้วตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ผู้มี
ความรักในเรา จงเป็นเหมือนติสสะเถิด; แม้คนกระทำการบูชาอยู่
ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ไม่ชื่อว่าบูชาเราเลย, แต่
คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นแหละ ชื่อว่าบูชาเรา" แล้วตรัส
พระคาถานี้ว่า :-

"บุคคลดีมีรสอันเกิดแต่วิเวก และรสพระ
นิพพานเป็นที่เข้าไปสงบ ดีมีรสปีติอันเกิดแต่
ธรรม ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มี
บาป."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปวิเวกรสฺส ความว่า ซึ่งรสอันเกิด
แล้วแต่วิเวก, อธิบายว่า ซึ่งความสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้เดียว.

บทว่า ปีติวา ความว่า ดีแล้วด้วยความสามารถแห่งอันเป็นผู้
ทำกิจมีอันกำหนดรู้ทุกข์เป็นต้น ทำให้แจ้งโดยความเป็นอารมณ์.

บาทพระคาถาว่า รสฺส อุตมุตฺต จ ความว่า ดีแล้วซึ่งรส
แห่งพระนิพพาน อันเป็นที่เข้าไปสงบกิเลสด้วย.

สองบทว่า นิทฺทโร โหติ ความว่า ภิกษุผู้พิจารณาพ ชื่อว่า
เป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีบาป เพราะความไม่มีความ

ประโยค๑ - พระชัยมปัทมภูทกาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 206
กระวนกระวายคือราคะเป็นต้น ในภายในเพราะคัมภีรทั้ง ๒ อย่างนั้น.

สองบทว่า รล ปิว ความว่า แม้เมื่อคัมภีรแห่งปิตี อันเกิดขึ้น
ด้วยอำนาจโลกุตตรธรรม ๕ อย่าง ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย
และไม่มีบาป.

ในกาลจบเทศนา พระติสสเถระบรรลุพระอรหันต์แล้ว. เทศนา
ได้มีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล.

เรื่องพระติสสเถระ จบ.

๘. เรื่องท้าวสักกะ * [๑๖๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในเวฬุคาม ทรงปรารภท้าวสักกะ
ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สาธุ ทสฺสนํ " เป็นต้น.

ความพิสดารว่า ท้าวสักกเทวราช ทรงทราบความที่พระ-
อพาธ มีอันแล่นไปแห่งพระโลหิตเป็นสมุฏฐาน* เกิดขึ้นแล้วแก่
พระตถาคต ในเมื่อพระองค์ทรงปลงอายุสังขารแล้ว ทรงดำริว่า
" การที่เราไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้ว ทำกิจานุปฏิญาณยอมควร "
ทรงละอรรถภาพประมาณ ๓ คาวุตเสียด เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคม
แล้ว ทรงนวดพระบาทด้วยพระหัตถ์ทั้ง ๒. ครั้งนั้น พระศาสดา
ตรัสกะท้าวสักกะนั้นว่า " นั่นใคร ? "

ท้าวสักกะ. ข้าพระองค์ คือท้าวสักกะ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ท่านมาทำไม ?

ท้าวสักกะ. มาเพื่อบำรุงพระองค์ผู้ประจวร พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ท้าวสักกะ กลิ่นมนุษย์ ย่อมปรากฏแก่เทวดา
ทั้งหลาย เหมือนซากศพที่ผู้ไว้ที่คอ ตั้งแต่ ๑๐๐ โยชน์ขึ้นไป, ท่าน
จงไปเถิด, ภิกษุผู้ศิลาปฏิญาณของเรามี.

ท้าวสักกะกราบทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ข้าพระองค์
ดำรงอยู่ในที่สุดแห่ง ๘ หมื่น ๔ พันโยชน์ สุดกลิ่นแห่งศีลของพระองค์

* พระมหาเถร ป. ๖ วัดราชประดิษฐ์ ๑ แปล. ๑. อพาธลงพระโลหิต.

มาแล้ว, ข้าพระองค์นี้แหละจักบำรุง " แล้วไม่ให้บุคคลอื่นถูกต้อง
ภษณะพระบังคนหนักของพระศาสดาแม้ด้วยมือ ทรงทูลไว้บนพระ
เศียรทีเดียว นำไปอยู่ ไม่ได้กระทำเมื่ออาการสักว่าการสยิวพระ
พักตร์, ได้เป็นคัจฉาภษณะของหอมไป, ท้าวเธอทรงปฏิบัติพระศาสดา
อย่างนี้แล้ว ในเวลาพระศาสดามีความสำราญนั้นแหละ จึงได้
เสด็จไป.

[ภิกษุสรรเสริญท้าวสักกะ]

ภิกษุประชุมพูดกันขึ้นว่า " นาสรรเสริญ ท้าวสักกเทวราช
มีความสันทะในพระศาสดา, ท้าวเธอทรงละทิพยสมบัติ เห็นปาน
ฉะนี้เสีย ทรงนำภษณะสำหรับรองพระบังคนหนักของพระศาสดาออก
ไปด้วยพระเศียร หาทรงทำพระอาการมาตรว่าสยิวพระพักตร์ไม่
คัจฉาบุรุษผู้นำภษณะอันเต็มด้วยของหอมออกไปอยู่ฉะนั้น ได้ทรง
กระทำอุปัฏฐากแล้ว." พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุ
เหล่านั้นแล้ว ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ พูดอะไร
กัน? " ครั้นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า " เรื่องชื่อนี้ พระเจ้าข้า "
จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ชื่อซึ่งท้าวสักกเทวราช ทำสันทะในเรา
นั้น ไม่น่าอัศจรรย์; เพราะท้าวสักกเทวราชนี้ ฟังธรรมเทศนาแล้ว
เป็นโสดาบัน ละความเป็นท้าวสักกะชรา ถึงความเป็นท้าว
สักกะหนุ่ม เหตุอาศัยเรา; แท้จริง เมื่อท้าวเธอเสด็จนั่งในท่ามกลาง

เทพบริษัท ณ อินทสาสดุหา ในกาลเมื่อตนถูกมรณภัยคุกคาม ทำ
คนธรรพเทพบุตรชื่อปัญจสีจะข้างหน้าเสด็จมา เราได้กล่าวว่า

" ดูก่อนท้าววสวะ ท่านจงถามปัญหาของเรา,
ท่านปรารถนาปัญหาข้อใดข้อหนึ่งในพระหฤทัย,
เราจะทำที่สุดแห่งปัญหานั้น ๆ ของท่านได้แน่
แท้ "

เมื่อจะทรงบรรเทาความสงสัยของท้าวเธอ จึงได้แสดงธรรมเทศนา, ใน
กาลจบเทศนา ธรรมภาสิสมัย ได้มีแก่สัตว์ทั้งหลายประมาณ ๑๔
โกฏิ, ส่วนท้าวสักกเทวราช บรรลุโสดาปัตติผล ตามที่ประทับนั่ง
แล้วนั่นเอง เป็นท้าวสักกะหนุ่มแล้ว; เรามีอุปการะเป็นอันมากแก่
ท้าวสักกเทวราชนั้น ด้วยประการอย่างนี้, ชื่อว่าความสันทะนาในเรา
ของท้าวสักกเทวราชนั้น ไม่น่าอัศจรรย์; ภิกษุทั้งหลาย ก็การพบ
เห็นเหล่าอริยบุคคลก็ดี การอยู่ ณ ที่เดียวกันกับเหล่าอริยบุคคลก็ดี
ให้เกิดสุข, แต่ว่า กิจเช่นนั้นกับพวกคนพาล ให้เกิดทุกข์ทั้งนั้น "

แล้วจึงได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" การพบเห็นเหล่าอริยบุคคล เป็นการดี, การ
อยู่ร่วม (ด้วยเหล่าอริยบุคคล) ให้เกิดสุข
ทุกเมื่อ, บุคคลพึงเป็นผู้มีสุข เป็นนิตย์แท้จริง
เพราะไม่พบเห็นพวกคนพาล, เพราะว่า คน
เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมโศกเศร้าตลอด
กาลยี่ดยาวนาน, ความอยู่ร่วมกับพวกคนพาล

ให้เกิดทุกข์เสมอไป เหมือนความอยู่ร่วมด้วย
ศัตรู, ปราชญ์มีความอยู่ร่วมกันเป็นสุข เหมือน
สมาคมแห่งญาติ, (เพราะฉะนั้นแล) ท่าน
ทั้งหลาย จงคบหาผู้ที่เป็นปราชญ์ และมีปัญญา
ทั้งเป็นพหูสูต นำธุระไปเป็นปกติ มีวัตร เป็น
อริยบุคคล เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาดี เช่นนั้น
เหมือนพระจันทร์ ส่องเสพคล่องแห่งนักษัตร-
ฤกษ์ ฉะนั้น. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สาธุ ได้แก่ เป็นการยังประโยชน์
ให้สำเร็จ คือว่าเป็นความงาม ได้แก่กรรมอันเจริญ.

บทว่า สนฺนิวาโส ความว่า หาใช่เพียงการพบพระอริยบุคคล
เหล่านั้นอย่างเดียวเป็นการดีไม่, ถึงความเป็น คือเป็นต้นว่าความนั่ง
ร่วมกับพระอริยบุคคลเหล่านั้น ณ ที่เดียวกันก็ดี ความเป็นคืออันได้
เพื่อจะกระทำวัตรและปฏิวัตรแก่พระอริยบุคคลเหล่านั้นก็ดี เป็นการดี
โดยแท้.

บทว่า พาลสฺยจฺจจรี หิ ความว่า เพราะผู้ใดเกี่ยวข้องกับ
คนพาล.

ประชุมบทว่า ทิมมทฺธานํ เป็นต้น ความว่า ผู้นั้นถูกสหาย
ผู้พาลพูดว่า " เจ้าจงมา, พวกเราจะกระทำความ มีอันตัดที่ต่อ
เป็นต้น " เป็นผู้ร่วมฉันทะกับพาลสหายนั้น กระทำความเหล่านั้น

ต้องการกรรมกรรณหลายอย่าง มีถูกตัดมือเป็นต้น ชื่อว่าย่อมโศกเศร้า
สิ้นกาลยี่ดยาวนาน.

บทว่า **สพฺพทา** ความว่า ขึ้นชื่อว่า การอยู่ ณ ที่เดียวกัน กับ
ผู้เป็นศัตรูมีมือถือดาบก็ดี พวกสัตว์ร้ายมีอสรพิษเป็นต้นก็ดี ให้เกิด
ทุกข์เป็นนิตย์ฉนั้นใจ, การรอยู่ร่วมกับคนพาล (กี่) ฉนั้นนั่นเหมือนกัน.

ในบาทพระคาถาว่า **ธโร จ สุขดำโวโส** นี้ มีวิเคราะห์ว่า การ
อยู่ร่วมด้วยปราชญ์นั้น เป็นสุข เหตุนี้จึงชื่อว่า มีการอยู่ร่วมให้เกิด
สุข, อธิบายว่า การอยู่ ณ ที่เดียวกันกับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุข.

ถามว่า " การอยู่ร่วมด้วยปราชญ์ ให้เกิดสุขอย่างไร ? " แก้วว่า
" เหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติฉนั้น. " อธิบายว่า การสมาคม แห่งหมู่
ญาติอันเป็นที่รักให้เกิดสุขฉนั้นใจ; การอยู่ร่วมด้วยปราชญ์ให้เกิดสุข
ฉนั้นนั่น.

บทว่า **ตสฺมา** ความว่า เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลให้เกิด
ทุกข์, กับด้วยบัณฑิตให้เกิดสุข; ฉนั้นนั่นแล ท่านทั้งหลายจงคบหา
คือว่าเข้าไปนั่งใกล้ ท่านที่เป็นปราชญ์สมบูรณ์ด้วยปัญญา และ
ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเป็นโลกิยะและโลกุตระ ซึ่งชื่อว่าผู้มีปัญญา และ
ผู้ถึงพร้อมด้วยอาคมและอริคม ที่ชื่อว่าพหุสูต ผู้ชื่อนำนารุระไปเป็น
ปกติ เพราะความเป็นผู้มีอันนำนารุระไปเป็นปกติ คือให้ถึงพระอรหันต์
ผู้ชื่อว่ามิวัตร เพราะวัตรคือศีล และวัตรคือชฎงค์ ผู้ชื่อว่าอริยะ
เพราะความเป็นผู้ไกลจากกองกิเลส ผู้สัจบุรุษ ผู้มีปัญญางามเห็น
ปานนั้น, เหมือนพระจันทร์ส่องเสพอากาศ ที่กล่าวกันว่าคลองแห่ง

นักษัตริฤกษ์ อันไม่มัวหมองจะนั่น.

ในกาลจบเทศนา คนเป็นอันมาก บรรลุนิยผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องทำวสัฏกะ จบ.

สุขวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๕ จบ.

๑๖. ปิยวรรค วรรณนา

๑. เรื่องบรรพชิต ๓ รูป * [๑๖๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบรรพชิต ๓ รูป ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อโยเค ยุณฺฆมตฺตานํ " เป็นต้น.

[ตระกูลที่มีลูกชายคนเดียวและหนีไปบวช]

ได้ยินว่า มารดาบิดาในตระกูลหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี ได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้น เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ. วันหนึ่ง บุตรน้อยนั้นฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือน ทำอนุโมทนาอยู่ อยากจะบวช จึงขอบวชกะมารดาบิดา. มารดาบิดาเหล่านั้นไม่อนุญาต. ครั้งนั้น เขาได้มีความคิดขึ้นว่า " เมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแล เราจัก (ออก) ไปข้างนอกแล้วบวชเสีย. " ต่อมา บิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอก ได้มอบหมายกะมารดาว่า " เธอพึงรักษาบุตรน้อยนี้, " มารดา เมื่อจะออกไปข้างนอก ก็มอบหมายกะบิดา (เช่นกัน).

ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อบิดาของเขาไปข้างนอก มารดาตั้งใจว่า " จักรักษาบุตร " พึงบานประตูข้างหนึ่ง (อีก) ข้างหนึ่งเอา

* พระมหาเจสิยว ป. ธ. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

ทำทั้งสองอันไว้แล้ว นั่งลงที่แผ่นดินปั้นค้ำอยู่.

เขาคิดว่า " เราจักลงมารดานี้ แล้ว (หนี) ไป " ดังนี้แล้ว
กล่าวว่า " แม่เจ้า หลีกหนีหนอยก่อนเถิด, หนีจักถ่ายอุจจาระ "
ครั้งมารดานั้นหุดเท้าแล้ว, ก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็ว เข้าไปหาภิกษุ
ทั้งหลาย อ้อนวอนว่า " ท่านผู้เจริญ ขอท่านบวชให้ผมเถิด " แล้ว
บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้น.

[บิดาออกบวชตามบุตร]

ลำดับนั้น บิดาของเขา (กลับ) มาแล้ว ถามมารดาว่า " ลูก
ของเราไปไหน ? " มารดาตอบว่า " นาย เมื่อกี้อยู่ที่นี่ " บิดานั้น
ก็คันคูดู เพื่อรู้ว่า " บุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอแล ? " ไม่เห็นเขาแล้ว
คิดว่า " ลูกของเราจักไปวิหาร " จึงไปสู่วิหารแล้ว เห็นบุตรบวช
แล้วคร่ำครวญร้องไห้แล้ว กล่าวว่า " พ่อ ทำไมเจ้าจึงทำให้เรา
พินาศ ? " ดังนี้แล้ว คิดว่า " ก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้ว บัดนี้ เรา
จักทำอะไรในเรือน " ดังนี้ ตนเองก็บวชแล้วในสำนักของภิกษุทั้งหลาย.

[มารดาออกบวชตามบุตรและสามี]

ลำดับนั้น มารดาของเขา คิดว่า " ทำไมหนอ ลูกและพี่
ของเรา จึงชักช้าอยู่, จักไปวิหารบวชเสียแล้วกระมัง ? มองหา
ชนทั้ง ๒ นั้นพลางไปวิหารเห็นชนแม่ทั้ง ๒ บวชแล้วคิดว่า " ประโยชน์
อะไร ด้วยเรือนของเรา ในกาลแห่งชนทั้ง ๒ นี้บวชแล้ว ? " แม่ตน
เอง ก็ไปสู่นักภิกษุณี บวชแล้ว.

[๓ ทั้ง ๓ แม่บวชแล้วก็ยังคลุกคลีกัน]

๓ ทั้ง ๓ นั้น แม่บวชแล้ว ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้, นั่ง
สนทนาร่วมกันเที่ยว ปล่อยวันให้บ่วงไป ทั้งในวิหาร ทั้งในสำนัก
ภิกษุณี. เหตุนั้น ทั้งพวกภิกษุ ทั้งพวกภิกษุณี จึงเป็นอันถูกเบียดเบียน
แล้ว. ต่อมาวันหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลการกระทำของ
๓ ทั้ง ๓ นั้น แด่พระศาสดา.

[พระศาสดาตรัสเรียกมาเตือน]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียก๓ ทั้ง ๓ นั้นมาแล้ว ตรัสถามว่า
" ได้ยินว่า พวกเธอทำอย่างนั้น จริงหรือ ? " เมื่อชนเหล่านั้นทูล
ว่า " จริง (พระเจ้าข้า), " ตรัสถามว่า " ทำไม พวกเธอจึงทำ
อย่างนั้น ? เพราะว่า นั้นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิต. "

๓ ทั้ง ๓ กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่อาจ
จะอยู่แยกกัน. " พระศาสดาตรัสว่า " ชื่อว่าการทำอย่างนี้ จำเดิม
แต่กาลแห่งตนบวชแล้ว ไม่ควร, เพราะว่า การไม่เห็นสัตว์และ
สังขารอันเป็นที่รัก และการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก เป็น
ทุกข์โดยแท้; เหตุนั้น การทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้เป็นที่รัก หรือไม่ให้เป็นที่รัก ย่อมไม่สมควร " ดังนี้
แล้วได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" บุคคล ประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประ-
กอบ และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบ

๔ ละเสียแล้วซึ่งประโยชน์ ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รัก ย่อมทะเยอทะยาน ต่อบุคคลผู้ตามประกอบตน, บุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลาย อันเป็นที่รัก (และ) อันไม่เป็นที่รัก ในกาลไหน ๆ, (เพราะว่า) การไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก และการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์, เพราะเหตุนั้น บุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขาร ให้เป็นที่รัก, เพราะความพราจจากสัตว์ และ สังขารอันเป็นที่รัก เป็นการตำทราวม, กิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลาย ของเหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก ย่อมไม่มี. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อโยเค ความว่า ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ คือการทำในใจโดยไม่แยบคาย. อธิบายว่า ก็การเสพอโคจร ๖ อย่าง ต่างโดยอโคจรมือโคจรคือหญิงแพศยาเป็นต้น ชื่อว่าการทำในใจโดยไม่แยบคายในที่นี้, บุคคลประกอบตนในการทำในใจโดยไม่แยบคายนั้น.

บทว่า โยคสุมี ความว่า และไม่ประกอบ (ตน) ในโยนิโสมนสิการ อันผิดแผกจากโยนิโสมนสิการนั้น.

สองบทว่า อตุถิ หิตฺวา ความว่า หมวด ๓ แห่งสิกขา

มือศีลสิกขาเป็นต้น จำเดิมแต่กาล (แห่งตน) บวชแล้ว ชื่อว่า
ประโยชน์, ละเสียแล้วซึ่งประโยชน์นั้น.

บาทพระคาถาว่า **ปิยคุหาหิ** ความว่า ถือเอาอยู่ซึ่งอารมณ์
อันเป็นที่รักกล่าวคือกามคุณ ๕ เท่านั้น.

บาทพระคาถาว่า **ปิเขตตตานุโยคินิ** ความว่า บุคคลเคลื่อนแล้ว
จากศาสนา เพราะความปฏิบัตินั้น ถึงความเป็นภุหัตถ์แล้ว ภายหลัง
ย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลทั้งหลาย ผู้ตามประกอบตน ยังคุณ
ทั้งหลายมีศีลเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้ว ย่อมได้สักการะจากสำนักเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย คือย่อมปรารธนาว่า " โอหนอ แม้เราก็พึง
เป็นผู้เช่นนี้. "

บทว่า **มา ปิยหิ** ความว่า บุคคลไม่พึงสมาคม ด้วยสัตว์
หรือสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รัก ในกาลไหน ๆ คือแม้ชั่วขณะหนึ่ง,
สัตว์หรือสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รัก ก็เหมือนกัน. ถามว่า เพราะ
เหตุไร ? แก้วว่า เพราะว่า การไม่เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอัน
เป็นที่รัก ด้วยอำนาจความพลัดพราก และการเห็นสัตว์และสังขาร
ทั้งหลาย อันไม่เป็นที่รัก ด้วยอำนาจเข้าไปใกล้ เป็นทุกข์.

บทว่า **ตสุมา** ความว่า และการเห็นและไม่เห็นทั้ง ๒ นี้
เป็นทุกข์. เหตุนั้น บุคคลไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใด ๆ ให้เป็น
ที่รักเลย.

ความไปปราศ คือความพลัดพราก จากสัตว์และสังขารทั้งหลาย
อันเป็นที่รัก ชื่อว่า **ปิยาปาโย**.

บทว่า ปาปโก ได้แก่ ลามก.

บาทพระคาถาว่า **คณฺธา เตสํ น วิชฺชนฺติ** ความว่า ชนเหล่าใดไม่มีอารมณ์เป็นที่รัก, ชนเหล่านั้น ย่อมละกิเลสเครื่องร้อยรัดทางกายคืออกิขมาเสียได้; ชนเหล่าใด ไม่มีอารมณ์อันไม่เป็นที่รัก, ชนเหล่านั้น ย่อมละกายคันถะคือพยาบาทเสียได้; ก็เมื่อละกิเลส ๒ อย่างนั้นได้แล้ว แม้กิเลสเครื่องร้อยรัดที่เหลือ ก็เป็นอันชื่อว่าละได้แล้ว (เหมือนกัน); เหตุนั้น บุคคลไม่พึงทำอารมณ์ให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รัก.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น. ฝ่ายชนทั้ง ๓ นั้นคิดว่า "พวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้" ดังนี้แล้วได้สึกไปสู่เรือนตามเดิม ดังนี้แล.

เรื่องบรรพชิต ๓ รูป จบ.

๒. เรื่องกุฎุมพิกคนใดคนหนึ่ง * [๑๖๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุฎุมพิกคนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " ปิโต ชายเต " เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จไประงับความโศกของกุฎุมพิก]

ความพิสดารว่า กุฎุมพิกนั้น ครั้นบุตรของตนทำกาละแล้ว, อันความโศกถึงบุตรครอบงำ ไปสู่ป่าช้า ร้องไห้อยู่, ไม่อาจที่จะหักห้ามความโศกถึงบุตรได้.

พระศาสดา ทรงพิจารณาอุสัตถโลก ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยโศดาปัตติมรรคของกุฎุมพิกนั้น กลับจากบิณฑบาตแล้ว ได้ทรงพากิษุผู้เป็นปัจฉาสมณะรูปหนึ่ง เสด็จไปประตู่เรือนของกุฎุมพิกนั้น. กุฎุมพิกนั้น ได้ฟังความที่พระศาสดาเสด็จมา คิดว่า " พระศาสดาจักทรงประสงค์เพื่อทำปฏิสันถารกับด้วยเรา " จึงอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จไปสู่เรือน ปูอาสนะไว้ในท่ามกลางเรือน เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้ว, ก็มาถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามกุฎุมพิกนั้นว่า " อุบาสก ท่านต้องทุกข์เพราะเหตุอะไรหนอแล ? " เมื่อกุฎุมพิกนั้น กราบทูลทุกข์เพราะพลัดพรากจากบุตรแล้ว, ตรัสว่า " อย่าคิดเลย อุบาสก, ชื่อว่าความตานี้ มิใช่มีอยู่ในที่เดียว, และมีมิใช่มีจำเพาะแก่บุคคล

* พระมหาเจสิยว ป. ๓. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

ผู้เดียว, ก็เชื่อว่าความเป็นไปแห่งภพ ยังมีอยู่เพียงใด, ความตาย
ก็ย่อมมีแก่สรรพสัตว์เพียงนั้นเหมือนกัน; แม้สังขารอันหนึ่ง ที่ชื่อว่า
เที่ยง ย่อมไม่มี; เพราะเหตุนี้ ท่านพึงพิจารณาโดยอุบายอันแยบ
คายว่า 'ธรรมชาติมีความตายเป็นธรรม ตายเสียแล้ว, ธรรมชาติ
มีความแตกเป็นธรรม แตกเสียแล้ว,' ไม่พึงเศร้าโศก; เพราะว่
โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ในกาลที่ลูกรักตายแล้ว พิจารณาว่า
'ธรรมชาติมีความตายเป็นธรรม นายเสียแล้ว, ธรรมชาติมีความ
แตกเป็นธรรม แตกเสียแล้ว' ดังนี้แล้ว ไม่ทำความเศร้าโศก เจริญ
มาณัสสติอย่างเดียว " อังกูมพิทุลลอันวอนว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ บัณฑิตพวกไหน ได้ทำแล้วอย่างนั้น; และได้ทำในกาล
ไร? ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ " เพื่อจะทรงประกาศ
เนื้อความนั้น จึงทรงนำอดีตนิทาน ยังอุรคชาดกในปัญจกนิบาตนี้
ให้พิสดารว่า :-

**" บุตรของเรา เมื่อสรีระใช้ไม่ได้ ละสรีระของ
ตนไป ดุจงูลอกคราบเก่าฉะนั้น, เมื่อบุตรของเรา
ตายจากไปแล้ว, เขาถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้ปริเทวนา-
การของพวกญาติ, เพราะฉะนั้น เราจึงไม่เศร้าโศกถึง
บุตรนั้น; เขามีคติเช่นใดก็ไปสู่คติเช่นนั้น (เอง) "**

ดังนี้แล้ว จิตรัส (ต่อไปอีก) ว่า " บัณฑิตในกาลก่อน เมื่อ
ลูกรักทำกาละแล้วอย่างนั้น, ไม่ประพฤตอย่างท่าน ผู้ทอดทิ้งการ

งานแล้วอดอาหาร เทียวร้องไห้อยู่เดี๋ยวนี้ ไม่ทำความโศก ด้วย
อำนาจมรณัสสติภาวนา รับประทานอาหาร และอธิษฐาน (ตั้งใจทำ)
การงาน,' เพราะฉะนั้น ท่านอย่าคิดว่า 'ลูกรักของเรากระทำกาละ
แล้ว,' แท้จริงความโศกก็ดี ภัยก็ดี เมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยของ
ที่รักนั่นเองเกิด " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" ความโศก ย่อมเกิดแต่ของที่รัก, ภัย ย่อม
เกิดแต่ของที่รัก; ความโศก ย่อมไม่มีแก่ผู้
ปลดเปลื้องได้จากของที่รัก, ภัยจักมีแต่ไหน. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ปิยโต** ความว่า ก็ความ
โศกก็ดี ภัยก็ดี อันมีวิภูฏะเป็นมูล เมื่อจะเกิดขึ้น ย่อมอาศัยสัตว์หรือ
สังขาร อันเป็นที่รักเท่านั้นเกิด, แต่ความโศกและภัยแม้ทั้ง ๒ นั้น
ย่อมไม่มี แก่ผู้ปลดเปลื้องจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักนั้นได้แล้ว.

ในกาลจบเทศนา กุฏุมพี ตั้งอยู่แล้ว ในโศดาปัตติผล. เทศนา
ได้มีประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องกุฏุมพีคนใดคนหนึ่ง จบ.

๓. เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา * [๑๖๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง
วิสาขาอุบาสิกา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " เปมโต ชายเต "
เป็นต้น.

[นางวิสาขาโศกถึงนางสุทัตติที่ท่ากาะ]

ได้ยินว่า นางวิสาขานั้น ตั้งกุมาริกาชื่อว่าสุทัตติ ผู้เป็นธิดาของ
บุตร ไว้ในหน้าที่ของตน ให้ทำความขวนขวายแก้ภิกษุสงฆ์ในเรือน.

โดยสมัยอื่น กุมาริกานั้น ได้ท่ากาะแล้ว. นางวิสาขาให้ทำ
การฝังสรีระ (ศพ) นางแล้ว ไม่อาจจะอดกลั้นความโศกไว้ได้ มีทุกข์
เสียใจไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

[พระศาสดาตรัสอุบายระงับความโศก]

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะนางว่า " วิสาขา ทำไมหนอ
เธอจึงมีทุกข์เสียใจ มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา นั่งร้องไห้อยู่? " นางจึงทูล
ข้อความนั้น แล้วกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า นางกุมาริกานั้น เป็น
ที่รักของหม่อมฉัน เป็นผู้สมบุรณ์ด้วยวัตร, บัดนี้ หม่อมฉันไม่เห็น
ใครเช่นนั้น. "

พระศาสดา. วิสาขา ก็ในกรุงสาวัตถี มีมนุษย์ประมาณ
เท่าไร ?

* พระมหาเจลิยว ป. ๓. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

วิสาขา. พระเจ้าข้า พระองค์นั้นแหละ ตรัสแก้หม่อมฉัน
ว่า 'ในกรุงสาวัตถี มีชน ๗ โภคิ.'

พระศาสดา. ก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้ ๆ ฟังเป็นเช่นกับหลาน
สาวของเธอไซ้ร้, เธอฟังปรารธนาเขาหรือ ?

นางวิสาขา. อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ก็ชนในกรุงสาวัตถีทำกาละทุก ๆ วัน มีประมาณ
เท่าไร ?

นางวิสาขา. มาก พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นนี้ เวลาที่เธอเสร์้าโศกก็จะไม่ฟัง
มี มิใช่หรือ ? เธอฟังเที่ยวร้องไห้อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันทีเดียว.

นางวิสาขา. ยกไว้เถิด. พระเจ้าข้า, หม่อมฉันทราบแล้ว.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะนางว่า " ถ้ากระนั้น เธออย่า
เสร์้าโศก, ความโศกก็ดี ความกลัวก็ดี ย่อมเกิดแต่ความรัก " ดังนี้
แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความโศก ย่อมเกิดแต่ความรัก, ภัย ย่อม
เกิดแต่ความรัก; ความโศก ย่อมไม่มี แก่ผู้
พ้นวิเศษจากความรัก, ภัยจักมีแต่ไหน. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า เปมโต ความว่า เพราะอาศัย
ความรักที่ทำได้ในบุตรและธิดาเป็นต้นนั่นเอง.

ประโยค๑ - พระสัมมปทัฏฐกาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 224

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิพพานทั้งหลาย มี
โศคาปตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา จบ.

๔. เรื่องเจ้าลิจฉวี * [๑๖๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี ประทับอยู่ ณ ภูฏาคาร-
ศาลา ทรงปรารภพวกเจ้าลิจฉวี ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " รติยา
ชายเต " เป็นต้น.

[พวกเจ้าลิจฉวีแต่งกายประกวดกัน]

ได้ยินว่า ในวันมหรสพวันหนึ่ง เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น ต่างองค์
ต่างประดับด้วยเครื่องประดับไม่เหมือนกัน ออกจากพระนครเพื่อ
ทรงประสงค์จะเสด็จไปอุทยาน. พระศาสดา เสด็จเข้าไปบิณฑบาต
ทรงเห็นเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัส
ว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูพวกเจ้าลิจฉวี, พวกที่ไม่เคย
เห็นทิวเขาชั้นดาวดึงส์, ก็จงดูเจ้าลิจฉวีเหล่านี้เถิด " ดังนี้แล้ว เสด็จ
เข้าสู่พระนคร.

[พวกเจ้าลิจฉวีวิวาทกันเพราะหญิงนครโสภณิ]

แม้เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น เมื่อไปสู่อุทยาน พาหญิงนครโสภณิคน
หนึ่งไป อาศัยหญิงนั้น อันความริษยาครอบงำแล้ว ประหารกัน
และกัน ยังเลือดให้ไหลนอง คุดแม่น้ำ.

ครั้งนั้น พวกเจ้าพนักงาน เอาเตียงหามเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นมา
แล้ว. ฝ่ายพระศาสดา ทรงทำภักตกิจเสร็จแล้ว ก็เสด็จออกจาก

* พระมหาเจดีย์ ป. ๖ วัดกันมาตุยาราม แปล.

พระนคร. พวกภิกษุ เห็นพวกเจ้าลิจฉวี อันเจ้าพนักงานนำไปอยู่
อย่างนั้น จึงกราบทูลพระศาสดาว่า " พระเจ้าข้า พวกเจ้าลิจฉวี
เมื่อเข้าตู่ ประดับประดาแล้ว ออกจากพระนครราวกะพวกเทวดา,
บัดนี้ อาศัยหญิงคนหนึ่ง ถึงความพินาศนี้แล้ว. "

[พระศาสดาตรัสโทษของความยินดีในกาม]

พระศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ความโสภาก็ดี ภัยก็ดี
เมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยความยินดีนั้นเองเกิด " ดังนี้แล้ว ตรัสพระ
คาถานี้ว่า :-

" ความโสภ ย่อมเกิดแต่ความยินดี, ภัย ย่อม
เกิดแต่ความยินดี; ความโสภย่อมไม่มี แก่ผู้
พ้นวิเศษแล้วจากความยินดี, ภัยจักมีแต่ไหน. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า รติยา ความว่า แต่ความยินดีใน
กามคุณ ๕ คือ เพราะอาศัยความยินดีในกามคุณ ๕ นั้น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมา บรรลุมรรคผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องเจ้าลิจฉวี จบ.

๕. เรื่องอนิตติคันธกุมาร * [๑๖๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอนิตติคันธกุมาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " กามโต ชายเต " เป็นต้น.

[อนิตติคันธกุมารให้ช่างหล่อรูปสตรี]

ได้ยินว่า อนิตติคันธกุมารนั้น เป็นสัตว์ที่จุติจากพรหมโลก เกิดในตระกูลมีโภคะมาก ในกรุงสาวัตถี ตั้งแต่วันเกิดมาแล้ว ไม่ปรารถนาจะเข้าไปใกล้หญิง, ถูกผู้หญิงจับ ก็ร้องไห้, มารดา (ต้อง) อุ้มกุมารนั้นด้วยเช็ดผ้าแล้ว จึงให้ดื่มนม.

กุมารนั้น เจริญวัยแล้ว เมื่อมารดาบิดากล่าวว่า " พ่อ เราจักทำอวาหมงคลแก่เจ้า " ก็ห้ามว่า " ฉันไม่มีความต้องการด้วยหญิง " เมื่อถูกอ้วนบอนบอยเข้า จึงให้เรียกช่างทองมา ๕๐๐ คนแล้ว ให้ ๆ ทองคำมีสีสุกพันนิกะ ให้ทำรูปหญิง นุอย่างหนา นำเลื่อมใสยิ้งนั้ก, เมื่อมารดาบิดากล่าวอีกว่า " พ่อ เมื่อเจ้าไม่ทำอวาหมงคล, ตระกูลวงศ์จักตั้งอยู่ไม่ได้, เราจักนำกุมาริกามาให้เจ้า " ก็กล่าวว่า " ถ้ากระนั้น ถ้าท่านทั้ง ๒ จะนำกุมาริกาเช่นนี้มาให้ฉัน, ฉันจักทำตามคำของท่านทั้ง ๒ " ดังนี้แล้ว จึงแสดงรูปทองคำนั้น.

* พระมหาเจดีย์ว ป. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

[ส่งพรหมณ์ไปหาคู่ครองบุตร]

ลำดับนั้น มารดาบิดาของเขา ให้พาพวกพรหมณ์มีชื่อเสียง มา แล้วบอกว่า " บุตรของเรามีบุญมาก, คงจักมีกุมาริกาผู้ทำบุญ ร่วมกับบุตรนี้เป็นแน่; พวกท่านจงไป, จงพาเอารูปทองคำนี้ไปแล้ว นำนางกุมาริกาผู้มีรูปเช่นนี้มา " ดังนี้แล้ว ส่ง [พรหมณ์เหล่านั้น] ไป. พรหมณ์เหล่านั้น รับว่า " คีละ " เทียวจาริกไป ไปถึงสาครนคร ไปแคว้นช่อมัททะ.

[พรหมณ์พบหญิงมีรูปดุจรูปหล่อแล้วกลับมา]

ก็ในนครนั้น ได้มีกุมาริกาคนหนึ่ง มีรูปสวย มีอายุร่นราว ๑๖ ปี. มารดาบิดาให้นางอยู่ที่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น, พรหมณ์แม่เหล่านั้นแล คิดกันว่า " ถ้าในนครนี้ จักมีกุมาริกาเห็นปานนี้, ชนทั้งหลายเห็นรูปทองคำนี้แล้ว ก็จักกล่าวว่า ' รูปจำลองนี้สวย เหมือนธิดาของตระกูลโน้น " ดังนี้แล้ว จึงตั้งรูปทองคำนั้นไว้ริมทาง ไปสู่ท่าน้ำ นัง (คอยเฝ้า) ณ ที่ควรข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น หญิงแม่นมของกุมาริกานั้น ให้กุมาริกานั้นอาบน้ำ แล้ว ใครจะอาบเองบ้าง จึงมาสู่ท่าน้ำ เห็นรูปนั้น สำคัญว่า " ธิดาของเรา " จึงกล่าวว่า " โอ แม่หัวคือ, เราให้เจ้าอาบน้ำแล้ว ออกมาเมื่อกี่นี้เอง, เจ้าลวงหน้ามาที่นี้ก่อนเรา " ดังนี้แล้ว จึงตีด้วยมือ รู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีการ จึงกล่าวว่า " เราได้ทำความเข้าใจว่า ' นางนี้เป็นธิดาของเรา, นั่นอะไรกันเล่า ? "

ลำดับนั้น พราหมณ์เหล่านั้น ถามหญิงแม่มนั้นว่า "แม่
ธิดาของท่าน เห็นปานนี้หรือ?"

หญิงแม่มน. นี้จะมีค่าอะไร ในสำนักธิดาของเรา.

พราหมณ์. ถ้ากระนั้น ท่านจงแสดงธิดาของท่าน แก่พวกเรา.

หญิงแม่มนั้น ไปสู่เรือนพร้อมด้วยพราหมณ์ทั้งหลายนั้นแล้ว
ก็บอกแก่นาย (เจ้าบ้าน). นายทำความชื่นชมกับพวกพราหมณ์แล้ว
ให้ธิดาลงมายืนอยู่ที่ใกล้รูปทองคำ ณ ปราสาทชั้นล่าง. รูปทองคำ
ได้เป็นรูปหมดศรีณีแล้ว พราหมณ์ให้รูปทองคำนั้น แก่นาย
เหล่านั้นแล้ว มอบหมายกุมาริกาไว้ แล้วไปบอกแก่มารดาบิดาของ
อนิตติคันธกุมาร.

[คู่ครองของอนิตติคันธกุมารตายในระหว่างทาง]

มารดาบิดานั้นมีใจยินดีแล้ว กล่าวว่า " ท่านทั้งหลายจงไป,
นำกุมาริกานั้นมาโดยเร็ว " ดังนี้แล้ว ส่งไปด้วยสักการะเป็นอันมาก.

ฝ่ายกุมาร ได้ยินข่าวนั้น ก็ยังความรักให้เกิดขึ้น ด้วยสามารถ
การสดับว่า " ได้ยินว่า มีเด็กหญิงรูปร่างสวยยิ่งกว่ารูปทองคำอีก "
จึงกล่าวว่า " ท่านทั้งหลายจงนำมาโดยเร็วเถิด. " กุมาริกาแม่นั้นแล
อันเขายกขึ้นสู่ยาน นำมาอยู่ มีโรคลมกันอันความกระทบกระทั่งแห่งยาน
ให้เกิดขึ้นแล้ว ได้ทำกาละในระหว่างทางนั่นเอง เพราะความที่นาง
เป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนัก.

[ความรักก่อให้เกิดระทมทุกข์]

แม่กุมาร ก็ถามอยู่เสมอว่า " มาแล้วหรือ ? " จนทั้งหลายไม่บอกแก่กุมารนั้น ซึ่งถามอยู่ด้วยความสืเนหาอันยิ่ง โดยพลนทีเดียว ทำการอำพรางเสีย ๒-๓ วันแล้ว จึงบอกเรื่องนั้น. กุมารนั้น เกิดโทมนัสขึ้นว่า " เรา ไม่ได้สมาคมกับหญิงชื่อเห็นปานนั้นเสียแล้ว " ได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือโศกประหนึ่งภูเขา ท่วมทับแล้ว.

[พระศาสดาทรงแสดงอุบายระงับความโศก]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้น เมื่อเสด็จไปบิณฑบาต จึงได้เสด็จไปยังประตูเรือนนั้น. ลำคับนั้น มารดาบิดาของกุมารนั้น อัญเชิญพระศาสดาเสด็จไปภายในเรือน แล้วอังคาสโดยเคารพ.

ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดา ตรัสถามว่า " อนติคันธกุมารไปไหน ? "

มารดาบิดา. พระเจ้าข้า อนติคันธกุมารนั้น อดอาหารนอนอยู่ในห้อง.

พระศาสดา. จงเรียกเธอมา.

อนติคันธกุมารนั้น มาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง, เมื่อพระศาสดา ตรัสถามว่า " กุมาร ความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอ หรือ ? " จึงกราบทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าข้า, ความโศกมีกำลัง เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะได้ยินว่า

หญิงชื่อเห็นปานนี้ ทำกาละในระหว่างทางเสียแล้ว, แม้ภักต์ ข้าพระองค์
ก็ไม่หิว."

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาว่า " กุมาร ก็เธอรู้ใหม่
ว่า ความโศก เกิดขึ้นแก่เธอ เพราะอาศัยอะไร ? "

อนัตถิคันธกุมาร. ไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ตรัสว่า " กุมาร ความโศกมีกำลัง เกิดขึ้น
แก่เธอ เพราะอาศัยกาม, เพราะความโศกก็ดี ภัยก็ดี ย่อมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยกาม " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความโศกย่อมเกิดแต่กาม, ภัย ย่อมเกิดแต่
กาม; ความโศก ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษ
แล้วจากกาม, ภัยจักมีแต่ไหน. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กามโต ความว่า จากวัตถุกาม
และกิเลสกาม, อธิบายว่า ความโศกก็ดี ภัยก็ดี ย่อมอาศัยกามแม้
ทั้ง ๒ อย่างนั้นเกิด.

ในกาลจบเทศนา อนัตถิคันธกุมาร ตั้งอยู่แล้ว ในโศดาปัตติผล
ดังนี้แล.

เรื่องอนัตถิคันธกุมาร จบ.

๖. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง * [๑๓๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " ตณฺหยา ชายเต "

เป็นต้น

[พระศาสดาเสด็จไปหาพราหมณ์ผู้มีจลาทิภูฏี]

ได้ยินว่า พราหมณ์ผู้นั้น เป็นมิชฌาทิภูฏี วันหนึ่ง ไปสู่ฝั่งแม่น้ำแคว่ถางนาอยู่. พระศาสดา ทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของแก จึงได้เสด็จไปสู่สำนักของแก. แกแม่เห็นพระศาสดา ก็ไม่ทำสามีจิกรรมเลย ได้นิ่งเสียบ.

ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสทักแกก่อนว่า " พราหมณ์ ท่านกำลังทำอะไร ? "

พราหมณ์. พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำลังแคว่ถางนาอยู่.

พระศาสดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วเสด็จไป. แม้ในวันรุ่งขึ้น พระศาสดา เสด็จไปสำนักของแก ผู้มาแล้วเพื่อจะไถนา ตรัสถามว่า " พราหมณ์ ท่านทำอะไรอยู่ ? " ทรงสดับว่า " พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำลังไถนา " ดังนี้แล้ว ก็เสด็จหลีกไป. แม้ในวันต่อมาเป็นต้น พระศาสดาก็เสด็จไปตรัสถามเหมือนอย่างนั้น ทรงสดับว่า " พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำลังหว่าน กำลังไถน้ำ กำลังรักษานา " ดังนี้แล้ว ก็เสด็จหลีกไป.

* พระมหาเจสิยว ป. ธ. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

[พราหมณ์นับถือพระองค์จุสหาย]

ครั้งในวันหนึ่ง พราหมณ์ กราบทูลกะพระองค์ว่า " พระโคตมผู้เจริญ ท่านมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเฝ้าธนา, ถ้าข้าวกกล้าของข้าพเจ้าจักผลัดผล, ข้าพเจ้าจักแบ่งปันแก่ท่านบ้าง, ยังไม่ให้ท่าน ข้าพเจ้าเองก็จักไม่เคี้ยวกิน; ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่านเป็นสหายของเรา. "

[ข้าวกกล้าเสียหยา]

ครั้งโดยสมัยอื่นอีก ข้าวกกล้าของพราหมณ์นั้นผลัดผลแล้ว. เมื่อพราหมณ์นั้น ทำกิจทั้งปวงเพื่อการเกี่ยว ด้วยตั้งใจว่า " ข้าวกกล้าของเราผลัดผลแล้ว, เราจักให้เกี่ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไป, " มหาเมฆ ยังฝนให้ตกตลอดคืน พาเอาข้าวกกล้าไปหมด. นา ได้เป็นเช่นกับที่อันเขาถางเอาไว้.

[พราหมณ์เสียใจเพราะทำนาไม่ได้ผล]

ก็พระศาสดา ได้ทรงทราบแล้ว ในวันแรกทีเดียวว่า " ข้าวกลานั้น จักไม่ผลัดผล. " พราหมณ์ ไปแล้ว แต่เขาคิดว่า " เราจักตรวจดูข้าวกกล้า " เห็นแต่นาเปล่า เกิดความโศกเป็นกำลัง จึงคิดว่า " พระสมณโคตมมาสู่ของเรา ตั้งแต่คราวที่เฝ้าธนา, แม้เรา ก็ได้กล่าวกะท่านว่า ' เมื่อข้าวกกลานี้ผลัดผลแล้วจักแบ่งส่วนให้แก่ท่านบ้าง, ยังไม่ให้ท่านแล้ว เราเองก็ไม่เคี้ยวกิน, ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ท่าน เป็นสหายของเรา, ความปรารถนาในใจ

ของเราเมื่อนั้น 'ไม่ถึงที่สุดเสียแล้ว.' " พราหมณ์นั้น ทำการอดอาหาร นอนบนเตียงน้อยแล้ว.

[พระศาสดาเสด็จไปตรัสถามข่าวพราหมณ์]

ลำดับนั้น พระศาสดา ได้เสด็จไปสู่ประตูเรือนของพราหมณ์นั้น. พราหมณ์นั้น ทราบการเสด็จมาของพระศาสดา จึงสั่ง (ชนผู้เป็น บริวาร) ว่า " พวกเธอจงนำสหายของเรามาแล้ว ให้นั่งที่นี่. " ชนผู้ เป็นบริวารได้ทำอย่างนั้นแล้ว. พระศาสดาประทับนั่งแล้ว ตรัสถาม ว่า " พราหมณ์ ไปไหน ? " เมื่อเขากราบทูลว่า " นอนในห้อง, ก็รับสั่งหาด้วยพุทธดำรัสว่า " พวกเธอ จงเรียกพราหมณ์นั้นมา, " แล้ว ตรัสกะพราหมณ์ผู้มานั่งแล้ว ณ ส่วนข้างหนึ่งว่า " เป็นอะไร ? พราหมณ์. "

พราหมณ์. พระโคตมผู้เจริญ ท่านมาสู่มาของข้าพเจ้าตั้งแต่ วันที่แฉ่วดวง, แม้ข้าพเจ้าก็ได้พูดไว้ว่า ' เมื่อข้ากล้าผลัดผลแล้ว จักแบ่งส่วนถวายท่านบ้าง, ความปรารถนาในใจของข้าพเจ้านั้นไม่สำเร็จ เสียแล้ว; เพราะเหตุนั้น ความโศก จึงเกิดแล้ว แก่ข้าพเจ้า, แม้กัต ข้าพเจ้าก็ไม่หิว. "

[ตรัสเหตุแห่งความโศกและอุบายระงับความโศก]

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสถามพราหมณ์นั้นว่า " พราหมณ์ ก็ท่านรู้ใหม่ว่า ' ความโศก เกิดแล้วแก่ท่าน เพราะอาศัยอะไร ? " เมื่อพราหมณ์กราบทูลว่า " พระโคตมผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบ,

ก็ท่านทราบหรือ ? " จึงตรัสว่า " อย่างนั้น พรหมณ์, ความจริง
ความโศกก็ดี ภัยก็ดี เมื่อจะเกิด ย่อมอาศัยตัณหาเกิดขึ้น " ดังนี้
แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ความโศก ย่อมเกิดเพราะตัณหา, ภัย ย่อม
เกิดเพราะตัณหา; ความโศก ย่อมไม่มีแก่
บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหา; ภัยจักมีแต่ไหน. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ตณฺหาหยา ได้แก่ตัณหาอันเป็นไปใน
ทวาร ๖ อธิบายว่า ความโศกเป็นต้น ย่อมอาศัยตัณหาอันเกิดขึ้น.
ในกาลจบเทศนา พรหมณ์ ตั้งอยู่แล้วในโศคาปตติผล ดังนี้แล.
เรื่องพรหมณ์คนใดคนหนึ่ง จบ.

๓. เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน * [๑๓๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภเด็ก ๕๐๐
ในระหว่างทาง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สีสทสฺสนสมฺปนฺนํ "
เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต พบเด็ก ๕๐๐ คน]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง พระศาสดา มีภิกษุ ๕๐๐ เป็นบริวาร
พร้อมด้วยพระอสีติมหาเถระ เสด็จเข้าไปกรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต
ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็ก ๕๐๐ คน ยกกระเช้าขนม ออกจากเมือง
แล้วไปสวาน ในวันมหรสพวันหนึ่ง. แม่เด็กเหล่านั้น ถวายบังคมพระ-
ศาสดาแล้วก็หลีกไป, ไม่กล่าวกะภิกษุแม่สักรูปหนึ่งว่า " ขอท่าน
รับเอาขนม ? "

พระศาสดา ตรัสกะภิกษุทั้งหลาย ในกาลที่ภิกษุเหล่านั้นไป
แล้ว ว่า " ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักฉันขนมไหม ? "

ภิกษุ. ขนมนี่ไหน ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอทั้งหลายไม่เห็นพวกเด็กถือกระเช้าขนมเดินผ่าน
ไปแล้วดอกหรือ ?

ภิกษุ. พวกเด็กเห็นปานนั้น ไม่ถวายขนมแก่ใคร ๆ พระ
เจ้าข้า.

* พระมหาเจสิยว ป. ๓. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย เด็กเหล่านั้น ไม่นิมนตราหรือ พวกเธอ ด้วยขนมก็จริง, ถึงกระนั้น ภิกษุผู้เป็นเจ้าของขนม กำลัง มาข้างหลัง, นั้นขนมเสียก่อนแล้วไป จึงควร.

ตราธรรมดา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่มีความริษยาหรือ ความประทุษร้าย แม้ในบุคคลคนหนึ่ง; เพราะฉะนั้น พระศาสดา ตรัส คำนี้แล้ว จึงพาภิกษุสงฆ์ ไปประทับนั่งใต้ร่มเงา ณ โคนไม้ต้นหนึ่ง.

พวกเด็ก เห็นพระมหากัสสปเถระเดินมาข้างหลัง เกิดความรักขึ้น มีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติ วางกระเช้า ให้อ้วพระเถระ ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ยกขนมพร้อมทั้งกระเช้าทีเดียวแล้ว กล่าว กะพระเถระว่า " นิมนตราเกิด ขอรับ. "

ลำดับนั้น พระเถระกล่าวแก่เด็กเหล่านั้นว่า " นั้น พระศาสดา ทรงพาพระภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งแล้วที่โคนไม้, พวกเธอจงถือไทยธรรมไป แบ่งส่วนถวายภิกษุสงฆ์. พวกเด็ก รับคำว่า " คีละ ขอรับ " แล้ว กลับไปพร้อมกับพระเถระทีเดียว ถวายขนมแล้ว ยืนมองดู อยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ถวายน้ำ ในเวลาฉับเสร็จ.

[พวกภิกษุโพนทนาพวกเด็กผู้ถวายขนม]

ภิกษุทั้งหลาย โพนทนาว่า " พวกเด็กถวายภิกษา เพราะเห็น แก่หน้า, ไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระมหาเถระทั้งหลาย ด้วยขนม เห็นพระมหากัสสปเถระแล้ว ถือเอาขนมพร้อมด้วยกระเช้า นั้นแลมาแล้ว. "

[พระศาสดาทรงยกพระมหากัสสปเป็นนิตินะ]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
" ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เช่นกันมหากัสสป ผู้บุตรของเรา ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์, เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมทำบูชาด้วยปัจจัย ๔ แก่เธอโดยแท้ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ชน ย่อมทำท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทัสสนะ
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ผู้มีปกติกถ่าวาจาสัตย์
ผู้กระทำการงานของตนนั้น ให้เป็นที่รัก. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ศีลทัสสนสมบูรณ์** ความว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยจตุปาริสุทธิศีล และความเห็นชอบ อันสัมปยุตด้วยมรรคผล.

บทว่า **ธมาภุจ** ความว่า ผู้ตั้งอยู่ในโลกุตรธรรม ๘ ประการ, อธิบายว่า ผู้มีโลกุตรธรรมอันทำให้แจ้งแล้ว.

บทว่า **สัจจวาทีน** ความว่า ชื่อว่าผู้มีปกติกถ่าวาจาสัตย์ ด้วยสัญญา เพราะความที่สัจจะ ๔ อันท่านทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๑๖.

บาทพระคาถาว่า **อตฺตโน กมฺมกฺุพฺพาน** ความว่า ลึกขา ๓ ชื่อว่าการทำงานของตน, ผู้บำเพ็ญลึกขา ๓ นั้น.

สองบทว่า **ตํ ชโน** ความว่า โลกิยมหาชน ย่อมทำบุคคล

นั้น ให้เป็นที่รัก ก็เป็นผู้ใคร่จะเห็น ใครจะไหว ใครจะบูชา ด้วย
ปัจจัย ๔ โดยแท้.

ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่านั้น แม่ทั้งหมด ตั้งอยู่แล้ว ใน
โศคาปตติผล ดังนี้แล.

เรื่องเด็ก ๕๐๐ คน จบ.

๘. เรื่องพระอนาคามีเถระ * [๑๗๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระผู้อนาคามีองค์หนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อนุชชาโต " เป็นต้น.

[พระเถระบรรลุนาคามีผล]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง พวกสัตถวิhariก ถามพระเถระนั้นว่า " ท่านขอรับ ก็การบรรลุธรรมพิเศษของท่าน มีอยู่หรือ ? "

พระเถระ ละอายอยู่ว่า " แม้พวกคฤหัสถ์ชน ก็ยังบรรลุพระอนาคามีผลได้, ในเวลาบรรลุพระอรหันต์แล้วนั้นแล เราจักบอกกับสัตถวิhariกเหล่านั้น " ดังนี้แล้ว ไม่กล่าวอะไร ๆ เลย ทำกาลแล้วเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาส.

ลำดับนั้น พวกสัตถวิhariกของท่าน ร้องให้คร่ำครวญ ไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ร้องให้อยู่ที่เดียว นั่งแล้ว ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอร้องให้ทำไม ? "

ภิกษุ. อุปัชฌายะของพวกข้าพระองค์ทำกาลแล้ว พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ช่างเกิด ภิกษุทั้งหลาย, เธอทั้งหลายอย่าคิดเลย,

* พระมหาเจสิยว ป. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

นั้น เชื่อว่าเป็นธรรมที่ยั่งยืน.

ภิกษุ. พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ, แม้พวกข้าพระองค์ก็ทราบอยู่, แต่พวกข้าพระองค์ได้ถามถึงการบรรลุธรรมพิเศษ กระทั่งพระอุปัชฌายะ, ท่านไม่บอกอะไร ๆ เลย ทำกาละแล้ว, เหตุนี้พวกข้าพระองค์จึงถึงความทุกข์.

[ลักษณะของผู้เชื่อว่ามีกระแสนเบื้องบน]

พระศาสดา ตรัสว่า " อย่าคิดเลย ภิกษุทั้งหลาย, อุปัชฌายะของพวกเธอ บรรลุนาคามิผลแล้ว, เธอละอายอยู่ว่า ' แม้พวกคฤหัสถ์ก็บรรลุนาคามิผลนั้น, เราต้องบรรลุดรหัตถ์แล้ว จึงจักบอกแก่พวกสัตถวิหาริกนั้น ' ไม่บอกอะไร ๆ แก่พวกเธอเลย ทำกาละแล้ว เกิดในชั้นสุทธาวาส; วางใจเสียเถิด ภิกษุทั้งหลาย, อุปัชฌายะของพวกเธอ ถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลาย มีกระแสนเบื้องบน " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ภิกษุ ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว ในพระนิพพานอัน
ใคร ๆ บอกไม่ได้ พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้ว
ก็ดี ผู้มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกามทั้งหลายก็ดี
ท่านเรียกว่า ' ผู้มีกระแสนเบื้องบน. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ฉนฺทชาโต** ความว่า มีฉันทะเกิดแล้ว ด้วยอำนาจความพอใจในความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะทำ คือถึง

ความอุตสาหกรรมแล้ว.

บทว่า อนกฺขาเต คือ ในพระนิพพาน. แท้จริง พระนิพพาน นั้น ชื่อว่า อนักขาตะ เพราะความเป็นธรรมชาติอันใคร ๆ บอก ไม่ได้ว่า " อันปัจฉยโน้นทำ หรือบรรดาดีต่าง ๆ มีสีเขียวเป็นต้น (พระนิพพานมีสี) เห็นปานนี้. "

บาทพระคาถาว่า มนสา จ สุภฺณ ลียา ความว่า พึงเป็นผู้อัน จิตที่สัมปยุตด้วยมรรคผล ๓ เบื้องต่ำถูกต้องแล้ว คือให้เต็มแล้ว.

บทว่า อปฺปฏิพทุชฺชิตฺโต ความว่า มีจิตไม่เกี่ยวเกาะในกาม ทั้งหลาย ด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามีมรรคก็ดี.

บทว่า อุกฺขโธโต ความว่า ภิกษุเห็นปานนี้ เกิดแล้วในภพ อวิหา ถัดนั้นไป ก็ไปสู่อันอิฏฐภพ ด้วยอำนาจปฏิสนธิ ท่านเรียกว่า 'ผู้มีกระแสในเบื้องบน,' พระอุปัชฌายะของพวกเธอ ก็เป็นผู้ เช่นนั้น.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้น ตั้งอยู่แล้ว ในอรหัตผล. เทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังนี้แล.

เรื่องพระอนาคามีเถระ จบ.

๘. เรื่องนายนันทียะ * [๑๗๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะ ทรงปรารภนาย
นันทียะ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " จิรปุปวาสี " เป็นต้น.

[นันทียะเป็นอนุชาตบุตร]

ได้ยืมว่า ในกรุงพาราณสี ได้มีบุตรแห่งตระกูลซึ่งถึงพร้อม
ด้วยศรัทธา (คนหนึ่ง) ชื่อนันทียะ. เขาได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา
บำรุงสงฆ์แท้ อนุรูปแก่มารดาบิดาเทียว. ครั้นในเวลาที่เขาเจริญวัย
มารดาบิดาได้มีความจำนงจะนำธิดาของลุงชื่อว่าเรวดีมา จากเรือน
อันตรงกันข้าม. แต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธา ไม่มีการให้ปันเป็นปกติ,
นายนันทียะ จึงไม่ปรารถนานาง.

ลำดับนั้น มารดาของเขา กล่าวกะนางเรวดีว่า " แม่ เจ้า
จงลาบาทสถานที่นั่งของภิกษุสงฆ์ แล้วปลูลาดอาสนะไว้ ในเรือนนี้,
จงตั้งเชิง (บาทร) ไว้, ในเวลาภิกษุทั้งหลายมาแล้ว จงรับบาท
นิมนต์ให้นั่ง เอาชมกรกรอน้ำจั้น (ถวาย) แล้วล้างบาทร ใน
เวลาจั้นเสร็จ; เมื่อเจ้าทำได้แบบนี้ ก็จักเป็นที่พึงใจแก่บุตรของเรา. "
นางได้ทำอย่างนั้นแล้ว. ต่อมา มารดาบิดาเล่าถึงความประพฤติกของ
นางนั้นแก่บุตร ว่า " นางเป็นผู้อคทนต่อโอวาท " เมื่อเขาพบว่า

* พระมหาเจสิยว ป. ๓. ๖ วัดกันมาตุยาราม แปล.

" คีละ " จึงกำหนดวันแล้ว ทำอวาหมงคล.

ลำดับนั้น นายนันทิยะ กล่าวกะนางว่า " ถ้าเธอจักบำรุงภิกษุสงฆ์ และมารดาบิดาของฉันไซ้, เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอก็จักได้พัสดุในเรือนนี้, จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด. " นางรับว่า " คีละ " แล้วทำทีเป็นผู้ศรัทธา บำรุงอยู่ ๒-๓ วัน ก็คลอดบุตร ๒ คน. มารดาบิดาแม่ของนาย นันทิยะ ได้ทำกาละแล้ว. ความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือน ก็ตกอยู่ แก่นางเรวดีนั้นคนเดียว.

[นันทิยะดำรงตำแหน่งทานบดี]

จำเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละ แม่นายนันทิยะ ก็เป็นมหาทานบดี เตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์. (และ) เริ่มตั้งค่าอาหารแม่สำหรับ คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้น ไว้ที่ประตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ในการถวาย อวาสาได้แล้ว ให้ทำศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๓ ห้อง ใน มหาวิหาร ในป่าอิสิปตนะ แล้วให้ลาดเตียงและตั้งเป็นต้น เมื่อจะมอบ ถวายอวาสนั้น ได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วถวายน้ำทักษิโณทก แด่พระตถาคต. ปราสาททิพย์ สำเร็จโดย รัตนะ ๓ ประการ สมบูรณ์ด้วยหมูนารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ใน ทิศทั้งปวง เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ ผุดขึ้นในเทวโลกชั้น ดาวดึงส์ พร้อมด้วยทักษิโณทกประดิษฐาน ในพระหัตถ์ของพระศาสดา ทีเดียว.

[พระโมคคัลลานะไปเยี่ยมสวรรค์]

ภายหลังวันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระ ไปอยู่ที่จาริกในเทว-
โลก ยืนอยู่แล้ว ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้น ถามเทวบุตรทั้งหลายซึ่ง
มาสู่สำนักของตนว่า " ปราสาททิพย์ เต็มด้วยหมู่นางอัปสรนั้น เกิด
แล้ว เพื่อใคร ? "

ลำดับนั้น พวกเทวบุตรนั้น เมื่อจะบอกเจ้าของวิมานแก่พระ
เถระนั้น จึงกล่าวว่า " ท่านผู้เจริญ วิมานนั้น เกิดแล้วเพื่อประโยชน์
แก่บุตรกฤหบดี ชื่อนันทิยะ ผู้ให้สร้างวิหารถวายพระศาสดา ในป่า
อิสิปตนะ. " ฝ่ายหมู่นางอัปสร เห็นพระเถระนั้นแล้ว ลงจากปราสาท
กล่าวว่า " ท่านผู้เจริญ พวกดิฉันเกิดในที่นี้ ด้วยหวังว่า ' จักเป็น
นางบำเรอของนายันทิยะ ' แต่เมื่อไม่พบเห็นนายันทิยะนั้น เป็นผู้
ระอาเหลือเกิน; ด้วยว่า การละมุนยุสมบัติ แล้วถือเอาทิพยสมบัติ
ก็เช่นกับการทำลายถาดดินแล้วถือเอาถาดทองคำ ฉะนั้น, พระผู้เป็น
เจ้าพึงบอกเขา เพื่อประโยชน์แก่การมา ณ ที่นี้. "

[ทิพยสมบัติเกิดรอผู้ทำบุญ]

พระเถระ (กลับ) มาจากเทวโลกนั้นแล้ว เข้าไปเฝ้าพระ
ศาสดา ทูลถามว่า " พระเจ้าข้า ทิพยสมบัติย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ทำ
ความดีที่ยังอยู่มนุษย์โลกนี้เอง หรือหนอแล ? "

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ทิพยสมบัติที่เกิดแล้วแก่นายันทิยะ
ในเทวโลก อันเธอเห็นแล้วเอง มิใช่หรือ ? ไฉนจึงถามเราเล่า ?

โมคคัลลานะ. ทิพยสมบัติ เกิดได้อย่างไรนั้นหรือ? พระเจ้าข้า.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระเถระนั้นว่า " โมคคัลลานะ เธอพูดอะไรนั้น? เหมือนอย่างว่า ใคร ๆ ยืนอยู่ที่ประตูเรือน เห็น บุตรหรือพี่น้อง ผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน (กลับ) มาแต่ถิ่นที่จากไปอยู่ พึ่งมาสู่เรือนโดยเร็ว บอกว่า ' คนชื่อโน้น มาแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกญาติของเขา ก็ยินดีร่าเริงแล้ว ออกมาโดยขมิ้มม่น พึ่งยินดียิ่ง กะผู้นั้นว่า ' พ่อ มาแล้ว, พ่อ มาแล้ว ' ฉันทไค; เหล่าเทวดา (ต่าง) ถือเอาเครื่องบรรณาการอันเป็นทิพย์ ๑๐ อย่าง ต้อนรับด้วย คิดว่า ' เราก่อนเราก่อน. ' แล้วยอมยินดียิ่ง กะสตรีหรือบุรุษ ผู้ทำความดี ไว้ ในโลกนี้ ซึ่งละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้า ฉันทนั้นเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว ได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" ญาติ มิตร และคนมีใจดีทั้งหลาย เห็นบุรุษ
ผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานาน มาแล้วแต่ที่ไกลโดยสวัสดิ
ยอมยินดียิ่งว่า ' มาแล้ว ' ฉันทไค, บุญทั้งหลาย
ก็ยอมต้อนรับแม้บุคคลผู้กระทำบุญไว้ ซึ่งไป
จากโลกนี้สู่โลกหน้า ดูจงญาติเห็นญาติที่รัก
มาแล้ว ต้อนรับอยู่ ฉันทนั้นแล. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า จิรปฺปวาสี ก็คือจากไปแล้วนาน.
บาทพระคาถาว่า ทูรโต โสตุถิมาคติ ความว่า ผู้ได้ลาภ

คือมีสมบัติอันสำเร็จแล้ว เพราะทำพินิจกรรม หรือเพราะทำหน้าที่
ราชบุรุษ มาแล้วแต่ที่ไกล โดยไม่มีอุปัทวะ.

บาทพระคาถาว่า **ณาคี มิตฺตา สุหฺขชา จ** ความว่า เหล่า
ชนที่ชื่อว่าญาติ เพราะสามารถเกี่ยวเนื่องกันด้วยตระกูล และชื่อว่า
มิตร เพราะภาวะมีเคยเห็นกันเป็นต้น และชื่อว่ามีใจดี เพราะความ
เป็นผู้มีหทัยดี.

บาทพระคาถาว่า **อภิณฺนุทฺติ อากตฺ** ความว่า ญาติเป็นต้น
เห็นเขาแล้ว ย่อมยินดียิ่ง ด้วยอาการเพียงแต่พูดว่า 'มาดีแล้ว'
หรือด้วยอาการเพียงทำอัญชลี, อนึ่ง ย่อมยินดียิ่ง กะเขาผู้มาถึงเรือน
แล้ว ด้วยสามารถนำไปเฉพาะซึ่งบรรณาการมีประการต่าง ๆ.

บทว่า **ตถฺว** เป็นต้น ความว่า บุญทั้งหลาย ตั้งอยู่ในฐานะ
คุณมารดาบิดา นำเครื่องบรรณาการ ๑๐ อย่างนี้คือ "อายุ วรรณะ
สุข ยศ ความเป็นอธิบดีอันเป็นทิพย์; รูป เสียง กลิ่น รส โสภณูปะ
อันเป็นทิพย์" เพลินยิ่งอยู่ ชื่อว่าย่อมรับรองบุคคลแม้ผู้ทำบุญไว้
แล้ว ซึ่งไปจากโลกนี้สู่โลกหน้า ด้วยเหตุนี้แน่นอนแล.

สองบทว่า **ปิยฺ ณาตีว** ความว่า คุณพวกญาติที่เหลือ เห็น
ญาติที่รักมาแล้ว รับรองอยู่ในโลกนี้ ฉะนั้น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุลุทธิผลทั้งหลาย มี
โศดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องนายนันทิยะ จบ.

ปิยวรรค วรรณา จบ.

วรรคที่ ๑๖ จบ.

๑๗. โกธวรรค วรรณนา

๑. เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี * [๑๗๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภเจ้าหญิงโรหิณี ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โกธ ขเห " เป็นต้น.

[สร้างโรงฉันทายจากโรคผิวหนังได้]

ได้ยินว่า สมัยหนึ่ง พระอนุรุทธผู้มีอายุ ได้ไปเมืองกบิลพัสดุ์ พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐. ครั้งนั้น พวกพระญาติของท่าน ทรงสดับว่า " พระเถระมา " จึงได้ไปสู่สำนักพระเถระ เว้นแต่พระน้องนางของพระเถระชื่อโรหิณี. พระเถระถามพวกพระญาติว่า " พระนางโรหิณี อยู่ที่ไหน ? "

พวกพระญาติ. อยู่ในตำหนัก เจ้าข้า.

พระเถระ. เหตุไร ? จึงไม่เสด็จมา.

พวกพระญาติ. พระสงฆ์ไม่เสด็จมา เพราะทรงละอาชวาท ' โรคผิวหนังเกิดที่ศีรษะของเรา ' เจ้าข้า.

พระเถระ กล่าวว่ " ท่านทั้งหลายจงเชิญพระนางเสด็จมาเถิด " ให้ไปเชิญพระนางเสด็จมาแล้ว จึงกล่าวอย่างนี้ กะพระนางผู้ทรงฉลองพระองค์เสด็จมาแล้วว่า " โรหิณี เหตุไร ? เธอจึงไม่เสด็จมา.

* พระมหาพิว ป. ๕. ๗ (ปัจจุบันเป็น พระสุมงคลมุนี) วัดบวรมงคล แปล.

พระนางโรหิณี. ท่านผู้เจริญ โรคผิวหนังเกิดขึ้นที่ศีรษะของ หม่อมฉัน; เหตุนั้น หม่อมฉันจึงมิได้มาเพราะความสะอาด.

พระเถระ. ก็เธอทรงทำบุญไม่ควรหรือ ?

พระนางโรหิณี. จะทำอะไร ? เจ้าข้า.

พระเถระ. จงให้สร้างโรงฉัน.

พระนางโรหิณี. หม่อมฉันจะเอาอะไรทำ ?

พระเถระ. ก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือ ?

พระนางโรหิณี. มีอยู่ เจ้าข้า.

พระเถระ. ราคาเท่าไร ?

พระนางโรหิณี. จักมีราคาหมื่นหนึ่ง.

พระเถระ. ถ้ากระนั้น จงขายเครื่องประดับนั้นแล้ว ให้สร้างโรงฉันเถิด.

พระนางโรหิณี. ใครเล่า ? จักให้ทำแก่หม่อมฉัน เจ้าข้า.

พระเถระ แลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ที่ใกล้แล้ว กล่าวว่ " ขอจงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลาย. "

พวกพระญาติ. ก็พระคุณเจ้าจักทำอะไรหรือ ? เจ้าข้า.

พระเถระ. แม้อาตมภาพก็จักอยู่ในที่นี้เหมือนกัน, ถ้ากระนั้น พวกท่านจงนำทัพพสัมภาระมาเพื่อโรงฉันนี้.

พวกพระญาตินั้น รับว่า " ดีละ เจ้าข้า " จึงนำมาแล้ว.

พระเถระ. เมื่อจะจัดโรงฉัน จึงกล่าวกะพระนางโรหิณีว่า " เองจงให้ทำโรงฉันเป็น ๒ ชั้น จำเดิมแต่กาลที่ให้เรียบพื้นเบื้องบน

แล้วจงกวาดข้างล่าง แล้วให้ปูอาสนะไว้เสมอ ๆ, จงให้ตั้งหมอน้ำดื่มไว้เสมอ ๆ." พระนางรับคำว่า " คีละ เจ้าข้า " แล้ว จำหน่ายเครื่องประดับ ให้ทำโรงฉัน ๒ ชั้น เริ่มแต่กาลที่ให้เรียบพื้นชั้นบนแล้ว ได้ทรงทำกิจมีการกวาดพื้นล่างเป็นต้นเนื่อง ๆ. พวกภิกษุก็นั่งเสมอ ๆ.

ลำดับนั้น เมื่อพระนางกวาดโรงฉันอยู่นั้นแล โรคผิวหนังก็ร่าบไปแล้ว. เมื่อโรงฉันเสร็จ พระนางนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ได้ถวายขาทนียะและโกชนียะเป็นประณีตแต่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มโรงฉัน.

พระศาสดา ทรงทำกัตกิจเสร็จแล้ว ตรัสถามว่า " นี่เป็นทานของใคร ? "

พระอนุรุธ. ของโรหิณีพระน้องนางของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ก็นางไปไหน ?

พระอนุรุธ. อยู่ในค้ำหนัก พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. พวกท่านจงเรียกนางมา.

พระนางไม่ประสงค์จะเสด็จมา. ที่นั้น พระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระนางแม้ไม่ปรารถนา (จะมา) จนได้, ก็แลพระศาสดาตรัสกะพระนางผู้เสด็จมาถวายบังคมประทับนั่งแล้ว ว่า " โรหิณี เหตุไรเธอจึงไม่มา ? "

พระนางโรหิณี. โรคผิวหนังมีที่สรีระของหม่อมฉัน พระเจ้าข้า, หม่อมฉันละอายด้วยโรคนั้น จึงมิได้มา. "

พระศาสดา. ก็เธอรู้ใหม่่ว่า ' โโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอ จึงเกิดขึ้น ? '

พระนางโรหิณี. หม่อมฉันไม่ทราบ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอ จึงเกิดขึ้นแล้ว.

พระนางโรหิณี. ก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้? พระเจ้าข้า.

[บุรพกรรมของพระนางโรหิณี]

(ถ้ากระนั้น เธอจงฟัง) ถ้าดั้นนั้น พระศาสดา ทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสแก่พระนาง) ว่า :-

ในอดีตกาล พระอักรมเหสีของพระเจ้าพาราณสี ผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชองค์หนึ่ง ทรงดำริว่า " เราจักให้ทุกข์เกิดแก่หญิงนั้น " แล้วให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่มา๑ รับผิดชอบให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้น มายังสำนักของตนแล้ว, ให้ใส่ผงเต่าร้างบนที่นอนที่ผ้าห่ม และที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนนั้น โดยประการที่นางไม่ทันรู้ตัว, ไปรยลงแม่ที่ตัวของนาง ราวกะทำ ความเย้ยหยันเล่น, ทันใดนั้นเอง สรีระของหญิงนั้น ได้พุดองขึ้นเป็นคุ่มน้อยคุ่มใหญ่. นางเกาอยู่ ไปนอนบนที่นอน. เมื่อนางถูกผงเต่าร้างกัดแสบบนที่นอนนั้น เวทนาคล้ายยิ่งนักเกิดขึ้นแล้ว. พระอักรมเหสีในกาลนั้น ได้เป็นพระนางโรหิณี.

พระศาสดา ครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว ตรัสว่า " โรหิณี ก็กรรมนั้นที่เธอทำแล้วในกาลนั้น, ก็ความโกรธก็ดี ความริษยาที่ดี

๑. แปลว่า หมาขี้ใหญ่ ก็มี.

แม้มีประมาณเล็กน้อย ย่อมไม่ควรทำลาย " ดังนี้แล้ว จึงตรัส

พระคาถานี้ว่า :-

" บุคคลพึงละความโกรธ, ละความถือตัว,
ล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นได้, ทุกข์ทั้งหลายย่อมไม่
ตกต้องบุคคลนั้น ผู้ไม่ข้องในนามรูป ไม่มี
กิเลสเครื่องกังวล. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า โกรธ ความว่า พึงละความโกรธ
ทุกๆ อากาเรดี มานะ ๘ อย่างก็ดี.

บทว่า สังโยชน์ ความว่า พึงล่วงสังโยชน์หมดทั้ง ๑๐ อย่าง
มีกามราคสังโยชน์เป็นต้น.

บทว่า อสขุขมานิ ความว่า ไม่ข้องอยู่. อธิบายว่า ก็ผู้ใด
ยึดถือนามรูปโดยนัยว่า " รูปของเรา, เวทนาของเรา เป็นต้น และ
เมื่อนามรูปนั้นแตกไป ย่อมเสว้าโศก เดือดร้อน; ผู้นี้ชื่อว่าข้องอยู่
ในนามรูป; ส่วนผู้ไม่ยึดถืออย่างนั้น ชื่อว่าย่อมไม่ข้อง; จึงชื่อว่า
ทุกข์ทั้งหลาย ย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้น ผู้ไม่ข้องอยู่อย่างนั้น ผู้ชื่อ
ว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวล เพราะไม่มีราคะเป็นต้น.

ในการจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิพพานทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น.

แม้พระนางโรหิณี ก็ดำรงอยู่แล้วในโศคาปัตติผล. สรีระของ
พระนางได้มีวรรณะดุจทองคำ ในขณะนั้นเอง. พระนางจุติจาก

อัฏฐภาพนั้นแล้ว เกิดในระหว่างเขตแดนของเทพบุตร ๔ องค์ ในภพ
ดาวดึงส์ ได้เป็นผู้นำเลื่อมใส ถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศ. เทพบุตร
ทั้ง ๔ องค์เห็นนางแล้ว เป็นผู้เกิดความสืเนหา วิวาทกันว่า " นาง
เกิดภายในแดนของเรา, นางเกิดภายในแดนของเรา " ไปสู่สำนัก
ของท้าวสักกเทวราช กราบทูลว่า " ข้าแต่เทพเจ้า ข้าพระองค์
ทั้ง ๔ เกิดคดีขึ้น เพราะอาศัยเทพธิดานี้, ขอพระองค์ทรงวินิจฉัย
คดีนั้น. " แม่ท้าวสักกะ แต่พอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดสืเนหา
ตรัสอย่างนี้ว่า " จำเดิมแต่กาลที่พวกท่านเห็นเทพธิดานี้แล้ว จิต
เกิดขึ้นอย่างไร ? "

ลำดับนั้น เทพบุตรองค์หนึ่ง กราบทูลว่า " จิตของข้าพระ
องค์ เกิดขึ้น จุกกลองในคราวสงครามก่อน ไม่อาจจะสงบลงได้
เลย. "

องค์ที่ ๒. จิตของข้าพระองค์ [เกิดขึ้น] เหมือนแม่น้ำตกจาก
ภูเขา ย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียว.

องค์ที่ ๓. จำเดิมแต่กาลที่ข้าพระองค์เห็นนางนี้แล้ว ตาทั้ง ๒
ถลนออกแล้ว จุกตาของปู่.

องค์ที่ ๔. จิตของข้าพระองค์ ประคองที่เขายกขึ้นบนเจดีย์
ไม่สามารถจะดำรงนั่งอยู่ได้.

ครั้งนั้น ท้าวสักกะ ตรัสกะเทพบุตรทั้ง ๔ นั้นว่า " พ่อทั้งหลาย
จิตของพวกท่านยังพอมได้ก่อน; ส่วนเรา เมื่อได้เทพธิดานี้ จึง
จักเป็นอยู่, เมื่อเราไม่ได้ จักต้องตาย. "

พวกเทพบุตร จึงทูลว่า " ข้าแต่มหาราช พวกข้าพระองค์
ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์ " แล้วต่างสละเทพธิดา
นั้นถวายท้าวสักกะแล้วหลีกไป. เทพธิดานั้น ได้เป็นที่รัก ที่พอ
พระหฤทัยของท้าวสักกะ. เมื่อนางกราบทูลว่า " หม่อมฉันจะไปสู่
สนามเล่นชื้อโน้น " ท้าวสักกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำของนางได้เลย
ดังนี้แล.

เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี จบ.

๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง * [๑๗๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่อัคคาพเวเจตีย์ ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง* ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โย เว อุปฺปติตฺติ โภจฺจ " เป็นต้น.

[ภิกษุตัดต้นไม้ที่เทวดาอยู่]

ความพิสดารว่า เมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้ว,* (และ) เมื่อเสนาสนะทั้งหลาย อันคฤหัสถ์ทั้งหลายมีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์เป็นต้น กำลังให้สร้าง, ภิกษุชาวเมืองอาฬวีรูปหนึ่งสร้างเสนาสนะของตนอยู่ เห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งแล้ว เริ่มจะตัด. ก็เทพคามิลูกอ่อนองค์หนึ่งเกิดที่ต้นไม้ นั้น อุ่มบุตรด้วยสะเอว ยืนอ้อนวอนว่า " พระคุณเจ้า ขอท่านอย่าตัดวิมานของข้าพระองค์เจ้าเลย, ข้าพระองค์ไม่มีที่อยู่ ไม่อาจอุ่มบุตรเที่ยวเร่ร่อนไปได้. "

ภิกษุนั้น คิดว่า " เราจักไม่ได้ต้นไม้เช่นนี้ในที่อื่น " จึงไม่เอื้อเพื่อคำพูดของเทพคานั้น.

เทพดา คิดว่า " ภิกษุนี้ เห็นทารกนีแล้ว จักงดเป็นแท้ " จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้. ฝ่ายภิกษุนั้น ไม่อาจจะยั้งขวานที่ตนเงื้อขึ้นแล้วได้ จึงตัดแขนทารกขาดแล้ว. เทพดา เกิดความโกรธมีกำลัง ยก

* พระมหาพิว ป. ๖ ๗ (พระสุนทรภู่) วัดบวรเมษบาล.

๑. น่าจะปรารภเทพดา เพราะเป็นเรื่องของเทพดาได้ทำและเข้าเฝ้าเอง. ๒. ก่อนอนุญาตเสนาสนะ ผู้บวชแล้วต้องอยู่โคนไม้หรือถ้าเขา.

มือทั้ง ๒ ขึ้นด้วยเจตนาว่า " จะฟาดภิกษุรูปนั้นให้ตาย " แต่พลันคิด
ได้อย่างนี้ว่า " ภิกษุนี้เป็นผู้มีศีล, ถ้าเราจักฆ่าภิกษุนี้เสีย, ก็จักเป็นผู้
ไปนรก; แม้เทพดาที่เหลือ ได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตน จักถือเรา
เป็นประมาณบ้างว่า ' เทพดาองค์โน้นฆ่าภิกษุเสีย ก็อย่างนี้เหมือน
กัน ' แล้วจักฆ่าภิกษุทั้งหลายเสีย; ก็ภิกษุนี้มีเจ้าของ, เราจักต้องบอก
กล่าวเธอแก่เจ้าของทีเดียว. " ลคมมือที่ยกขึ้นแล้ว ร้องได้ไปสู่สำนัก
ของพระศาสดา ถวายบังคมแล้วยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะเธอว่า " ทำไมหรือ ? เทพดา "
เขาทูลว่า " พระเจ้าข้า สาวกของพระองค์แหละ ทำกรรมชื่อนี้, แม้
ข้าพระองค์ ก็ใครจะฆ่าเธอ แต่คิดขื่อชื่อนี้ได้ จึงไม่ฆ่า แล้วรีบมาที่นี้
เทียว " ดังนี้แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดโดยพิสดาร.

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว ตรัสว่า " ถูกแล้ว ๆ เทพดา,
เธอข่มความโกรธที่เกิดขึ้นอย่างนั้นไว้อยู่ เหมือนห้ามรถกำลังหมุน
ไว้ได้ ชื่อว่าทำความดีแล้ว " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ผู้ใดแล พึงสะกดความโกรธที่พลุ่งขึ้น เหมือน
คนห้ามรถที่กำลังแล่นไปได้, เราเรียกผู้นั้นว่า
' สารถี ', ส่วนคนนอกนี้เป็นเพียงผู้ถือเชือก. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อุปปัตติ** ได้แก่ ที่เกิดขึ้นแล้ว.
สองบทว่า **รถิ ภนฺตว** ความว่า เหมือนอย่างนายสารถีผู้
ฉลาด ห้ามรถที่แล่นอยู่โดยกำลังเร็ว หยุดไว้ได้ตามต้องการ ชื่อ

ฉันใด; บุคคลใด พึงสกด คืออาจข่มความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้ ก็
ฉันนั้น.

บทว่า **ตมहि** ความว่า เราเรียกบุคคลนั้นว่า สารถิ.

สอสงบทว่า **อิติโร ชโน** ความว่า ส่วนชนนอกนี้คือสารถิรณ
ของอิสรชนมีพระราชาและอุปราชเป็นต้น ย่อมชื่อว่าเป็นเพียงผู้ถือ
เชือก หาใช่สารถิชั้นเยี่ยมไม่.

ในกาลจบเทศนา เทพาดำรงอยู่ในโศดาปัตติผล, เทศนา
ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

ฝ่ายเทพดา แม้เป็นพระโศดาบัน ก็ยังยืนร้องไห้อยู่. ครั้งนั้น
พระศาสดา ตรัสถามเธอว่า " ทำไม่หรือ เทพดา? " เมื่อเทพดา
ทูลว่า " พระเจ้าข้า วิมานของข้าพระองค์ ฉิบหายเสียแล้ว, บัดนี้
ข้าพระองค์จักทำอย่างไร? " จึงตรัสว่า " อย่าเลย เทพดา, ท่านอย่า
คิด, เราจักให้วิมานแก่ท่าน " แล้วทรงชี้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเทพดาจUDI
ไปเมื่อวันก่อน ใกล้กับพระคันธกุฎี ในพระเชตะวัน ตรัสว่า " ต้นไม้
โน้นในโอกาสโน้นว่าง, เธอจงเข้าสถิต ณ ต้นไม้นั้นเถิด. " เทพดานั้น
เข้าสถิตที่ต้นไม้แล้ว. ตั้งแต่นั้น แม้เทพดาที่ทรงศักดิ์ใหญ่ ทราบ
ว่า " วิมานของเทพดานี้ อันพระพุทธรเจ้าประทาน " ก็ไม่อาจมาทำ
ให้วิมานนั้นหวั่นไหวได้.

พระศาสดา ทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นเหตุเกิดขึ้นแล้ว ทรงบัญญัติ
กุตคามสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จบ.

๓. เรื่องอุตตราอุบาสิกา * [๑๗๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงทำกัตถกิจใน
เรือนของนางอุตตราแล้ว ทรงปรารภอุบาสิกาชื่ออุตตรา ตรัสพระ
ธรรมเทศานี้ว่า " อุกุโธเชน ชินเ โกธ " เป็นต้น.

[นายปุณณะอยากจนต้องรับจ้างสุมนเศรษฐี]

อนุพุททิกถา ในเรื่องอุตตราอุบาสิกา นั้น ดังต่อไปนี้ :-

ได้ยินว่า คนขัดสน ชื่อปุณณะ อาศัยสุมนเศรษฐี รับจ้าง
เลี้ยงชีพอยู่ในกรุงราชคฤห์. ในเรือน (ของเขา) มีคน ๒ คนเท่านั้น
คือ ภรรยาของเขาคน ๑ ธิดาชื่อ นางอุตตราคน ๑.

ต่อมาวันหนึ่ง พวกราชบุรุษทำการโฆษณาในกรุงราชคฤห์ว่า
" ชาวพระนครพึงเล่นนักษัตรกันตลอด ๗ วัน. " สุมนเศรษฐี ได้ยิน
คำโฆษณานั้นแล้ว จึงเรียกนายปุณณะผู้มาแต่เช้าตรู่กล่าวว่า " พ่อ
ปรีชนของฉันทน์ ประสงค์จะเล่นนักษัตรกัน, แกจักเล่นนักษัตร (กะเขา)
หรือ หรือว่าจักทำการรับจ้างเล่า ? "

นายปุณณะ. นาย ชื่อว่าการเล่นนักษัตร ย่อมเป็นของพวก
ท่านผู้มีทรัพย์, ก็ในเรือนของฉม แม้ข้าวสารจะคัมข้าวต้ม เพื่อ
รับประทานในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มี, ฉมจะต้องการอะไรด้วยนักษัตรเล่า ?
ฉมเมื่อได้โค ก็จักไปไถนา.

* พระมหาพิว ป. ๕. ๗ (บัดนี้ เป็น พระสุมงคฺคณฺณี) วัตบวรมงคฺค แปล.

สุมนเศรษฐี. ถ้าเช่นนั้น แกลงรับโคไปเถิด.

เขารับโคตัวทรงกำลังและไถแล้ว พุคกะภรรยาว่า " นางผู้เจริญ ชาวนครเล่นนักรัศมีกัน, ฉันจักต้องไปทำการรับจ้าง เพราะความที่เราเป็นคนจน, วันนี้ เจ้าเพิ่งต้มผักสัก ๒ เตา แล้วนำภัตไปให้เราก่อน " แล้วจึงได้ไปนา.

[พระสารีบุตรเถระไปสงเคราะห์นายปุณณะ]

ในกาลนั้น พระสารีบุตรเถระ เข้านิโรธสมาบัติตลอด ๗ วันแล้ว ในวันนั้น ออกแล้ว ตรวจดูว่า " วันนี้ เราควรจะทำความสงเคราะห์แก่ใครหนอแล ? " เห็นนายปุณณะ ซึ่งเข้าไปในภายในค่ายคือญาณของตนแล้ว จึงตรวจดูว่า " นายปุณณะนี้ มีศรัทธาหรือหนอ ? เขาจักอาจทำความสงเคราะห์แก่เราหรือไม่ ? ทราบความที่เขามีศรัทธา มีความสามารถจะทำการสงเคราะห์ได้ และเขาจะได้รับสมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นเป็นปัจจัยแล้ว จึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ไถนาของเขา ได้ยื่นแลดูพุ่มไม้พุ่มหนึ่งที่ริมบ่อ. นายปุณณะเห็นพระเถระแล้ว จึงวางไถ ให้อาหารด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว คิดว่า " พระเถระคงจักต้องการไม้สีฟัน " จึงได้ทำไม้สีฟันให้เป็นที่ปปียะถวาย.

ลำดับนั้น พระเถระ ได้นำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำออกมาให้เขา. เขาคิดว่า " พระเถระจักมีความต้องการด้วยน้ำดื่ม " จึงถือเอาบาตรและผ้ากรองน้ำนั้นแล้ว ได้กรองน้ำดื่มถวาย.

พระเถระ คิดว่า " นายปุณณะนี้ อยู่เรือนหลังท้ายของชน

เหล่าอื่น, ถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขา, ภรรยาของนายปुณณะ
นี้จักไม่ได้เห็นเรา; เราจักต้องอยู่ ณ ที่นี้แหละ จนกว่าภรรยาของเขา
จะเดินทางนำภักตมาให้เขา." พระเถระ ได้ยั้งเวลาให้ล่วงไปเล็กน้อย
ณ ที่นั่นเอง ทราบความที่ภรรยาของนายปุณณะนั้นขึ้นสู่ทางแล้ว
จึงเดินมุ่งหน้าไปภายในพระนคร.

[ภรรยานายปุณณะถวายภักตแก่พระเถระ]

นางพบพระเถระในระหว่างทางแล้ว คิดว่า " บางคราว เมื่อ
มีไทยธรรม, เราก็ไม่พบพระผู้เป็นเจ้า, บางคราว เมื่อเราพบพระผู้
เป็นเจ้า, ไทยธรรมไม่มี, ก็วันนี้ เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าแล้ว, ทั้ง
ไทยธรรมก็มีอยู่; พระผู้เป็นเจ้า จักทำความสงเคราะห์แก่เราหรือ
หนอแล?" นางวางภาชนะใส่ภักตลงแล้ว ไหว้พระเถระด้วยเบญ-
จางคประดิษฐ์แล้ว กล่าวว่ " ท่านผู้เจริญ ขอพระผู้เป็นเจ้าอย่า
คิดว่า ' ภักตนี้ เศร้าหมองหรือประณีต ' จงทำความสงเคราะห์แก่
ทาสของพระผู้เป็นเจ้าเถิด. "

พระเถระ น้อมบาตรเข้าไป เมื่อนางเอามือข้างหนึ่งรองภาชนะ
อีกข้างหนึ่งถวายภักตอยู่, เมื่อถวายภักตไปได้ครึ่งหนึ่ง จึงเอามือปิด
บาตรด้วยพูดว่า " พอแล้ว. " นางกล่าวว่า " พระคุณเจ้า ส่วนเพียง
ส่วนเดียว ดิฉันไม่อาจทำให้เป็น ๒ ส่วนได้, พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้อง
' ทำความสงเคราะห์แก่ทาสของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้ ' จงทำความ
สงเคราะห์ในปรโลกเถิด, ดิฉันประสงค์จะถวายมิให้เหลือเศษเลย "
ดังนี้แล้ว ก็ได้ใส่ภักตทั้งหมดลงในบาตรของพระเถระ แล้วทำความ

ปรารถนาว่า " ดิฉันถึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันแล้ว
นั่นแหละ. "

พระเถระ กล่าวว่า " จงสำเร็จอย่างนั้นเถิด " ยืนอยู่นั่นแหละ
ทำอนุโมทนาแล้ว ได้นั่งทำกตกิจ ณ ที่สะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่ง.

ฝ่ายนาง กลับไปหาข้าวสารหุงเป็นกตแล้ว. แม้นายปุณณะ
โถที่ได้ประมาณครึ่งกรีส ไม่อาจทนความหิวได้ จึงปล่อยโค เข้า
ไปยังร่มไปแห่งหนึ่ง นั่งคอยคูดางอยู่.

ลำดับนั้น ภรรยาของเขาถือภัตเดินไป พอเห็น ก็คิดว่า
" เขาถูกความหิวบีบคั้น นั่งคอยคูดางอยู่แล้ว; ถ้าว่า เขาจักคุกคาม
เราว่า ' เจ้าชกข้าวเหลือเกิน ' แล้วเอาค้ำปะตักฟาดเรา, กรรมที่เรา
ทำแล้ว จักเป็นของไร้ประโยชน์, เราจักต้องชิงบอกแก่เขาก่อน
ทีเดียว " ดังนี้แล้ว จึงกล่าวอย่างนี้ว่า " นาย วันนี้ ท่านจงทำ
จิตให้ผ่องใส สักวันหนึ่งเถิด, อย่าได้ทำกรรมที่ดิฉันทำแล้วให้ไร้
ประโยชน์, ก็ดิฉันนำภัตมาให้ท่านแต่เช้าตรู่ พบพระธรรมเสนาบดี
ในระหว่างทาง จึงถวายภัตของท่านแก่พระเถระนั้น แล้วไปหุงภัต
มาใหม่, จงทำจิตให้เลื่อมใสเถิด นาย. " เขาถามว่า " เจ้า
พูดอะไร ? นางผู้เจริญ " ได้สดับเรื่องนั้นซ้ำอีกแล้ง จึงพูดว่า " นาง
ผู้เจริญ เจ้าถวายภัตของเราแก่พระผู้เป็นเจ้าของฉัน ทำความดีแล้วเทียว,
เช้าตรู่วันนี้ แม้เราก็ได้ถวายไม้สีฟัน และน้ำบ้วนปากแก่พระผู้เป็น
เจ้าแล้ว " มีใจเลื่อมใสในเปล็ดเปล็นถ้อยคำนั้นแล้ว เป็นผู้มีกาย
อ่อนเปลี้ย เพราะได้กตในเวลาสาย พาดศีรษะบนตักของภรรยานั้น

แล้วก็กลับไป.

[ทานของ ๒ สามิภรรยาอันวยผลในวันนั้น]

ครั้งนั้น ที่ที่เขาได้ไว้แต่เช้าตรู่ ได้เป็นทองคำเนื้อสุกทั้งหมด จนกระทั่งฝุ่นละอองดิน ตั้งอยู่ดงามคูกองดอกกัณณิกา, เขาตื่นขึ้น แลเห็นแล้ว จึงพูดกะภรรยาว่า " นางผู้เจริญ ที่ที่ฉันได้แล้ว นั้น ปราภฏแก่ฉันเป็นทองคำทั้งหมด, เพราะฉันได้ภักตสายเกินไป ตาจะลายไปกระมัยหนอ ? "

แม่ภรรยาของเขา ก็รับรองว่า " ที่นั้น ก็ย่อมปราภฏแม่แก่ ดิฉันอย่างนั้นเหมือนกัน. "

เขาลุกขึ้น ไปในที่นั้น จับก้อนหนึ่งตีทิ้งอนไถแล้ว ทราบว่าเป็นทองคำ จึงคิดว่า " โอ ทานที่เราถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าของธรรม-เสนาบดี แสดงผลในวันนีเเอง, ก็เราไม่อาจที่จะชอนทรัพย์ประมาณเท่านี้ไว้ใช้สอยได้ " จึงเอาทองคำใส่เต็มถาดข้าวที่ภรรยานำมาแล้ว ได้ไปสู่ราชตระกูล มีโอกาสอันพระราชาพระราชทานแล้ว จึงเข้าไปถวายบังคมพระราชา, เมื่อพระองค์ตรัสว่า " อะไร ? พ่อ " จึงกราบทูลว่า " ข้าแต่สมมติเทวราช ที่ที่ข้าพระองค์ได้แล้วในวันนี้ ทั้งหมด เป็นที่เต็มไปด้วยทองคำทั้งนั้นตั้งอยู่แล้ว, พระองค์ควรจะรับสั่งให้ขนทองคำมาไว้. "

พระราชา. ท่านเป็นใคร ?

นายปุณณะ. ข้าพระองค์ชื่อปุณณะ.

พระราชา. ก็วันนี้ ท่านทำอะไรเล่า ?

นายปุ่นณะ. เข้ารู้วันนี้ ข้าพระองค์ได้ถวายไม้สีฟันและน้ำ
บัวปากแก่พระธรรมเสนาบดี, ส่วนภรรยาของข้าพระองค์ ได้ถวาย
ภัตที่เขานำมาให้ข้าพระองค์แก่พระธรรมเสนาบดีนั้นเหมือนกัน.

พระราชา ทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่า " พ่อผู้เจริญ ได้ยินว่า
ทานที่ท่านถวายพระธรรมเสนาบดี แสดงวิบากในวันนี้เอง " แล้ว
ตรัสถามว่า " พ่อ เราจะทำอย่างไร ? "

นายปุ่นณะ. ขอพระองค์จงส่งเกวียนไปหลาย ๆ พัน ให้นำ
ทองคำมาเถิด.

พระราชาทรงส่งเกวียนทั้งหลายไปแล้ว. เมื่อพวกราชบุรุษพูด
ว่า " เป็นของพระราชา " ถือเอาอยู่, ทองคำที่เขาถือเอาแล้ว ๆ
ย่อมเป็นดินอย่างเดิม. พวกเขาไปทูลพระราชา อันพระองค์
ตรัสถามว่า " ก็พวกเจ้าพูดว่าอะไร ? จึงถือเอา " จึงทูลว่า " พูดว่า
' เป็นพระราชทรัพย์ของพระองค์. "

พระราชา. หาใช่ทรัพย์ของเราไม่, พวกเจ้าจงไป, จงพูด
ว่า ' เป็นทรัพย์ของนายปุ่นณะ ' ถือเอาเถิด.

พวกเขาทำอย่างนั้น. ทองคำที่เขาถือแล้ว ๆ ได้เป็นทองคำ
แท้. พวกเขาจึงขนทองคำนั้นทั้งหมดมาทำเป็นกองไว้ ที่ท้องพระ
ลานหลวง. (ทองคำทั้งหมดนั้น) ได้เป็นกองสูงประมาณ ๘๐ ศอก.

[นายปุ่นณะได้รับตำแหน่งเศรษฐี]

พระราชา ทรงรับสั่งให้ชาวพระนครประชุมกันแล้ว ตรัสถาม
ว่า " ในพระนครนี้ ใครมีทองคำถึงเพียงนี้บ้าง ? "

ชาวพระนคร. ไม่มี พระเจ้าข้า.

พระราช. ก็ควรจะให้อะไรแก่นายปุ่นณะเล่า ?

ชาวพระนคร. นั้ตรสำหรับเศรษฐี พระเจ้าข้า.

พระราช. ตรัสว่า " นายปุ่นณะจงเป็นเศรษฐีแก่เขา พร้อมด้วย
โกะมากมาย.

ครั้งนั้น เขากราบทูลพระราชนั้ว่า " ข้าแต่สมมติเทวราช
ข้าพระองค์ทั้งหลายอาศัยอยู่ในตระกูลอื่น ตลอดเวลาถึงเพียงนี้, ขอ
พระองค์ได้โปรดประทานที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด. "

พระราชตรัสว่า " ถ้ากระนั้น ท่านจงดู, กอไม้ันั้น ปรากฏ
อยู่ทางด้านทักษิณ, จงนำเอากอไม้ันั้นออก ให้ช่างทำเรือนเถิด "
ดังนี้แล้ว ก็ตรัสบอกที่เรือนของเศรษฐีเก่า.

เขาให้ช่างทำเรือนในที่นั้น โดย ๒-๓ วันเท่านั้น ทำเคหัพ-
เวสนมงคล* และนั้ตรมงคล* เป็นงานเดียวกัน ได้ถวายทานแก่ภิกษุ
สงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ตลอด ๗ วัน. ครั้งนั้น พระศาสดา
เมื่อจะทรงทำอนุโมทนาทานแก่เขา จึงตรัสอนุพุพิกถาแล้ว.

ในกาลจบธรรมกถา ชนทั้ง ๓ คือปุ่นณะเศรษฐี ๑ ภรรยา
ของเขา ๑ นางอุตตราผู้เป็นธิดา ๑ ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว.

[ธิดापุ่นณะเศรษฐีได้เป็นภรรยาสุมนเศรษฐี]

ในกาลต่อมา เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ขอธิดาของปุ่นณะ-

๑. มงคลอันบุคคลพึงทำในกาลเป็นที่เข้าไปสู่เรือน. ๒. มงคลอันบุคคลพึงทำแก่นั้ตร
ในกาลเป็นที่ตลอดนั้ตร.

เศรษฐีให้บุตรของตน. เขาพูดว่า "ผมให้ไม่ได้," เมื่อเศรษฐี
ในกรุงราชคฤห์ พูดว่า "จงอย่าทำอย่างนั้น, ท่านอาศัยฉันอยู่ตลอด
เวลาถึงเพียงนี้ทีเดียว จึงได้สมบัติ, จงให้ธิดาแก่บุตรของฉันเถิด "
จึงกล่าวว่า " บุตรของท่านนั้น เป็นมิจฉาทิฎฐิ, ส่วนธิดาผมเห็นห่าง
จากพระรัตนทั้ง ๓ แล้ว ไม่อาจเป็นไปได้อีก, ผมจึงจักยกธิดาให้บุตร
ของท่านนั้นไม่ได้เลย. "

ครั้งนั้น กุลบุตรทั้งหลายมีเศรษฐีและคฤหบดีเป็นต้น เป็นอัน
มาก วิงวอนเขาว่า " อย่าทำลายความสนิทสนมกับด้วยเศรษฐีใน
กรุงราชคฤห์นั้น, จงยกธิดาให้บุตรของเขาเถิด. " เขารับคำของ
กุลบุตรเหล่านั้นแล้ว ได้ยกธิดาให้ ในคิถิเพ็ญเดือนอาสาฬหะ.

จำเดิมแต่เวลาไปสู่ตระกูลสามีแล้ว นางมิได้ ๆ เพื่อจะเข้าไป
หาภิกษุหรือภิกษุณี หรือเพื่อถวายทานหรือฟังธรรมเลย. เมื่อล่วงไป
ได้ประมาณ ๒ เดือนครึ่ง ด้วยอาการอย่างนี้, นางจึงถามสาวใช้ผู้อยู่
ในสำนักว่า " เวลานี้ ภายในพรรษา ยังเหลืออีกเท่าไร ? "

สาวใช้. ยังอยู่อีกครึ่งเดือน คุณแม่.

นางส่งข่าวไปให้บิดาว่า " เหตุไฉน บิดาจึงขังดิฉันไว้ในเรือน
มิรู้อย่างนี้? การที่บิดาทำฉันให้เป็นคนเสียโฉม แล้วประกาศว่า
เป็นทาสี ของชนพวกอื่น ยังจะประเสริฐกว่า, การที่ยกให้แก่ตระกูล
มิจฉาทิฎฐิเห็นปานนี้ ไม่ประเสริฐเลย, ตั้งแต่เวลาดิฉันมาแล้ว ดิฉัน
ไม่ได้ทำบุญแม้สักอย่างในประเภทบุญมีการพบเห็นภิกษุเป็นต้นเลย. "

ลำดับนั้น บิดาของนางให้รู้สึกไปสบายใจ ด้วยคิดว่า "ธิดาของเราได้รับทุกข์หนอ" จึงส่งทรัพย์ไป ๑๕,๐๐๐ กหาปณะ ด้วยสั่งว่า "ในนครนี้มีหญิงคณิกาชื่อสิริมา, เจ้าจงพูดว่า 'หล่อนจงรับทรัพย์วันละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ' นำนางมาด้วยกหาปณะเหล่านี้ ทำให้เป็นนางบำเรอของสามีแล้ว ส่วนตัวทำบุญทั้งหลายเถิด."

นางให้เชิญนางสิริมามาแล้ว พูดว่า "สหาย เธอจงรับกหาปณะเหล่านี้แล้ว บำเรอชายสหายของเธอสักกึ่งเดือนนี้เถิด."

นางสิริมานั้น รับรองว่า "ศิละ" นางพาเขาไปสำนักของสามี, เมื่อสามีนั้นเห็นนางสิริมาแล้ว กล่าวว่า "อะไรกันนี้?" จึงบอกว่า "นาย ขอให้หญิงสหายของดิฉันบำเรอนายตลอดกึ่งเดือนนี้, ส่วนดิฉัน ไคร่จะถวายทานและฟังธรรม ตลอดกึ่งเดือนนี้."

เศรษฐีบุตรเห็นนามีรูปงาม เกิดความสันทะหา จึงรับรองว่า "ศิละ"

[นางอุตตราได้โอกาสทำบุญ]

แม้นางอุตตราแล นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ของพระองค์อย่าเสด็จไปที่อื่น ฟังรับภิกษาในเรือนนี้แห่งเดียว ตลอดกึ่งเดือนนี้." รับปฎิญาของพระศาสดาแล้ว มีใจยินดีว่า "บัดนี้ เราจักได้เพื่ออุปัฏฐากพระศาสดาและฟังธรรมตั้งแต่นี้ไป ตลอดจนถึงวันมหาปวารณา" เทียวจัดแจงกิจ

๑. อนาคตมนต์ ปเวทควา ยัง---ให้รู้ทั้งแล้วซึ่งความที่แห่งคนเป็นผู้มีใจมิใช่เป็นของแห่งตน.

ทุกอย่างในโรงครัวใหญ่ด้วยกล่าวว่า " พวกท่านจงต้มข้าวต้มอย่างนี้, จง
นึ่งขนมอย่างนี้. "

ครั้งนั้น สามีนาง คิดว่า " พรุ่งนี้เป็นวันมหาปวารณา
ยื่นตรงหน้าต่าง บ่ายหน้าไปทางโรงครัวใหญ่ ตรวจดูอยู่ด้วยคิดว่า
" นางอัมภพาลนั้น เทียวทำอะไรอยู่หนอแล ? " แลเห็นธิดาเศรษฐี
นั้น ขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อ เปราะด้วยเถา มอมเมมด้วยถ่านและ
เขม่า เทียวจัดทำอยู่อย่างนั้น จึงคิดว่า " พุโธ! หญิงอัมภพาล
ไม่เสวยสมบัติมีสิริเช่นนี้ ในฐานะเห็นปานนี้, กลับมีจิตยินดีว่า
'เรจักอุปัฏฐากสมณะศิระชะโล้น, เทียวไปได้ " จึงหัวเราะแล้ว
หลบไป.

เมื่อเศรษฐีบุตรนั้นหลบไปแล้ว, นางสิริมาซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ของ
เขาคิดว่า " เศรษฐีบุตรนั้นมองดูอะไรหนอแล จึงหัวเราะ " จึง
มองลงไปทางหน้าต่างนั้นแหละ เห็นนางอุตตราแล้วคิดว่า " เศรษฐี-
บุตรนี้หัวเราะก็เพราะเห็นนางคนนี้, ความซิดขมของเศรษฐีบุตรนี้คงมี
กับด้วยนางเป็นแน่. "

[นางสิริมาหึงนางอุตตราเอาเนยใสเคี้ยวครด]

ได้ยินว่า นางสิริมานั้น แม้อยู่เป็นพาทริกสตรีในเรือนนั้นตลอด
กิ่งเดือน เสวยสมบัตินั้นอยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเป็นหญิงภายนอก ได้
ทำความสำคัญว่า " ตัวเป็นแม่เจ้าเรือน. " นางผูกอาฆาตต่อนาง
อุตตราว่า " จักต้องยังทุกข์ให้เกิดแก่มัน " จึงลงจากปราสาท เข้า
ไปสู่โรงครัวใหญ่ เอาทัพพีตักสัปปีอันเดือดพล่านในที่ทอดขนมแล้ว

ก็เดินมุ่งหน้าต่างไปหานางอุตตรา. นางอุตตราเห็นนางสิริมานั้นเดินมา จึงแผ่เมตตาไปถึงนางว่า "หญิงสหายของเราทำอุปการะแก่เรา มาก, จักรวาลก็แคบเกินไป, พรหมโลกก็ต้ำนั้ก, ส่วนคุณของหญิงสหายเราใหญ่มาก; ก็เราอาศัยนางนั้น จึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรม; ถ้าเรามีความโกรธเหนือนางสิริมานั้น, สัปปีนี่จึงลวกเรา เกิด; ถ้าไม่มี, อย่าลวกเลย. เนยใสซึ่งเคือดพล่านที่นางสิริมานั้นรดลงเบื้องบนนางอุตตรานั้น ได้เป็นเหมือนน้ำเย็น.

ลำดับนั้น พวกทาสีของนางอุตตรา เห็นนางผู้ตกให้เต็มทัพพีอีก ด้วยเข้าใจว่า "เนยใสนี้คงจกเย็น" ถือเดินมาอยู่ จึงคุกคามว่า "นางหัวคือ เจ้าจงหลีกไป, เจ้าไม่ควรจะรดสัปปีที่เคือดพล่านบนเจ้าแม่ของพวกเรา" แล้วต่างลุกขึ้นจากที่นี้บ้าง ที่นั่นบ้าง ให้มือส้าง เท้าบ้าง ทูบถีบให้ล้้มลงบนพื้น. นางอุตตรา ไม่สามารถจะห้ามปรามนางทาสีเหล่านั้นได้, ที่นั้น นางจึงห้ามทาสีทุกคนที่ยืนล้อมอยู่ข้างบนนางสิริมานั้นแล้ว ถามว่า "เพื่อประสงค์อะไร เธอจึงทำกรรมหนักถึงปานนี้?" ดังนี้แล้ว โอวาทนางสิริมา ให้อาบด้วยน้ำอุ่น ทาด้วยน้ำมันที่หุงตั้ง ๑๐๐ ครั้ง.

[นางสิริมารู้สึกตัวขอโทษนางอุตตรา]

ขณะนั้น นางสิริมานั้น รู้ตัวว่าเป็นหญิงภายนอกแล้ว คิดว่า "เรารดสัปปีที่เคือดพล่านลงเบื้องบนนางอุตตรานี้ เพราะเหตุเพียงความหัวเราะของสามี ทำกรรมหนักแล้ว. นางอุตตรานี้ ไม่สั่งบังคับ

พวกทาสีว่า 'พวกเธอจับเขาไว้' กลับห้ามพวกทาสีทั้งหมด แม้
ในเวลาที่ย่อมเหงเรา ได้ทำกรรมที่ควรทำแก่เราเท่านั้น; ถ้าเราไม่
ขอให้นางอุตตราหนีอดโทษให้, ศีรษะของเราพึงแตกออก ๗ เสียง "
ดังนี้แล้ว จึงหมอบลงแทบเท้าของนางอุตตรานั้น แล้วกล่าวว่า
" คุณแม่ ขอคุณแม่จงอดโทษให้ดิฉันเถิด. "

นางอุตตรา. ดิฉันเป็นธิดาที่มีบิดา เมื่อบิดาอดโทษให้, ก็จัก
อดโทษให้.

นางสิริมา. คุณแม่ ชื่อนั้น จงยกไว้เถิด, ดิฉันจักให้ท่าน
ป้อนเศษยี่สิบผู้บิดาของคุณแม่อดโทษให้ด้วย.

นางอุตตรา. ท่านป้อนะ เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของดิฉันใน
วิภูฏะ, แต่เมื่อบิดาผู้บังเกิดเกล้าในวิภูฏะอดโทษให้ ดิฉันจึงจัก
อดโทษ.

นางสิริมา. ก็ใครเล่า? เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของคุณแม่ใน
วิภูฏะ.

นางอุตตรา. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

นางสิริมา. ดิฉันไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์.

นางอุตตรา. ฉันจักทำเอง, พຽງนี้ พระศาสดาจักทรงพาภิษุ
สงฆ์เสด็จมาที่นี่; เธอจงถือสักการะตามแต่จะได้มาที่นี่แหละ แล้ว
ขอให้พระองค์อดโทษเถิด.

[นางสิริมาขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ]

นางสิริมานั้น รับว่า " ดีละ คุณแม่ " ลุกขึ้นแล้ว ไปสู่เรือน

ของตน สั่งหญิงบริวาร ๕๐๐ ให้ตระเตรียมขาทนียะและสุเปยยะ^๑ ต่าง ๆ อย่าง รุ่งขึ้น ก็ถือสักการะนั้นมาเรือนของนางอุตตรา ไม่กล้าจะใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จึงได้ยืนอยู่แล้ว. นางอุตตรา รับเอาสิ่งของทั้งหมดนั้นมาจัดแล้ว.

ในเวลาเสร็จกตกิจ นางสิริมาพร้อมด้วยบริวาร หมอบลงแทบเบื้องพระบาทของพระศาสดา.

ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสถามนางว่า " เจ้ามีความผิดอะไร ? "

นางสิริมา. พระเจ้าข้า วานนี้ หม่อมฉันได้ทำกรรมชื่อนี้, เมื่อเป็นเช่นนั้น หญิงสหายของหม่อมฉัน ยังห้ามทาสีซึ่งเบียดเบียนหม่อมฉัน ได้ทำอุปการะแก่หม่อมฉันโดยแท้, หม่อมฉันนั้น รู้สึกถึงคุณของนางนี้ จึงขอให้นางนี้อุดโทษ, เมื่อเป็นเช่นนั้น นางกล่าวกะหม่อมฉันว่า ' เมื่อพระองค์ทรงอดโทษให้ จึงจักอดโทษให้. '

พระศาสดา. อุตตรา ได้ยินว่า อย่างนั้นหรือ ?

นางอุตตรา. อย่างนั้น พระเจ้าข้า, วานนี้ หญิงสหายของหม่อมฉันได้รศสปีที่เคียดพล่าน บนศิรชะของหม่อมฉัน.

พระศาสดา. เมื่อเช่นนั้น เธอคิดอย่างไร ?

นางอุตตรา. หม่อมฉันคิดอย่างนี้ว่า ' จักรวาลแคบนัก, พรหมโลกก็ยังต่ำเกินไป, คุณของหญิงสหายข้าพระองค์เท่านั้นใหญ่, เพราะหม่อมฉันอาศัยเขา จึงได้เพื่อถวายทานและฟังธรรม; ถ้าว่า หม่อมฉันมีความโกรธอยู่เหนือนางนี้, สปีที่เคียดพล่านนี้ จงลวกหม่อม

๑. สุเปยยะ วัตถุเป็นประโยชน์แก่กุลแก่สุปะ.

นั้นเกิด, ถ้าหาไม่แล้ว, ขอย่าลวกเลย, แล้วได้แผ่เมตตาไปยัง
นางสิริมานี้ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา ตรัสว่า " ดีละ ดีละ อุตตรา, การชนะความ
โกรธอย่างนั้น สมควร; ก็กรรมดาคนมักโกรธ ฟังชนะด้วยความ
ไม่โกรธ, คนด่าเขาตัดพ้อเขา ฟังชนะได้ด้วยความไม่ด่า (ตอบ)
ตัดพ้อ (ตอบ), คนตระหนี่จัด ฟังชนะได้ด้วยการให้ของ ๆ ตน, คนมัก
พูดเท็จ ฟังชนะได้ด้วยคำจริง " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" ฟังชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ, ฟัง
ชนะคนไม่ดี ด้วยความดี, ฟังชนะคนตระหนี่
ด้วยการให้, ฟังชนะคนพูดเหลวไหล ด้วย
(การพูด) คำจริง. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อกุโธเซน** ความว่า บุคคลผู้มัก
โกรธแล ฟังเป็นผู้อันบุคคลฟังชนะด้วยความไม่โกรธ. ผู้ไม่ดี คือ
ผู้ไม่เจริญ เป็นผู้อันบุคคลฟังชนะด้วยความดี, ผู้ตระหนี่ คือเหนียว
แน่นจัด เป็นผู้อันบุคคลฟังชนะด้วยจิตคิดสละของ ๆ ตน, คนพูด
เหลวไหลละ อันบุคคลฟังชนะด้วยคำจริง; เพราะเหตุนี้ พระ
ศาสดา จึงตรัสอย่างนี้ว่า " **อกุโธเซน ชิน โกรธ ๆ เป ๆ สจเจ-**
นาลิกวาทิน. "

ในกาลจบเทศนา นางสิริมา พร้อมด้วยสตรีทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยู่
แล้ว ในโศคาปีตติผล ดังนี้แล.

เรื่องอุตตราอุบาสิกา จบ.

๔. เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ * [๑๗๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " **สตฺถุ ภาณ** " เป็นต้น.

[พระโมคคัลลานะไปเทวโลก]

ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง พระเถระไปยังเทวจาริก ยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากแล้ว จึงพูดอย่างนี้ กะเทพธิดาองนั้น ผู้มาสู่สำนักของตนไหว้แล้วยืนอยู่ว่า " เทพธิดา สมบัติของท่านมากมาย, ท่านได้เพราะทำกรรมอะไร ? "

เทพธิดา. อย่าถามดิฉันเลย เจ้าข้า.

นัยว่า เทพธิดา ละอายอยู่ด้วยกรรมอันเล็กน้อยของตนถึงได้พูดอย่างนี้. ก็เทพธิดานั้น อันพระเถระกล่าวอยู่ว่า " จงบอกเถิด " จึงพูดว่า " ท่านผู้เจริญ ทาน ดิฉันก็มีได้ถวาย, การบูชา ก็มีได้ทำ, พระธรรม ก็มีได้ฟัง, รักษาเพียงคำสัตย์ อย่างเดียว. "

พระเถระ ไปยังประตูวิมานแม่อื่นแล้ว ก็ถามเทพธิดาแม่อื่นผู้มาแล้ว ๆ. ถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้น ไม่อาจ เพื่อจะปกปิดเกียดกันพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแล, เทพธิดาองค์หนึ่ง จึงพูดก่อนว่า " ท่านผู้เจริญ บรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้น ชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำ

* พระมหาเพียร ป. ๖ วัดกัณมาตุยาราม แปล.

แล้ว ไม่มี, แต่ในกาลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามกัสสป ดิฉัน
ได้เป็นทาสีของคนอื่น, นายของดิฉันนั้น คุร่ายหยาบคายเหลือเกิน
ยอมเอาไม้บ้าง ท่อนฟืนบ้าง ที่ตัวปล้นฉวยได้ ๆ ติศิริยะ, ดิฉันนั้น
เมื่อความโกรธเกิดขึ้น, ก็นึกคิดตัวเองเท่านั้นว่า 'นายของเจ้านี้ เป็น
ใหญ่ เพื่อจะทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้ เพื่อจะตัดอวัยวะมีจุมูกเป็นต้น
ของเจ้าก็ได้, เจ้าอย่าโกรธเลย' ดังนี้แล้ว ก็ไม่ทำความโกรธ; ด้วย
เหตุนี้ ดิฉันจึงได้สมบัตินี้."

เทพธิดาองค์อื่น ต่างก็บอกทานเล็กน้อยอันตน ๆ ทำแล้ว
โดยนัยเป็นต้นว่า " ท่านผู้เจริญ ดิฉันรักษาไร่อ้อย ได้ถวายอ้อยลำ ๑
แก่ภิกษุรูป ๑; องค์อื่นบอกว่า ' ดิฉันถวายมะพลับ ผล ๑; องค์
อื่นบอกว่า ' ดิฉันได้ถวายฟักเหลือง (ฟักทอง) ผล ๑; องค์อื่นบอก
ว่า ' ดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผล ๑; องค์อื่นบอกว่า ' ดิฉันได้ถวายเงาะมัน
กำมือหนึ่ง; องค์อื่นบอกว่า ' ดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่ง ' ดังนี้
แล้ว ก็บอกว่า ' ด้วยเหตุนี้ พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้."

[กล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้]

พระเถระ ฟังกรรมที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้ว จึงลงจากสวรรค์
เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่า " พระเจ้าข้า บุคคลอาจ
ไหมหน้อแล เพื่อจะได้ทิพยสมบัติ ด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์
เพียงดับความโกรธ เพียงถวายทานมีผลมะพลับเป็นต้น อันเล็กน้อย
เหลือเกิน ? "

พระศาสดา. โมกข์ลลानะ เพราะเหตุไร เธอจึงถามเรา m

พวกเทพธิดา บอกเนื้อความแก่เธอแล้ว มิใช่หรือ ?

โมคคัลลานะ. อย่างนั้น พระเจ้าข้า, บุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติ ด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้น.

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะพระโมคคัลลานะนั้นว่า " โมคคัลลานะ บุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดี ละเพียงความโกรธก็ดี ถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดี ย่อมไปเทวโลกได้แท้ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

**" บุคคล ควรกล่าวคำสัตย์, ไม่ควรโกรธ, ถึง
ถูกเขาขม้อย ก็พึงให้, บุคคลพึงไปในสำนัก
ของเทพดาทั้งหลายได้ ด้วยฐานะ ๓ นั้น. "**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สองบทว่า **สจฺจํ ภณฺ** ความว่า พึงแสดง คือพึงกล่าวคำสัตย์, อธิบายว่า ควรตั้งมั่นอยู่ในคำสัตย์.

บทว่า **น กุซฺสมเยย** ได้แก่ ไม่ควรโกรธต่อบุคคลอื่น.

บทว่า **ยาจิจฺโ** ความว่า บรรพชิตผู้มีศีล ชื่อว่าผู้ขอ. ความจริง บรรพชิตเหล่านั้น ไม่ขอเลยว่า " ขอท่านจงให้ " ย่อมยืนอยู่ที่ประตูเรือนก็จริง, ถึงกระนั้น โดยอรรถ ก็ชื่อว่าขอมของทีเดียว; บุคคล อันผู้มีศีลขอแล้วอย่างนั้น เมื่อไทยธรรมแม้เล็กน้อยมีอยู่ ก็พึงให้แม้เพียงเล็กน้อย.

สองบทว่า **เอเตหิ ตีหิ** ความว่า บรรดาเหตุเหล่านั้น ด้วยเหตุแม้อย่างเดียว บุคคลพึงไปเทวโลกได้.

ประโยค๑ - พระสัมมปทัฏฐกาแปล ภาค ๖ - หน้าที่ 275

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิพพานทั้งหลาย มี
โศคาปตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานเถระ จบ.

๕. เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม * [๑๗๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกต ประทับอยู่ในอัญชนวัน ทรงปรารภปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายทูลถาม ตรัสพระธรรมเทศนา นี้ว่า " อหิสกา เย " เป็นต้น.

[สองศั้วเมียแสดงตนเป็นพุทธบิดาและพุทธมารดา]

ดังได้สดับมา ในกาลที่พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อม เสด็จเข้าไปเมืองสาเกต เพื่อบิณฑบาต พราหมณ์เต่าชาวเมือง สาเกตคน ๑ กำลังเดินออกไปจากพระนคร พบพระศัพทที่ระหว่าง ประตุ จึงหมอบลงแทบพระบาททั้ง ๒ แล้ว จึงที่ข้อพระบาท ไว้มัน พลังกล่าวว่า " พ่อ ธรรมคามารดาและบิดา อันพวก ลูกชายพึงประคบประหงม ในเวลาที่ท่านชราแล้วมิใช่หรือ ? เหตุไรเล่า พ่อจึงไม่แสดงตน (ให้ปรากฏ) แก่ข้าพระองค์สิ้นกาลประมาณ เพียงนี้ ? พระองค์อันข้าพระองค์เห็นก่อน, ขอพระองค์จงเสด็จมา เยี่ยมมารดาบ้าง " ดังนี้แล้ว ก็ได้พาพระศาสดาไปสู่เรือนของตน. พระศาสดา เสด็จไปที่เรือนนั้นแล้ว ประทับนั่งเหนืออาสนะซึ่ง ปลูกไว้กับด้วยภิกษุสงฆ์.

ฝ่ายพราหมณ์ มาหมอบแทบพระบาททั้ง ๒ ของพระศาสดา แล้ว ทูลว่า " พ่อ พ่อเป็นผู้ไปเสียที่ไหน สิ้นกาลประมาณ

* พระมหาเถร ป. ธ. ๕ (ปัจจุบันเป็นพระเขมาภิกษุธรรม) วัดเขมาภิรตาราม แปล.

เพียงนี้? ธรรมคามารดาและบิดา อัญชลิตริศาควรบำรุง ในเวลา
ที่ท่านแก่เฒ่ามิใช่หรือ? แล้วให้นุตรและธิดาทั้งหลายบังคม
ด้วยคำว่า " พวกเจ้าจงมา, จงถวายบังคมพระพี่ชาย. "

แม้ ๒ สามิภรรยา นั้น มีใจยินดี เลื่องลือกฤษฎาสงฆ์มีพระพุทธเจ้า
เป็นประมุขแล้ว ทูลว่า " พระเจ้าข้า ของพระองค์จึงทรงรับภิกษา
ที่เรือนนี้แหละเป็นนิตย์ " เมื่อพระศาสดาตรัสว่า " ธรรมดาพระ
พุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่ทรงรับภิกษาเป็นนิตย์ ในที่แห่งเดียวเท่า
นั้น, " จึงกราบทูลว่า " ถ้ากระนั้น ขอพระองค์พึงส่งพวกคนที่มา
เพื่อนิมิตต์พระองค์ไปที่สำนักของข้าพระองค์ พระเจ้าข้า. "

จำเดิมแต่นั้น พระศาสดา ทรงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมิตต์ไป
ด้วยพระคำรัสว่า " พวกท่านจงไปบอกแก่พราหมณ์เถิด. " คนที่มา
นิมนต์เหล่านั้น ย่อมไปบอกกะพราหมณ์ว่า " เราทั้งหลาย ย่อม
นิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้. "

ในวันรุ่งขึ้น พราหมณ์ย่อมถือภาชนะภัตและภาชนะแกง จาก
เรือนของตนไปสู่สถานที่พระศาสดาประทับนั่งอยู่. ก็ในเมื่อการนิมนต์
ไป (ถัน) ในที่อื่นไม่มี พระศาสดาย่อมทรงทำภักติกที่เรือนของ
พราหมณ์นั้นแล. แม้ ๒ สามิภรยานั้น ถวายไทยธรรมของคน
แต่พระตถาคตอยู่ ฟังธรรมกถาอยู่ ตลอดกาลเป็นนิตย์ บรรลุอนาคามี-
ผลแล้ว.

[พระศาสดาตรัสบุรพประวัติของพราหมณ์]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า " ผู้มีอายุทั้งหลาย

พราหมณ์ชื่อโน้น รู้ว่า 'พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระบิดาของพระ-
ตถาคต, พระนางเจ้ามหายา เป็นพระมารดา', ทั้งรู้ (อย่างนั้น)
แหละ พร้อมกับพราหมณ์เรียกพระตถาคตว่า 'บุตรของเรา,' ฝ่าย
พระศาสดา ก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกัน; จักมีเหตุอะไรหนอ
แล ? "

พระศาสดา ทรงสดับกถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่า " ภิกษุ
ทั้งหลาย ทั้ง ๒ สามิภริยานั้น ย่อมเรียกบุตรของตนเท่านั้นว่า
'บุตร' ดังนี้แล้ว จึงทรงนำอดีตนิทานมา ทรงแสดงความที่พระ-
องค์เป็นบุตรของพราหมณ์ผิวเมี้ยทั้ง ๒ นั้นสิ้น ๓ พันชาติว่า " ภิกษุ
ทั้งหลาย ในอดีตกาล พราหมณ์นี้ ได้เป็นบิดาของเรา ๕๐๐ ชาติ
ติด ๆ กัน, เป็นอาของเร ๕๐๐ ชาติ, เป็นลุงของเรา ๕๐๐ ชาติ,
ถึงพราหมณ์นั้น ก็ได้เป็นมารดาของเรา ๕๐๐ ชาติติด ๆ กัน, เป็นน้ำ
ของเรา ๕๐๐ ชาติ, เป็นป้าของเรา ๕๐๐ ชาติ; เราเป็นผู้เจริญแล้วในมือ
ของพราหมณ์ ๑ พัน ๕ ร้อยชาติ; เจริญแล้วในมือพราหมณ์ ๑ พัน ๕
ร้อยชาติอย่างนี้, " แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" ใจย่อมจดจ่อ, แม้จิตเลื่อมใสในบุคคล
ใด, เขาย่อมสนิทสนมในบุคคลเมื่อนั้น ซึ่งตน
ไม่เคยเห็นโดยแท้. ความรักนั้น ย่อมเกิด
เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการอย่างนี้ คือ เพราะ
การอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูล

กันในปัจจุบัน ๑ เปรียบเหมือนดอกบัวเกิดใน

น้ำได้ (เพราะอาศัยเปือกตมและน้ำ) ฉะนั้น.

[พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่เผาศพของพราหมณ์]

พระศาสดา ทรงอาศัย ตระกูลนั้น ประทับอยู่แล้วสิ้นไตรมาส
นั้นแล. ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีทั้ง ๒ นั้น ทำให้แจ้งซึ่งพระ
อรหันผลแล้วก็ปริณิพพาน. คราวนั้น ชนทั้งหลายทำสักการะอย่าง
มากมายแก่พราหมณ์และพราหมณีเหล่านั้นแล้ว ก็ยกทั้ง ๒ คนขึ้นสู่
เรือนยอดหลังเดียวกันนั้นแหละ นำไปแล้ว.

แม้พระศาสดา มีภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร ได้เสด็จไปยัง
ป่าช้ากับชนเหล่านั้นเหมือนกัน.

มหาชน ออกไปแล้ว ด้วยคิดว่า " ได้ยินว่า พระมารดา
และพระบิดาของพระพุทธเจ้าทำกาละเสียแล้ว. พระศาสดา ได้เสด็จ
เข้าไปยังศาลาหลังหนึ่ง ในที่ใกล้ป่าช้า ประทับยืนอยู่แล้ว. พวก
มนุษย์ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง ทำปฏิสันถาร
กับพระศาสดา ด้วยทูลว่า " พระเจ้าข้า ขอพระองค์อย่าทรงคิดว่า
" พระมารดาและพระบิดาของพระองค์ทำกาละแล้ว. "

[พระศาสดาตรัสชราสูตร]

พระศาสดา ไม่ทรงห้ามคนเหล่านั้นเลยว่า " พวกเธออย่าได้
กล่าวอย่างนั้น " ทรงตรวจดูอัยยาศัยของบริษัทแล้ว เมื่อจะทรง

แสดงธรรมให้เหมาะแก่ขณะนั้น จึงตรัสขราสูตรนี้ โดยนัยเป็นต้น
ว่า :-

"ชีวิตนี้น้อยหนอ, สัตว์ย่อมตายหย่อนแม้กว่า
๑๐๐ ปี, แม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไป, ผู้นั้นย่อม
ตายแม้เพราะชราโดยแท้. "

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน
แล้ว.

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไม่ทราบความที่พราหมณ์และพราหมณี
ปรีนิพพานแล้ว จึงทูลถามว่า "ภพหน้าของพราหมณ์และพราหมณีนั้น
เป็นอย่างไร ? พระเจ้าข้า. "

[พระอเสขมุนิไปสู่ฐานะที่ไม่จุติ]

พระศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าอภิสัมปรายภพ
ของพระอเสขมุนิทั้งหลาย ผู้เห็นปานนั้น ย่อมไม่มี, เพราะว่า พระ
อเสขมุนิผู้เห็นปานนั้น ย่อมบรรลุมหานิพพาน อันไม่จุติ อันไม่ตาย. "
ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" มุนิเหล่าใด เป็นผู้ไม่เบียดเบียน ตำรวมแล้ว
ด้วยกายเป็นนิตย, มุนิเหล่านั้น ย่อมไปสู่
ฐานะอันไม่จุติ ซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้ว
ไม่เศร้าโศก. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า มุนโย คือ พระอเสขมุนีทั้งหลาย
บรรดุมรรคและผล ด้วยโมโนยปฏิปทา.

บทว่า กาเยน นั้น สักว่าเป็น (หัวข้อ) เทศนาเท่านั้น. อธิบาย
ว่า ตำรวมแล้วด้วยทวารแม่ทั้ง ๓.

บทว่า อจฺจุตํ ได้แก่ เทียง.

บทว่า ฐานํ ได้แก่ ฐานะที่ไม่กำเริบ คือฐานะที่ยั่งยืน.

บทว่า ยตุถ เป็นต้น ความว่า มุนีทั้งหลาย ย่อมไปสู่ฐานะ
คือพระนิพพาน ซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เสร้ราโศก คือไม่เดือด
ร้อน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลูลอริยผลทั้งหลาย มี
โศดาปัตติผล เป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถาม จบ.

๖. เรื่องนางปุลณทาสี * [๑๗๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ที่เขาคิชฌกูฏ ทรงปรารภทาสีของ
เศรษฐีกรุงราชคฤห์ชื่อนางปุลณา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สทา
ชาครมานาน " เป็นต้น.

[นางปุลณาถวายขนมร่าแก่พระพุทธเจ้า]

ดังได้สดับมา ในวันหนึ่ง เศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมาก
แก่นางปุลณานั้น เพื่อประโยชน์แก่อันซ่อม. นางตามประทีปใน
กลางคืน ซ่อมข้าวเปลือกอยู่ มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อ จึงได้ไปยื่นตากลม
อยู่ ณ ภายนอก เพื่อต้องการพักผ่อน.

ในสมัยนั้น พระทัฬหฬลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะ เพื่อภิกษุ
ทั้งหลาย. ท่านยังนิ้วมือให้สว่าง เพื่อภิกษุทั้งหลาย ผู้ฟังธรรมแล้ว
ไปสู่เสนาสนะของตน ๆ นิรมิตภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้า ๆ เพื่อ
ประโยชน์แก่การแสดงทาง. นางปุลณา เห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไป
บนภูเขา ด้วยแสงสว่างนั้น จึงคิดว่า " เราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียน
จึงไม่เข้าถึงความหลับ ในเวลาเมื่อก่อน, เพราะเหตุไร ท่านผู้เจริญ
ทั้งหลาย จึงไม่หลับ ? " ดังนี้แล้ว ก็ทำความเข้าใจเอาเองว่า
" ความไม่ผาสุก จักมีแก่ภิกษุบางรูป, หรืออุปัทวเหตุเพราะงู จักมี

* พระมหาเถร ป. ธ. ๕ (บัดนี้เป็นพระเขมาภิมุขธรรม) วัดเขมาภิรตาราม แปล.

๑. ทิมชาติเคน=สัตว์มีชาติแห่งสัตว์ยาวง

ในที่นั้นเป็นแน่ " แต่เข้ารู้ จึงหีบรา ชุบน้ำให้ชุ่มแล้ว ทำขนม
บนฝ่ามือ ปิ้งที่ถ่านเพลิง ห่อไว้ในพก คิดว่า " จักกินขนม ที่ทาง
ไปสู่น้ำ " จึงถือหม้อ เดินบ้ายน้ำไปยังน้ำ.

แม้พระศาสดา ก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกัน เพื่อเข้าบ้าน.
นางเห็นพระศาสดาแล้ว คิดว่า " ในวันนี้ ๆ ถึงเมื่อเราพบพระ
ศาสดา. ไทยธรรมของเราก็ไม่มี, เมื่อไทยธรรมมี, เราก็ไม่
พบพระศาสดา; ก็บัดนี้ ไทยธรรมของเราก็มี, ทั้งพระศาสดา
ก็ปรากฏเฉพาะหน้า; ถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่า " ทานของเรา
เศร้าหมองหรือประณีต แล้วพึงรับไซ้, เราพึงถวายขนมนี้ "
ดังนี้แล้ว จึงวางหม้อไว้ ณ ส่วนข้างหนึ่ง ถวายบังคมพระศาสดา
กราบทูลว่า " ขอพระองค์จงทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ ทำการ
สงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า. "

พระศาสดา ทอดพระเนตรดูพระอานนทเถระแล้ว ทรงน้อม
บาตรที่ทำวมหาราชถวายไว้ อันพระอานนทเถระนำออกถวาย รับขนม.
เมื่อนางป้อน วางขนมลงในบาตรของพระศาสดาแล้ว ถวาย
บังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กราบทูลว่า " ขอธรรมที่พระองค์
ทรงเห็นแล้วนั้นแหละ จงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า. " พระ
ศาสดา ประทับยืนอยู่นั้นแหละ ได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่า " จง
สำเร็จอย่างนั้น. "

[พระศาสดาทรงเสวยขนมของนางป้อน]

เมื่อนางป้อน ก็คิดว่า " พระศาสดา ทรงทำการสงเคราะห์

แต่เรา รับขนมก็จริง, ถึงกระนั้น พระองค์ก็จักไม่เสวยขมนั้น;
คงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้า เสด็จไปยังพระราชมณเฑียร
ของพระราชารหรือเรือนของมหาอำมาตย์แล้ว จักเสวยโภชนะอัน
ประณีตแน่แท้."

แม่พระศาสดา ก็ทรงดำริว่า "นางปุลณานั้น คิดอย่างไร
หนอแล?" ทรงทาบวารจิตของนางแล้ว จึงทอดพระเนตรดูพระ
อาณนทเถระ แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่ง. พระเถระได้ปูลาด
จีวรถวาย. พระศาสดา ได้ประทับนั่งทำภักติจ ฌ ภายนอกพระนคร
นั่นเอง. เทพดาในห้องแห่งจักรวาฬทั้งสิ้น บีบโอฆารสอันสมควรแก่
เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้เหมือนรวงผึ้งแล้ว ใส่งลงในขมนั้น.
ส่วนนางปุลณา ได้ขึ้นแลดูอยู่.

ในเวลาเสร็จภักติจ พระเถระได้ถวายน้ำ. พระศาสดา ทรง
ทำภักติจเสร็จแล้ว ตรัสเรียกนางปุลณามา ตรัสว่า "ปุลณา เพราะ
เหตุไร เจ้าจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเรา?"

นางปุลณา. หม่อมฉันมิได้ดูหมิ่น พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเรา
แล้วพูดอย่างไร?

นางปุลณา. หม่อมฉันคิดเท่านั้นว่า 'เราไม่ถึงความหลับ ก็
เพราะอุปัทวันตรายคือทุกขนี้ก่อน, ท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึง
ความหลับ เพื่ออะไรกัน, ความไม่ผาสุกจักมีแก่ภิกษุบางรูป หรือ
อุปัทวันตรายเพราะงู จักมีเป็นแน่' พระเจ้าข้า.

[สาวกของพระพุทธเจ้าตื่นเสมอ]

พระศาสดา ทรงสดับคำของนางปุลณานั้นแล้ว จึงตรัสว่า
" ปุลณา เจ้าไม่หลับ เพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อน, ส่วน
สาวกทั้งหลายของเรา ไม่หลับ เพราะความเป็นผู้ประกอบเนื่อง ๆ
ซึ่งกรรมเครื่องตื่นอยู่ทุกเมื่อ " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

" อาสวะทั้งหลาย ของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อ มีปรกติ
ตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน น้อมไปแล้ว
สู่พระนิพพาน ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทพระคาถาว่า อโหระตฺตานุสิกฺขินิ ได้แก่
ศึกษาไตรสิกขาอยู่ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน.

บทพระคาถาว่า นิพฺพานํ อธิมุตฺตานิ ได้แก่ ผู้มีอชยาศัย
ในพระนิพพาน.

สองบทว่า อภฺจฺจํ คจฺจนฺตฺติ ความว่า อาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวง
ของผู้เห็นปานนั้น ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ คือความฉิบหาย
ได้แก่ความไม่มี.

ในกาลจบเทศนา นางปุลณา ยืนอยู่ตามเดิมนั่นเอง ดำรง
อยู่ในโศดาปัตติผลแล้ว, เทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุม
กันแล้ว.

[ภิภษุพากันสรรเสริญพระศาสดา]

พระศาสดา ครั้นทรงทำกัตถิก ด้วยขนมปังที่ถ่านเพลิงซึ่ง

ทำด้วยรำแล้ว ได้เสด็จไปวิหาร.

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า "ผู้มีอายุทั้งหลาย กรรมที่ทำให้ยากอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำกตกิจ ด้วยขนมปังที่ถ่านเพลิงซึ่งทำด้วยรำ อันนางปุลณณาถวาย ทรงทำแล้ว."

พระศาสดา เสด็จมา ตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเขอนั่งประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอแล?" เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบ ทูลว่า "ด้วยเรื่องชื่อนี้" ดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า "ไม่ใช่ในบัดนี้ เท่านั้น ภิกษุทั้งหลาย; ถึงในก่อน เราก็บริโภครำที่นางปุลณณาให้ แล้วเหมือนกัน" แล้วทรงนำอดีตนิทานมา ตรัสกฤษทกสินชวโปตก-ชาดกนี้ ให้พิสดารว่า :-

พระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลอง (ถาม) ลูกม้าสินชพนัน จึงกล่าว คาถาที่ ๑ ว่า

" เข้ากินหญ้าอันเป็นเดน, เข้ากินข้าวตังและรำ
(มาจนโต), นี้ได้เป็นอาหาร (เดิม) ของเจ้า
เพราะเหตุไร บัดนี้ เจ้าจึงไม่กิน? "

ลูกม้าสินชพฟังดังนั้นแล้ว จึงได้กล่าว ๒ คาถานอกนี้ว่า

" ในที่ใด ชนทั้งหลาย ไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยง
โดยชาติหรือโดยวินัย, ท่านมหาพรหม เออก็
ในที่นี่ มีข้าวตังและรำมาก, ส่วนท่านแล
ย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่า ' ม้าเช่นไฉน เป็นม้าสูงสุด '

ข้าพเจ้ารู้อยู่ อาศัยท่านผู้รู้ จึงไม่กินรำของท่าน."

ดังนี้แล.

เรื่องนางปุลณทาสี จบ.

๓. เรื่องอตุลอุบาสิก * [๑๘๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก
ชื่ออตุลเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " โปราณเมต " เป็นต้น.

[อตุลเถระโกรธพระเรวตเถระเพราะท่านไม่พูดด้วย]

ความพิสดารว่า อตุลเถระนั้น เป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถี มี
อุบาสกเป็นบริวาร ๕๐๐ คน วันหนึ่งพาพวกอุบาสกเหล่านั้น ไปวิหาร
เพื่อต้องการฟังธรรม ใครจะฟังธรรมในสำนักพระเรวตเถระ ให้อ
พระเรวตเถระแล้วนั่ง.

ก็ท่านผู้มีอายุ นั้น เป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้น เทียวไปผู้เดียว
เหมือนราชสีห์, ฉะนั้น ท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้น. เขาโกรธ
ว่า " พระเถระนี้ ไม่กล่าวอะไร " จึงลุกขึ้น ไปยังสำนักพระสารี-
บุตรเถระ ยืนอยู่ ณ ส่วนข้างหนึ่ง, เมื่อพระเถระกล่าวว่า " พวกท่าน
มาด้วยต้องการอะไร ? " จึงกล่าวว่า " ท่านขอรับ ผมพาอุบาสกเหล่า
นี้ เข้าไปหาพระเรวตเถระ เพื่อต้องการฟังธรรม, พระเถระไม่กล่าว
อะไรแก่ผมนั่นเลย, ผมนั่น โกรธท่าน จึงมาที่นี่, ขอท่านจงแสดง
ธรรมแก่ผมเถิด. "

ลำดับนั้น พระเถระ กล่าวว่า " ถ้าอย่างนั้น พวกท่านจงนั่ง
เถิด อุบาสกทั้งหลาย " แล้ว แสดงอภิธรรมกถาอย่างมากมาย.

* พระมหาจับ ป. ธ. ๕ (ปัจจุบันเป็นธรรมปัญญาจารย์) วัดโสมนัสวิหาร แปล.

[อตุละ โกรธคนผู้พุดมาก]

อุบาสก โกรธว่า " ชื่อว่าอภิธรรมกถา ละเอียดยิ่งนัก สุขุม
ยิ่งนัก, พระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมามากมาย, พวกเราต้อง
การอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้ " ดังนี้แล้ว ได้พาบริษัทยังสำนัก
พระอานนทเถระ; แม้เมื่อพระเถระ กล่าวว่ " ทำไม? อุบาสก, "
จึงกล่าวว่ " ท่านขอรับ พวกผมเข้าไปหาพระเรวตเถระ เพื่อ
ต้องการฟังธรรม, ไม่ได้แม้แต่การสนทนาและปราศรัย ในสำนัก
ของท่าน เลยโกรธ แล้วจึงมายังสำนักของพระสารีบุตรเถระ, แม้
พระเถระนั้น ก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียว ละเอียดยิ่งนัก มากมายแก่
พวกผม, พวกผมโกรธแม้ต่อพระเถระนั้นว่ ' พวกเราต้องการอะไร
ด้วยพระอภิธรรมนี้ ' แล้วจึงมาที่นี่; ขอท่านจงแสดงธรรมกถาแก่
พวกผมเถิด ขอรับ. "

พระเถระ. ถ้าอย่างนั้น ขอพวกท่านจงนั่งฟังเถิด.

พระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อย ๆ ทำให้เข้าใจง่าย.

[อตุละ โกรธคนผู้พุดน้อย]

พวกเขา โกรธแม้ต่อพระเถระแล้ว ก็ไปยังสำนักพระศาสดา
ถวายเป็นภิกษุแล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะพวกเขาว่า " อุบาสกทั้งหลาย
พวกท่านมาทำไมกัน. "

พวกอุบาสก. เพื่อต้องการฟังธรรม พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือ?

พวกอุบาสก. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เบื้องต้น พวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเวตถะ, ท่านไม่กล่าวอะไร ดับพวกข้าพระองค์, พวกข้าพระองค์โกรธท่านแล้ว จึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระ, พระเถระนั้น แสดงอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมาย, พวกข้าพระองค์กำหนดอภิธรรมนั้นไม่ได้ จึงโกรธแล้วเข้าไปหาพระอนนทเถระ, พระเถระนั้น แสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนัก, พวกข้าพระองค์โกรธแม่ต่อท่าน แล้วมาในที่นี้.

[การนิทาสรรเสริญเป็นของเก่า]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำของเขาแล้ว จึงตรัสว่า " อตุละ ข้อนั้น เขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียว. ชนทั้งหลาย ดิเตียน ทั้งคนหนึ่ง ทั้งคนพุดมาก ทั้งคนพุดน้อยทีเดียว, ด้วยว่า ผู้อันเขาฟังดิเตียนอย่างเดียวกันเท่านั้น หรือว่า ผู้อันเขาฟังสรรเสริญอย่างเดียวกัน ไม่มีเลย; แม้พระราชาทั้งหลาย คนบางพวกก็นินทา บางพวกก็สรรเสริญ, แผ่นดินใหญ่ก็ดี, พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดี, ธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดี, คนบางพวกนินทา บางพวกสรรเสริญ แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในท่ามกลางบริษัท ๔, ก็การนินทาหรือสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่เป็นประมาณ; แต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาดิเตียน จึงชื่อว่า เป็นอันดิเตียน, ผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้ว ชื่อว่าเป็นอันสรรเสริญ " ดังนี้แล้ว ได้ทรงภายิตพระคาถา

๑. แปลหักประโยคกรรมเป็นกัตตุ โดยเพ่งทางความ.

เหล่านี้ว่า :-

" อตุละ การนินทาหรือสรรเสริญนั้น เป็น
ของเก่า, นั้นไม่ใช่เหมือนมีในวันนี้, คนทั้ง
หลาย ย่อมนินทาผู้หนึ่งบ้าง, ย่อมนินทาผู้พูด
มากบ้าง, ย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้าง,^๑ ผู้
ไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก, คนผู้ถูกนินทาโดย
ส่วนเดียว หรือว่าอันเขาสรรเสริญโดยส่วน
เดียว ไม่ได้มีแล้ว จักไม่มี และไม่มีอยู่ใน
บัดนี้; หากว่า วิญญูชนใครครวญแล้วทุก ๆ วัน
สรรเสริญผู้ใด ซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสาย
มีปัญญา ผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีล, ใครเล่า
ย่อมควร เพื่อติเตียนผู้นั้น ผู้เป็นดังแท่งทอง
ชมพู,^๒ แม้เทพดาทั้งหลาย ก็สรรเสริญเขา,
ถึงพรหม ก็สรรเสริญแล้ว. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านี้ บทว่า โปราณเมตฺติ คือการนินทาหรือ
สรรเสริญนั้น เป็นของเก่า.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอุบาลานั้นว่า " อตุละ. "

บามพระคาคาว่า เนตฺติ อชฺชตนามิว ความว่า การนินทาหรือ

๑. ตามพยัญชนะว่า ผู้พูดพอนับได้. ๒. ทองพิเศษชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากแม่น้ำ
ชมพู.

สรรเสริญนี้ เป็นเหมือนมีในวันนี้ คือเกิดขึ้นเมื่อตะกี้ หามิได้. อธิบายว่า จจริงอยู่ คนทั้งหลายย่อมนิทานคนนั่งนิ่งว่า "ทำไม? คนนี้ จึงนั่งนิ่ง เหมือนคนใบ้ เหมือนคนหนวก เหมือนไม่รู้อะไร ๆ เสียเลย" ดังนี้บ้าง, ย่อมนิทานคนพูดมากกว่า "ทำไม? คนนี้ จึงประพาศเสียง กฏะกฏะ เหมือนกับใบตาลถูกลมพัด, คำพูดของผู้นี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลย" ดังนี้บ้าง, ย่อมนิทานผู้พูดพอประมาณว่า "ทำไม? คนนี้ จึงสำคัญ คำพูดของตนเหมือนทองคำและเงิน พูดคำสองคำ แล้วนั่งเสีย" ดังนี้บ้าง; คนเชื่อว่าไม่ถูกนิทาน ย่อมไม่มี ในโลกนี้ แม้โดยประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างนั้น.

บทว่า น จาหุ เป็นต้น ได้แก่ ไม่ได้มีแล้วแม้ในอดีต, ทั้งจักไม่มีในอนาคต.

สองบทว่า ยลฺเจ วิลฺลฺย ความว่า การนิทานหรือสรรเสริญของพวกชนพาล ไม่เป็นประมาณ, แต่บัณฑิตทั้งหลาย ใคร่ครวญแล้ว คือ ทราบเหตุแห่งนิทานหรือเหตุแห่งสรรเสริญแล้วทุก ๆ วัน ย่อมสรรเสริญบุคคลใด ผู้ซึ่งมีความประพาศไม่ขาดสาย เพราะความเป็นผู้ประกอบ ด้วยสิกขาอันไม่ขาดสาย หรือด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสาย ผู้ซึ่งว่ามีปัญญา เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม ชื่อว่าผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีล เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตตระ และด้วยปารสุทธิศีล ๔, ใครเล่า ย่อมควรเพื่อนิทานบุคคลนั้น ผู้เป็นจุดตั้งแห่งทองชมพูนุท อันเว้นจากโทษแห่งทองคำ อันควรเพื่อจะบูชาและจัด.

บทว่า เทวาปี เป็นต้น ได้แก่ เทพดาที่ดี มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิต
ก็ดี ย่อมลุกขึ้นชมเชย สรรเสริญ ซึ่งภิกษุนั้น.

บทว่า พุรุหมุนาปี ความว่า ไม่ใช่เทพดาและมนุษย์อย่าง
เดียว (ย่อมสรรเสริญ), ถึงมหาพรหมในหมื่นจักรวาล ก็สรรเสริญ
บุคคลนั้นเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกเหล่านั้นทั้ง ๕๐๐ ดำรงอยู่แล้ว ใน
โสดาปัตติผล ดังนี้แล.

เรื่องอตุลอุบาสก จบ.

๘. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์* [๑๘๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " กายปุปโกปี " เป็นต้น.

[มูลบัญญัติการสวมเชิงเท้า]

ความพิสดารว่า วันหนึ่ง พระศาสดา ทรงสดับเสียง " ขงูะขงูะ " แห่งภิกษุเหล่านั้น ผู้ถือไม้เท้าทั้ง ๒ มือ สวมเชิงเท้าไม้ จงกรมอยู่บนหลังแผ่นดิน ตรัสถามว่า " อานนท นันชื่อเสียงอะไรกัน ? " ทรงสดับว่า " เป็นเสียงขงูะขงูะแห่งพวกภิกษุฉัพพัคคีย์ ผู้สวมเชิงเท้าไม้ จงกรมอยู่ " จึงทรงบัญญัติสิกขาบท แล้วตรัสว่า " ธรรมดาภิกษุ ควรรักษาทวารมีกายทวารเป็นต้น " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

" พึงรักษาความกำเริบทางกาย, พึงเป็นผู้สำรวม
ทางกาย, พึงละกายทุจริตแล้ว ประพฤติสุจริต
ทางกาย; พึงรักษาความกำเริบทางวาจา, พึงเป็นผู้
สำรวมทางวาจา, พึงละวจีทุจริตแล้ว ประพฤติสุจริต
ทางวาจา; พึงรักษาความกำเริบทางใจ, พึงเป็นผู้
สำรวมทางใจ, พึงละมโนทุจริต แล้วประพฤติ
สุจริตทางใจ, ชีรชนทั้งหลายสำรวมทางกาย,
อนึ่ง สำรวมทางวาจา, สำรวมทางใจ, ชีรชน
เหล่านั้นแล ชื่อว่าสำรวมรอบคอบดีแล้ว. "

* พระมหาจับ ป. ธ. ๕ (ปัจจุบันเป็นพระธรรมปัญญาจารย์) วัดโสมนัสวิหาร แปล.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กายปุปโกป ได้แก่ ฟังรักษากาย
ทวจริต ๓ อย่าง.

สองบทว่า กายน ลักฺโถ ความว่า ฟังห้ามการเข้าไปแห่ง
ทวจริตในกายทวาร สำรวมไว้แล้ว คือ มีทวารปิดแล้ว; ก็เพราะ
บุคคลละกายทวจริตแล้วประพฤติกายสุจริตอยู่ ชื่อว่า ย่อมกระทำความนั้น
แม้ทั้ง ๒ อย่าง; ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า " กายทวจริตํ หิตฺวา กายน
สุจริตํ จเร. " แม้ในกาลาเป็นลำดับไป ก็นัยนั้นเหมือนกัน.

บาทพระคาถาว่า กายน ลักฺโถ ตีรา ความว่า บัณฑิตเหล่า
ใด เมื่อไม่ทำกายทวจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า สำรวมแล้ว
ทางกาย, เมื่อไม่ทำวจิทวจริตมีมุสาวาทเป็นต้น ชื่อว่า สำรวมแล้ว
ทางวาจา, เมื่อไม่ห้ามโนทวจริตมีอภิขมาเป็นต้นตั้งขึ้น ชื่อว่าสำรวม
แล้วทางใจ; บัณฑิตเหล่านั้น ชื่อว่า สำรวมรอบคอบดีแล้ว คือ รักษา
ดีแล้ว คຸ້มครองดีแล้ว มีทวารอันปิดดีแล้ว ในโลกนี้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรอสุริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุณั้พคคิย จบ.

โกชวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๗ จบ.

๑. ทวจริต ๓ อย่าง คือ ความประพฤดิชั่วทางกาย เรียกกายทวจริต ๑ ความประพฤดิ
ชั่วทางวาจา เรียกวจิตวจริต ๑ ความประพฤดิชั่วทางใจ เรียกมโนทวจริต ๑.